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ร้องรัฐปรับทิศหนุนเกษตรอินทรีย์ไทย
ก้าวทันกระแสโลกใหม่ “เกษตรกรรมสีเขียว”

พม.จับมือ 5 สถานศึกษา
ป้อนความรู้การค้ามนุษย์

ชู ‘บ้านศรีสุราษฎร์’ ต้นแบบ
คุ้มครองสวัสดิภาพ

คณุภาพชวีติ

3 6

“นครปากเกร็ด” ก้าวสู่ 
“นครแห่งความสุข”
ขับเคลื่อนนโยบาย 

SMART ENVIRONMENT

ท้องถ่ินไทย

วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ
อรุษ นวราช

ภาคประชาสังคมด้านเกษตรกรรมยัง่ยนื เรียกร้อง 
ให้รัฐบาลหันมาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง 
เพ่ือรับกระแสโลกใหม่ ที่ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิต 
และส่ิงแวดล้อม เนือ่งจากยงัไม่เหน็รปูธรรมใดๆ ทีช่ดัเจน  
ในการด�าเนนิการยทุธศาสตร์เกษตรอนิทรย์ี ทัง้ที่
ก่อนหน้านี ้รฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
ได้กรยุทางเกษตรอนิทรย์ีไปบ้างแล้ว เช่น ห้ามใช้ 
สารเคมเีกษตร 3 ชนดิ และเปิดโครงการนาข้าว
อนิทรย์ี 1 ล้านไร่ 2

‘กรมทะเล’ รับมือปะการังฟอกขาว 
หลังโลกประสบปัญหา “ภาวะโลกเดือด” 

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ี และรฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจบุนั
โลกของเราได้ก้าวเข้าสูก่ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อมนษุย์และสิง่มชีวีติทุกชนดิ ท่ัวโลกต้องเผชญิหน้ากบัการแปรปรวน
ของสภาพอากาศแบบสดุขัว้ทีเ่รยีกว่า “ภาวะโลกเดอืด” ซึง่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายให้กับ 
สิง่แวดล้อม โดยเฉพาะระบบนเิวศทางทะเล ทีก่�าลังเผชญิกบัผลกระทบ
หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเลเกดิความเส่ือมโทรม อณุหภมิูน�า้ทะเล 
สงูขึน้ผดิปกติ และการเกดิสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ทีมั่กจะเกดิขึน้ 
ในช่วงนี้ นับว่าเป็นสัญญาณเตือนของวิกฤตทะเลเดือด จึงได้
หารือกับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม เพือ่เร่งหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 15พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 

ก.อุตฯ จับมือ เซเว่นฯ หนุน SMEs ไทย
ผู้ประกอบการหวังดันยอดขายเพิ่ม 10-20%

นายณฐัพล รงัสติ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผย 
ภายหลังลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 
ในการยกระดบัขดีความสามารถการแข่งขนัและสร้างโอกาส
ทางการตลาดให้แก่ผู ้ประกอบการและการจัดกิจกรรม 
การเตรยีมความพร้อมให้แก่ผูป้ระกอบการ (Kick-off) ร่วมกบั  
นายยุทธศักดิ ์ภมิูสุรกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั ซีพ ี
ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ผูบ้รหิารเซเว่น อเีลฟเว่น และเซเว่น 

เดลเิวอรี ่โดยระบวุ่า การลงนาม MOU ในวนัที ่5 เม.ย. 67  
ถอืเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ใีนการสนบัสนุน SMEs ร่วมกัน ซ่ึงเป็น 
ที่ทราบกันดีว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ 
SMEs ในประเทศไทยมส่ีวนส�าคญัต่อภาคเศรษฐกิจของไทย 
อย่างย่ิง ทัง้ก่อให้เกดิการจ้างงาน แหล่งอาชีพ แหล่งสร้างรายได้ 
ให้กับประชาชนในทั่วทุกภาค
ของประเทศ 2

กระทรวงอตุสาหกรรม ผนกึ ซพี ีออลล์ ผ่านเซเว่นฯ สนบัสนุน SMEs ไทย
ให้เตบิโต พร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดส่งสนิค้า SMEs สูม่อืผูบ้รโิภค พร้อม 
ยกระดบัขดีความสามารถทางการแข่งขนั ผ่านโครงการและกจิกรรมเด่น ตัง้เป้า
ยกระดบัสนิค้า นวัตกรรม สูม่าตรฐานสากล

ผู้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
(สนค.) เผยหากไทยมกีฎหมายสมรสเท่าเทยีม ขยายสทิธิ
การสมรสให้ครอบคลุมบุคคลในทุกเพศให้สามารถสมรส 
กนัได้ นอกจากจะช่วยยกระดบัด้านความเท่าเทยีมทางเพศ 
ของไทยแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย  
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ 
จดังานแต่งงาน อกีท้ังกฎหมายสมรสเท่าเทยีมจะช่วยดงึดดู
นกัท่องเทีย่วกลุ่ม LGBTQIA+ ในการเดนิทางมาท่องเทีย่ว 
ยังประเทศไทยที่เป็นจุดหมายการเดินทางที่เป็นมิตร  
ส่งผลต่อธรุกิจท่องเทีย่วและร้านอาหารด้วย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า  
เมือ่ 27 มนีาคม 2567 สภาผูแ้ทนราษฎรไทยได้มมีตเิหน็ชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทยีม และเมือ่วนัที ่2 เมษายน 2567  
ทีป่ระชมุวฒุสิภา มมีตริบัหลักการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทยีมวาระแรกแล้ว และมมีตติัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั
พจิารณาศกึษาร่างกฎหมาย ซึง่หากไทยมกีฎหมายสมรสเท่าเทยีมจะช่วยขยายสทิธกิารสมรสให้ครอบคลมุบคุคล
ในทกุเพศ ให้สามารถสมรสกนัได้อย่างถกูกฎหมายและสนบัสนนุให้กลุม่ผูมี้ความหลากหลายทางเพศ ได้รับ
สทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารทีเ่ท่าเทยีมกบัคูร่กัชาย-หญงิ และไทยจะกลายเป็น 
ชาตท่ีิ 37 ของโลกและชาติแรกของอาเซยีนทีมี่กฎหมายสมรสเท่าเทียม

โอกาสทองของธุรกิจให้บริการ LGBTQIA+
หลังรัฐสภาผ่านร่างกฏหมายสมรสเท่าเทียม

พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

12

วิชัย บรรดาศักดิ์ อนุกูล ปีดแก้ว 

20

ศาสตราจารย์ 
ดร.พระมหาบญุเลิศ ช่วยธานี

วดัใหม่ยายแป้น

งานเร่งด่วน! รับมือ “โลกร้อน-โลกเดือด”
ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช2

ปัญหาโลกร้อนเป็นปัญหาส�าคัญที่หลายประเทศ  
ต้องก�าหนดนโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ 
พลังงานอย่างเหมาะสม ยิ่งเมื่อ นายอันโตนิโอ กูเตร์เรส  
เลขาธกิารสหประชาชาต ิออกมาประกาศว่า โลกของเราได้สิน้สดุ  
“ยคุภาวะโลกร้อน” (Global Warming) และก�าลัง
ก้าวเข้าสู ่ “ยคุภาวะโลกเดอืด” (Global Boiling) 
ได้สร้างความตืน่ตระหนกต่อชาวโลกเป็นอย่างมาก  
เพราะความแปรปรวนของลม ฟ้า อากาศ ท้องทะล  
และภยัพบิตัต่ิางๆ ในแต่ละภูมิภาค ดเูหมอืนว่า 
จะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้
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งานเร่งด่วน ! รับมือ “โลกร้อน-โลกเดือด”
ของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ

จุดมุ่งหมายก็เพื่อจัดการปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศของประเทศไทย อนัน�าไปสูก่ารป้องกนัและ
ลดความรนุแรงของปัญหาท่ีเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมิูอากาศของโลก ผ่านการด�าเนนิงานร่วมกับนานาประเทศ 
เพือ่รกัษาไว้ซึง่คณุภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ของประเทศไทย และความปลอดภยัในชีวติและคุณภาพชีวิต

เราใช้เวลายกร่าง พ.ร.บ.มานานพอสมควร เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนเวอร์ชันจากเดิมท่ียกร่างมา เมื่อ 3 ปีที่แล้ว 
ซึ่งเน้นเร่ืองของการเรียกข้อมูลเก็บข้อมูลจากภาคเอกชน
โดยทีไ่ม่มกีลไกบงัคบัอืน่ๆ โดยได้รับเสยีงเรยีกร้องจากภาค
ธุรกิจ ภาคประชาชน และรวมถึงบริบทของต่างประเทศ 
จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของความเข้มข้นในเรื่องการ 
แก้ปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศทีเ่ร่งด่วนมากย่ิงข้ึน 
เราจงึได้น�า พ.ร.บ.ตรงนีก้ลบัมาทบทวน และเพิม่บทบญัญัติ
เข้าไป วนันีมี้ทัง้หมด 14 หมวด 170 กว่ามาตรา โดยมมีาตรา
เกีย่วข้องกับนโยบาย กรรมการแห่งชาต ิการตัง้เป้าหมายการ
ลดก๊าซเรอืนกระจก การปรับตวัเพือ่รบัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ และทีส่�าคัญกค็อืจะมหีมวด 
ที่เกี่ยวข้องกับกลไกราคาคาร์บอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ 
จดัสรรสทิธิ ์การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้กบัภาคอตุสาหกรรม 
บางประเภททีป่ล่อยก๊าซเรือนกระจกสงู การมภีาษคีาร์บอน 

ปรบัตวั รวมไปถงึการพจิารณาถงึมาตรการทางการเงนิเพือ่
น�าเงินทีไ่ด้จากการทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมายหรอืเงินค่าปรบั
ไปช่วยเหลอืผูป้ระกอบการรายเลก็ให้มคีวามสามารถในการ
จดัท�ารายงานคาร์บอน และการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบั 
สิง่แวดล้อม ว่าจะสามารถด�าเนนิการว่าจะสามารถด�าเนนิการ
ได้หรอืไม่ ซึง่ในข้อดังกล่าวยงัคงมรีายละเอยีดค่อนข้างมาก 
ทีจ่ะต้องพจิารณาให้รอบคอบ

จากที่ไปรับฟังความเห็นที่ผ่านมา ภาคธุรกิจจะโฟกัส
ไปทีเ่ป้าลดก๊าซเรอืนกระจกจะเป็นอย่างไร มาตราการทีจ่ะ
ไปบงัคบัในการจดัสรรสทิธิท์ีจ่ะปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การ
บงัคบัใช้ทกุอตุสาหกรรมหรือบางประเภท และหากภาคธรุกิจ 
ทีท่�าไม่ได้จะมกีลไกให้เขาท�าอย่างไรได้บ้าง เช่น การชดเชย 
การปล่อยก๊าซจากคาร์บอนเครดติหรอือะไรต่างๆ เขาจะมภีาระ 
อะไรเพิม่ขึน้หรอืไม่ รวมถงึการสนบัสนนุจากภาครฐัจะมด้ีวย
หรอืไม่ ซ่ึงเป็นหนึง่ทีม่กีารออกแบบไว้ อกีท้ังใน พ.ร.บ.น้ียงัมี
กองทนุการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ท่ีจะเอาเงนิกลบัไป
ช่วยให้กบัภาคธรุกจิ ภาคประชาสงัคม และพีน้่องประชาชน
ทีม่ส่ีวนร่วม ส่วนประชาชนมองว่า เรือ่งการปรบัตวัเขาจะได้
รบัการสนบัสนนุอย่างไร ภยัทีจ่ะมากระทบเขาจะเป็นแบบ 
ไหน เพราะการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่กิดขึน้ ไม่ได้ 
เกิดเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะ
ประเทศไทย มนัเกดิขึน้ทัง้ภมูภิาคท้ังโลก ซึง่ประชาชนพอมี 
ความเข้าใจอยูบ้่าง แต่กย็งัคงต้องเรยีนรู ้ต้องศกึษาอกีมากว่า 
ความจรงิแล้วเกีย่วกบัเขามากน้อยแค่ไหน และเขาจะปฏบิตัติวั 
อย่างไร 

 การมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 (อปท.)

นายพริณุ กล่าวว่า อปท. เป็นหนึง่ในกลไกทีส่�าคญั เพราะ
การท�าเร่ืองของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แผนต่างๆ 
จ�าเป็นทีจ่ะต้องลงไปทีภ่มูภิาค จงัหวดั และท้องถิน่ ดงันัน้
การจัดการของเสยี การจดัการน�า้เสีย แม้กระทัง่การจดัการ
เรือ่งของพลงังานต่างๆ ตรงนี ้อปท. มบีทบาททัง้หมด แต่ใน
มติเิรือ่งการปรบัตวันี ้อปท. ยิง่เข้มข้น เพราะว่าชุมชน สังคม
เร่ิมจากหมูบ้่านไล่ไปจนถงึเรือ่งของ อปท. ทีม่หีลายขนาด  
พีน้่องประชาชนกต้็องท�างานภายใต้กลไกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่อยูแ่ล้ว ซึง่ อปท. กบั กรมฯ ก็ท�างานร่วมกนั 
ในหลายๆ มติ ิยกตวัอย่างเช่น การร่วมมือท�างานกบัเทศบาล
เมอืงระยอง ซ่ึงมพีืน้ท่ีตดิทะเล ฝนตกทไีรน�า้ท่วมทุกท ีเราจงึ
ร่วมมอืกนับรหิารจดัการ ปรบัเปลีย่นรปูแบบการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เพือ่ให้การระบายน�า้ดขีึน้ โดยเอาธรรมชาติเข้าไปช่วย  
เพราะฉะนั้นในมิติของ อปท.นี้ ท�าได้ครอบคลุมมากและ 
เข้าถึงพี่น้องประชาชนโดยตรง สามารถท�าได้ทั้งลดก๊าซ 
เรอืนกระจกและมติเิรือ่งของการปรับตวัเพือ่รองรบัผลกระทบ 
จากภยัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

 
 แผนการทีจ่ะน�าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายทางคาร์บอน

นายพรุิณ กล่าวว่า เป้าระยะยาวทีป่ระเทศไทยประกาศ
เหมือนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกก็คือ ความเป็นกลางทาง
คาร์บอนในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศนูย์ในปี 2065 โดยเราส่งยทุธศาสตร์ระยะยาวในการ
พฒันาการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกต�่าให้กบัทางยเูอน็ ซึ่งใน
ยุทธศาสตร์นี้จะมีการระบุไว้ชัดเจนว่า ระยะเวลาของการ
ทีจ่ะไปถงึปี 2050 ปี 2065 มนัจะมเีทคโนโลยสี�าคญัอะไร

ที่เราอยากเห็นและที่จะต้องเอามาใช้ บางเทคโนโลยีเป็น
เทคโนโลยทีีม่อียูแ่ล้วสามารถน�ามาใช้ได้ แต่บางเทคโนโลยี
เป็นเทคโนโลยทีีค่าดว่าจะมาในอนาคตอนัใกล้ หรอือาจจะ
อยูไ่กลหน่อย แต่ว่ามศีกัยภาพในการแก้ปัญหา เรากน็�ามาใช้
ตามจังหวะและโอกาส เช่น เรือ่งอวีี เรือ่งการดดูจับก๊าซเรือน
กระจก เรือ่งของไฮโดรเจนต่างๆ หรอืแม้กระทัง่การยกเลกิ
การใช้ถ่านหนิเพือ่การผลติไฟฟ้าในประเทศ 

ทัง้หมดนี ้ เราส่งให้ยเูอน็ไปแล้ว แต่นัน่เป็นกรอบระยะ
ยาว แต่เราโฟกัสกลบัมาระยะสัน้ปี 2030 ตามทีเ่ราประกาศ
ไว้ คอืการท�าแผนปฏบิตักิารลดก๊าซเรอืนกระจกรายสาขา ทัง้ 
พลงังาน ขนส่ง  เกษตร อตุสาหกรรม ของเสยี ซึง่ใกล้เสรจ็แล้ว  
แผนนีม้คีวามชัดเจนมากขึน้ และมตีวัเลขเป็นแนวทางแนะน�า
ให้เราทกุปี ท�าให้เราสามารถตดิตามได้ว่า แต่ละปี ทุกภาคส่วน
ช่วยเราลดก๊าซเรอืนกระจกได้เท่าไหร่ เพ่ือให้เราได้รบัทราบ
ว่า เราก�าลงัท�างานใกล้ความส�าเรจ็มากน้อยอย่างไร ถ้าเกิด
มปัีญหาขึน้มาเรากส็ามารถช่วยกนัปรบัวธิกีารท�างานให้มนั
บรรลเุป้าหมายให้ได้ 

 แผนบริหารจดัการขยะ ลดปริมาณขยะ
 ให้น้อยลง

นายพริณุ กล่าวว่า แผนการจัดการขยะแม้จะไม่ใช่ภารกจิ
โดยตรง แต่กรมฯ ก็มีแผนการจัดการขยะของประเทศ 
โดยมเีป้าหมายทัง้การน�ากลบัมารไีซเคลิ ซึง่ตอนน้ีน�ากลบัมา
ได้แล้ว 70% เพราะฉะนัน้ในเรือ่งของการจดัการขยะทีเ่ป็น
แผนระยะยาวซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรม 
ควบคุมมลพษิและกระทรวงมหาดไทยด�าเนินการ น่าจะค่อยๆ  
บรรลเุป้ามายได้ แต่กจ็ะมขียะส่วนหนึง่ทีย่งัจดัการไม่ได้ ซึง่
ต้องช่วยกนัต่อไป คือ 1. ท�าอย่างไรทีเ่ราจะสามารถลดขยะ 
ที่ต้นทางให้ได้มากท่ีสุด โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน  
2. การเอาเทคโนโลยมีาช่วยในการจดัการขยะ เช่น เอาขยะ
มาเผาผลติเป็นไฟฟ้า 

ในเรื่องปัญหาขยะนี้ กรมฯ มีหน้าท่ีให้องค์ความรู ้ 
สร้างความตระหนกัและสร้างเครอืข่ายความร่วมมอื โดยม ี
โครงการชมุชนปลอดขยะและโรงเรยีนปลอดขยะ ซึง่ด�าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่องและมีการขยายผลออกไป เรามีเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมูบ้่าน 284,000 กว่าคน กระจายอยูท่ัว่ทกุจงัหวัด ซึง่ตรงนี ้
อยูร่ะหว่างทีท่�างานร่วมกับเครือข่าย โดยใช้เงนิจากกองทุน
สนบัสนนุสิง่แวดล้อมเข้ามาสนบัสนนุ สามารถท�างานกบัพ้ืนท่ี
ได้อย่างเข้มแขง็และมุง่เป้าไปทีห่ลายๆ เรือ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง
จดัการขยะ น�า้เสยี หรอืแม้กระทัง่เรือ่งของการลดการเผา 
ทีท่�าให้เกดิฝุน่ PM2.5 

“การแก้ปัญหา PM2.5 นี ้ เราได้สร้างความรูแ้ละความ
ตระหนกัรูใ้ห้กับประชาชนอย่างต่อเนือ่ง เราท�าเตม็ท่ีในการ 
ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย รณรงค์ให้ประชาชน ชาวไร่ ชาวนา  
ไม่เผาขยะ และเผาไร่-นา ซึง่เป็นผลกระทบให้เกดิ PM2.5  
เมือ่ปีทีแ่ล้วเราใช้งบทัง้ปี 10 กว่าล้านบาท มาด�าเนนิการ ตวัชีว้ดั 
กลบัมาเราสามารถเข้าถงึการรบัรูข้องประชาชนได้ 5 ล้าน
กว่าคน นอกจากนี ้ เรายงัมศีนูย์วจัิยและฝึกอบรมเรือ่งการ
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศและสิง่แวดล้อม เพือ่คดิงานวจิยั 
ทีส่ามารถตอบสนองต่อพีน้่องประชาชน เช่น ถ้ามเีศษวสัดุเหลอืใช้ 
ทางการเกษตรแทนทีจ่ะไปเผา แต่เอากลับมาแปรรูปให้เป็น
สนิค้าอืน่ๆ หรอืไปท�าคอมโพสสิง่ให้เป็นปุ๋ย แล้วน�ากลบัไปใช้ 
ให้เป็นประโยชน์ต่อไป” นายพริณุ กล่าว

ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได ้เปล่ียนชื่อ “กรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม” เป็น “กรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และส่ิงแวดล้อม” เม่ือ 18 สิงหาคม 2566 เพือ่เป็นหน่วย
ประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมิูอากาศของประเทศไทย รวมทัง้การลดก๊าซเรอืนกระจก  
(Mitigation) การปรับตัว (Adaptation) การเพิ่ม 
ขดีความสามารถด้านการบริหารจัดการ และส่งเสริมการ 
มส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทัง้การศกึษาวจิยัเพือ่พฒันา 
นวตักรรมด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ บทบาท
ของกรมการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

บทบาทของกรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในปี  
2567 จะก้าวไปในทิศทางไหน อย่างไร ?! นายพิรุณ  
สยัยะสิทธิพ์านชิ อธิบดกีรมการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและ 
สิง่แวดล้อม ให้สมัภาษณ์กบั “อปท.นิวส์” ไว้อย่างน่าสนใจย่ิง

 แผนงานเร่งด่วนของกรมการเปลีย่นแปลง
 สภาพภมูอิากาศ 

นายพริณุ สัยยะสทิธิพ์านชิ อธบิดกีรมการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมฯ มีหน้าที่
ขบัเคลือ่นงานเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศหลาย
อย่าง เพ่ือแก้ปัญหาและลดผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ที่มีความรุนแรงมากขึ้นในทุกมิติ 
ทกุภยั ท้ังภยัแล้ง น�า้ท่วม พาย ุและดชันคีวามร้อนต่างๆ ที ่
สงูขึน้ เพราะฉะนัน้ในปี 2567 กรมการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม ได้จดัท�านโยบายและขบัเคลือ่น
อย่างเร่งด่วน 3 เรือ่ง คือ 1. ท�าอย่างไรให้เรามแีผนปฏบิตักิารลด 
ก๊าซเรอืนกระจกรายสาขา ทัง้ พลงังาน ขนส่ง อตุสาหกรรม 
เกษตร ของเสยี ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายในปี 2030 ซึง่ตัง้เป้าไว้ว่า 
ประเทศไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 30-40% 
ในปี 2030 เทยีบกบักรณปีกต ิโดยก�าลงัผลกัดนัและใกล้ท่ีจะ
เรยีบร้อยแล้ว คาดว่าเดอืนเมษานี ้เราจะได้เหน็แผนทีช่ดัเจน
ทัง้ในสาขา มาตรการ ปรมิาณก๊าซเรือนกระจกท่ีจะลดได้ ซึง่
หน่วยงานทีจ่ะรบัผดิชอบจะได้น�าเสนอ ครม. ให้ความเหน็ชอบ 
ก่อนท่ีจะน�าไปใช้ในแผนต่อไป 

2. จดัท�าแผนการปรบัตวัแห่งชาต ิในแผนจะเป็นลกัษณะ
ของกรอบทีก่�าหนดเป้าหมายแต่ละภาคทีม่คีวามเปราะบาง 
ต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของเกษตรและความมัน่คง 
ทางอาหาร การจัดการน�า้ เรือ่งของสาธารณสุขและการท่องเทีย่ว  
รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเร่ืองของการ 
ตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์และความปลอดภัย เป็นต้น 

เพราะฉะนัน้ ในแผนการปรับตวัแห่งชาติจะมีเร่ืองของ
มาตรการท่ีส�าคัญกับเป้าหมายท่ีส�าคัญที่เราอยากเห็น แต ่
สิง่ท่ีเราขับเคลือ่นต่อระหว่างทีร่อให้แผนนีเ้ข้าสูก่ารพจิารณา
ของ ครม. เพือ่เหน็ชอบ คอืการท�าแผนปฎบิตักิารการปรับตัว 
เป็นรายสาขา ตรงนี้จะสามารถไปขับเคล่ือนกับภูมิภาค

จังหวัดและลงถึงระดับท้องถิ่นได้ นี่จะเป็นประโยชน์กับ
ประชาชนในการทีจ่ะรู้ได้ว่า ถ้ามีภยัเร่ืองของการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ อณุภมูทิีส่งูขึน้มากๆ น�า้ท่วม ภยัแล้ง ความ
เสีย่ง จะเป็นอย่างไร และมีวธิกีารบรหิารจดัการอย่างไร เช่น 
การเพาะปลกูต่างๆ ในภาคเกษตร ซ่ึงจะมรีปูแบบทีเ่ปลีย่นไป

3. การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ พ.ศ.... ขณะนีก้รมฯ ท�างานในเรือ่งของการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวเพื่อรับ 
ผลกระทบ โดยการสร้างองค์ความรูต่้างๆ ให้กบัพีน้่องประชาชน  
สร้างเครอืข่ายให้กบัอาสาสมคัรพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม (ทสม.) ตามหมูบ้่านต่างๆ ทัว่ประเทศกว่า 
280,000 คน เป็นการท�างานบนพืน้ฐานกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ ตามนโยบายของรฐับาล โดยอาศยัระเบยีบ
ส�านกันายกรัฐมนตรีบ้าง และอาศัยกฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจุบนั
บ้าง แต่เนื่องจากเรายังไม่มีกฎหมายเฉพาะเรื่องของการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ เพราะฉะนัน้การผลกัดันร่าง 
พ.ร.บ.การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ ก็จะเป็นเคร่ืองมือ
ทางกฎหมายทีส่�าคญัทีจ่ะน�ามาใช้ในกฎหมายต่างๆ เพือ่การ 
ตั้งเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวเพื่อรองรับ 
ผลกระทบและการสร้างกลไกเข้ามาสนับสนนุภาคประชาสงัคม  
ภาคประชาชน หรอืภาคธรุกจิ ซึง่ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนีไ้ด้มี
การเปิดรบัฟังความคดิเหน็อยู ่คาดว่ากลางปีนีน่้าจะเสนอเข้า 
ครม.เพ่ือเห็นชอบในหลักการและผลักดันเข้าสู่กระบวนการ
ร่างกฎหมายต่อไปได้

 ความคบืหน้า พ.ร.บ.การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ
นายพริณุ กล่าวว่า การจดัท�าร่าง พ.ร.บ.การเปลีย่นแปลง

สภาพภมิูอากาศ พ.ศ. .... จะมีส่วนช่วยส่งเสริมการพัฒนา
มาตรการและกลไกคาร์บอนเครดติ และเพือ่การเปลีย่นผ่าน
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืนและคาร์บอนต�่า และการ
ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ ผ่านศูนย์
ประสานงานด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและความ
หลากหลายทางชวีภาพระดับจงัหวดั ซ่ึงปัจจบุนัมกีารจดัต้ัง
ศนูย์ฯ แล้วจ�านวน 65 จงัหวดั ทัว่ประเทศ 

ทั้งนี้ ทิศทางการด�าเนินงานและภารกิจเร่งด่วน สู่การ
บรรลุเป้าหมายการด�าเนินการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมิูอากาศอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล นอกจากการ
เร่งจัดท�า ร่าง พ.ร.บ.โลกร้อน ยงัมปีระเดน็ทีส่�าคญั อาท ิเร่ง 
จดัท�าแผนปฏิบตักิารลดก๊าซเรือนกระจก (NDC action plan) 
พ.ศ. 2564-2573 ทีส่อดคล้องกับเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์
และกลไกการบริหารจัดการของประเทศ เพ่ือใช้ในการ 
ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมที่ประเทศก�าหนด (Nationally  
Determined Contribution: NDC) การจัดท�าแผนการปรับตัว 
ต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแห่งชาต ิ (Thailand’s 
National Adaptation Plan: NAP) เพือ่มุง่สูก่ารมภีมูคิุม้กนั 
และสามารถปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และให้ภาคส่วนที่เก่ียวข้องสามารถน�าไปเป็น 
แนวทางในการบรูณาการ ประเดน็ด้านการปรบัตวัฯ ตามแผน
และยทุธศาสตร์รายสาขาและในเชงิพืน้ท่ี

ต่อผลติภณัฑ์และมกีารจดัการคาร์บอนเครดติทีม่กีฎหมายก�ากบั 
ดูแลรองรับชดัเจน กจ็ะเป็นมติใินภาพรวมของ พ.ร.บ.ฉบบันี้ 

ปัจจุบันการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครบ  
6 ภมิูภาค แล้วส�าหรบัการรบัฟังความคิดเหน็สาธารณะ “ 
ร่าง พ.ร.บ.การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ...” ก่อนจะ
เตรยีมด�าเนนิการ น�าเสนอร่างดงักล่าวต่อ ครม. ให้ทันในเดอืน 
มถินุายน 2567 นี ้ ขณะเดยีวกัน กจ็ะมีการหารือคูข่นานไป
กบักระทรวงต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ถ้าเกีย่วข้องกบักระทรวงการ
คลงัเรือ่งภาษี เรากจ็ะหารือเป็นเร่ืองเฉพาะไป เกีย่วข้องกบั
คาร์บอนเครดติ กจ็ะมกีารหารอืกบัตลาดหลกัทรพัย์ทัง้การ
ก�ากับหลักทรัพย์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ต่างๆ ซ่ึงจะท�าควบคูไ่ปกบัการรบัฟังความคดิเหน็ต่อพีน้่อง
ประชาชน เมือ่ฟังทกุภาคส่วนครบถ้วน เรากจ็ะมาวเิคราะห์
ประมวลและปรบัแก้ในร่าง พ.ร.บ.อกีคร้ังหนึง่ ก่อนทีจ่ะเสนอ 
ครม. ให้ทนัในเดอืนมถุินายน

โดยรายละเอียดหลักๆ ใน “พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศ” จะเน้นไปทีก่ารลดการปล่อยก๊าซ และการ

จดุเร่ิมต้นทีด่ใีนการสนบัสนนุ SMEs ร่วมกนั ซึง่เป็นทีท่ราบ
กนัดว่ีา วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรอื SMEs ใน
ประเทศไทยมีส่วนส�าคัญต่อภาคเศรษฐกิจของไทยอย่างยิ่ง 
ทัง้ก่อให้เกิดการจ้างงาน แหล่งอาชีพ แหล่งสร้างรายได้ให้กบั
ประชาชนในทัว่ทกุภาคของประเทศ

โดยกระทรวงอตุสาหกรรมให้ความส�าคัญกบัการพฒันา
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ของ SMEs สร้างงาน อาชีพ 
กระจายรายได้ และเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกจิให้กับประชาชน 
สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม SMEs ของนายกรัฐมนตรี 
นายเศรษฐา ทวสิีน โดยด�าเนนิการสนบัสนนุผ่านโครงการ
และกจิกรรมต่างๆ เพือ่สร้างโอกาสให้กบั SMEs ให้สามารถ
ผลติสนิค้าได้อย่างมคีณุภาพ มาตรฐาน เป็นทีต้่องการของ 
ผู้บริโภค และเมื่อผู้ประกอบการผลิตสินค้าแล้วจ�าเป็นต้อง

เชือ่มโยงกบัผูซ้ื้อ ซ่ึงเซเว่น อเีลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซือ้ท่ีมสีาขา 
มากกว่า 10,000 สาขาทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงคนไทย 
ทกุกลุม่ จงึมัน่ใจว่าการลงนาม MOU ครัง้นี ้จะเป็นโอกาสของ
สนิค้าจากผูป้ระกอบการ SMEs ในการเพ่ิมช่องทางกระจาย
สนิค้าไปสูผู่บ้ริโภคได้เป็นอย่างดี

 “กระทรวงอตุสาหกรรม โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
อตุสาหกรรม นางสาวพมิพ์ภทัรา วิชยักุล มีนโยบายมุ่งม่ัน 
ส่งเสรมิภาคอตุสาหกรรมไทยให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื ใน 4 มติ ิกค็อื  
รายได้ การอยู่ร่วมกนักับชมุชน การลงตวัสอดคล้องกับกตกิา
สากล และการกระจายรายได้สูช่มุชน ซึง่หนึง่ในวตัถปุระสงค์ 
ของนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นท่ีรัก 
ของชมุชน ด้วยการสร้างความเชือ่มโยงระหว่างผูป้ระกอบการ
รายย่อย ให้มโีอกาสร่วมเป็นส่วนหน่ึงของภาคอตุสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ความร่วมมือครัง้น้ีแสดงให้เห็นถงึการเป็นส่วนหน่ึง
ของกนัและกนั ระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และผูป้ระกอบการ
รายย่อย SMEs รวมถงึผูป้ระกอบการวสิาหกิจชมุชน รวมทัง้ 
ช่วยผลกัดนัให้สนิค้า หรอืผลิตภัณฑ์ของผูป้ระกอบการทีเ่ข้าร่วม 
โครงการของกระทรวงอตุสาหกรรมมโีอกาสร่วมกบัผูค้้าปลกี
รายใหญ่ของประเทศ ส่งผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ

เป็นวงกว้าง สร้างรายได้ สร้างโอกาส ให้แก่ผูป้ระกอบการ 
ได้เตบิโตและด�าเนนิธรุกจิภายใต้สภาวะการแข่งขนัของตลาด
ทีท่วีความรนุแรงมากขึน้ 

โดยในรอบนี ้มผีูป้ระกอบการทีผ่่านโครงการของ อก. ที่
ได้รบัโอกาสในการเชือ่มโยงกบัเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 50 ราย 
คาดว่า จะก่อให้เกดิมลูค่าทางเศรษฐกจิไม่ต�า่กว่า 100 ล้าน
บาทต่อปี” นายณฐัพล กล่าว

ด้าน นายยุทธศกัดิ ์ภมูสุิรกลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
บรษัิท ซีพ ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ผูบ้รหิารเซเว่น อเีลฟเว่น 
และเซเว่น เดลเิวอรี ่กล่าวว่า เซเว่น อเีลฟเว่น ให้การสนับสนุน
และส่งเสรมิ SMEs มาโดยตลอด ตามนโยบาย “SMEs โตไกล 
ไปด้วยกนั” ผ่านกลยทุธ์ 3 ให้ ประกอบด้วย 1. ให้ช่องทาง
ขาย 2. ให้ความรู ้ และ 3. ให้การเชือ่มโยงเครอืข่าย จงึได้ 
ด�าเนินโครงการต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ SMEs มาอย่างต่อเน่ือง  
ล่าสุด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งส�าคัญกับกระทรวง
อตุสาหกรรม เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถผูป้ระกอบการ 
พร้อมสร้างโอกาสการเตบิโตอย่างแขง็แกร่งและย่ังยืนให้กับ 
SMEs ในอนาคต

“การลงนามความร่วมมอืครัง้นี ้ สะท้อนให้เห็นถงึความ
มุง่มัน่ในการเดนิหน้าสนบัสนนุ ส่งเสรมิ SME อย่างจรงิจงั 
ในทุกรปูแบบและทุกช่องทาง สอดคล้องกบัวิสยัทัศน์การเตบิโต 
ของทัง้ 2 หน่วยงานคอื ต้องการสร้างการเตบิโตแบบองค์รวม
ท้ังในภาคของเกษตรกรและผูป้ระกอบการ เพือ่สร้างโอกาส
การเตบิโตอย่างแขง็แกร่งและย่ังยนืให้กบั SMEs และระบบ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศในอนาคต ให้พร้อมแข่งขัน 
ในระดบัสากล” นายยทุธศกัดิ ์กล่าว 

ส�าหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการ 
ยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสทางการ
ตลาดให้แก่ผูป้ระกอบการฉบบันี ้ วัตถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุ 
พฒันา เพิม่โอกาสทางธุรกิจ พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม วิสาหกจิชุมชน และเกษตรกร เพือ่ยกระดบั

สนิค้าและบรกิารให้เตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืนตามมาตรฐาน
ในการปฏบิตัทิางการค้าทีด่ ี(Code of Conduct) นอกจากน้ี  
ยังช่วยส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในการสร้าง
อุตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมของทั้งสองฝ่าย
ได้เป็นอย่างดี เพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรผ่านการ
ด�าเนินโครงการ หรอื กจิกรรมต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เช่น การจัด
สมัมนา การฝึกอบรม การให้ค�าปรกึษาแนะน�า เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้และประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะที่จ�าเป็น
ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับสถานประกอบการและ
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และร่วมมือกันด�าเนินงาน 
ด้านการพฒันาผลติภณัฑ์ให้แก่ผูป้ระกอบการ ให้ข้อเสนอแนะ 
เพือ่การพัฒนา (Feedback) ให้ความรูเ้ชงิวิชาการ เพ่ือพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และสร้างโอกาสทางการตลาด
การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมการทดสอบตลาด 
ตลอดจนกจิกรรมสนับสนุนต่างๆ เพือ่สร้างการรบัรูเ้กีย่วกบั
ผลติภัณฑ์ให้แก่บคุคลทัว่ไปในชมุชนและสงัคม

นางสาวจนิดา จนัต๊ะภา ผูก่้อตัง้แบรนด์ “จินดา” สนิค้า 
OTOP เผยว่า การร่วมโครงการในคร้ังนีจ้ะเป็นการขยายฐาน
ลกูค้า พร้อมกบัเพิม่ช่องทางการขายท�าให้เพิม่รายได้ไปด้วย 
ปัจจบุนัตนได้วางจ�าหน่ายมะม่วงน�า้ปลาหวานอยูท่ีโ่ลตสั บิก๊ซี 
อยูแ่ล้ว แต่กต้็องการขยายการรบัรูข้องลกูค้าให้กว้างข้ึน ทัง้น้ี 
ผลติภัณฑ์ของตนได้รบัมาตรฐาน GMP และได้ผ่านมาตรฐาน 
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ส�าหรับประเภท
สนิค้าปิดฝาสนทิ โดยอตุสาหกรรมจงัหวดัได้มาตรวจศกัยภาพ
การผลิต ทัง้สถานทีก่ารผลติ บคุลากร อปุกรณ์เครือ่งมอืในการ 
ผลิต รวมไปถึงเงินทุนต่างๆ ปัจจุบันสามารถผลิตสินค้าได้ 
วนัละ 10 ตนั มผีลประกอบการต่อเดอืนอยู่ที ่2.5 ล้านบาท
ต่อเดือน คาดว่า เมือ่ได้ร่วมกบัโครงการในคร้ังน้ี จะสามารถ
เพิม่รายได้ 10–20% 

ก.อุตฯ จบัมือ เซเว่นฯ หนนุ SMEs ไทย
ผู้ประกอบการหวังดนัยอดขายเพ่ิม 10-20%

กระทรวงอตุสาหกรรม ผนกึ ซีพ ี ออลล์ ผ่านเซเว่นฯ 
สนบัสนนุ SMEs ไทยให้เตบิโต พร้อมเปิดโอกาสทางการ
ตลาด ส่งสินค้า SMEs สูม่อืผูบ้รโิภค พร้อมยกระดบัขดีความ
สามารถทางการแข่งขัน ผ่านโครงการและกิจกรรมเด่น  
ตัง้เป้ายกระดบัสนิค้า นวตักรรม สูม่าตรฐานสากล

นายณฐัพล รงัสิต ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม เปิดเผย
ภายหลงัลงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการ
ยกระดบัขดีความสามารถการแข่งขนัและสร้างโอกาสทางการ
ตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและการจัดกิจกรรมการเตรียม 
ความพร้อมให้แก่ผูป้ระกอบการ (Kick-off) ร่วมกบั นายยทุธศกัดิ์  
ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์  
จ�ากัด (มหาชน) ผูบ้รหิารเซเว่น อเีลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  
โดยระบวุ่า การลงนาม MOU ในวนัที ่ 5 เม.ย. 67 ถอืเป็น

พริณุ สยัยะสทิธิพ์านชิ

จนิดา จนัต๊ะภา



ปีที่ 427 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย  3ท้องถ่ินไทย

‘สรุพล เธยีรสตูร’ นายกฯ เมืองน่าน
ปลืม้รางวลัชัยนาทนเรนทร ปี 2566

“นครปากเกรด็” กา้วสู่ “นครแหง่ความสขุ”
ขบัเคลือ่นนโยบาย SMART ENVIRONMENT

วชิยั บรรดาศักดิ์

เทศบาลนครปากเกร็ดยงัคงเดนิเข็มมุง่ เพือ่
การพฒันาเมอืงปากเกร็ดให้เป็น “มหานครแห่ง
ความสุข” หลังจากสามารถคว้ารางวัลชนะเลศิ
เทศบาลด้านสิง่แวดล้อมยัง่ยนื ยอดเยีย่มระดบั
ประเทศ ประจ�าปี 2564 โดยได้รับพระราชทาน
ถ้วยรางวัลสมเด็จพระราชทานพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ด้วยการน�านวัตกรรม 
สิง่แวดล้อมอจัฉรยิะ (SMART ENVIRONMENT)  
ผนึกภาคีเครือข่าย สู ่ “เมืองอยู ่ดี คนมีสุข  
สิง่แวดล้อมยัง่ยืน”

นายวชิยั บรรดาศกัดิ ์ นายกเทศมนตรนีคร
ปากเกร็ด เปิดเผยว่า การท�าให้ผูค้นในเขตเทศบาล
นครปากเกรด็ มคีณุภาพชวีติทีด่ทีัง้ด้านสงัคม ด้าน
เศรษฐกจิ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน ด้านสขุภาพ และ 
ด้านสิง่แวดล้อม เทศบาลนครปากเกรด็ได้ด�าเนนิการ 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมโครงการเมือง 
สิง่แวดล้อมยัง่ยนืของกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม  
เพื่อให้นครปากเกร็ดเป็นเทศบาลแห่งการเรียนรู้
และการบรหิารจัดการทีดี่ จนกระท่ังได้รบัรางวัล
ชนะเลิศเทศบาลด้านสิง่แวดล้อมยัง่ยนื ยอดเย่ียม 
ระดับประเทศ ประจ�าปี 2564 และยงัคงเดินหน้า 
เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพการจัดการ 
สิง่แวดล้อมเมือง ให้ทัดเทียมเกณฑ์ชีวั้ดในระดับ
ภมิูภาคอาเซยีน มุ่งสูก่ารเป็น “นครแห่งความสขุ 
สิง่แวดล้อมยัง่ยนื เมอืงคาร์บอนต�า่ และ เมอืงที่
พร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลง (Resilience City)”

ท่ีผ่านมา เทศบาลนครปากเกรด็ได้น�าแผนผงั
ภูมินิเวศ ซ่ึงประกอบด้วย 1. ย่านตลาดเก่า  
2. ย่านเลยีบแม่น�า้เจ้าพระยา 3. ย่านถนนตวิานนท์ 
4. ย่านเมืองทองธาน ี5. ย่านถนนแจ้งวัฒนะ มาใช้ 
ในการก�าหนดทิศทางการพัฒนาเมืองตั้งแต่ปี 
2563 โดยส�ารวจฐานข้อมลูด้านภมูนิเิวศทีส่�าคญั 
ได้แก่ โรงเรียน วัด ชมุชน ตลาด โรงงาน โรงแรม 
กิจกรรมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
พืน้ท่ีสเีขยีว ศนูย์การเรียนรู้ ข้อมูลด้านสิง่แวดล้อม 
(ขยะ น�า้ อากาศ) แหล่งน�า้ และพลังงานทดแทน 
มาจดัท�าแผนผงัภมูนิเิวศให้มคีวามสมบรูณ์และมี
ประสทิธิภาพ

โดยวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย 
ในพืน้ท่ี ท้ังเครอืข่ายภาครฐั เครอืข่ายภาคเอกชน
และภาคประชาชน เช่น บางกอกแลนด์ เมืองทอง
ธานี ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ เครือข่ายชุมชน 

ในความรบัผดิชอบ แกนน�าเยาวชน ตลอดจนเครอืข่าย 
ผูส้งูอาย ุโดยร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมประเมนิ ร่วมแบ่งปัน
ทรพัยากร ร่วมรบัผลประโยชน์ มีกระบวนการท�างาน
อย่างเป็นระบบ เพือ่สร้างเมืองท่ีมีสขุภาวะดี ส่งเสรมิ
การพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม 

ภารกิจท่ีส�าคญั ประกอบด้วย 
1. การจัดการมูลฝอยท้ังระบบ มีการคัดแยก

มูลฝอยและน�าไปก�าจัดอย่างถกูวิธี 
2. การจดัการน�า้เสยีทัง้ระบบ โดยการก่อสร้าง 

โรงปรบัปรุงคณุภาพน�า้ (โซน 1 ศรสีมาน) เพือ่รวบรวม
และบ�าบัดน�า้เสยีในพืน้ท่ี 

3. การจัดการคุณภาพอากาศทั้งระบบ โดย
โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยจากฝุ่นละออง 
PM2.5 ภายใต้กรอบแนวคดิ Zendai Framework 
ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสีย่งใหม่ และลดความเสีย่งเดมิ 
ทีม่อียู่ 

6. การส่งเสริมวิถีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยรณรงค์พนักงานให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
ด้วยมาตรการ NO FOAM NO PLASTIC รวมถงึ
ส่งเสรมิให้ตลาด สถานประกอบการ ร้านค้า ร้าน
อาหาร และโรงแรม ตระหนกัในวถีิทีเ่ป็นมิตรกบั 
สิง่แวดล้อม มกีารจัดตัง้แหล่งเรยีนรูด้้านสิง่แวดล้อม 
ในชมุชนในเรือ่งขยะ การตดิต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ 
รมิคลองสาธารณะ การจัดการพืน้ทีส่เีขยีวในชมุชน  
และสร้างความมัน่คงทางอาหาร โดยปลกูผกัสวนครวั  
ปลูกผักพระราชทานปลอดสารพิษ มีเส้นทาง
จักรยาน และพฒันาจุดเชือ่มต่อการบรกิารขนส่ง
สาธารณะผ่านระบบขนส่งมวลชน เพือ่เพิม่ความ
สะดวกและรวดเรว็ในการเดินทาง

นอกจากนี้ เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ให้
ความส�าคัญกับการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรพัย์สนิของประชาชน โดยได้จัดต้ังศนูย์ข้อมลูกลาง 
ความปลอดภยั บรูณาการข้อมลูด้านความปลอดภยั 
ท้ัง 8 ระบบ ได้แก่ 

1. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพื้นฐาน 
เพือ่การรกัษาความปลอดภยั 

2. ระบบตรวจจับเลขทะเบยีนรถยนต์ส�าหรบั
การป้องกนัเหตุอาชญากรรม 

3. ระบบตรวจสภาพการจราจรออนไลน์  
Pakkret Live Traffic 

4. ระบบบรหิารจัดการน�า้ 
5. ระบบตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 

PM2.5 
6. ระบบขอรบับรกิารงานด่วนไฟฟ้าสาธารณะ 

EMS Lamp Service 
7. ระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ด้านข้อมูลการ

ป้องกันและควบคุมโรค 
8. ระบบควบคุมคณุภาพน�า้ 
“ด้วยระบบดงักล่าว จะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพ 

ประสิทธิผล การบริหารจัดการและติดตามเฝ้า
ระวัง สิง่แวดล้อมและสภาวะแวดล้อมได้อย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนเพิม่การมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ 
วางแผนยทุธศาสตร์ การบรูณาการกบัทกุภาคส่วน  
และการจัดท�าเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อมุ่งสู่ 
เมอืงอจัฉรยิะ ด้านสิง่แวดล้อม มุง่เป้าให้นครปากเกรด็ 
เป็น “นครแห่งความสุข” อย่างย่ังยืนต่อไป”  
นายกเทศมนตรนีครปากเกรด็ กล่าว

4. เพิม่พืน้ท่ีสเีขยีวและการอนรัุกษ์ความหลาก
หลายทางชีวภาพ โดยเอาใจใส่พัฒนาสวนสมเด็จ
พระศรนีครนิทร์ นนทบรีุ ซึง่เป็นแหล่งปลูกพรรณไม้ 
นานาชนิด ซึ่งมีต้นไม้จ�านวน 1,881 ต้น สามารถ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,005.537 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์

5. การจัดการภยัพบัิติ โดยให้ความส�าคญัต้ังแต่
การเตรยีมความพร้อมรบัมือกบัภยั ต้ังแต่ก่อนเกดิภยั  
การแจ้งเตือนภัย การเรียนรู ้รับและปรับตัวเมื่อ 
ต้องเผชญิหรอือยูร่่วมกบัภยั และการอพยพระหว่าง
เกิดภัย การฟื้นฟูดูแลและบรรเทาทุกข์หลังเกิดภัย 
เพื่อให้ประชาชนสามารถด�าเนินชีวิตกลับสู่สภาพ
ปกติได้เรว็ทีส่ดุ ท้ังนี ้ในปี พ.ศ. 2566 เทศบาลนคร
ปากเกรด็ได้รบัรางวัลท่ี 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ท่ีมีการบรหิารจดัการท่ีดี จากนวัตกรรม “โครงการ  
รู ้สู ้น�า้ อย่างยัง่ยนื ด้วยนวตักรรมปากเกรด็โมเดลใหม่”

กทม.เร่งก่อสร้าง-ปรับปรุงภูมิทัศน์สวน 
ศนูย์กฬีาบงึหนองบอน และอาคารกฬีาศนูย์กีฬา
เบญจกิต ิเพ่ือเสนอเป็นโครงการเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เนือ่งในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 
2567 

“อนุทิน” รับปีกกิตติมศักดิ์เฮลิคอปเตอร์
การแพทย์ฉกุเฉนิจาก สพฉ. ในฐานะผูป้ระกอบ
ประโยชน์ขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
ประเทศ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวง
มหาดไทย กล่าวว่า เมือ่วนัที ่ 22 เมษายน 2567  
เรอือากาศเอก นพ.อจัฉรยิะ แพงมา เลขาธกิารสถาบนั 
การแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมคณะ ได้เข้าพบ 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ  
รมว.มหาดไทย เพือ่มอบปีกกติตมิศกัดิเ์ฮลคิอปเตอร์
การแพทย์ฉุกเฉิน (Executive HEMS Thai Sky 
Doctor) เนือ่งจากเป็นผูท่ี้ได้ประกอบคณุงามความดี 
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคล่ือนระบบ 
การแพทย์ฉกุเฉนิของประเทศ

“ตามประกาศของ สพฉ. ผูจ้ะได้รบัเครือ่งหมาย
ปีกกิตติมศักดิ์เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ คือผู้ที่ได้
ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการขบัเคลือ่นระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ หรอืการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินในการล�าเลียงผู้ป่วย ซึ่งตั้งแต ่

กทม.ปรบัปรงุศนูย์กีฬาบงึหนองบอน 
และอาคารกฬีาศนูย์กีฬาเบญจกิติ

“อนุทิน” รบัปีกกติตมิศักดิฯ์ จาก สพฉ.
ผลจากขบัเคร่ืองบนิน�าแพทย์ช่วยผูป่้วย

นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพ 
มหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความ
คบืหน้าโครงการเฉลมิพระเกยีรตฯิ บงึหนองบอน 
และสวนเบญจกติิ โดยม ีผูบ้รหิารส�านกัสิง่แวดล้อม 
ส�านกัการระบายน�า้ ส�านกัวฒันธรรม กฬีา และการ
ท่องเทีย่ว และผูท้ีเ่กีย่วข้อง ร่วมประชมุ ณ ห้อง
ประชมุ 2 ชัน้ 15 อาคารธานนีพรัตน์ ศาลาว่าการ
กรงุเทพมหานคร ดนิแดง โดยทีป่ระชุมได้รายงาน 
ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ 
ศนูย์กฬีาบงึหนองบอน ซึง่ประกอบด้วย 1. ลานต้อนรบั  
2. ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 3. ลานยืดเหยียด  
4. ทางจกัรยาน 5. พืน้ทีน่ั่งพกัผ่อนรวม 6. สนามเดก็เล่น  
7. ลานกฬีาและเครือ่งออกก�าลงักาย 8. สนาม BMX  
9. ศาลา (เดมิ) 10. ห้องน�า้ และ 11. ลานจอดรถ 
จ�านวน 251 คัน และจะท�าการปรับปรงุอาคารน�า้
คือชีวติ ท้ัง 3 ชัน้ ประกอบด้วย 1. ห้องหน่วยแพทย์
ฉกุเฉิน 2. พ้ืนทีใ่ห้เช่าร้านค้า (เลก็-ใหญ่) 3. พ้ืนท่ีนัง่ 
ร้านค้า 4. พ้ืนทีอ่บรม/จดัแสดงกฬีาเรือใบ 5. พ้ืนท่ี

ปี 2557 เป็นต้นมา นายอนทุนิ ได้เข้าร่วมในปฏบิตักิาร 
หัวใจติดปีกอาสาขับเครื่องบินน�าทีมแพทย์ ไปยัง
พืน้ทีต่่างๆ เพ่ือผ่าตัดปลกูถ่ายอวัยวะ จากผู้เสยีชวิีต  
สมองตาย ที่ยินยอมบริจาคอวัยวะ ไปช่วยเหลือ 
ผูป่้วยรายอืน่ โดยได้ปฏบิติัการไปทัง้หมด 44 ครัง้ 
ซึง่ได้ช่วยชวิีตผูป่้วยจ�านวนมาก” น.ส.ไตรศลุ ีกล่าว

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ปัจจบุนัการ
บรกิารผูป่้วยฉกุเฉนิทางอากาศ (Thai Sky doctor) 
มีความส�าคัญยิ่งในการยกระดับการแพทย์ฉุกเฉิน 

จดัแสดงการจดัการน�า้ 6. โถงต้อนรบั 7. ส�านกังาน 
8. ห้องออกก�าลงักาย 9. โถงบันไดหลกั 10. ห้องน�า้ 
11. ห้องไฟฟ้าเครือ่งปรบัอากาศ และ 12. โถงบนัได
เจ้าหน้าที่

จากนัน้ ได้รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนา 
พื้นที่อาคารกีฬาศูนย์กีฬาเบญจกิติ เพื่อเสนอ
เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
ปัจจบุนัด�าเนินการปรบัปรงุอาคารกฬีา A1 แล้วเสรจ็ 
ประกอบด้วย 1. สนามฟุตซอล 2 สนาม 2. สนาม
เทเบิลเทนนสิ 10 สนาม และอาคารกฬีา A2 แล้ว
เสรจ็ ประกอบด้วย 1. สนามบาสเกตบอล 1 สนาม 
2. สนามแบดมนิตนั 10 สนาม สนามพัฒนาทกัษะ 
เดก็ อาคาร A3 สนามพคิเคลิบอล 19 สนาม แล้วเสรจ็  

ของประเทศไทย ซึ่งการเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจ  
สพฉ. ของนายอนุทนิ ได้มีส่วนส�าคญัในการร่วมต่อยอด 
การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศ ซึ่งท่ีผ่านมา สพฉ.  
มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบูรณาการ 
ความร่วมมอืของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในระดบัชาติ
และระดบัท้องถิน่ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพือ่ยกระดับ 
บริการการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้มีมาตรฐาน
สากล และผูป่้วยได้รบับริการอย่างมีคณุภาพ ทัว่ถงึ
และเท่าเทียม

ปลดั มท. ชวน อปท. ร่วมประกวด
เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567
ปลัด มท. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. 

เขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการตามเกณฑ์การประเมนิผลงานการควบคมุ
โรคพษิสนุขับ้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(Thailand Rabies Awards 2024) ภายในวนัท่ี 
31 พฤษภาคม 2567 นี้ 

นายสทุธพิงษ์ จลุเจรญิ ปลดักระทรวงมหาดไทย 
เปิดเผยว่า ด้วยคณะอนกุรรมการด้านการขับเคลือ่น

การด�าเนนิงานโรคพษิสนุขับ้าในท้องถิน่ได้มอบหมาย
ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ร่วมกับกรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค  
จดัท�าโครงการคดัเลอืกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ี
ผลงานเป็นทีป่ระจักษ์ ด้านการป้องกนั ควบคุมโรคพษิ
สนุขับ้า ภายใต้โครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรสีวางควัฒน วรขตัตยิ
ราชนารี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Thailand 
Rabies Awards 2024) เพือ่ด�าเนินการสรรหาและ
มอบรางวลัให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบล
ทีด่�าเนินการสร้างเขตปลอดโรคพษิสนุขับ้าทีม่ผีลงาน
เป็นท่ีประจักษ์

เพื่อให้การด�าเนินโครงการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังผูว่้าราชการจงัหวดั
ทุกจังหวัด ก�าชับให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่นจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีการด�าเนนิการสร้างเขตปลอดโรคพษิสนุขับ้า 
ทีม่ผีลงานเป็นทีป่ระจักษ์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ 
ตามเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษ
สนัุขบ้า ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Thailand 
Rabies Awards 2024) (ไม่รวมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ทีเ่คยได้รบัรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ) 
ส่งให้ส�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั และแจ้งให้ส�านกังาน
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จงัหวดัทราบ ภายในวันที่  
31 พฤษภาคม 2567 เพือ่คณะท�างานกลัน่กรองผล
งานระดับจงัหวดั พจิารณาคดัเลอืกผลงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ระดบัจงัหวดั 
จังหวัดละ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทศบาล 1 แห่ง
และประเภทองค์การบริหารส่วนต�าบล 1 แห่ง ส่งให้
ฝ่ายเลขานกุารคณะท�างานกลัน่กรองผลงานระดบัเขต
ของกรมปศุสตัว์ (ส�านักงานปศุสตัว์เขต 1-9) ภายใน 
วนัที ่15 กรกฎาคม 2567 

ส�าหรับโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโครงการตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน  
วรขัตติยราชนารี ที่ทรงตระหนักถึงความส�าคัญ 

โดยขณะนี้ อาคาร A3 อยู่ระหว่างการออกแบบ
สนามสเกต็บอร์ด การปรบัปรงุพ้ืนทีเ่พือ่เป็นสนาม
จกัรยานขาไถ และการปรบัปรงุเป็นอาคารกจิกรรม 
Weight Training โยคะ แอโรบกิ และ Spinning 
bike รวมถงึแผนการก่อสร้างลานยดืเหยยีดกล้าม
เนือ้ และแผนการปรบัปรงุอาคารหอสงูเป็นสนาม
ปีนหน้าผาจ�าลอง

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสรุปรูปแบบ
การก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนและอาคารกีฬาศูนย์กีฬา 
เบญจกิติ  การเตรียมจัดสรรของบประมาณ  
การก�าหนดระยะเวลาการด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ตาม 
แผน เพ่ือรายงานต่อผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร
ต่อไป

ของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และทรง
ห่วงใยในสขุภาพของคนไทย ตลอดจนสตัว์เล้ียง สตัว์
จรจัดไร้ทีพ่ึง่ โดยทรงมพีระประสงค์ให้โรคพษิสนุขับ้า 
หมดไปจากประเทศไทยอย่างยัง่ยนืตามแนวทางของ
องค์การอนามัยโลก ซึ่งหลังจากด�าเนินโครงการฯ 
ตั้งแต่ปี 2560 พบว่าสถิติจ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรค
พษิสนุขับ้าลดลงอย่างมาก สอดคล้องกบัจ�านวนสตัว์ 
ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าลดลง เป็นผลจากการ 
บรูณาการท�างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ 
แนวพระนโยบาย และการก�ากับตดิตามขององค์ประธาน  
และคณะกรรมการขับเคลือ่นการด�าเนนิโครงการฯ

“กระทรวงมหาดไทยมุ่งม่ันในการขบัเคลือ่นการ
ด�าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในทุกท้องถิ่น ทั้งเทศบาล 
และองค์การบรหิารส่วนต�าบลทัว่ประเทศ เพือ่ป้องกนั
และควบคมุโรคพษิสนุขับ้า รวมทัง้สร้างความรูค้วาม
เข้าใจให้ประชาชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ทกุภาคส่วนได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการป้องกนัและ 
ควบคมุโรคพิษสนุขับ้า ตามพระปณธิาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรสีวางควัฒน วรขตัตยิ
ราชนารี เพือ่สตัว์ปลอดโรค ประชาชนปลอดภยัอย่าง
ย่ังยืน” นายสทุธพิงษ์ กล่าวในช่วงท้าย

สถ.รับฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ
แบบประเมนิประสทิธภิาพ อปท. ปี 67

นายขจร ศรชีวโนทยั อธิบดกีรมส่งเสรมิการ 
ปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย  
มอบหมายให้ นายธีรยทุธ ส�าราญทรพัย์ หวัหน้า
ผูต้รวจราชการกรม เป็นประธานการประชมุรับฟัง 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแบบประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ�าปี 2567 

โดยม ีนายกรวุฒ ิบรรยงวรพนิจิ ผูอ้�านวยการ 
กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
และ นางสาวลดัดาวรรณ น้อยอรณุ ผูอ้�านวยการ 
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ท้องถิน่ รกัษาการในต�าแหน่ง ผู้เชีย่วชาญเฉพาะ 
ด ้ านพัฒนาระบบ มาตรฐาน และแผน 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกรม
ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท้องถิน่จงัหวดั หรอื
ผู้อ�านวยการกลุ่มงานในสังกัดส�านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจังหวัด และผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่  จงัหวัดละ 2 แห่ง จ�านวน 
15 จงัหวดั (จงัหวัดเชยีงใหม่ จงัหวัดนครราชสีมา 
จงัหวัดพระนครศรอียธุยา จงัหวัดสงขลา จงัหวัด
หนองคาย จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ 

จงัหวดัสระบุร ี จังหวัดปทมุธานี จงัหวดันนทบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อดุรธานี จงัหวดัระนอง และจงัหวดัพทัลงุ) เข้า
ร่วมประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ 

โดยที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อแบบประเมินประสิทธิภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (Local Performance  
Assessment :  LPA )  ประจ� าป ี  2567  
และแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ที่มีศักยภาพสูง (High - Potentiated Local 
Assessment: HPA) ประจ�าปี 2567 เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ยกระดับการประเมนิ
ประสทิธภิาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี
สมรรถนะ และสร้างความทนัสมัยในการจดับรกิาร
สาธารณะและกจิกรรมสาธารณะให้กบัประชาชน

ธีรยุทธ ส�าราญทรพัย์

นายสุรพล เธยีรสตูร นายกเทศมนตรเีมอืง
น่าน จังหวดัน่าน เปิดเผยว่า เมือ่เร็วๆนีต้นเอง
ได้มีโอกาสเฝ้าทลูละอองธุลพีระบาท  พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี  เพ่ือรับพระราชทานรางวัล 
ชยันาทนเรนทร นกัการสาธารณสุขดเีด่น ประจ�า 
ปี พ.ศ. 2566 ประเภทผูน้�าชมุชน  ณ พระทีน่ัง่
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยถือเป็น 
หน่ึงเดยีวทีเ่ป็นผูบ้รหิารท้องถิน่ ซึง่ได้รบัรางวลั
ชยันาทนเรนทรในปีนี้

“นับเป็นพระมหากรณุาธคิณุแก่ครอบครัวผม 
เป็นล้นพ้น ซึ่งตั้งแต่ผมเป็นนายกเทศมนตรี
เมอืงน่าน มาตัง้แต่ปี 2551 จนถงึปัจจบุนั ผม 
มีวสิยัทศัน์ให้คนเมอืงน่านมอีายยุนื มสีขุภาพท่ีดี 
คาดหวังว่าจะไม่นอนติดเตียง เราพยายาม
ประสานกับหน ่วยงานด ้านสาธารณสุข 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลน่านมาตลอดอย่างต่อเน่ือง  
ในปี 2556 ทางเทศบาลเมืองน่านได้ประเมิน
ติดอันดับที่ 316ของโลก ที่เป็นเมืองชุมชน
ปลอดภัย ซึ่งเราเป็นสมาชิกภาคีเครือข่าย 
ในปี 2558 ทางเทศบาลเมอืงน่านได้รับเกยีรติ
เป็นเจ้าภาพประชุมนานาชาติ 37 ประเทศ
ในเรื่องชุมชนปลอดภัยโลก ซึ่งเมืองน่านเอง
จากการประเมินได้รับรองเป็นภาคีสมาชิก 
ในล�าดบัที3่16 ซึง่เป็นความภาคภมิูใจมาก ต่อมา
ในปี 2561 ได้รบัรางวัลเมืองอันดบั 1 ของอาเซยีน  
และในปี 2566 คว้ารางวลัรองอนัดบั 1 เมอืงยัง่ยนื 
และด้านส่ิงแวดล้อมยัง่ยนืด้วย”

นายสุรพล กล่าวอีกว่า หลายปีที่ผ่านมา  
ได้ยกระดับการพฒันาเมอืงน่านให้เป็นเมอืงน่าอยู ่
ในทุกมติิ หลากหลาย ส�าคญัคอืท�าให้คนในเมอืง 
มีความอุดมสมบูรณ์ พลเมืองมีคุณภาพ  
คนเปล่ียน เมืองก็ต้องเปล่ียน โดยเริ่มที่เด็ก  
ปลูกฝังเด็ก มาโรงเรียน ข้ามทางม้าลาย  
ใส่หมวกกันนอ็กให้เป็นนสิยั ซึง่จะปลอดภยัมาก
เมือ่เกดิอบุติัเหต ุ เพราะหมวกกนันอ็กช่วยชวิีต
มาหลายคนแล้ว ส่วนบริบทเมอืงน่าอยูก่จ็ะเน้น
เรือ่งความสะอาด ให้เป็นห้องรบัแขกของจงัหวัด
และยึดมาตรฐานอาเซียน และเป็นเมืองคนดี 
ไม่มปัีญหาโจรปล้นหรอืก่ออาชญากรรมให้เห็น 

เนือ่งจากเทศบาลเมอืงน่านได้ปลกูฝังให้ทกุคน
เป็นคนด ีจะสงัเกตบ้านทกุบ้านไม่มีร้ัวสูง ถ้าจะมี 
กม็ท่ีีเดยีวคอืเรอืนจ�า 

“ตัง้แต่ผมเป็นนายกเทศมนตรเีมือ่ปี 2551 
จนถงึปัจจุบนั ผมได้พฒันายกระดับเมอืงน่าน
ให้เป็น เมืองน่าอยู ่ เมอืงวฒันธรรม เมอืงคนดี 
เมืองที่อุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม ส่ิงที่ต้อง
ด�าเนนิการเพือ่ยกระดบัการให้บรกิารประชาชน 
อย่างรวดเร็วและเข้าถึงทุกคน คือการท�า 
โครงการสมาร์ทซติี ้ประชาชนท่ีเดือดร้อนในเรือ่ง 
การบริการ จะใช้เทคโนโลยีที่ทุกคนมีอยู ่ 
คือโทรศพัท์มือถอืในการติดต่อ บรกิารต่างๆ การ 
เดนิทาง การรกัษาพยาบาล การจ่ายภาษ ีการ
รบัความช่วยเหลอือืน่ๆ และโดยเฉพาะผูส้งูวยั
และคนพิการ ทางเทศบาลจะท�าเส้นทางเพื่อ
คนพิการ ในทกุๆ แหล่งท่องเทีย่วในเขตเทศบาล
ด้วย ซึง่จะมีแอปพลเิคชนัในด้านต่างๆ ไว้สือ่สาร
กับประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างรวดเร็ว 
และช่วยเหลอืได้ทนัท ีผมมคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่ 
การท�างานมาตลอดกว่า 10 ปี โดยยดึอดุมคติ 
คนเปล่ียน เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน”  
นายกเทศมนตรเีมอืงน่าน กล่าว

ส�าหรับ “รางวัลชัยนาทนเรนทร” เป็น
รางวั ลที่ จั ดขึ้ น เพื่ อ เป ็นการสร ้ า งขวัญ 
ก�าลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่อุทิศตน
ท�าคุณประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ 
ให้เป็นแบบอย่างแก่นักการสาธารณสุขทั่วไป 
ได้เจริญรอยตาม โดยนกัการสาธารณสขุดีเด่นรางวลั 
ชยันาทนเรนทร ประจ�าปี 2566

สรุพล เธียรสตูร

สมบูรณ์ หอมนาน

ศูนย์กฬีาบงึหนองบอน อาคารกฬีาศนูย์กฬีาเบญจกติิ

สทุธิพงษ์ จลุเจรญิ



ปีที่ 18 ฉบับที่ 427 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567สงัคม/ซบุซบิ4 4 4 

เสยีงป่ีกลองเริม่ดงัขึน้แล้ว ส�าหรบัการเลอืกตัง้ สว. แบบเลอืกกันเอง เพือ่มาท�าหน้าทีแ่ทน สว.ชดุ คสช.  
ที่จะครบวาระในวันท่ี 11 พฤษภาคมนี้ งานหนักไปอยู่ที่ กกต. ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ โพสต์ผ่านเฟซบุก๊ส่วนตวัว่า กรอบของ สว.ชดุใหม่นัน้ ผูส้มัครต้องท�าตวัอย่างไรบ้าง  
อธบิายข้อกฎหมายและความรู้เก่ียวกับการเลือก สว.ชุดใหม่ 200 คน ว่า อะไรคอืการแนะน�าตวั อยูก่ลุม่
สาขาอาชพีใด สือ่ท�าอะไรได้บ้าง พร้อมก�าชบัให้ส�านกังาน กกต.จงัหวัด แจ้งผูส้มคัรและตรวจสอบดใูห้ดด้ีวย  
จะได้ไม่ตกม้าตายก่อนได้เป็น สว.  ส�าหรบัผู้ทีแ่สดงเจตจ�านงสมัคร สว.หลายคน เริม่อาศยัช่องทางของ 
senate67.com เพือ่แนะน�าตนเอง และหนึง่ในน้ันคอื “วราวธุ ฐานงักรณ์” เภสชักรผูค้ร�า่หวอดทางการเมอืง 
ท่ีจะลงในสาขาอาชพีการสาธารณสุข อ.เมืองภเูก็ต น่าจับตามองเป็นยิง่  หนัมาท่ีท้องถิน่ กกต. รบัรอง 
ผลการเลอืกต้ังท้องถิน่แล้ว  2 จงัหวัด คอื รบัรองนายกองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเลย โดยเมือ่ 31 มนีาคม 67  
ทีป่ระชมุ กกต. พจิารณาประกาศผลการเลือกตัง้ ให้ นายชยัธวชั เนียมศริ ิเป็นนายก อบจ.เลย อีกหนึง่
จงัหวดัคอืบรุรีมัย์ นายอิทธพิร บญุประคอง ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ ลงนามในประกาศคณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ 26 มนีาคม 2567 เหน็ชอบให้ นายวกิรม สมจติต์อารย์ี ได้รบัเลอืกตัง้เป็นนายกเทศมนตรเีมอืง
บรุรีมัย์ ท�าให้ นายวกิรม หรอื “หมอวกิรม” ได้ขึน้ด�ารงต�าแหน่ง นายกเทศมนตรเีมืองบุรรีมัย์ เป็นสมัยทีส่อง  

 ตอนนีม้หีลายท้องถิน่ทีก่�าลงัยกระดบัการพฒันาพืน้ทีต่นเองให้ก้าวหน้า อย่างทีเ่ทศบาลนครภเูกต็  
นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีฯ พร้อมผลักดันเป็นรูปแบบพิเศษเรียกว่า “นครภูเก็ต”  
โดยได้มพีมิพ์เขยีวพร้อมชือ่พระราชบญัญตักิารบรหิารราชการนครภเูก็ต พ.ศ. … รวม 156  มาตรา นายกนคร

ภเูกต็ มาจากการเลอืกตัง้โดยตรงของประชาชน นอกจากนี ้ยงัขอเพ่ิมหน้าทีแ่ละอ�านาจด้วยการออกกฎหมาย
อกี 17 ฉบับ ในการบรหิารบรหิารจดัการเมอืงแบบเบด็เสรจ็ โดยนครภเูก็ตไม่ต้องไปขึน้ตรงหน่วยงานภายใต้ 
การก�ากบัของกระทรวงใดๆ คล้ายกบั พ.ร.บ.เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. 2561  ท่ีให้อ�านาจ  
คณะกรรมการ EEC บรหิารจัดการพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชลบรุ-ีระยอง-ฉะเชิงเทรา โดยขอ “ยกเว้น” ข้อกฎหมาย
บางอย่าง เพ่ือให้การขบัเคลือ่นไม่ตดิขดัข้อจ�ากดัของหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ 1) กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
และลงทนุ 2) กฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว 3) กฎหมายว่าด้วยการประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว  

 ด้านองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดปทมุธาน ีร่วมผลกัดนัโครงการขนส่งมวลชน รปูแบบ รถไฟฟ้ารางเดีย่ว 
(โมโนเรล) จ�านวน 5 เส้นทาง ประเมนิมลูค่าประมาณ 3 หมืน่ล้านบาท มีเป้าหมายเชือ่มโยงการเดนิทาง
ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสแีดง บรเิวณรงัสติ และรถไฟฟ้าสายสเีขยีวบรเิวณคคูต เข้าด้วยกัน  
เพราะทกุวันนีก้ารจราจรจังหวัดปทมุธาน ีแออดัคับแคบยิง่ อย่าได้ไปถ้าไม่จ�าเป็น นีก่ผ็ลักดันโดย 

 นายกฯ เขารูปช้าง รบัมอบผ้าอ้อมส�าเร็จรปู 
ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา  

นายนราเดช ค�าทปัน์ นายกเทศมนตรเีมอืงเขารปูช้าง พร้อมด้วย  
นายภาสทิธิ ์ จนัทมนุ ี เลขานุการ และนายกศุล ขุนเพช็ร  
รองปลัดเทศบาล รบัมอบผ้าอ้อมส�าเรจ็รปู จากนางกรรณกิา 
สังข์ทอง เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขต
เทศบาลเมอืงเขารปูช้าง

 “สปัดาห์แสนสขุสะอาด” ครัง้ที ่1/2567
หลงังานประเพณก่ีอพระทรายวนัไหลบางแสน ประจ�าปี 

2567 นายณรงค์ชยั คณุปลืม้ นายกเทศมนตรเีมอืงแสนสขุ  
พร้อมคณะฯ หน่วยงานภาครฐั ต�ารวจ ทหาร และเอกชน 
ในพืน้ที ่และนายกเทศมนตรเีมืองโพเรยีง สาธารณรฐัเกาหลใีต้ 
ร่วมกันท�าความสะอาดพืน้ท่ีบรเิวณชายหาดบางแสน เพ่ือให้
กลบัมาสะอาดดงัเดมิ

 รบัเคร่ืองหมายนกัโดดร่มของกองทพับก
รศ.วริะศกัดิ ์ฮาดดา นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย 

พร้อม นายหมวดตรีประเสริฐศรี ศรีอักขรกุล ที่ปรึกษา 
นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ร่วมพธีิรบัมอบเครือ่งหมาย 
เเสดงความสามารถพิเศษนักโดดร ่มของกองทัพบก  
ปี 2567 ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  
ค่ายสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบรุี

นายก อบจ.ปทุมธานี พล.ต.ท.ค�ารณวิทย์  
ธูปกระจ่าง และยังมีอีกหลายแห่งก�าลัง 
ยกระดบัท้องถิน่ให้เจรญิ อาทิ เทศบาลนคร
หาดใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น ทีม่โีครงการ
รถรางไฟฟ้าโมโนเรลเช่นกัน ขอให้เกดิๆๆ   
ไปทีเ่ชยีงใหม่นครแห่งฝุน่ในเวลาน้ี นายพชัิย 
เลิศพงศ์อดิศร หรือ สว.ก๊อง นายก อบจ.
เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีสระเกล้าด�าหัว
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง นายก อบจ.เชียงใหม่  
พร้อมประกาศว่าเข้ามาบรหิาร อบจ.สมยัแรก 
กว่า 3 ปีแล้ว ซึง่ตนตัง้ใจลงสมคัรเป็นสมยัที ่2  

ในนามพรรคเพื่อไทย (พท.) อีก และครั้งที่แล้ว นายทักษิณ ชินวัตร ได้ช่วยหาเสียงโดยวิดีโอคอล 
และจดหมายก้อม (น้อย) สื่อสารถึงชาวเชียงใหม่ ครั้งหน้าจะให้นายทักษิณขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง  
โดยลงพื้นที่พบปะประชาชน 25 อ�าเภอ คงไม่ผิดหวัง ก็คิดให้ดีๆ ก็แล้วกัน ประชาชนตัดสินเอง  

 สุดท้ายยินดีกับ อปท.ที่ได้รับรางวัลการด�าเนินการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ�านวน 74 แห่ง ดงันี ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่กีารด�าเนนิการ
บริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประเภทหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับสูง จ�านวน 6 แห่ง  
เป็น อบจ.จ�านวน 1 แห่ง  เทศบาลนคร จ�านวน 3 แห่ง  เทศบาลต�าบล จ�านวน 1 แห่ง  และ อบต.  
จ�านวน 1 แห่ง และยงัมรีางวลัการบรหิารจดัการการแพทย์ฉกุเฉนิทีม่คีณุภาพ ประเภทหน่วยปฏิบตักิารแพทย์ 

ระดบัพ้ืนฐาน จ�านวนอกี 68 แห่ง ยนิดกีบัท้องถิน่ทกุแห่งเลยครบั สวสัด ี!!

วิกรม สมจติต์อารีย์ ชยัธวัช เนียมศิริ อทิธิพร บญุประคอง สาโรจน์ อังคณาพิลาส   พล.ต.ท.ค�ารณวิทย์ ธปูกระจ่าง

 เข้าเยีย่มคารวะพร้อมมอบผลงานวิจยั
ก�าพล  มหานกุลู ประธานบรหิารหนังสอืพมิพ์ อปท.นิวส์ เข้าเยีย่มคารวะ พร้อมมอบผลงานวจิยั 

เรือ่งกลยทุธ์การส่ือสาร แก่ วชัิย บรรดาศกัดิ ์นายกเทศมนตรนีครปากเกร็ด เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วม 
ในการพฒันาการเมอืงท้องถิน่ของคณะกรรมการชมุชนในเทศบาลนครปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ

 ก.แรงงาน และ CPF ขบัเคลือ่นองค์กรสขีาว ปลอดยาเสพตดิ
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ “องค์กรสขีาว เพือ่ย่างก้าวทีย่ั่งยนื” ระหว่าง กรมสวสัดิการและคุม้ครอง 
แรงงาน ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)  และ CPF พร้อมมอบธง 
น�าร่องสถานประกอบกิจการ ผ่านเกณฑ์โรงงานสขีาวและมาตรฐานการป้อง กนัและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) แก่ CEO ประสิทธิ ์บญุดวงประเสรฐิ และผูบ้รหิาร CPF 
โดยม ีโสภา เกยีรตนิริชา อธบิดกีรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ผูบ้รหิารกระทรวงฯ ร่วมด้วย

 เข้าเยีย่มคารวะ
ก�าพล  มหานกุลู ประธานบริหารหนงัสือพิมพ์ อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะพร้อมแลกเปล่ียน

ความคดิเหน็กับ จาตรุนต์ ภกัดวีานชิ อธบิดกีรมการท่องเทีย่ว

 สพฉ.ร่วมมอืกบัราชภฏัสวนสนุนัทาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
เรอือากาศเอกนายแพทย์ อจัฉรยิะ แพงมา เลขาธกิารสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉินแห่งชาติ และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชตุกิาญจน์ ศรวีบิลูย์ อธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ร่วมลงนาม 
ความร่วมมือด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาลและสุขภาพ โดยมีผู้บริหาร 
และบคุลากรของท้ังสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกยีรติ

 โครงการพฒันาระบบแบ่งปันฐานข้อมลูการฉ้อฉลประกันภัย
ชฉูตัร ประมลูผล เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภัย 

(เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “โครงการพฒันาระบบแบ่งปันฐานข้อมลูเก่ียวกับการฉ้อฉล
ประกนัภยั” พร้อมด้วย นายกสมาคมประกนัชวีติไทย นายกสมาคมประกนัวนิาศภยัไทย นายก
สมาคมตวัแทนประกนัชวีติและทีป่รกึษาการเงนิ และผูแ้ทนนายกสมาคมนายหน้าประกนัภยัไทย 
ผูบ้รหิารส�านกังาน คปภ. และสือ่มวลชน

 ออมสนิ สบืสานประเพณีสงกรานต์ 
วทิยั รัตนากร ผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิ เป็นประธานในพธีิรดน�า้ขอพร เนือ่งในประเพณี

สงกรานต์ ประจ�าปี 2567 เพ่ือความเป็นสริมิงคล และสบืสานวฒันธรรมประเพณไีทยอนัดงีาม โดยม ี
คณะผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างธนาคารออมสนิ เข้าร่วมงาน ณ ธนาคารออมสนิส�านกังานใหญ่

 สถาบันพระปกเกล้า-สอวช. ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะชมุชน
สถาบนัพระปกเกล้าโดย ดร.ถวลิวด ีบุรกุีล รองเลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า ศภุณัฐ เพิม่พนูววิฒัน์  

ผู้อ�านวยการส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ดร.ศรันยุ หมั้นทรัพย์ ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมอืง ณชัชาภทัร อมรกลุ ผูอ้�านวยการวทิยาลัยการเมอืงการปกครอง พร้อมด้วย
ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ ให้การต้อนรบั ดร.กติพิงค์ พร้อมวงค์ ผูอ้�านวยการ สอวช. ดร.สริพิร พทิยโสภณ   
รองผูอ้�านวยการ และคณะ เพือ่ลงนามบนัทกึความร่วมมอืการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมส่ีวนร่วม 
ของชมุชนเพือ่พัฒนาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืน

 ธ.ก.ส. จับมอื สปก. MOU หนนุสนิเชือ่ต่อยอดการเกษตรไทย 
ร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่า รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็น

ประธานในพธิลีงนามข้อตกลงความร่วมมอืการให้ผูไ้ด้รบัสิทธโิดยการปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 
ขอรับสนิเชือ่จากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระหว่าง วณิะโรจน์ ทรพัย์ส่งสขุ  
เลขาธิการส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ ณรงค์ ขนัตวิริยิะกุล รองผู้จดัการ ธ.ก.ส. เพือ่สนบัสนนุเงินทนุ 
ในการประกอบอาชพีของผู้ได้รบัสิทธโิดยการปฏริปูทีดิ่น

 6 หน่วยงานร่วมพฒันากลไกการช�าระค่าไฟฟ้าและน�า้ประปา
พศิณ ุ ตนัตถิาวร รองผูว่้าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) อภณิห์พร องัคกมลเศรษฐ์ รอง 

ผูอ้�านวยการ รกัษาการแทนผูอ้�านวยการส�านักงานรฐับาลดจิทัิล (สพร.) รณดล นุม่นนท์ รองผูว่้าการ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกรยีงศกัดิ ์กติตปิระภัสร์ รองผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
รกัษ์ศักดิ ์สรุยิหาร รองผู้ว่าการ รกัษาการแทนผูว่้าการการประปานครหลวง (กปน.) และจกัรพงศ์ 
ค�าจนัทร์ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผูว่้าการการประปาส่วนภมูภิาค (กปภ.) ร่วมลงนาม MOU 
พฒันากลไกการใช้ประโยชน์ข้อมูลการใช้ และการช�าระค่าไฟฟ้าและน�า้ประปา 

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์
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ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบคณะ
กรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนชั้นต้นข้าราชการอัยการ พ.ศ. 2567  
กรณ ี “ข้าราชการอยัการ” ถกูกล่าวหาว่ากระทาํ
ผดิวนิยั ระบุหากการกล่าวหาเป็นบตัรสนเท่ห์ ซ่ึง
ไม่มีพยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนไม่ชี ้
พยานบุคคลแน่นอนพอท่ีจะสอบสวนได้ อาจ 
ไม่ดาํเนนิการสอบสวนกไ็ด้ มผีลบงัคบัใช้ ตัง้แต่วนัที่  
30 มนีาคม 2567 เป็นต้นไป

รายงานข่าวแจ้งว่า เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2567 
เวบ็ไซต์ราชกจิจานเุบกษา ได้เผยแพร่ระเบยีบคณะ
กรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สอบสวนชัน้ต้นข้าราชการอยัการ พ.ศ. 2567 ลงนาม 
โดย นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ ประธานคณะ
กรรมการอยัการ

ระเบียบดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควร
ปรบัปรงุระเบยีบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารสอบสวน
ชัน้ต้น กรณข้ีาราชการอยัการถกูกล่าวหาหรอืเป็นทีส่งสยั 
ว่ากระทําผดิวนิยั และการรายงานผลการสอบสวนชัน้ต้น  
ที่ปรากฏว่ามีมูลเป็นกรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
พ.ศ. 2554 เพื่อให้การดําเนินการสอบสวน ช้ันต้น
ข้าราชการอยัการเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 30 (11) มาตรา 74  
วรรคสอง และมาตรา 75 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญตัิ 
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 คณะ
กรรมการอยัการจงึออกระเบยีบ ดังต่อไปน้ี

ข้อ 1. ระเบยีบนีเ้รยีกว่า “ระเบยีบคณะกรรมการ
อยัการว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีาร สอบสวน ชัน้ต้น
ข้าราชการอยัการ พ.ศ. 2567

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ผลบังคับใช้
ตัง้แต่วนัที ่30 มนีาคม 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอัยการ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนชั้นต้น กรณ ี
ข้าราชการอยัการถกูกล่าวหาหรือเป็นทีส่งสัยว่ากระทาํ 
ผิดวินัย และการรายงานผลการสอบสวนชั้นต้น  
ที่ปรากฏว่ามีมูลเป็นกรณีกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
พ.ศ. 2554

ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“การสอบสวน” หมายความว่า การดําเนินการ

สอบสวนชัน้ต้นแก่ข้าราชการอยัการผู้ถกูกล่าวหา หรอื
มกีรณีเป็นทีส่งสัยว่ากระทาํผดิวนิยั

“ข้าราชการอัยการ” หมายความว่า ข้าราชการ
อยัการทกุตาํแหน่ง ยกเว้นอัยการสงูสุด และรองอยัการ
สงูสดุ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
สอบสวนชัน้ต้นข้าราชการอัยการ 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธาน
กรรมการสอบสวนชัน้ต้นข้าราชการอัยการ 

“ผู้ได้รับมอบหมาย” หมายความว่าข้าราชการ
อยัการผู้ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคับบญัชา ให้ทาํการ
สอบสวนชัน้ต้น

“ผู้ดําเนินการสอบสวน” หมายความว่า ผู้บังคับ
บญัชา ผูไ้ด้รบัมอบหมาย หรอืคณะกรรมการ

ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาดังนี้ มีอํานาจดําเนินการ
สอบสวน

(1) อยัการสูงสุด สําหรับข้าราชการอยัการทกุตาํแหน่ง  
ยกเว้นรองอยัการสงูสดุ

 (2) อธบิดอียัการ อธบิดีอยัการภาค หรอือยัการ
จงัหวัด สาํหรบัข้าราชการอยัการทกุตาํแหน่ง ซึง่อยูใ่น
บงัคบับญัชา

ข้อ 6 เมื่อข้าราชการอัยการผู้ใดถูกกล่าวหาหรือ
มีกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาดําเนินการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและ
เป็นธรรมโดยมิชักช้า การดําเนินการสอบสวนโดย 
ผู้บงัคับบญัชาตามข้อ 5 (2) ให้ผู้บงัคับบญัชาดงักล่าว 
รายงานสาํนกังานอยัการสงูสุดทราบทันที

การกล่าวหาดงันี ้ ผู้บังคับบญัชาอาจไม่ดําเนนิการ
สอบสวนกไ็ด้

(1) การกล่าวหาเป็นบัตรสนเท่ห์ ซ่ึงไม่มีพยาน 
หลกัฐานแวดล้อมปรากฏชดัแจ้ง ตลอดจน ไม่ชีพ้ยานบคุคล 
แน่นอนพอทีจ่ะสอบสวนได้

(2) การกล่าวหาไม่มข้ีอมลู หรอืไม่มสีาระเพียงพอ
ให้สอบสวนหาความจรงิได้

ข้อ 7 ในกรณทีีม่ผีูถ้กูกล่าวหาหลายคน ถ้าผูถ้กูกล่าวหา 
บางคนไม่ได้อยูใ่นบงัคับบญัชาของตน ผู้บงัคับบญัชานัน้ 
ไม่มีอํานาจดําเนินการสอบสวน ทั้งนี้ ให้รีบรายงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาเหนอืตนท่ีมอีาํนาจเพือ่พจิารณาดาํเนนิการ

ข้อ 8 ในกรณีทีผู้่บงัคับบญัชาพิจารณาเห็นว่า การกล่าวหา 
หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่ากระทําผิดวินัย ตามข้อ 6  
เป็นกรณีที่จะดําเนินการสอบสวนได้ ผู้บังคับบัญชา
อาจมอบหมายให้ข้าราชการอยัการคนใดคนหนึง่ ซึง่มี
อาวโุสไม่ต่ํากว่าผูถู้กกล่าวหา หรอืแต่งตัง้คณะกรรมการ

สอบสวนชัน้ต้นข้าราชการอยัการ เป็นผูด้าํเนนิการ
สอบสวนแทนกไ็ด้ ท้ังนี ้ ให้เป็นไปตามแบบ วนช.1 
แนบท้ายระเบยีบ

ในระหว่างการสอบสวน หากผู ้ดําเนินการ
สอบสวนพบว่ามกีารกระทาํผิดวนิยัในเรือ่งอืน่ หรอื
กรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงข้าราชการฝ่าย 
อัยการผู้อื่น หรือมีข้าราชการฝ่ายอัยการผู ้อื่น  
ร่วมกระทาํผดิด้วย ให้มอีาํนาจสอบสวนการกระทําผดิ 
ในเรื่องดังกล่าว หรือสอบสวนเฉพาะในส่วนของ
ข้าราชการอยัการกไ็ด้

ในกรณีมีเหตุอันสมควร ผู ้บังคับบัญชานั้น
อาจรายงานผู้บงัคับบญัชาเหนอืตนท่ีมอํีานาจ เพือ่
พจิารณาดาํเนนิการตามวรรคหนึง่ก็ได้

ข้อ 9 คณะกรรมการสอบสวนช้ันต้นข้าราชการ
อัยการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่ึงคน
และกรรมการอย่างน้อยอกีสองคนทีเ่ป็นข้าราชการ
อัยการซึ่งมีอาวุโสไม่ต่ํากว่าผู้ถูกกล่าวหา เว้นแต่
มีความจําเป็นจะแต่งต้ังกรรมการจากข้าราชการ
อัยการซึ่งมีอาวุโสตํ่ากว่าผู้ถูกกล่าวหาก็ได้ และให้
กรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานกุาร

ในกรณจีาํเป็นผูไ้ด้รบัมอบหมาย หรือ ประธาน
กรรมการอาจแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายอัยการ เป็น 
ผูช่้วยหรอืผูช่้วยเลขานกุาร แล้วแต่กรณ ีเพือ่ทําหน้าท่ี
ช่วยเหลือในการบนัทกึถ้อยคํา รวบรวมเอกสาร หรอื
ดาํเนนิการอืน่ตามทีผู้่ได้รบัมอบหมายหรอืประธาน 
กรรมการเหน็สมควร ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามแบบ วนช.2  
แนบท้ายระเบยีบ และให้แจ้งให้ผูถ้กูกล่าวหาทราบ

เมือ่มกีารมอบหมายหรอืแต่งตัง้คณะกรรมการ 
สอบสวนช้ันต้นข้าราชการอยัการแล้ว หากมเีหตสุมควร 
หรอืจาํเป็นต้องเปลีย่นแปลงบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
หรอืได้รับแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการ ให้ผูบ้งัคบับัญชานัน้ 
มคีําสัง่เปลีย่นแปลงได้และให้นําความในวรรคหนึง่
มาใช้บงัคบัด้วย.....

หมายเหตุ : อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา
ฉบับเต็มได้ที่ https://ratchakitcha.soc.go.th/
documents/24478.pdf

เปิดระเบียบใหม่ “คณะกรรมการอัยการ” 
หลักเกณฑ์สอบสวน ขรก.อัยการ กระท�าผิด 

ศาลยุติธรรมจัดตั้ง ‘แผนกคดีไซเบอร์’ ในศาลอาญา
และจัดตั้ง ‘แผนกคดีฟอกเงิน’ ในศาลแพ่ง
นางอโนชา ชวีติโสภณ ประธานศาลฎกีา พร้อม

ด้วย นายธาน ี สงิหนาท เลขาธกิารสาํนักงานศาล
ยตุธิรรม นายยอดชาย วรีะพงศ์ อธบิดผีูพิ้พากษา
ศาลอาญา นายอมรรตัน์ กริยาผล อธบิดผีูพ้พิากษา
ศาลแพ่ง นายเผ่าพนัธ์ ชอบน้ําตาล รองเลขาธกิาร
สาํนกังานศาลยตุธิรรม และคณะผูบ้รหิารสํานกังาน
ศาลยุตธิรรม ศาลอาญา ศาลแพ่ง ร่วมพธิเีปิดแผนก
คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในศาลอาญา และ
แผนกคดีฟอกเงินและมาตรการทางแพ่งในศาลแพ่ง

นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา 
กล่าวว่า อาชญากรรมทางเทคโนโลยีใช้วิธีการ 
ทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็น 
เคร่ืองมอืในการกระทาํผดิ ลกัษณะการก่ออาชญากรรม 
ดังกล่าว มีบทบาทในสังคมมากข้ึนเรื่อยๆ โดย 
อาชญากรหลายรายใช้เทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้นี ้ เป็น
ช่องทางเอารดัเอาเปรยีบและล่อลวงประชาชน จน
ได้ไปซึ่งทรัพย์สินมากมายมหาศาล ทั้งยังใช้เป็น
ช่องทางการละเมดิสทิธส่ิวนบคุคล ไม่ว่าจะเป็นการ
ฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสังคมออนไลน์ การเปิดบัญชี
เงนิฝากธนาคารของบคุคลอืน่ เพือ่เป็นช่องทางการ
กระทําผิด ที่เรียกว่า “บัญชีม้า” หรือคดีเก่ียวกับ
มาตรการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทาง 
เทคโนโลยี คดคีวามผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ คดเีกีย่วกบั 
การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 

หลายปีท่ีผ่านมา ศาลอาญาพจิารณาพิพากษา
คดีอาญา โดยยึดเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนเป็นสําคัญ ซึ่งมีผลงาน 
เป็นท่ีประจกัษ์ แต่เมือ่รปูแบบการก่ออาชญากรรม  
มคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ตามพัฒนาการของเทคโนโลยี
ทีเ่ปล่ียนแปลงไป ศาลอาญาในฐานะหน่ึงในเสาหลัก
ของสถาบันตุลาการ จึงต้องปรับตัวให้เท่าทันต่อ
สถานการณ์ ระบบการพิจารณาพิพากษาคดแีบบเดมิ 
อาจไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทนัท่วงที 
การจัดตั้งแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ในศาลอาญา จงึเป็นวธิกีารรบัมอืทีท่รงประสิทธิภาพ
มากทีส่ดุ เนือ่งจากคดอีาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ในศาลอาญา และคาํร้องขอใช้มาตรการตามกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวข้องจะได้รบัการชาํระทางคด ีโดยผู้พพิากษา
ทีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 

“อีกท้ัง ยังมีการพัฒนาระบบการสืบพยาน
หลักฐานในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ 
ส่งเสรมิการทํางานของผู้พิพากษาให้เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเรว็ เหมาะสมกบัการแสวงหาข้อเทจ็จรงิ 
ในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งจะอํานวย
ความยตุธิรรมให้แก่ประชาชนอย่างมคีณุภาพ และ
การจดัต้ังแผนกคดพิีเศษในศาลอาญาน้ี ยงัเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้พิพากษาที่เช่ียวชาญคดีชํานัญพิเศษ  
มโีอกาสพจิารณาพพิากษาคดตีามความถนัดของตน 
ซึง่เป็นการนําร่องให้มกีารจดัตัง้แผนกคดพีเิศษต่าง ๆ  
ต่อไปอกีในอนาคต” นางอโนชา กล่าว

ขณะที ่นายสรวศิ โฆษกศาลยติุธรรม กล่าว
ว่า การจดัต้ังแผนกคดอีาชญากรรมทางเทคโนโลยี
ในศาลอาญา เพ่ือให้การพิจารณาพิพากษาคดีที่มี
ลกัษณะเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยเีป็นไปโดย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้กระทําผิดน้ัน 
ใช้วธิกีารทีซ่บัซ้อน และมผีูร่้วมกระทาํผดิหลายราย
เป็นเครอืข่าย เพือ่ให้ได้ทรพัย์สนิและปกปิดอําพราง
การกระทาํความผดิ ดงันัน้การสบืสวน การนาํพยาน
หลักฐานพิสูจน์ความผิดในชั้นศาลจึงต้องรวดเร็ว 
มปีระสทิธภิาพ และจําเป็นต้องดําเนนิการโดยบคุลากร 

ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยเีป็นการเฉพาะด้วย ซึง่ประธานศาลฎกีา
ลงนามประกาศ ก.บ.ศ.จัดตั้งแผนกคดีฯ เมื่อวันที่ 
13 ม.ีค. 2567 ซึง่อธบิดีผูพ้พิากษาศาลอาญาให้ออก
ประกาศ ให้เริม่ดาํเนนิงานตัง้แต่ วนัที ่ 1 เมษายน 
2567 เป็นต้นไป

สาํหรบั“คดอีาชญากรรมทางเทคโนโลย”ี ทีจ่ะ
เข้าสู่การพิจารณา คอืคดีอาญาท่ีฟ้องขอให้ลงโทษ
บคุคลทีก่ระทําความผดิกฎหมายว่าด้วยการกระทํา 
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คดีความผิดฉ้อโกง 
กรรโชกหรอืรดีเอาทรพัย์ โดยใช้ระบบคอมพวิเตอร์
เป็นเครือ่งมอื ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการ
ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ความผดิตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมลูส่วน
บคุคล โดยแผนกคดีนี ้มีอาํนาจพิจารณาพพิาษาคดี 
ทีอ่ยูใ่นเขตอาํนาจและท่ีโอนมาตามกฎหมาย เว้นแต่ 
คดีท่ีอยู ่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของแผนก 
คดยีาเสพตดิ แผนกคดีค้ามนษุย์ และยงัให้พจิารณา
เพ่ือมีคําส่ังเกี่ยวกับคําร้องของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยไซเบอร์ด้วย 

ส ่วนการบริหารจัดการในแผนกคดีให ้ มี  
ผูพ้พิากษาหวัหน้าแผนก 1 คน มผีูพ้พิากษาทีม่คีวาม 
รูค้วามเชีย่วชาญด้านคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เป ็นผู ้พิพากษาประจําในแผนกทําหน้าท่ีเป็น 
องค์คณะออกนัง่บลัลงัก์พจิารณาพพิากษาคด ี และ 
ช่วยเหลอืงานผูพ้พิากษาหัวหน้าแผนกฯ ในการบรหิาร 
และดําเนินงานต่างๆ ของแผนกให้เป็นไปโดย
เรยีบร้อยด้วย

ด้านแผนกคดีฟอกเงินและมาตรการทางแพ่ง 
ในศาลแพ่ง ประธานศาลฎกีาในฐานะประธานคณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้ลงนาม 
เมือ่เดอืนธนัวาคม 2566 ให้จดัต้ังแผนกคดีฟอกเงินฯ  
ตามแนวทางที่ศาลแพ่งเสนอโครงการ เพื่อให้ 
การบรหิารจัดการคดฟีอกเงนิและมาตรการทางแพ่ง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังด้านความรวดเร็ว 
ด้านการเก็บรักษาความลับ ด้านการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนผู้สุจริต โดยสถานการณ์ปัจจุบัน
ท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลย ีเงนิ 
และประโยชน์ทีไ่ด้จากการก่ออาชญากรรมจํานวนมาก  
สามารถโยกย ้ายได ้อย ่างรวดเร็วผ ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต นอกเหนือจากการถูกนํามาฟอกเพื่อ
ให้เป็นเงินที่ถูกกฎหมายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ  
สถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ การใช้สินทรัพย์
ดิจิทัล การตั้งบริษัทและธุรกิจบังหน้า มูลนิธิและ
องค์กรการกศุล 

อีกทัง้ศาลแพ่ง เป็นศาลทีม่อํีานาจพจิารณาคดี
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวธุทีมี่อานภุาพทําลายล้างสงู พ.ศ. 2559 มาตรา 14  
พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535  
ที่จะใช้มาตรการทางแพ่งกับผู้กระทําความผิดซ้ือ
ขายหลกัทรพัย์ทีไ่ม่เป็นธรรม การจดัตัง้แผนกคดนีี ้
จึงสอดคล้องและเหมาะสมตามสภาพคดีปัจจุบัน 
ทีม่รูีปแบบใหม่และความซบัซ้อน ตลอดจนภารกิจของ 
ศาลแพ่งทีต้่องนํามาตรการทางแพ่งใช้ในการพจิารณา
และมีคําส่ังกําหนดรายชือ่บคุคลท่ีถกูกําหนดว่า เป็น
ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการ

แพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพทาํลายล้างสงู ไม่ให้เข้าถงึ 
แหล่งเงินทุนท่ีจะนําไปใช้ในการก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธได้ 

โดยการบริหารจัดการในแผนกจะแต่งตั้ง 
ผูพ้พิากษา 1 คน เป็นหวัหน้าแผนก ให้มีผูพิ้พากษา
ประจําแผนกแป็นการเฉพาะทําหน้าที่พิจารณา
พิพากษาคดีเช่นกันอันเป็นการพัฒนาผู้พิพากษา
ให้มีความรูค้วามชาํนาญเป็นพเิศษอีกทางหน่ึงด้วย 
ขณะท่ีรายงานสถติคิดคีวามผดิ พ.ร.บ.ป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ท่ีศาลแพ่งรับใหม่เข้ามา
ช่วงปี พ.ศ. 2566 (เดือน ม.ค.- ก.ย.) มี 132 ข้อหา 
ท้ังนี ้ อธบิดผีูพ้พิากษาศาลแพ่ง ได้ออกประกาศให้
เริม่ดาํเนนิงานต้ังแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 2567 เป็นต้นไป

นายสรวศิ ลิมปรังษี โฆษกศาลยติุธรรม เปิดเผย 
ว่า แนวทางการจัดตั้งแผนกคดีใหม่ทั้งสองนับเป็น 
การดําเนินนโยบายสําคัญประการหนึ่ งของ 
ประธานศาลฎกีา ข้อ 2 “เท่ียงธรรม” (Fairness) มุง่
พฒันาการบรหิารจดัการคด ีเพือ่สร้างความยตุธิรรม
ท่ีรวดเรว็ โดยมีบคุลากรท่ีมีความรู ้ ความเชีย่วชาญ
พิเศษในกฎหมายแต่ละประเภทคดี ปฏิบัติหน้าที่
ทํางานเพื่อประชาชน ด้วยความโปร่งใส ไร้อคติ  
อนัเป็นหลกัประกันแห่งสทิธแิละเสรภีาพแก่คูค่วาม
และประชาชนท้ังทางแพ่งและอาญา

นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ําตาล รองเลขาธิการ
สํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ความจริงแผนก

คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดดําเนินงาน
มาต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งอธิบดี 
ผู้พิพากษาศาลอาญาได้จัดองค์คณะผู้พิพากษาไว้
ทัง้หมด 10 องค์คณะ มผีูพิ้พากษา รวมทัง้หัวหน้า
แผนกคดอีาชญากรรมทางเทคโนโลยด้ีวย ทัง้หมด 
21 ท่าน โดยแผนกคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยนีี ้
มงีานอยู ่2 ส่วน คืองานคดีท่ีมกีารฟ้องเข้ามา ตาม  
พ.ร.ก.ป ้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
ทางเทคโนโลยพีวกบัญชม้ีา ฉ้อโกง รีดเอาทรัพย์ทีม่ ี
การใช้คอมพวิเตอร์ และคดอีืน่ๆ ทีบ่คุคลมกีารฟ้องร้อง 
เข้ามา อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่คดี แต่เป็นเรื่องการใช้
มาตรการ เช่นการขอปิดเวบ็ไซต์ นอกจากนี ้ กย็งัมี
ความผดิตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตราต่างๆ กจ็ะ
มาอยูก่บัแผนกคดอีาชญากรรมทางเทคโนโลยนีีด้้วย  
ซึง่คดคีวามผดิ ตาม พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์ ตัง้แต่ปี 2561  
มเีพิม่ขึน้เร่ือยๆ จนเมือ่ปี 2566 มจํีานวน 790 กว่าคดี  
ส่วนคดบัีญชม้ีา ตาม พ.ร.ก.ป้องกนัและปราบปราม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซ่ึงเป็นกฎหมายใหม่ 
เมือ่ปี 2566 มเีพยีง 8 คด ีแต่คาดว่าจะมากขึน้

การท่ีศาลอาญาต้ังแผนกนีข้ึ้นมาเฉพาะ เพ่ือจะ 
เข้าไปจดัการกบัคดปีระเภทน้ีให้เป็นระบบ ถกูทีถ่กูทาง  
โดยส่วนใหญ่พยานหลักฐานซึ่งทราบกันดีว ่า  
เป็นข้อมลูคอมพิวเตอร์เกือบทัง้น้ัน ถ้าเราไม่มรีะบบ 
ไม่มคีนทีเ่ข้าใจ สดุท้ายกอ็าจจะต้องส่งพยานหลกัฐาน
ทีเ่ป็นกระดาษ ซึง่มองว่าเป็นปัญหาของกระบวนการ
ทํางาน ขณะที่องค์คณะผู้พิพากษาก็จะมีความรู้
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระดับหน่ึง ท้ังน้ี  
ศาลยตุธิรรมได้นําเทคโนโลย ีระบบคอมพวิเตอร์มาใช้ 
ในการทํางานต้ังแต่ปี 2561 แล้ว และอาจจะต้องมกีาร 
อบรมหรือเพิ่มเติมทักษะ ตอนน้ีศาลยุติธรรมเรามี

แผนกคดอีาชญากรรมทางเทคโนโลย ี ส่วนศาลแพ่ง
เราก็มแีผนกซ้ือขายออนไลน์ ส่วนในอนาคตจาํเป็น
จะต้องมศีาลอาชญากรรมทางเทคโนโลยโีดยเฉพาะ
หรือไม่ กต้็องถามสงัคมว่ามคีวามต้องการหรือไม่ 

ก่อนหน้าท่ีจะมีแผนกคดีอาชญากรรมและ
เทคโนโลยี ทั้งตํารวจ ทนายความ อัยการ และ
สถาบันการเงินมีป ัญหาที่จะต ้องแลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงข้อมูลหลักฐานการกระทําผิดท่ีอยู ่ใน
คอมพิวเตอร์ เมื่ออัยการฟ้องคดีศาล ถ้าเรา 
ไม่ทําให้เกิดความชัดเจน ก็จะต้องใช้หลักฐานเป็น 
กระดาษ ซ่ึงเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมก็ได ้
ออกประกาศสํานักงานศาลยุติธรรมใช ้ ท้ังใน 
ศาลทัว่ไปว่า พยานหลกัฐานทีเ่ป็นข้อมลูคอมพวิเตอร์
สามารถส่งให้ศาลได้ โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ระบบกําหนด ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ียื่นต่อศาล 
อาจมีใบรับรองอเิลก็ทรอนกิส์ (Digital Certificate)  
หรือกําหนดค ่าแฮช (Hash Value) เพื่ อ 
แสดงให้เหน็ว่าข้อมลูอเิลก็ทรอนิกส์มคีวามครบถ้วน 

และไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนส่ิงพิมพ์ออกของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการรับรองโดยหน่วยงาน 
ที่มีอํานาจตามกฎหมาย ว่าด้วยธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนกิส์สามารถใช้แทนต้นฉบบัได้ โดยไม่ต้อง 
ลงลายมอืชือ่รับรองในสิง่พิมพ์ออกน้ันอกี 

“ที่ สําคัญการนําสืบข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 
ที่อยู่ในระบบ ไม่ต้องจัดทําสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อแสดงต่อศาล เว้นแต่
ศาลเหน็สมควรมีคาํสัง่เป็นอย่างอ่ืน เนือ่งจากข้อมูล
อเิลก็ทรอนกิส์ไม่สามารถแสดงผลได้โดยชัดเจน หรือ
การนําเข้าข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทางระบบไม่ได้เป็นไป
ตามมาตรฐานทีกํ่าหนด ซึง่ส่วนดงักล่าวข้างต้น ถอืว่า
เป็นหวัใจสําคญัและเป็นประโยชน์กบักระบวนการ
ยตุธิรรม โดยเฉพาะเมือ่เรามแีผนกคดอีาชญากรรม
ทางเทคโนโลย ีทีก่ารส่งพยานหลกัฐานเป็นไฟล์ข้อมลู
คอมพิวเตอร์ ก็จะช่วยให้การพิจารณาคดีมีความ
สะดวกรวดเร็วขึน้” นายเผ่าพนัธ์ กล่าว

ผู้เขียน : วิลาวัณย์ หงษ์นคร นักวิชาการผู้ช�านาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

คลองขุดเปลี่ยนทางเดินน�้าแก้ปัญหาน�้าท่วมซ�้าซาก
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

พืน้ทีใ่จกลางเมอืงกาฬสนิธุ ์ซึง่อยูภ่ายใต้การ
ดแูลรบัผดิชอบของเทศบาลเมอืงกาฬสินธุ ์เผชญิ
กับปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากในช่วงฤดฝูน เพราะเป็น
พื้นที่ราบต่ําริมฝั่งลําน้ําปาว และเป็นพื้นที่ใต้
อ่างเกบ็น้ําชลประทานทีต้่องรองรบัการระบายน้ํา 
หากนํา้ล้น 

ย้อนกลับไปเมื่อกรกฎาคม 2560 ใจกลาง
เมอืงกาฬสนิธุไ์ด้เผชญิกบันํา้ท่วมครัง้ใหญ่โดยได้
รับอิทธิพลมาจากพายุโซนร้อนสองลูกติดต่อกัน 
ส่งผลให้ในพืน้ทีเ่กดินํา้ท่วมเป็นเวลา 10 กว่าวนั 
ถนนหลายสายมนีํา้ท่วมสงูถงึ 50-100 เซนตเิมตร 
การสญัจรเป็นไปด้วยความยากลําบาก ชมุชน 10 แห่ง 
ถกูนํา้ท่วม โดยเฉพาะชมุชนตดิลํานํา้ปาวมน้ํีาท่วม 
สงูถึง 2 เมตร ครวัเรอืนมากกว่า 300 ครวัเรอืน
จาํเป็นต้องอพยพออกจากพ้ืนที ่ บางพืน้ทีท่าํการ
ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตราย บ้านเรือน 
ทีอ่ยูอ่าศยั หน่วยงานราชการ โรงเรยีน โรงพยาบาล 
และร้านค้าถกูน้ําท่วม สถานการณ์น้ําท่วมคร้ังน้ี 
นบัว่ารนุแรงทีส่ดุในรอบ 40 ปีทีผ่่านมา 

ปัญหาน้ําท่วมเช่นนี้ไม่ได้สร้างความเสียหาย

ต่อชีวิตและทรัพย์สนิของชาวเมอืงกาฬสนิธุเ์ท่านัน้  
แต่เป็นชนวนของความขดัแย้งในการเปิดปิดประตูนํา้ 
เพื่อระบายน้ําระหว่างพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ํา 
และใต้อ่างเกบ็นํา้ กลายเป็นปัญหาเรือ้รังทีน่่าปวดหวั 
ของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เร่ือยมา การแก้ไข
ปัญหานํ้าท่วมในพื้นที่ที่ผ่านมามักเป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสนิธุจ์งึคดิหาแนวทางใหม่ในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ให้ได้อย่างยั่งยืน  
จนเกดิแนวคิดในการขดุคลองเพือ่ระบายนํา้ท่วมขงั 
ในพืน้ทีล่งสู่ลํานํา้ปาวโดยตรง โดยไม่ให้ผ่านตัวเมือง 
ชัน้ใน การดาํเนินงานครัง้นี ้เกีย่วข้องกบัหลายฝ่าย 
ทัง้ในและนอกเขตพืน้ทีเ่ทศบาล 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จึงจัดประชุมหารือ
และจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ร่วมกัน ทําให้สามารถขุดคลองได้สําเร็จ และ 
ก้าวข้ามข้อจํากัดหลายเรื่องทั้งการดําเนินการ
นอกเขตพ้ืนที ่ งบประมาณไม่เพยีงพอสําหรบัการ
จัดซื้อที่ดิน การขาดแคลนเครื่องจักรขนาดใหญ่  
เช้ือเพลิง และบคุลากร และการต่อต้านจากประชาชน 

ในพืน้ที ่การวางท่อระบายนํา้และขดุคลองใช้ระยะ
เวลาเพยีง 14 วัน โดยดําเนนิการแล้วเสรจ็ในช่วง
ต้นเดอืนสงิหาคม 2561 คลองขดุใหม่มขีนาดกว้าง  
10 เมตร ยาว 272 เมตร ลึก 4 เมตร และมี 
คนัคลองกว้าง 7 เมตร สามารถรองรบันํา้ได้ 6,050  
ลูกบาศก์เมตร และมีอัตราการไหลของนํ้า  
700 ลกูบาศก์เมตรต่อนาท ีกล่าวได้ว่าเป็นการเปลีย่น 

เส้นทางการระบายน้ําให้ไหลลงสูลํ่าน้ําปาวโดยตรง
โดยไม่ผ่านใจกลางเมอืงกาฬสนิธุเ์พือ่แก้ไขปัญหา
นํา้ท่วมในบรเิวณดงักล่าว

คลองขุดใหม่สามารถระบายน้ําท่วมขัง 
ออกจากเขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุไ์ด้เรว็ขึน้ จงึช่วย 
ลดระยะเวลาน้ําท่วมในพืน้ที ่โดยพสิจูน์ได้จากการ
เผชญิพายโุซนร้อนโพดลูในปี พ.ศ. 2562 อทิธิพล

ของพายุลกูนีท้าํให้เกดิฝนตกหนกัต่อเนือ่งในพืน้ที่
ภาคอีสานรวมถึงจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝนที่ตกลงมา
อย่างหนักทําให้นํ้าล้นอ่างเก็บนํ้าและไหลมายัง
เขตเทศบาลเมอืงกาฬสนิธุใ์นปรมิาณทีม่ากกว่าปี 
พ.ศ. 2560 บางจุดมน้ํีาท่วมสงูเกอืบ 2 เมตร และ
ถนนสายหลกัมนีํา้ท่วมสงู 20-50 เซนตเิมตร แต่
เนื่องจากมีคลองขุดช่วยระบายนํ้าออกจากพื้นที่
ลงสู่ลํานํ้าปาวโดยตรง ส่งผลให้นํ้าลดลงจนกลับ
สูส่ภาพปกตภิายใน 2 วนั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 
พ.ศ. 2560 ท่ีมีปริมาณนํ้าน้อยกว่าแต่กลับท่วม
นานถงึ 10 วนั

การทาํคลองขดุเกดิประโยชน์ท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม นอกจากช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา
นํ้าท่วมใจกลางเมืองกาฬสินธุ ์แล้ว คลองขุด 
ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ําในหน้าแล้งสําหรับการ 
ทาํเกษตรกรรม โดยช่วยให้ชุมชนใกล้เคียงสามารถ
ทาํนาได้ถงึปีละ 2 ครัง้จากบางปีทีไ่ม่สามารถทํานา 
ได้เลย กล่าวได้ว่าเป็นการพลกิฟ้ืนผนืนาทีร่กร้าง 
และช่วยให้มีนํ้าหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมได้
ตลอดทัง้ปี ส่งผลต่อการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร  
เพิม่รายได้ของเกษตรกร และเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิ 
ในพืน้ทีต่่อไป
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นายยั่งยืน เตียตระกูล สมาคมเพื่อผู้บริโภค
จงัหวดับรุรีมัย์ ผู้สมคัรเข้ารบัการเลือกกรรมการ 
สภาการสาธารณสุขชมุชน วาระที ่3 (พ.ศ. 2567- 
2570) ส่งหนงัสอืร้องเรยีนถงึ นพ.ชลน่าน ศรแีก้ว 

พม.จบัมอื 5 สถานศกึษาป้อนความรูค้้ามนุษย์
‘บ้านศรสีรุาษฎร์’ ต้นแบบคุ้มครองสวัสดิภาพ

ร้อง รมว.สธ. ตรวจสอบความถกูต้อง
 ผลเลอืก กก.สภาการสาธารณสุขชุมชน

ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์ (บ้านศรสีรุาษฎร์) จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

นายอนุกูล กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติตั้งแต่
ปี 2558-2567 พบว่า สถานคุม้ครองสวัสดภิาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดําเนินการส่งผู้เสียหาย 
เข้ารบัการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบ จาํนวน 
ทัง้สิน้ 41 ราย ดงัน้ี ปี 2558 นําผูเ้สียหายเชือ้ชาติ
โรฮงิจาเข้ารบัการศกึษาในระบบ จํานวน 20 ราย 
ปี 2560 นําผู้เสียหายเชื้อชาติโรฮิงจาเข้ารับการ
ศกึษาในระบบ จาํนวน 3 ราย ปี 2561 นาํผูเ้สยีหาย
สญัชาตไิทยเข้ารบัการศกึษาในระบบ จํานวน 2 ราย  
นอกระบบ จํานวน 1 ราย และเชื้อชาติโรฮิงจา  
ในระบบ จํานวน 5 ราย ปี 2565 นําผูเ้สียหายสญัชาติ
ไทยเข้ารับการศึกษานอกระบบ จํานวน 1 ราย  
และในปี 2566 นําผู้เสียหายสัญชาติไทยเข้ารับ
การศึกษานอกระบบ จํานวน 8 ราย และเชือ้ชาติ 
โรฮงิจา ในระบบ จํานวน 1 ราย

ทั้งน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงาน 
รบัผดิชอบหลกัในการคุม้ครองช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย
จากการค้ามนษุย์ และผูเ้สยีหายจากการบังคบัใช้
แรงงานหรอืบรกิาร โดยยดึผูเ้สยีหายเป็นศนูย์กลาง
โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ เพือ่ให้กระบวนการช่วยเหลอื 
ผู ้เสียหายเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ตามหลกัสากล ทัง้นี ้กระทรวง พม. ให้ความสําคญักบั
การดาํเนนิงานทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้สยีหาย  
และพร้อมยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ด้านการคุม้ครองช่วยเหลอืให้กบัผูเ้สยีหายในทกุด้าน 

การสาธารณสุขชุมชน เหตุ เนื่ องจากคณะ
อนุกรรมการอํานวยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาการสาธารณสขุชมุชน ได้ดาํเนนิการ
เลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน ให้เป็น
ไปตามมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญตัวิชิาชีพ
การสาธารณสขุชมุชน พ.ศ. 2556 วาระที ่ 3 และ  
ประกาศรายชือ่ผูไ้ด้รบัเลอืก โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ไม่ถกูต้องตามรปูแบบ ขัน้ตอน และวธิกีารอนัเป็น
สาระสาํคญั 

ภายหลงัพบว่า ประธานอนกุรรมการอํานวยการ
เลอืกและการเลอืกตัง้กรรมการสภาการสาธารณสขุ
ชมุชน ได้ประกาศรายชือ่ผู้มคีณุสมบัติเข้าทีป่ระชมุ
เพือ่เลอืกกนัเอง เป็นกรรมการสภาการสาธารณสุข
ชมุชน วาระที ่3 ลงวนัที ่7 ม.ีค. 2567 และต่อมา
ผูท้ีไ่ด้รบัเลอืกนัน้มตีาํแหน่งเป็น “ท่ีปรึกษา” ของ
องค์กรหนึง่ ขณะที ่มาตรา 13 (6) แห่ง พ.ร.บ.วชิาชีพ
การสาธารณสขุชมุชนฯ บัญญัตไิว้ชดัเจนว่า ต้องเป็น 
“ผูแ้ทน” ขององค์กร

ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่เป็นไปตามมาตรา 13 (6) 

นายอนุกลู ปีดแก้ว ปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (ปลดั พม.) เป็น
ประธานพธิลีงนามบนัทกึความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการศึกษา ให้แก่ผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์และการให้ความรูเ้พือ่ป้องกนัการค้ามนษุย์ 
ในสถานศกึษา ระหว่างสถานคุม้ครองสวสัดภิาพ

อีกทั้ง เป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายในการสร้าง 
องค์ความรู ้ความเข้าใจ ด้านการต่อต้านการค้ามนษุย์  

โดยมี นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ นายสคุนธ์ หนภูกัด ีรองผูว่้าราชการจงัหวดั 
สรุาษฎร์ธาน ีพร้อมคณะอนกุรรมการศนูย์ปฏิบตักิาร 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
ในฐานะผู ้รักษาการตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 เพื่อคัดค้าน 
ผลการเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  
ในสัดส่วนผู้แทนจากองค์กรเอกชนที่ดําเนินการ 
โดยมใิช่เป็นการหาผลกําไรหรอืรายได้มาแบ่งปันกนั 
ซึง่มีวัตถุประสงค์เกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ตาม
มาตรา 13 (6) แห่ง พ.ร.บ.วิชาชพีการสาธารณสุข
ชมุชนฯ

นายยัง่ยนื กล่าวว่า ตนได้ร้องคดัค้านการเลอืก 
กรรมการ ซึง่เป็นผูแ้ทนจากองค์กรเอกชนทีดํ่าเนนิการ 
โดยมิใช ่ เป ็นการหาผลกําไร หรือรายได ้มา 
แบ่งปันกนั ซึง่มีวตัถปุระสงค์เกีย่วกบัการคุม้ครอง 
ผู้บริโภค ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ 

แห่ง พ.ร.บ.วชิาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ เพราะ
ผู้ทีไ่ด้รบัการเลือกนัน้ อยูใ่นฐานะ “ทีป่รกึษา” จงึ
ไม่ใช่บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดไว้
แต่อย่างใด และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่า
บคุคลผู้ได้รบัการเลือกดังกล่าวนัน้ ไม่ใช่บคุคลตาม
ที่กฎหมายกําหนดและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้น 
กรณนีีจ้งึไม่อาจถอืได้ว่า ผูไ้ด้รบัการเลอืกดงักล่าว 
ได้รบัการเลอืกมาโดยถกูต้องตามกฎหมาย

นายยัง่ยนื กล่าวเพิม่เตมิว่า ตนจะตดิตามเรือ่ง
การร้องเรยีนต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข 
ในฐานะรฐัมนตรรีกัษาการตามกฎหมายอย่างใกล้ชดิ 
เรื่องนี้มีความไม่ชอบธรรมในข้ันตอนกระบวนการ
สรรหาบุคคลเพ่ือเข้ามาเป็นกรรมการสภาการ
สาธารณสขุชมุชน ซ่ึงเป็นสภาวิชาชพีอันทรงเกียรติ
ในการควบคุมกํากับมาตรฐานของบุคคลด้านการ
สาธารณสขุอยูท่ัว่ประเทศ ให้มมีาตรฐานเดยีวกนั 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน ดังนั้น การได้มาซ่ึง
คณะกรรมการของสภาการสาธารณสุขชุมชนจึงต้อง
เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายด้วย

วศ.ขึน้ทะเบียนแผ่นรองฝ่าเท้าผูป่้วย
นวัตกรรมสขุภาพ สู ่รพ.ท่ัวประเทศ

นางสาวศภุมาส อศิรภักด ีรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม (อว.) กล่าวว่า ปัญหาของงานวจิยัไทย 
ในปัจจุบนั แม้มจีาํนวนมาก แต่ไม่สามารถผลกัดนั 
การใช้งานจริงเท่าที่ควร เนื่องจากผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมส่วนใหญ่ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน หรือ
เกณฑ์การรับรองคุณภาพมาอ้างอิง ทําให้ 
ไม่สามารถนําไปสู่การใช้งานได้จริง และไม่
สามารถถกูนําไปผลิตขายได้ในเชงิพาณิชย์ ดงัน้ัน 
จงึได้เร่งให้มกีารจดัทํามาตรฐานเพือ่ทีจ่ะรับรอง
และผลักดันให้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสามารถ 
ขึน้ทะเบยีนบญัชนีวตักรรมไทยให้ได้ 

โดยมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
(วศ.) ซึง่เป็นองค์กรกาํหนดมาตรฐานระดบัชาติ  
(Standards Developing Organization  
หรอื SDO) เร่งประสานความร่วมมือกบันักวิจยัไทย 
ในการจดัทาํมาตรฐาน (Standards) หรือข้อ
กําหนดคุณลักษณะ (Specifications) เพื่อ
สนบัสนนุและสร้างความเชือ่มัน่ผลงานนักวิจยั
ทีจ่ะนําไปสูก่ารใช้งานได้จริง ซ่ึงเป็นส่วนสําคญั
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิต่อไป

นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กล่าวว่า เพื่อให้
สอดรับกับนโยบายของท่านรัฐมนตรี อว. ที่
เร่งให้มกีารจดัทํามาตรฐานเพือ่รบัรองคณุภาพ
ผลติภัณฑ์นวัตกรรมท่ีเกิดจากงานวิจัย วศ.อว.
ได้จดัทําโครงการการพฒันาเกณฑ์คณุภาพและ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์นวตักรรมเพ่ือผลกัดนัเข้าสู่
เชงิพาณชิย์ มวีตัถปุระสงค์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การจัดทาํมาตรฐานผลติภัณฑ์นวตักรรมให้ทัน
ต่อความต้องการของผู้พัฒนานวัตกรรมและ 

เป็นประกาศกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร ข้อกาํหนด
คณุลกัษณะแผ่นรองฝ่าเท้าสขุภาพเฉพาะบคุคล 
(DSS 6) เพื่อรับรองและผลักดันผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมดังกล่าว ทําให้สามารถข้ึนทะเบียน 
นวัตกรรมได้สําเร็จ และกระจายผลิตภัณฑ ์
เหล่านี้ไปตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ 
ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์
คณุภาพสงู ท่ีผลติได้เองในประเทศโดยคนไทย 
มรีาคาย่อมเยา เป็นทีพ่งึพอใจของผู้ป่วย 

“กรมวทิยาศาสตร์บรกิาร (วศ.) กระทรวง อว. 
มุง่มัน่ผลกัดนัผลติภณัฑ์นวตักรรมด้วยการจัดทํา 
มาตรฐานเพื่อรับรองคุณภาพผลงานวิจัย 
และนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
ประชาชนอย่างย่ังยนื ต่อไป” นายแพทย์รุง่เรืองฯ  
กล่าวเน้นยํา้

ผู้ประกอบการเพือ่ผลกัดนัเข้าสูเ่ชงิพาณชิย์ และ
เสนอแนวทางการขบัเคลือ่นผลติภณัฑ์ โดยใช้กลไก
การจดัทําข้อกําหนดคุณลักษณะ (Specification) 
สาํหรับใช้ในการตรวจสอบและรบัรองผลติภณัฑ์
นวตักรรมในอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ล่าสุด วศ.อว. สามารถผลักดันงานวิจัย 
“แผ่นยางสําหรับผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าสุขภาพ
เฉพาะบุคคล” โดยท่ี วศ. ได้ร่วมมือกับนักวิจัย
ในประเทศ ได้พฒันาข้อกําหนดคณุลกัษณะเพ่ือ
รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์และผลักดันให้ขึ้น
ทะเบยีนประเทศ สําหรบังานวจิยั “แผ่นยางรอง
ฝ่าเท้าเพือ่สขุภาพ” ดงักล่าว เป็นงานวจิยัภายใต้
ความร่วมมือระหว่างนกัวจิยัภาคเอกชนกบัคณะ
แพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล ออกแบบแผ่นรอง
ฝ่าเท้าสําหรบัผู้ทีมี่ปัญหาเก่ียวกับสุขภาพเท้า ซ่ึง
ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษทั้งในส่วนของวัสดุ 
ที่ใช้ทําแผ่นรองฝ่าเท้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ในการขึน้รปูอย่างแม่นยาํ มวีตัถปุระสงค์ช่วยกระจาย 
นํา้หนักให้ทัว่ฝ่าเท้า และสามารถลดปัญหาเกีย่วกบั 
บาดแผล อาการเท้าผิดรปู และผูป่้วยทีม่ปัีญหา
เกีย่วกบัสขุภาพเท้า เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานทีเ่กดิ
บาดแผลและตดิเช้ือโรคทีเ่ท้าได้ง่าย ผูท้ีมี่ลกัษณะ 
เท้าแบนที่เกิดอาการข้อเท้าและนิ้วเท้าผิดรูป 
ได้ง่าย ผู้ป่วยทีม่ปัีญหารองชํา้ รวมถงึบคุคลทัว่ไป 
ที่ต้องการแผ่นรองเท้าที่มีขนาดพอดีกับรูปเท้า 
และสวมใส่สบาย

โดยทีมวิจัยได้คิดค้นวัสดุผสมเอทิลีนไวนิล
อะซเิตท (Ethylene-vinyl acetate: EVA) กับ
พอลเิมอร์ ซึง่มคีณุสมบตักิระจายแรงกดและลด
แรงกระแทกจากการเดินหรอืวิง่ มคีวามยดืหยุน่ 
คืนตัวได้ดีเมื่อโค้งงอ นํ้าหนักเบา กันนํ้า และ

นุ่มสบายเมื่อสวมใส่ วัสดุผสมดังกล่าวใช้ร่วมกับ 
การออกแบบพื้นรองเท ้าเฉพาะรายบุคคล 
ด้วยโปรแกรมออกแบบสามมติ ิและเครือ่งกดัขึน้รปู 
CNC (Computer numerical control) ทาํให้การ
ขึน้รปูมคีวามละเอยีดและแม่นยําสงู แม้ว่าได้จด 
อนุ สิ ทธิ บั ต รของวั สดุ ผสม  EVA ( เลขที่ 
2003001509) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 อย่างไรกต็าม นวตักรรมวสัดุ
ผสมดงักล่าว ยงัไม่สามารถขึน้บัญชนีวตักรรมไทย  
เนื่องจากข้อจํากัดเรื่องไม่มีมาตรฐานหรือข้อ
กําหนดคุณลักษณะผลิตภัณฑ ์ ท่ีจะรับรอง
ผลติภัณฑ์ชนดินี้

 นายแพทย์รุง่เรอืง กล่าวเพิม่เตมิว่า จากกรณี
ดงักล่าว วศ.อว. จงึได้เข้าช่วยเหลอืทํางานร่วมกบั
นกัวจิยั โดยได้เร่งจดัทําเป็นข้อกําหนดคณุลกัษณะ
ของแผ่นยางรองฝ่าเท้าเพือ่สขุภาพขึน้ และได้ออก

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) 
จังหวดัสรุาษฎร์ธาน ี กบัสถานศกึษา เพือ่ให้ได้รบั 
การศกึษาทีม่คีณุภาพอย่างต่อเนือ่ง ระหว่างการเข้ารบั 
การคุ้มครอง และเป็นการสร้างความร่วมมือ 
ในการสนับสนุนให้สถานคุ้มครองฯ มีชั่วโมง 
ให้ความรูด้้านการป้องกนัการค้ามนษุย์ในสถานศึกษา 

ยัง่ยืน เตยีตระกูล

“ซึง่ประเดน็สาํคญัท่ีตระหนกัถึง คอื เรือ่งการ
ศกึษาของผูเ้สยีหาย เนือ่งจากผูเ้สยีหายเป็นเพยีง
แค่ช่วงเวลาหนึ่ง แต่ภายหลังที่ผู้เสียหายมีความ
พร้อมและแขง็แรงพอ กจ็ะถกูส่งกลบัคืนสูส่งัคม  จึง
ส่งเสรมิให้มกีารดําเนนิงานเพือ่ช่วยเหลอืผูเ้สยีหาย
ให้ได้รบัโอกาสทางการศกึษา การพฒันาศกัยภาพ
ให้มีคณุภาพชวีติทีด่ ีสามารถยนืหยดัได้ด้วยตนเอง 
กลบัคนืสูส่งัคมได้อย่างปกตสิขุ และตนเชือ่ว่าการ
ได้รับการศึกษา สามารถพัฒนาผู้เสียหายได้ครบ
ทกุมิต ิทัง้ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ และสงัคม”

นายอนกุลู กล่าวเพิม่เตมิว่า ความร่วมมอืกบั
สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ทั้ง 5 แห่ง 
ในวนันี ้ ซึง่ประกอบด้วย 1) โรงเรยีนบ้านซอย 2  
2) โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 64 สุราษฎร์ธานี 
3) วิทยาลยัสารพดัช่างสรุาษฎร์ธานี 4) ศนูย์ส่งเสรมิ 
การเรียนรู ้อํา เภอเมืองสุราษฎร ์ธานี  และ  
5) มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ถอืเป็นการ
เริม่ต้นในการขบัเคลือ่นงานป้องกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ร่วมกับสถานศึกษาของหน่วยงาน
ภาครฐัในจังหวดัสรุาษฎร์ธาน ี โดยเราพร้อมสร้าง
ความร่วมมือในการสนับสนุนให้สถานคุ้มครองฯ 
มีชั่วโมงให้ความรู้ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
ภายในสถานศกึษา ด้วยการให้องค์ความรู ้ สร้าง
ความเข้าใจ ในเรือ่งของการค้ามนษุย์ และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้นักเรยีน นักศกึษา ตกเป็นเครือ่งมือ
ในการแสวงหาประโยชน์ของขบวนการค้ามนษุย์ 

“ขอขอบคุณภาคีเครอืข่ายส่วนราชการทกุแห่งทีม่ ี
ส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 
ในจังหวัด รวมถึงสถานศึกษาและสถาบัน
อดุมศกึษาทุกแห่งท่ีมาร่วมผนึกกําลงัความร่วมมือ 
ในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต่อไป”  
นายอนกูุล กล่าว

สนับสนุนโครงการผลติแพทย์ 9 สาขา
ช้ีตอบสนองระบบสขุภาพปฐมภูมิ

ศ.พเิศษ ดร.นพ.วิชยั เทยีนถาวร อธกิารบดี 
สถาบันพระบรมราชชนก กล่าวถึงกรณีอดีต
นายกแพทยสภา ทาํหนงัสอืถงึนายกรฐัมนตรี 
เพื่อขอให้ชะลอและทบทวนโครงการผลิต
แพทย์เพิม่ขึน้จากปกต ิหลงัคณะรฐัมนตรมีมีต ิ
เห็นชอบอนมุตังิบประมาณ โครงการ 37,234.48  
ล้านบาท โดยอ้างอิงผลสํารวจว่า ปัจจุบันมี
จํานวนแพทย์เพียงพอ แต่กระจุกตัวอยู ่ใน
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล และกังวลว่าการผลติ
เพิม่ขึน้จะทาํให้คณุภาพด้อยลง โดยเสนอให้เพิม่
แรงจงูใจลดการลาออกของแพทย์ภาครฐั ว่า มติ 
ครม.ดงักล่าว ไม่ได้เฉพาะการผลติแพทย์เท่านัน้ 
แต่เป็นโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรม
สขุภาพเพือ่เวชศาสตร์ครอบครวั ตอบสนองต่อ
ระบบสขุภาพปฐมภมูทิัว่ไทย ระยะเวลา 10 ปี 
ตัง้แต่ปี 2568-2577 

โดยมุง่เน้นการพฒันาระบบบรกิารปฐมภูมิ 
(Primary care service) ผลิตบคุลากรทางการ
แพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข 
เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น  
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ได้อย่างทั่วถึง รวม 9 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ 
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพ 
นกัวชิาการสาธารณสขุ ผูช่้วยพยาบาล ผูช่้วย
สาธารณสุข ทันตแพทย์ เภสัชกร นักฉุกเฉิน
การแพทย์ และแพทย์แผนไทย ซ่ึงเมื่อครบ
ระยะเวลาโครงการจะสามารถผลิตบุคลากร 
ทางการแพทย์ได้ 62,000 คน

“แม้ปัจจุบันสถานการณ์ขาดแคลนแพทย์
จะไม่มากเหมอืนในอดีต แต่การมแีพทย์เพิม่ขึน้ 
ย่อมดใีนแง่ของการบรกิารประชาชนได้เพิม่ขึน้  
ส่วนปัญหาการกระจายตัวของแพทย์ พ้ืนที่ 
ที่ยังขาดจะเป็นพื้นที่ไม่ค่อยมีคนอยากไปอยู่ 
โดยเฉพาะแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
ในระบบบรกิารปฐมภมู ิมเีพยีง 2,043 คน คดิเป็น
สดัส่วนแพทย์ต่อประชากร 3.11 ต่อ 100,000 
จึงต้องส่งเสริมให้มีการผลิตเพิ่มและบริหาร
จัดการให้มีการกระจายตัวอย่างเหมาะสม  
ซึง่โครงการผลติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัและ
ทมีนวตักรรมสขุภาพ จะคดัเลอืกคนจากในพ้ืนท่ี 
หรอืนาํบคุลากรทีทํ่างานในพืน้ทีม่าศกึษาต่อยอด 
และกลับไปทํางานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ในพ้ืนที ่ เกดิการเตมิเตม็และกระจายบคุลากร
แต่ละวิชาชพีเข้าสูร่ะบบบริการปฐมภมูไิด้อย่าง
ตรงจุด” ศ.พเิศษ ดร.นพ.วชิยักล่าว

ศ.พิเศษ ดร.นพ.วชิยั กล่าวต่อว่า โครงการ 
ผลิ ตแพทย ์ เวชศาสตร ์ ค รอบครั วและ 
ทีมนวัตกรรมสุขภาพยังสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กําลังคนด้านสาธารณสุข ที่มุ ่ง 
ลดความเหลือ่มล้ํา ให้ประชาชนมีสขุภาพและ 
คณุภาพชวีติทีด่ ีมอีายยุนืยาว เป็นการดําเนนิการ 
ตามรฐัธรรมนญูมาตรา 258 ข ด้านอืน่(5) ที่
บัญญัติให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครวัดแูลประชาชนในสดัส่วน
ทีเ่หมาะสม ตอบโจทย์นโยบาย Medical hub 
ของรฐับาล และนโยบายของนายกรัฐมนตรีเร่ือง
ระบบสุขภาพสําหรับคนไทยและประเทศไทย 
รวมทัง้สอดรบักบัเป้าหมายการเพิม่สดัส่วนของ
แพทย์ต่อประชาชนให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า 
กับนานาชาติ โดยปัจจุบัน ประเทศไทย มี
จาํนวนแพทย์ต่อประชากร 1:1,305 คน ขณะที ่
สงิคโปร์ 1:411 คน มาเลเซยี 1:448 คน และ
เวยีดนาม 1:1,204 คน ซึง่จากกําลงัการผลติ
แพทย์ในปัจจบุนัปีละ 3,386 คน หากจะให้มี
จาํนวนแพทย์ต่อประชากรอยูท่ี่ 1:650 คน จะ
สามารถบรรลเุป้าหมายได้ในปี 2580 

ดังนั้น ยังต้องผลิตบัณฑิตแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่ง
ประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของคณะ
แพทยศาสตร์ในสงักดักระทรวงการอดุมศกึษาฯ 
และโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 
รวมทั้งการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์
สังกัดกรุงเทพมหานคร กลาโหม และภาค
เอกชน ส่วนข้อกังวลเร่ืองคุณภาพการผลิต
นั้น สถาบันพระบรมราชชนกมีการพัฒนา
หลกัสตูรแพทยศาสตร์และวชิาชพีสขุภาพต่างๆ 
ตามมาตรฐานแต่ละวิชาชีพ จึงสามารถผลิต
แพทย์ทีจ่ะพฒันาต่อยอดเป็นแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครวัและทมีนวตักรรมสขุภาพทีม่คีณุภาพ 
กลับไปดูแลประชาชนในพื้นท่ีของตนเองได้
แน่นอน

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด 
สรุาษฎร์ธาน ีผูอ้าํนวยการกองต่อต้านการค้ามนษุย์ 
ผู้อํานวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนษุย์ หวัหน้า

หน่วยงาน พม. หน่ึงเดยีว จังหวดัสรุาษฎร์ธานี 
และผู ้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธ ี

ศ.พเิศษ ดร. นพ.วชิยั เทียนถาวร

กรมสุขภาพจิต ชวนเยาวชน กทม.
รับบริการสุขภาพจิตผ่านแอป Ooca 

“ภารกจิสาํคญัของโครงการคอื การเป็นท่ีพึง่พงิ
ทางใจสําหรบัเยาวชนไทยอาย ุ15-25 ปีในกรงุเทพฯ 
โดยพัฒนาช่องทางให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต
จากผูเ้ชีย่วชาญ ทัง้จติแพทย์ นกัจติวิทยาคลนิกินัก
จิตวิทยาการปรึกษา และอาสาสมัครผู้ดูแลใจให้
เยาวชน เพือ่ให้แน่ใจว่าทกุคนทีก้่าวเข้ามา จะได้รบั
การดแูลและคาํแนะนาํจากผูเ้ชีย่วชาญและมอือาชพี
โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย เวลาในการรอคอย” 

แพทย์หญงิ วมิลรตัน์ วนัเพญ็ ผูอ้าํนวยการ
สถาบนัจติเวชเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร์ กล่าวว่า 
โครงการนี้มีเป้าหมายสําหรับเยาวชน 2,500 คน 
ในกรุงเทพฯ ด้วยบริการให้คําปรึกษาออนไลน์ฟรี  
เยาวชนจะได้รบัการปรกึษาตดิต่อกันอย่างน้อย 4 ครัง้  
จากจติแพทย์หรือนกัจติวิทยา 2 ครัง้และอกี 2 คร้ัง 
ในการติดตามดูแลใจ จากทีมอาสาสมัครที่ผ่าน 
การอบรมเป ็นผู ้ ดู แลใจ การริ เริ่ มนี้ ได ้ รับ
การสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.เขต 13  
ซึง่จะช่วยลดอปุสรรคในการเข้าถงึการดูแลสขุภาพจติ  
สร ้างชุมชนแห่งความเข ้าใจ และเปิดประตู 
สูก่ารเปลีย่นแปลง เพือ่ให้กาํแพงพกัพงิทางใจ และ
ยังเป็นแหล่งกําลังใจที่เสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ให้เยาวชนและชุมชนในกรุงเทพฯ อย่างยัง่ยนื

แพทย์หญิง พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ 
ประธานมลูนธิกิาํแพงพกัใจ กล่าวว่า มลูนธิฯิ ทาํ
โครงการนี้มาหลายปีแล้ว ด้วยระบบอาสาสมัคร 
เพือ่ให้บรกิารด้านสขุภาพจิตแก่เยาวชนผ่านระบบ
ออนไลน์ แอปพลเิคชนัอกู้า ซึง่เป็นเครือข่ายสขุภาพ
จติออนไลน์ทีม่จีติแพทย์และนกัจติวทิยาเครอืข่าย
ใหญ่ทีส่ดุของประเทศไทย เยาวชนทีม่ทีะเบยีนบ้าน
ในกรงุเทพฯ สามารถใช้สทิธิเข้าร่วมโครงการฯ ได้ฟรี 
รวมถึงการเชื่อมต่อและส่งต่อข้อมูลให้กับ สปสช.
และมูลนิธิกําแพงพักใจ เพ่ือประเมินและพัฒนา
โครงการต่อไปในอนาคต

ผูส้นใจเข้าร่วมหรอืสนบัสนนุโครงการนี ้สามารถ 
เย่ียมชมข้อมลูได้ที ่www.ooca.co/wallofsharingnhso  
เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม รวมถึงดาวน์โหลดแอปฯ อูก้า 
(Ooca) ได้ที ่ https:// ooca.co/wos เพือ่เริม่ใช้
บรกิารได้ตัง้แต่วนันี ้ถงึ วนัที ่31 สิงหาคม พ.ศ. 2567

สถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร์ 
ร่วมกบัมลูนธิกิาํแพงพกัใจ (Wall of Sharing), 
แอปพลเิคชนัอกู้า (Ooca), สํานักงานหลกัประกนั 
สุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) เขต 13 กรุงเทพฯ บูรณาการ 
ความร่วมมือ โครงการ กําแพงพักใจ ที่พักใจ 
ให้เยาวชน เพือ่ให้บรกิารสขุภาพจติออนไลน์ฟรี 
ผ่านแอปพลเิคชนัอูก้า (Ooca) พกัพิงทางใจและ
เสรมิสร้างความแขง็แกร่งให้เยาวชนในกรงุเทพฯ 
อย่างยัง่ยนื

นายแพทย ์พงศ ์ เกษม ไข ่มุกด ์  อธิบดี 
กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากข้อมูลการใช้บริการ 
Mental Health Check In ในระหว่างวนัที ่1 มกราคม- 
20 เมษายน 2567 พบว่าประชาชนไทย อายตุํา่กว่า 
20 ปี ในเขตกรงุเทพมหานคร ทีใ่ห้ข้อมลูจํานวนกว่า 
1,200 ราย มคีวามเครยีดสงู ร้อยละ 58.20 เสีย่งต่อ 
ภาวะซมึเศร้า ร้อยละ 61.07 และเสีย่งต่อการฆ่าตวัตาย  
ร้อยละ 43.65 ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมีจํานวนที่สูง 
แต่กย็งัเหน็ว่าเยาวชนเหล่านัน้ มคีวามตระหนกัใน
การประเมินสัญญาณสุขภาพจิต เพื่อรู้เท่าทันต่อ
ภาวะสุขภาพจิตของตน กรมสุขภาพจิตจึงพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพือ่ช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนเหล่านัน้ให้ครอบคลมุ 
“โครงการกําแพงพักใจ ที่พักใจให้เยาวชน” โดย 
ให้เยาวชนได้เข้าถึงบริการสุขภาพจิตคุณภาพสูง 
ผ่านช่องทางออนไลน์ฟรี 
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สอศ.ร่วมภาครฐั-เอกชน และ อปท.
ยกระดับอาชีวศึกษา/หนุนนวัตกรรมท้องถิน่

สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
เดนิหน้ายกระดบัมาตรฐานฝีมอืของคนอาชวีศึกษา  
เสรมิความพร้อมและความชํานาญในการปฏบิตังิาน  
พร้อมทั้งปรับปรุงระเบียบกฏหมายที่เก่ียวข้อง
กับอาชีวศึกษา เพื่อให้การอาชีวศึกษาก้าวไป 
ข้างหน้า ขณะเดยีวกนักไ็ด้ประสานมอืกับหน่วยงาน 
ภาครฐั-เอกชน รวมทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
เสริ มทั กษะอาชีพ  และพัฒนานวัตกรรม 
ช่วยวิสาหกจิชมุชน

เรอือากาศโทสมพร ปานดาํ รองเลขาธกิารคณะ 
กรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดเผยถึงการ 
ยกระดบัมาตรฐานฝีมอืของคนอาชวีศกึษาว่า สาํนกังาน 
คณะกรรมการอาชีวศึกษา มีนโยบายสําคัญคือการ 
จดัตัง้ศูนย์ทดสอบ ศนูย์ประเมนิมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
ยงัมอีงค์กรทีร่บัรองสมรรถนะบุคคลมาตรฐานอาชพี
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ แล้วยังมีศูนย์ประเมิน
มาตรฐานสากลของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา 
อีกด้วย ซึง่มองเหน็เป็นรปูธรรมมากขึน้ และการเรยีน 
การสอนเอง นักเรยีนอาชวีศกึษามีทัง้ความรูแ้ละทักษะ 
ทีเ่กีย่วข้องกับงานโดยตรง ผ่านการเรยีนรูแ้บบ ฝึกฝน
ลงมอืทาํ จงึเกดิทัง้ Hard Skill และ Technical Skill 

นอกจากนัน้ ด้วยความทีไ่ด้รบัโอกาสในการฝึกฝน
ลงมือปฏิบัติทั้งในโรงเรียนและสถานประกอบการ  
จงึได้พฒันาทกัษะและสมรรถนะสาํคญัคอื Soft Skill 
ท่ีไม่ใช่ทกัษะอาชพีโดยตรงด้วย เช่น ทกัษะการทาํงาน
ร่วมกับผูอ้ืน่ การควบคุมอารมณ์ ความเข้มแขง็อดทน 
การรับมือกับความอดทนในโลกแห่งความเป็นจริง 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความคดิสร้างสรรค์ ทกัษะ
ทัง้หมดนี ้ได้เสริมความพร้อมและความชาํนาญในการ
ปฏบิตังิาน ซึง่ทําให้นายจ้างและผูป้ระกอบการมัน่ใจ
ท่ีจะจ้างงานนกัเรยีนอาชีวศกึษา

จดุเด่นนีจ้ะยกระดบัให้ดยีิง่ข้ึน ยิง่งานท่ีมีทกัษะ
ฝีมอืและความชาํนาญสงู แรงงานอาชวีศกึษามคีวาม
โดดเด่นเป็นพเิศษ เช่น อตุสาหกรรมแมคคาทรอนิกส์  
และหุ่นยนต์ อาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม 
ศิลปกรรม และอาหาร ที่สําคัญอา้งถึงงานวิจัยของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทําการศึกษาวิจัย การ
พัฒนาศักยภาพและเอกลักษณ์แรงงานอาชีวศึกษา 
ใน 3 อตุสาหกรรมหลกัพบว่า สอศ.ผลติคนได้มาตรฐาน  
คณุภาพตอบโจทย์ภาคธรุกจิทัง้ในและต่างประเทศ ถ้า 
จะเหน็เป็นรปูธรรมนัน้จะมอียูห่ลายอย่างมาก ซึง่ได้ทํา 
ข้อตกลงกนัไปแล้วทัง้ส้ิน หลักสูตรทกุสาขาได้ตอบโจทย์ 
ทัง้ในประเทศและนานาชาติด้วยซํา้

 เน้นด้านวชิาชพี วชิาการ และวิชาชวีติ
เรืออากาศโทสมพร กล่าวอีกว่า อาชีวศึกษา 

เราจะเน้น 3 อย่างคือ ด้านวชิาชพี วชิาการ และวชิาชวีติ  
จะปิดช่องว่างท่ีขาดทัง้หมด ทีสํ่าคญัในเรือ่งมาตรฐานนัน้ 
ให้ความสําคญัสงูสดุ ตวัอย่าง ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง
ต้องมีบัตรประจําตัวแล้ว ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน 
มเีกอืบทุกสถานศึกษาในสงักดั มาตรฐานฝีมอืของคน 
อาชวีศกึษานัน้ บอกได้เลยว่าในตวัคนเดยีวนัน้มใีบรบัรอง 
มาตรฐานอย่างน้อย 3 ใบ อาท ิ ใบรบัรองมาตรฐาน 
จากสมาคมวิชาชีพ จากสถาบันศึกษา จากสถาบัน
ดิจิทัล และกําลังส่งเสริมมาตรฐานด้านอื่นๆ อีก 

ในข้างหน้านี ้เช่น มาตรฐานทางภาษาต่างประเทศ 
“ขอชื่นชมวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีมศีนูย์ทดสอบมาตรฐานมากถงึ 12 สาขา  
ยังมีวิทยาลัยเกษตรและประมง ตอบโจทย์ครัวโลก  
มีอยูท่ัง้ส้ิน 51 แห่ง แต่ละพืน้ทีจ่ะสอนและผลติคน 
ออกมาต่างๆ กัน เน้นบริบทในพื้นที่ โครงการ 
สาํคญัคอื 1 ฟาร์ม 1 วทิยาลยั ทัง้ 51 แห่งจะดาํเนนิการ 
อยู ่ในกรอบ 4 อย่าง ได้แก่ พัฒนาฟาร์มเด่น 
ทีม่อียูเ่ดมิให้เป็นสมาร์ทฟาร์ม ศกึษา วจิยันวัตกรรม 
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ ทํา 
สมาร์ทฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ และสุดท้ายต่อยอด 
สมาร์ทฟาร์มให้เป็นศนูย์เรยีนรูช้มุชน ทกุแห่งกําหนดแล้ว 
ว่าต้องสอนอะไร ตัวอย่างถ้าเป็นภาคเหนือจะเน้น
เรือ่ง ฟาร์มดอกไม้ ฟาร์มข้าว ฟาร์มผกัปลอดภยั ภาค
อสีานจะเป็นเรือ่งของ ฟาร์มโคนม แปรรปูนม ฟาร์ม
ข้าวอินทรย์ี ฟาร์มหอยเชอรีส่ทีองทีว่ทิยาลยัเกษตร
อดุรธาน ีลงมาภาคใต้จะเน้นเร่ืองฟาร์มทุเรยีน ฟาร์ม 
ปลาดกุ ฟาร์มปทูะเลทีปั่ตตาน ีฟาร์มแพะทีส่ตลู ฟาร์มกบ 
ทีน่ครศรีฯ และภาคตะวนัออก อาท ิฟาร์มข้าวโพดหวาน 
ที่กาญจนบุรี ฟาร์มปลากระดี ที่วิทยาลัยประมง
สมทุรสาคร ฟาร์มกล้วยไม้ทีฉ่ะเชงิเทรา เป็นต้น ล่าสดุ
ได้ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัศรปีทมุ และสถาบันรบัรอง
คณุวฒุวิชิาชพีจัดหลกัสตูรด้านโลจิสตกิส์ เป็นต้น”

 ปรบัปรงุระเบยีบ/กม. ยกระดบัคณุภาพ
 อาชวีศกึษาไทย

เรอือากาศโทสมพร กล่าวถงึการปรบัปรงุระเบยีบ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวศึกษา เพื่อให้การ 
อาชีวศึกษาก้าวไปข้างหน้าว่า เรื่องที่ สอศ.โดย
กระทรวงศกึษาธกิารได้เร่งดาํเนนิการได้แก่ 1. การ
เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.อาชีวศึกษา พ.ศ....โดยรอให ้
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติผ่านสภาก่อน 2. การใช้ 

ทีร่าชพสัดสุถาบันการอาชวีศกึษา รอปรบัการมอบหมาย 
การใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ก่อน เนื่องจาก
เดิมให้มอบให้วิทยาลัยไว้ ล่าสุดที่มีการปรับปรุง 
ออกประกาศมาแล้ว อย่างเช่น ประกาศคณะกรรมการ
อาชวีศกึษา เมือ่วันที ่18 มนีาคม 2567 เรือ่งเกณฑ์
มาตรฐานคณุวฒุอิาชวีศกึษา ระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ พ.ศ. 2567 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศกึษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พ.ศ. 2567 และ
เกณฑ์มาตรฐานคณุวุฒอิาชวีศกึษา ระดับปรญิญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏบิติัการ พ.ศ. 2567 

อีกเรื่องที่สําคัญคือ กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2567 ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่  
2 กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา วตัถปุระสงค์สาํคญัเพือ่ใช้กาํหนด 
เป้าหมายของการจัดการศกึษา เพ่ือให้ผูจ้บการศกึษา
อาชวีศกึษาทกุระดบัคณุวุฒแิละสาขาวิชา มคีณุภาพ
ตามกรอบคณุวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาต ิยกระดบัพัฒนา
หลกัสตูรให้ทันสมยัยืดหยุ่น เร่งรัดกฎหมาย เกีย่วกบั
ทวิภาคี มาตรฐานอาชีพและกฎหมายที่เอื้อต่อการ
ทาํงานของสถานศึกษา มาตรฐานฯ นีจ้ะสอดคล้อง
กบัสภาพัฒนาเศรษฐกจิฯ แผนการศกึษาชาติ กรอบ
คณุวุฒแิห่งชาติ จนไปถงึกรอบคณุวุฒใินระดบัสากล 
ซึง่อัตลกัษณ์จะมอียู่ 4 อย่าง ประกอบด้วย 1. ด้าน
คณุธรรม จรยิธรรม คุณลกัษณะทีพึ่งประสงค์ 2. ด้าน 
ความรู้ 3. ด้านทักษะ และ 4. ด้านความสามารถ 
ในการประยุกต์ใช้และความรบัผดิชอบ 

“นอกจากนี ้ ยังมีเรือ่งทีอ่ยู่ในระหว่างดําเนนิการ 
จะมีเรื่องหลักอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นเรื่องของ 
ระบบคลังหน่วยกิตการอาชีวศึกษา เป็นเรื่องของ
หลกัเกณฑ์วิธีการเทยีบโอนความรู้และประสบการณ์
รายวิชา ส่วนอีกเรื่องสําคัญและอยู่ในระหว่างการ
ทาํประชาพิจารณ์ทางเว็บไซต์ และรวบรวมข้อมลูอยู่
ในขณะนี้ คือเรื่องหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
เฉพาะ หรอื ปวพ.”

 ประสานภาครัฐ-เอกชน และองค์กรฯ ท้องถิน่
เรอือากาศโทสมพร กล่าวว่า สอศ.ได้ดําเนนิการ

ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง

สวทช.ปล้ืมผลวิจยัต้นแบบเซน็เซอร์
ตรวจโลหะหนักในน�า้ รูผ้ลใน 1 นาที

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) พัฒนาเซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้าตรวจวัด
โลหะหนัก วเิคราะห์การปนเป้ือนโลหะอนัตราย
อย่าง แคดเมียม, ตะกัว่, ปรอท และสารหน ูในน้ํา 
และพชืสมนุไพร ตอบโจทย์การใช้งานภาคสนาม
และห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก รู้ผลเชิงปริมาณ
ใน 1 นาที 

ดร.วรีกญัญา มณปีระกรณ์ หวัหน้าทมีวจัิย
นาโนเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยวัสดุ
ตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน นาโนเทค 
สวทช. กล่าวว่า ทมีวจิยัใช้องค์ความรู้และความ
เชีย่วชาญด้านวสัดตุอบสนองและเซน็เซอร์พฒันา 
เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดสิ่งปนเปื ้อนในนํ้าและ 
พชืสมนุไพร โดย “เซน็เซอร์เคมไีฟฟ้าตรวจวดัโลหะ 
หนัก” นับเป็นเครื่องมือสําหรับวิเคราะห์การ 
ปนเป้ือนโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมยีม ตะกัว่ ปรอท 
สารหน ู อาศยัเทคนคิเคมไีฟฟ้า เพ่ือวัดสัญญาณ
เคมีไฟฟ้า ใช้ร่วมกบัเครือ่งวัดแบบพกพา

โดยทีมวิจัยพัฒนานําขั้วไฟฟ้ามาปรับปรุง

คุณสมบัติด้วยวัสดุนาโน ที่ออกแบบให้จําเพาะ 
กบัสารโลหะหนักแต่ละชนดิ 4 ชนดิข้างต้น ออกมา 
ในรูปเซ็นเซอร์แผ่นบาง การตรวจวิเคราะห์ 
จะเร่ิมจากนาํตวัอย่างผสมกบันํา้ยาทีพ่ฒันาขึน้ หยด 
ลงบนข้ัวไฟฟ้าในบรเิวณทีก่าํหนด กดปุม่ตรวจวดั
ผ่านโปรแกรมการตรวจวดั โปรแกรมจะวเิคราะห์
ปริมาณความเข้มข้นของโลหะที่อยู่ในตัวอย่าง
ภายใน 1 นาท”ี ดร. วรีกัญญากล่าว พร้อมชีว่้า 
ในกรณทีีเ่ป็นพืชสมนุไพรน้ัน จะนําพชืมาผสมกบั

การตรวจวดัตัวอย่างนํา้ ได้แก่ นํา้ดบิ นํา้ดืม่ และนํา้ใช้  
เซ็นเซอร์ให้ผลการตรวจวัดที่ถูกต้องและแม่นยํา 
สอดคล้องกับผลการตรวจด้วยเคร่ืองมือมาตรฐาน
ในห้องปฏบิติัการ (ICP-MS) ซึง่มีราคาแพงและใช้
เวลารอผลนาน โดยความสามารถในการตรวจวดั

ได้นําไปใช้ตรวจวเิคราะห์น้ําในพืน้ทีจ่รงิ ร่วมกบั 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ณ จังหวัด
กาฬสนิธุ ์และนาํไปตรวจวดันํา้ให้กบัชุมชนในพืน้ที่
จงัหวัดขอนแก่น นอกจากนี ้ ยงัร่วมกบัสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการตรวจ 
วเิคราะห์นํา้ในโรงเรยีนในพ้ืนทีจั่งหวดัลาํปาง รวมถงึ 
นําไปตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในพืชสมุนไพร  
ร่วมกบัเขตนวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวันออก หรือ EECi และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในพืน้ทีจ่งัหวัดระยอง ฉะเชงิเทรา ชลบรีุ  

“นวัตกรรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับ
ชมุชนหรอืหน่วยงานทีด่แูลตรวจสอบเรือ่งของการ
ปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งนํ้าหรือพืชสมุนไพร
ในพื้นที่นั้นๆ หรือนําไปใช้ตรวจคัดกรองในกรณี
เร่งด่วนเพื่อป้องกันและวางแผนบริหารจัดการ 
สิง่แวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้าน Green 
Economy เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ขณะนี้
อยู่ระหว่างเสาะหาผู้สนใจนําต้นแบบเทคโนโลยี
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อร่วมทดสอบและประเมิน
ประสทิธภิาพร่วมกนั รวมถงึผูร่้วมวจิยัเพือ่ให้เกดิ
การพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น 
และภาคเอกชนที่จะร่วมผลักดันไปสู่เชิงพาณิชย์
ต่อไป โดยทมีวจิยัเอง มีความร่วมมอืกบัเนคเทค  
สวทช. ในการพฒันาเครือ่งอ่าน และโปรแกรมอ่านผล  
เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์และแปลผลที่แม่นยํา 
มากข้ึนในอนาคต” ดร.วีรกญัญา ช้ี

ช้ีรฐัหย่อนคุมเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์
แนะปกป้องเยาวชนและใช้ กม.เข้มข้น
ดร.นพินธ์ พวัพงศกร นักวชิาการเกยีรตคิณุ  

สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (ทดีอีาร์ไอ)  
เปิดเผยในงานสัมมนาสาธารณะ “ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จุดสมดุลเพื่อสังคม
และเศรษฐกจิ” ทีจ่ดัโดย ทดีอีาร์ไอ และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่า ที่ผ่านมา
อตุสาหกรรมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์สร้างรายได้
จากการขายให้กับเศรษฐกจิเกอืบ 6 แสนล้าน
บาท และภาครัฐมีรายได้จากภาษีเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ปีละ 1.5 แสนล้านบาท แต่อกีด้านหนึง่ 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์กไ็ด้สร้างต้นทนุทางสงัคม
ไม่ต่ํากว่า 1.7 แสนล้านบาท

จากการประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
จากการบริ โภค เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล  ์
ในประเทศไทยปี 2564 พบว่าส่งผลกระทบต่อ
ต้นทนุด้านสขุภาพมากทีส่ดุ ในสดัส่วนถงึ 55% 
คดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิ 9.4 หมืน่ล้านบาท  
รองลงมาคือ ผลกระทบจากปัญหาอุบัติเหตุ 
ทางถนน 31% กว่า 5.3 หมืน่ล้านบาท ตามด้วย
ผลกระทบจากปัญหาการบาดเจบ็ต่างๆ 10% 
คดิเป็น 1.7 หมืน่ล้านบาท และผลกระทบจาก
ปัญหาอาชญากรรม 4% คิดเป็น 7 พนัล้านบาท

“รัฐบาลมีกฎหมายควบคุมเรื่องเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ที่ ใช ้มา 15 ปี เพื่อต ้องการ 
ลดผลกระทบ โดยใช้มาตรการทั้งด้านราคา
และมาตรการที่ไม่ใช่ราคา แต่ความเห็นของ
คณะวจิยัเชือ่ว่าการกํากบัดแูล ยงัแก้ไม่ตรงจดุ  
เนือ่งจากสัดส่วนของกลุม่เดก็และเยาวชนอายุ 
15-19 ปี ที่เข้าถึงสุราไม่ได้ลดลง อีกเร่ืองคือ
จาํนวนผูเ้สยีชวีติจากเมาแล้วขบัยงัไม่มแีนวโน้ม
ทีจ่ะลดลง ยกเว้นในช่วงโควิด ซึง่ตรงน้ีเป็นตวัที ่
ยากมากที่จะพิสูจน์ให้ชัดเจน ว่ามาตรการ 
การกํากบัควบคมุมผีลทําให้สามารถลดอบุติัเหตุ
ทางรถยนต์ได้มากน้อยแค่ไหน”

ดร.นิพนธ์ ยังระบุด ้วยว่า จากการท่ี 
ทีมวิจัยได้ลงพื้นที่สํารวจร้านค้าและผู้บริโภค 
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้เมอืงใหญ่อย่าง 
ขอนแก่น เชยีงใหม่ และภเูกต็ พบว่ามร้ีานค้าถงึ  
30% ทีข่ายเหล้า-เบยีร์ให้เดก็อายุต่ํากว่า 20 ปี  
และยังพบด้วยว่า มีการขายเหล้า-เบียร์ใกล้
สถานศึกษากว่า 23% ขณะเดียวกนั พบข้อมลู
ทีน่่าสนใจ ว่าเด็กอายต่ํุากว่า 20 ปีซือ้เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ทีร้่านของชาํมากทีส่ดุ คดิเป็น 36%  
ตามมาติด ๆ คือร้านสะดวกซื้อ 35% ซื้อที่ 
ร้านอาหาร 26% และซือ้ทางออนไลน์ 3%

จึงมีความจําเป็นต้องปรับปรุงกฎหมาย
และกํากับควบคุม ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีธรรมาภิบาลควบคู ่กันไป  

โดยเฉพาะการควบคุมการเข้าถึงสุราของเด็ก
และเยาวชน ความจําเป็นอกีประการหน่ึงคอืการ 
ลดความเสีย่ง หรอืความสญูเสยี หรอืความเสยีหาย 
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการดืม่สรุา โดยมาตรการ
แทรกแซงที่มีประสิทธิผลสูงสุด ท่ีจะสามารถ
ลดการบรโิภคและลดความเสีย่งจากโรค NCDs 
(Noncommunicable diseases) ทีเ่ก่ียวข้อง
กบัการดืม่สรุาได้มากสดุ 

งานวิจัยต่างๆ เชื่อว่า มาตรการทางภาษี 
มาอนัดบั 1 แต่ภาษมีข้ีอจาํกดั เนือ่งจากตวัเลข
รายได้จากภาษี ที่ผ่านมารายได้จากภาษีสุรา
เป็นรายได้หลกัของกรมสรรพสามติ แต่มาวนันี ้
ภาษีสุราไม่เข้าเป้า และมีแนวโน้มว่ายอดขาย
สุราเริ่มมีแนวโน้มลดลง ถัดมาเป็นมาตรการ 
ทางด้านจติวทิยา โดยเฉพาะกบัคนท่ีตดิสรุาแล้ว  
และมาตรการควบคุ มการ เข ้ า ถึ ง สุ ร า  
ส่วนมาตรการเรือ่งการควบคมุการโฆษณาน่าจะได้ 
ผลน้อยทีส่ดุ

ข้อเสนอหลกัของคณะวจิยัคอื การมุง่เน้น
การปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่ง
ทีผ่่านมาตรงนีเ้รายังทาํได้ไม่ดีพอ เราควรเพิม่
มาตรการต่างๆ ที่เข้มงวดเพื่อลดผลกระทบ
ทางลบต่อสังคมให้มากขึ้น เพราะว่าเวลาน้ี
สังคมไทยมีประชากรลดน้อยลงมาก แล้วยัง
จะต้องมคีนมาตายเพราะอบุตัเิหตุทางรถยนต์
เพิม่อกีหรอื ไม่คุม้ค่าเลย เพราะฉะนัน้ ต้องมี
มาตรการลดผลกระทบตรงน้ีให้มากท่ีสุด ท้ัง
เรือ่งการทีม่ปัีญหาเรือ่ง Alcoholism มปัีญหา
เรือ่งประสทิธภิาพในการทํางาน ซึง่จําเป็นต้อง
มมีาตรการตรงนีเ้พิม่ข้ึน

“ประเทศไทยจําเป็นต้องลดหรือเลี่ยงการ
ใช้ดลุพนิจิในการบงัคบัใช้กฎหมาย ใช้ดลุพนิิจ
เกนิขอบเขต เพราะพระราชบญัญตัวิธิกีารจดัทํา 
ร่างกฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญ 
บอกว่า ในการทีจ่ะจดัทําร่างกฎหมายใหม่น้ัน 
การใช้ดลุพนิจิต้องมขีอบเขต มกีฎเกณฑ์ในการ
ใช้ดุลพินิจ แต่บ้านเรามีการใช้ดุลพินิจที่เกิน
ขอบเขต และไม่มีความชดัเจนเรือ่งน้ี ผมคดิว่า
เป็นเรือ่งสาํคญั” ดร.นพินธ์ ยํา้ในตอนท้าย

เครอืข่ายเดก็ฯ/กมธ.สวัสดิการสังคม
ทวงสวัสดิการเด็กท่ัวหน้า 4 ล้านคน

ผศ.สุนี ไชยรส ประธานคณะทํางาน 
ขบัเคลือ่นสวสัดิการเด็กเลก็ถ้วนหน้าเพือ่คณุภาพ
ชีวิตท่ีดี กล่าวในการประชุมขับเคลื่อนติดตาม
นโยบายสวสัดกิารเดก็เลก็ถ้วนหน้า (ภาคกลาง 
ตะวนัตก ตะวันออก) ว่า เครอืข่ายฯ สวสัดิการ
เด็กเล็กถ้วนหน้าฯ ยังคงรอนโยบายที่ชัดเจน
จากรฐับาลว่า เดก็ 4 ล้านคนจะได้ 600 บาท
ถ้วนหน้าหรอืไม่ เพราะไม่ปรากฏงบประมาณนี ้
ในนโยบายของรฐับาล จากข้อเสนอของเครือข่าย 
นโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า สําหรับ  
600 บาท สําหรับเดก็ทีม่อีาย ุ0-6 ปี แต่รฐับาล

ให้เพยีงเฉพาะกลุม่ผู้ปกครองท่ีมรีายได้ครวัเรอืนละ 
ไม่เกิน 100,000 ต่อปี จึงมเีดก็ท่ีได้รบัเงนิอดุหนุนฯ 
ดงักล่าว ประมาณ 2 ล้านกว่าคน จากเด็ก 4 ล้าน
กว่าคน 

“ช่วงหาเสยีงเลือกต้ังเมือ่ปีทีแ่ล้ว (2566) เราได้
จดัเวทีให้พรรคการเมอืงนาํเสนอนโยบายสวัสดกิาร
เดก็เลก็ถ้วนหน้า ซึง่ทุกพรรคมนีโยบายสวสัดกิาร
เดก็เลก็ถ้วนหน้า แต่เม่ือมีการจัดตัง้รฐับาล นโยบาย
เด็กเล็กถ้วนหน้ายังไม่เกิดขึ้น และพรรคเพ่ือไทย 
เป็นพรรคท่ีไม่พดูนโยบายเงนิเดก็เลก็ถ้วนหน้า แต่ขอทาํ 
เรือ่งเงนิดจิติลั 10,000 บาท ประเดน็สําคญั เดก็เกิด

เรือ่งราวเหล่านีม้กีารพดูถงึมากสดุคอืก่อนเลอืกตัง้  
เพราะเป็นช่องทางในการหาเสียงเลือกตั้ง  
ทกุพรรคการเมอืงพูดเหมอืนกันหมดว่าเดก็ต้องได้ 
แบบถ้วนหน้า แต่หลังเลือกตั้งจะดําเนินการ
นโยบายทีป่ระชาชนให้ความสนใจ เช่นการแจก
เงนิดจิติลัทีต้่องใช้งบ 500,000 ล้านบาท แต่ละเลย 
นโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า ที่ใช้เงิน
น้อยกว่า 

ทั้งที่การลงทุนในมนุษย ์มีความสําคัญ
กับประเทศในระยะยาว ใช้งบประมาณไม่ถึง 
200,000 ล้านบาท ในขณะที่งบซื้ออาวุธเกิน 
200,000 ล้านบาท ความเหลือ่มล้ําในครอบครวั
นํามาซึ่งการเลี้ยงดูเด็ก ล้วนแล้วแต่เป็นต้นทุน 
ในการเสรมิสร้างพฒันาการเด็กทัง้สิน้ เงนิ 600 บาท 
ให้เดก็ 4 ล้านคน ใช้เงนิประมาณ 20,000 กว่า 
ล้านบาท แต่เราจะได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มี 
คณุค่า เป็นบคุลากรทีม่คีณุค่าของประเทศ ถามว่า 
รฐับาลคดิได้หรอืไม่ 

“สิง่ทีก่รรมาธกิาร ดําเนนิการคอื ระบวุ่าการ
อุดหนุนเด็กรายหัวแบบนี้ไม่ควรตัด และขอ 
งบประมาณให้กับนโยบายสวัสดิการเด็กเล็ก 
ถ้วนหน้าไปแล้ว สําหรับเดก็ 4 ล้านคน ประมาณ 
20,000 กว่าล้านบาท หากงบประมาณในส่วนนี ้
ไม่ถกูตดัเลย ปี 2568 จะได้ 4 ล้านคนถ้วนหน้า 
และการยื่นเอกสารต้องง ่ายกว่านี้” นาย 
ณฐัชา กล่าว

น้อยลง ในขณะทีร่ฐับาลมีนโยบายเพิม่ประชากร ซึง่
หากยังไม่แก้ปัญหาโครงสร้างจะไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายนัน้ได้”

อย่างไรกต็าม นอกจากข้อเสนอเงนิสวัสดกิาร
เดก็เลก็ถ้วนหน้าแล้ว เครอืข่ายฯ ยงัได้มข้ีอเสนอ 
ขอให้เดก็ 4 ล้านกว่าคนเข้าสูร่ะบบการเรยีนรู ้คอืการ 
สนับสนนุให้เกดิศนูย์เดก็เลก็ในชมุชน แต่ปัจจบุนั
เดก็ก็เข้าได้เพยีง 2 ล้านคน เนือ่งจากข้อจํากดัทีว่่า 
ศูนย์เด็กเล็กเปิดในระบบราชการ คือ 8 โมงเช้า  
4 โมงเยน็ หยุดเสาร์ อาทติย์ ในขณะทีผู่ป้กครอง 
ต้องทาํงานเลกิ 5 โมงเยน็ วนัเสาร์ต้องทาํงานจึงไม่พา 
ลกูเข้าสู่ระบบ นอกจากนี ้ยงัมลีกูของแรงงานข้ามชาติ  
กลุ่มชาติพันธ์ ท่ีไม่ได้เข้ามาสู่ระบบอีกด้วย ด้าน
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รมว.วราวธุ ศลิปอาชา มนีโยบายจะให้ 600 บาท 
แต่ได้รับถ้วนหน้า จากการผลกัดันของ P-MOVE 
และล่าสุดทางเครือข่ายฯ ต้องรออีกครั้งในวันที่  
30 เมษายนนี ้ว่ารฐับาลจะรบันโยบายน้ีหรอืไม่

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะ
กรรมาธิการสวัสดกิารสงัคม และสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร จากพรรคก้าวไกล กล่าวว่า กรรมาธกิาร 
สวสัดกิารสงัคมจะดูแลประชาชนตัง้แต่เดก็แรกเกิด 
จนถึงเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม แม้กรรมาธิการจะ
อนมุติัเงนิไปแล้ว แต่เดก็ก็ยงัตกหล่น 1.5 ล้านคน
แน่ๆ และยังมีเงินฌาปนกิจที่มีเงื่อนไขมากมาย 
ที่สําคัญคือตายแล้วถึงจะได้ และต้องเป็นคนจน  

ดร.นิพนธ์ พวัพงศกร

นํา้ยาแล้วคัน้นํา้จากพชื และใช้น้ําคัน้จากพชืหยด
ลงบนขัว้ไฟฟ้าและตรวจวดัด้วยวธิกีารเช่นเดียวกัน

เซน็เซอร์เคมีไฟฟ้าตรวจวดัโลหะหนกั ให้ผล
การตรวจวดัรวดเรว็ สามารถใช้คัดกรองเบ้ืองต้น
ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณว่ามีการปนเปื้อนสาร
โลหะหนกัหรอืไม่ ชนดิใด ในปริมาณเท่าไหร่ โดย 

ของเซ็นเซอร์ทีพ่ฒันาขึน้ นบัว่ามปีระสทิธภิาพดี
เมือ่เทยีบกบัชดุตรวจท่ีมีอยูใ่นท้องตลาดปัจจบุนั
ทีม่คีวามถกูต้องแม่นยาํตํา่ ราคาแพง ใช้เวลาแสดง
ผลนานประมาณ 10–30 นาที 

ปัจจบุนั ต้นแบบเซน็เซอร์เคมไีฟฟ้าตรวจวดั
โลหะหนกัทีท่มีวิจยันาโนเทค สวทช. พฒันาขึน้นี้  

ยาวนาน โดยมีแนวทางคือกําหนดให้สถานศึกษา 
ในพ้ืนที ่ ร่วมมอืกบัหน่วยงานท้องถิน่ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและพัฒนาร่วมกนัอย่างตรงจุดในแต่ละ
พ้ืนท่ี ประการสําคญั ได้มกีารตัง้อนกุรรมการร่วมภาค
รฐัและเอกชน เพ่ือพัฒนากาํลงัคนด้านอาชีวะ หรือมี
ตวัย่อว่า กรอ.อศ. ได้ทําหน้าทีอ่ย่างแขง็ขนัมาก มกีาร
รวมกลุม่สาขาอาชพีเป็นฐานข้อมลูไว้ 35 กลุ่ม แล้วนํา
ไปใช้ในความร่วมมอืกบัสถานประกอบการสมรรถนะ
สงู เป็นลกัษณะทวิภาค ีร่วมมือกบัภาคเอกชนช้ันนํา 
จับมอืกบัสมาคมใหญ่ 5 สมาคมอาท ิสภาหอการค้า 
สภาอุตสาหกรรม สภาการท่องเท่ียว รวมทัง้สถาบัน
เอสเอม็อ ีสภาจังหวัด ฯลฯ 

กล่าวได้ว่า มคีวามร่วมมอืจากหลายองค์กรมาก 
อาทิ จะมีการจัดงานผ้าไหมโลกในเดือนมิถุนายนนี้  
มีบรรดารัฐมนตรีทูตจาก 100 ประเทศชุดผ้าไหม 
งานนี้คนอาชีวศึกษาอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง 
เพราะมีสถาบันอาชีวศึกษาที่มีถ่ินผ้าไหมเข้าร่วม
เกอืบ 50 สถาบนั ศนูย์กลางคอือาชวีะนครราชสีมา 
และทีน่่ายกย่องทีส่ดุคอื องค์การบรหิารส่วนจังหวดั
สมุทรปราการ เป็นจังหวัดเด่นพลิกโฉมอาชีวศึกษา
ได้สนับสนุนเงินเป็นค่าจ้างครูมากถึง 8 คน ทุนละ 
15,800 บาท ยังสนบัสนนุอปุกรณ์ครภัุณฑ์ หุน่ยนต์ 
ฯลฯ

“อาชีวศึกษายังไปร ่วมมือกับพื้นที่ ในกลุ ่ม
วิสาหกิจชุมชน ในการเป็นพ่ีเลี้ยงเขียนโครงการ 
โครงงาน อาทิ ที่โรงเรียนการอาชีพสระแก้ว ทํา
ผลติภัณฑ์สมนุไพรป้อนโรงพยาบาลอภยัภูเบศร์ และ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีทํานวัตกรรม เครื่อง
ตากกะปิ เครื่องกําจัดขยะในทะเล นวัตกรรมช่วย
ประชาชนในท้องถิน่ และล่าสดุกระทรวงศึกษาธิการ
จับมอืกบัองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนนทบรีุ ร่วมกนั
พัฒนาคณุภาพอย่างย่ังยืน โดยท่านเลขาธิการฯ นาย
ยศพล เวณโุกเศศ บนัทกึเอม็โอยรู่วมกนัประเดน็คอื 
ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมช่วยวิสาหกิจ
ชมุชนกลุ่มอาชีพในพืน้ที ่ 1 วิทยาลยั 1 ช่างชุมชน  
1 วทิยาลยั 1 Soft Power อาชวีศกึษา ทาํหน้าที่ 

จดัการศึกษาผลิตบคุลากรและพฒันากาํลงัคนสายอาชวี 
ให้มีคณุภาพ มาตรฐาน และมีสมรรถนะสูง เป็นกําลงั
สาํคญัของประทศ”

เรอือากาศโทสมพร กล่าวอกีว่า ท่ีสําคัญกว่านัน้  
คือ การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา ลดความ 
เหลือ่มลํา้ทางการศกึษา ระบบการเรยีนรูค้วบคู่กบัการ
มงีานทาํ ผู้เรยีนสามารถเรยีนได้ทกุที ่ทุกเวลา เรยีนฟรี 
มีงานทํา ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีรายได้ระหว่าง
เรยีน จบแล้วมงีานทํา ทีสํ่าคญัสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนด
นโยบาย 1 อําเภอ 1 โรงเรยีนคณุภาพ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยนําร่องการพัฒนาโรงเรียน 
เพ่ือให้เป็นศนูย์กลางทีมี่คณุภาพ สามารถให้โรงเรยีน
เครอืข่ายใช้ทรัพยากรร่วมกนั 

ซึง่จังหวัดนนทบรีุถอืเป็น Case นําร่อง เนือ่งจาก
เป็นจังหวัดที่มีบริบทใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร มี
ศักยภาพและความพร้อมในการเป็นต้นแบบ ซึ่งจะ 
พฒันาไปตามองค์ประกอบ 5 ด้าน คอื โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบสนับสนุนนักเรียน ด ้านผู ้บริหาร  
ครแูละบคุคลากรทางการศกึษา ด้านบรหิารจดัการ ด้าน 
จัดการเรยีนรู ้ และด้านผูเ้รยีน เป้าหมายทีก่ระทรวง
คาดหวังคือ โรงเรียนได้รับความนิยม เป็นโรงเรียน
นานาชาติของชุมชน และพร้อมที่จะขยายผลไปยัง
จังหวัดอืน่ๆ

“ภารกิจของอาชีวศึกษาได้ดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล นโยบายของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร และวสิยัทศัน์ของเลขาธกิารฯ 
คนปัจจุบัน มาตลอดอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย 
ลดความเหลือ่มล้ํา จับมอืไว้แล้วไปด้วยกนั ยกระดับ 
คณุภาพการอาชีวศกึษาตอบโจทย์ สถานประกอบการ 
/นายจ้าง ท้องถิ่น ประชาชน และสังคม แต่สิ่งท่ี 
ยังเป็นช่องว่างของการพัฒนาคอืกาํลงัคนอาชีวศกึษา 
ทีข่าดแคลน มากถึง 17,000 อตัรา ปัจจบัุนต้องจ้างคร ู
มาทดแทน ซึ่งรัฐบาลต้องนําไปพิจารณาอย่าง 
เร่งด่วน” รองเลขาธิการสํานักงานการอาชีวศึกษา 
กล่าวทิง้ท้าย

“นวัตกรรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กบัชมุชนหรอืหน่วยงานท่ีดูแลตรวจสอบ 
เร่ืองของการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน�้าหรือพืชสมุนไพรในพื้นที่นั้นๆ  
หรือน�าไปใช้ตรวจคดักรองในกรณเีร่งด่วนเพือ่ป้องกันและวางแผนบรหิาร
จัดการสิ่งแวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้าน Green Economy  
เพือ่สิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื”



ปีที่ 18 ฉบับที่ 427 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 25678 คณุภาพชวีติ

เผยงานวิจัยชี้ ‘บริการส่งยาทางไปรษณีย์’ 
ลดงานเภสัชฯ-จนท. และลดความแออัดใน รพ.

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19  
ในประเทศไทย กลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) โดยเฉพาะกลุม่ ผู้ป่วย “โรคเบาหวาน” 
คอืหน่ึงในกลุม่เส่ียงทีห่ากมกีารตดิเชือ้แล้ว จะมี 
โอกาสที่จะอาการทรุดหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต 
ได้มากกว่าคนทัว่ไป แต่ขณะเดยีวกนั กเ็ป็นกลุม่
ทีจ่าํเป็นต้องได้รบัยาอย่างต่อเน่ือง เพือ่ควบคมุ
ระดับน้ําตาลในเลือด แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว 
การทีผู่ป่้วยโรคเบาหวาน ซึง่มมีากกว่า 3 ล้านคน 
จะไปรับยาท่ีโรงพยาบาลก็อาจทําให้เกิดความ
แออัด และเสีย่งต่อการตดิเชือ้โควดิ-19 มากขึน้ 

กระทรวงสาธารณสุ ขและ สํา นักงาน 
หลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงเกดิไอเดยี
ต่อยอดงานบรกิาร “การจดัส่งยาทางไปรษณีย์
ถึงบ้านผู้ป่วย” ให้กลายเป็นแนวทางหลักของ
สถานพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ
อํานวยความสะดวกให้ผู้ป่วย NCDs โดยเฉพาะ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวานทีต้่องได้รบัยาอย่างต่อเนือ่ง ให้ 
สามารถเข้าถงึบรกิารสขุภาพได้เหมอืนปกต ิภายใต้ 
สภาวการณ์วิกฤต ซึ่งผลตอบรับที่ได้เป็นไปใน
ทิศทางที่ดี ทว่าการดําเนินนโยบายจําเป็นต้องมี 
การประเมินผลด้วยกระบวนการทางวิชาการ 
ทีม่หีลกัฐานเชงิประจกัษ์มายนืยนั เพือ่เป็นข้อมูล
สําหรับการพัฒนาและสนับสนุนการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายในอนาคตทั้งในสถานการณ์ปกติ 
และสถานการณ์วิกฤต ให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

สถาบันวิจยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) จึงร่วม
กับทีมวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดสุพรรณบุรีและคณะพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก ได้ศกึษาวจิยัเร่ือง “การ
ประเมินผลระบบบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ 
สําหรับผู ้ป ่วยโรคเบาหวานในสถานการณ ์

การระบาดของโรคโควดิ-19 ในประเทศไทย” ซึง่การ 
ศกึษาดงักล่าวได้กาํหนดกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุ่ม คอื 

1) บุคลากรในสภาวิชาชีพ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์/ 
โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลสงักัดมหาวทิยาลยั 
ภาครัฐ และหน่วยงาน ขนส่งพสัดุภณัฑ์ จาํนวน 66 คน  
ใน 6 โรงพยาบาล 

2) ผูป่้วยโรคเบาหวาน จํานวน 480 คน 
โดยทัง้ 2 กลุม่ มาจากพืน้ที ่ 5 จงัหวดั ทีม่ ี

การจัดส ่งยาทางไปรษณีย ์ถึงที่บ ้านในช ่วง 
โควดิ-19 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบรีุ เชยีงใหม่ 
อบุลราชธาน ีและ นครศรีธรรมราช 

ผลการศึกษาและประเมนิผลพบว่า ในช่วงการ
ระบาดของโควดิ-19 โรงพยาบาลทัง้ 6 แห่ง มกีาร 
ส่งยาทางไปรษณีย์ ให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ได้อย่างครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษาพยาบาล  
(บตัรทอง ประกันสงัคม สวสัดิการข้าราชการ) รวมถงึ  
จัดส่งยาให้ทั้งผู ้ป่วยที่อยู่ในและนอกเขตพื้นที ่
รับผิดชอบของโรงพยาบาลได้ทั่วประเทศ อีกทั้ง
จากจาํนวนโรงพยาบาลกลุม่ ตวัอย่างท้ังหมด มถีงึ 
4 แห่ง ทีไ่ด้จัดบรกิารแบบนีต้ัง้แต่ก่อนการระบาด
ของโควิด-19 เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล
อยูแ่ล้วด้วย 

นอกจากนี ้งานวิจยัยงัระบุว่า โดยเฉลีย่ผูป่้วย
โรคเบาหวานที่มีอาการคงที่ จะได้รับยาสําหรับ  
2-3 เดอืนต่อครัง้ของการรับยา และกลับมาพบแพทย์ 
ปีละ 1-2 ครัง้ โดยมค่ีาบรกิารส่งยาทางไปรษณย์ี

ทางไกล (Telepharmacy) เพือ่ให้คําแนะนาํหรือ
ตดิตามการใช้ยาในผูป่้วย เป็นต้น 

โดยผลที่เกิดขึ้น ทําให้ภาพรวมของการให้
บรกิารส่งยาทางไปรษณย์ี ผูป่้วยเบาหวานจากทัง้ 
6 โรงพยาบาล มคีวามพงึพอใจเฉลีย่มากกว่า 95% 
ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับสูงมาก ส่วนประเด็นที่ควร 
ได้รบัการแก้ไขและพฒันา เช่น ยาไม่ถงึมอืผูป่้วย 
ยาหาย และคณุภาพของยา ฯลฯ ดงันัน้ในส่วนของ
ยานํา้ ยาทีจํ่าเป็นต้องควบคุมระดบัอณุหภมู ิและ
ยาในกลุม่ยาเสพตดิ จาํเป็นต้องพฒันาวิธกีารบรรจุ
และกระบวนการจัดส่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพของยา เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วย โดยอาจมีทางเลือกในการให้ผู้ป่วย 
รบัยาทีร้่านยาจากเภสชักร หรอืส่งยาไปทีโ่รงพยาบาล 
ส่งเสรมิสขุภาพตาํบล (รพ.สต.) แล้วให้อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจาํหมูบ้่าน (อสม.) เป็นผูน้าํยาไปส่ง
ถงึบ้านผูป่้วยในเขตพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ 

งานวิจัยจึงได้สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้และสกัด

เพราะอาจยังไม่รู้ว่า สปสช. ให้เบิก รวมถึงบาง 
โรงพยาบาล แม้รูว่้าสามารถเบกิได้ แต่งบประมาณ
ที่สนับสนุนส่วนนี้อาจไม่เพียงพอ เพราะผู้ป่วย 
บางรายมยีาทีต้่องใช้หลาย ชนิด อาจทาํให้ค่าใช้จ่าย 
ในการส่งยาเกินจากอตัราที ่สปสช. สนบัสนนุ แต่
กม็โีรงพยาบาลบางแห่งทีส่ามารถเจรจากบับริษทั 
ขนส่งเอกชนได้ ทําให้ไม่ต้องเรียกเก็บเงินเพิ่ม 
จากผูป่้วย”

 ดร.ภก.สุรศกัดิ ์กล่าวต่อว่า สิง่ทีพ่บจากงาน
วจิยั ทาํให้ทมีวจิยัมองว่าควรมกีารศกึษาวจิยัต่อ  
ในประเด็นที่เป็นช่องว่างต่างๆ เช่น กองทุน 
บตัรทอง 30 บาท เป็นกองทนุเดียวทีส่นบัสนุนค่า
ใช้จ่ายในการจดัส่งยาทางไปรษณย์ี, การจัดส่งยา 
ทางไปรษณย์ีในปัจจุบนั ยังเป็นการส่งร่วมกับพสัดอ่ืุนๆ  
ซึง่ไม่มกีารควบคมุอณุหภูม ิหรอืการป้องกนัความ
เสยีหายให้เหมาะสมกบัยาแต่ละประเภท รวมถึง
ความปลอดภยั (Security) ในการส่งยาให้ถงึผูป่้วย
ตามชือ่ทีร่ะบไุว้ในใบสัง่ยา ยาไม่หายหรอืถูกนําไป
ใช้ในกจิกรรมอืน่ๆ (Lost and Misuse) นอกจาก
การรักษาผูป่้วย เพือ่จดัทาํเป็นข้อเสนอเชงินโยบาย
ในการพฒันาระบบบรกิารให้มปีระสิทธภิาพ และ
เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน 

ด้าน ดร.ภญ.นพคณุ ธรรมธัชอารี ผูจ้ดัการ
งานวิจยัอาวโุส สวรส. กล่าวว่า ส่วนหนึง่ของการ
พฒันาระบบยาของประเทศคือ การวจัิยประเมนิ
เพือ่การพฒันานโยบายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกับการ
ดาํเนนิงานด้านระบบยา เพือ่นาํข้อมลูเชงิประจกัษ์ 
จากพืน้ทีท่ีไ่ด้มกีารดาํเนนิการตามนโยบายต่างๆ 
แล้ว มาจัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาระบบยาในภาพรวมของประเทศ ซึ่งการ
ประเมินผลระบบบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ฯ 
ดงักล่าว เป็นอกีงานวิจยัหนึง่ของ สวรส. ท่ีจะช่วย 
สนับสนุนทางวิชาการให้กับผู้กําหนดนโยบาย 
ได้นาํข้อมลูไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาระบบยา
ของประเทศต่อไป

จฬุาลงกรณ์ฯ แชมป์อันดับ 1 ของไทย
32 สาขา จากการจดัอันดับมหาวิทยาลัยโลก

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้รับการจดัอนัดบั 
เป็นมหาวทิยาลยัอนัดบั 1 ของไทย รวมทัง้สิน้ 32 สาขา  
จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก
ในสาขาวิชาต่างๆ โดย QS World University 
Rankings by Subject 2024 ซึ่งประกาศผล 
เมือ่วนัที ่10 เม.ย. 67 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัครองอนัดบั 1 ของไทย 
ใน 32 สาขา จากกลุม่สาขาต่างๆ ดงันี้

กลุ่มสาขา Art & Humanities (8 สาขา)
- Architecture & Built Environment
- Art & Design
- English Language & Literature
- History
- Linguistics
- Modern Languages
- Performing Arts
- Theology, Divinity & Religious Studies
กลุ่มสาขา Engineering & Technology  

(7 สาขา)
- Computer Science & Information 

Systems
- Engineering - Chemical
- Engineering - Civil & Structural
- Engineering - Electrical & Electronic
- Engineering - Mechanical
- Engineering - Mineral & Mining
- Engineering – Petroleum
กลุ่มสาขา Natural Sciences (6 สาขา)
- Chemistry
- Earth Sciences

- Environmental Sciences
- Geography
- Materials Sciences
- Physics & Astronomy
กลุ่มสาขา Social Sciences & Management 

(10 สาขา) 
- Accounting & Finance

- Anthropology
- Business & Management Studies
- Economics & Econometrics
- Education & Training
- Law & Legal Studies
- Politics
- Social Policy & Administration
- Sociology
- Sports-Related Subjects
กลุ่มสาขา Life Sciences & Medicine  

(1 สาขา)
- Dentistry
นอกจากนี้  จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 

ติดอันดับโลกถึง 53 สาขาเฉพาะ ในจํานวนนี ้
ได้รบัการประกาศขึน้หน้าเวบ็ไซต์ของ QS จํานวน  
38 สาขา โดยจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัมสีาขาเฉพาะ 
ทีโ่ดดเด่นระดบัโลก (Top 200 in Global) จาํนวน 
30 สาขา

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS World 
University Rankings by Subject 2024 พจิารณา 
จาก 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ชื่อเสียงทางวิชาการ  
(Academic Reputation) ชือ่เสยีงจากผูจ้้างงาน  
(Employer Reputation) จํานวนการอ้างองิต่อจํานวน 
ผลงานวิจัย (Citations per Paper) ดัชนีการ 
ประเมินคุณภาพผลงานตีพิมพ ์ ในวารสาร  
(H-index) และเครือข่ายความร่วมมือวจิยันานาชาติ  
(International Research Network) ซ่ึงแต่ละ 
ตวัชีว้ดัจาํแนกต่างกนัตามสาขาวชิา

ครัง้ละ 50-100 บาท ส่วนระยะเวลาส่งยา ถ้าเป็น 
เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลจะอยู่ที่ 1-2 วัน  
และนอกเขต 2-3 วัน จากการให้บริการส่งยา 
ทางไปรษณย์ีช่วยลดจํานวนคนใช้ บริการผูป่้วยนอก  
(OPD) ในโรงพยาบาลได้ถงึ 20-30% ตลอดจน 
ลดภาระงานของเภสชักรและเจ้าหน้าทีใ่นช่วงเวลา
เร่งด่วนได้ 10-20% อกีทัง้ในแง่ของผูป่้วยแล้ว ยังลด 
ระยะเวลารอรบัยาและค่าใช้จ่ายในการเดนิทางมา
โรงพยาบาลด้วย 

ทั้ งนี้  ในการส ่งยาทางไปรษณีย ์แต ่ละ 
โรงพยาบาลจะมีการทํางานร่วมกัน ระหว่างทีม
สหสาขาวิชาชีพ พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีและ
ฐานข้อมูลผู้ป่วย เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับ
ทัง้ผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทย์ เช่น การใช้ 
แอปพลิเคชัน สําหรับนัดหมายการตรวจหรือ 
นดัหมายวนัรบัยา การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ในการตรวจร่วมกบัเภสชักรรม

“มินิธัญญารกัษ์” และ “ชุมชนล้อมรักษ์” 
บ�าบัดรกัษาผูติ้ดยาเสพตดิโดยชุมชนมส่ีวนร่วม

รมว.กระทรวงสาธารณสขุ และ กองทุน
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) นาํ
คณะติดตามผลการดําเนินงานและเย่ียม 
ให้กําลงัใจผูป่้วยยาเสพตดิ ทีเ่ข้ารบัการบาํบดั
รักษาท่ีมนิิธัญญารักษ์ รพ.อทัุย และชมุชน
ล้อมรกัษ์ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตาํบล
ลุมพลี อําเภอพระนครศรีอยุธยา หน่ึงใน 
รูปแบบกระบวนการบําบัดรักษาและฟื้นฟ ู
ผูต้ดิยาเสพตดิโดยชมุชนมส่ีวนร่วม (CBTx)

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสขุ พร้อมด้วย นพ.พงศ์เทพ  
ว งศ ์ วั ช ร ไพบู ลย ์  ผู ้ จั ด กา รกอง ทุน 
สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) และ
คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตดิตาม
การดําเนินงานและให้กําลังใจผู้ป่วยยาเสพติด 
ทีร่บัการบําบดัทีมิ่นธิญัญารกัษ์ รพ.อทัุย และ
ชุมชนล้อมรักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลลุมพลี อําเภอพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ 
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กําหนด
ให้การแก้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
โดยเร่งลดความรุนแรงจากภัยยาเสพติดอย่าง
เป็นระบบและเหน็ผลเป็นรปูธรรม ตามแนวทาง 
“ปลุกชุมชนให้เข้มแข็ง เปลี่ยนผู ้เสพเป็น 
ผูป่้วยฯ” กระทรวงสาธารณสขุ จงึบรูณาการ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จดัระบบคดักรอง บําบดั
รักษาและฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้ครอบคลุม

ทุกระดับความรุนแรง เพื่อคืนคนสู่สังคมอย่าง
ปลอดภยั

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสขุ กล่าวว่า จ.พระนครศรอียุธยา ดําเนนิงาน 
เป็นผลสําเร็จอย่างดี โดยผู้ป่วยสีแดงที่มีภาวะ
วกิฤตด้านจติเวชและยาเสพตดิ มหีอผูป่้วยจติเวช
และยาเสพตดิในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทัว่ไป รวม 2 แห่ง ผูป่้วยสส้ีม ทีพ้่นภาวะวกิฤตแล้ว 
มมีนิธัิญญารกัษ์ โรงพยาบาลวงัน้อย ให้การบําบดั
ระยะกลาง (Intermediate care) ผูป่้วยสเีหลอืง 
ทีไ่ม่มปัีญหาซบัซ้อน จะมมีนิธิญัญารกัษ์ โรงพยาบาล 
อทุยั ให้การบาํบดัระยะยาว (Long Term Care) 
ส่วนผู้ป่วยสีเขียว ที่เป็นผู้ใช้ยาเสพติด จะบําบัด
โดย “ชมุชนล้อมรกัษ์” ทีเ่ป็นกระบวนการบําบดั
โดยชมุชนมส่ีวนร่วม (CBTx) ซึง่มคีรบทกุอําเภอ 
รวม 43 แห่ง 

นอกจากนี ้ยงัจดัตัง้ศนูย์คดักรองผู้ตดิยาเสพตดิ  
213 แห่ง ครอบคลุมทุกตําบล ต้ังแต่ปี 2566  
-ปัจจุบนั คดักรองผูป่้วยท้ังหมด 4,380 ราย พบ
เป็นกลุม่สแีดง 120 ราย สส้ีม 1,314 ราย สเีหลอืง 
2,185 ราย และสีเขยีว 761 ราย 

“การทํางานของชุมชนล้อมรกัษ์ โดยเครอืข่าย 
5 เสอื คอื ทหาร ตํารวจ นายอําเภอ นายก อบต. 
และสาธารณสุข ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ถอืว่าได้ผลเป็นทีน่่าพอใจ โดยปี 2566 มผีูป่้วยสเีขียว 
สมคัรใจบาํบดัถงึ 699 ราย ซึง่มากเป็นอนัดบั 7  

ของประเทศ ล่าสดุ กําลงัจะขยายชมุชนล้อมรกัษ์ 
เพิม่ขึน้อกี 23 แห่ง รวมเป็น 66 แห่ง ซึง่จะ 
ช่วยให้คนืคนสูส่งัคมอย่างปลอดภยัได้มากขึน้”  
นพ.ชลน่าน กล่าว

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วชัรไพบูลย์ กล่าวว่า  
สสส. สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่าย 
ภาคประชาชนสร้างพืน้ทีป่ลอดภยัจากยาเสพติด  
และเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ ขับเคลื่อนงาน
ป้องกันระดับพื้นที่หมู ่บ้านชุมชน ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง เกิด 
พืน้ท่ีต้นแบบ 25 แห่ง ใน 48 จงัหวดั ป้องกัน
เด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงจร
ยาเสพตดิ เกิดแกนนาํเป็นกลไกขับเคลือ่นงาน
ป้องกันในเครือข่าย 5 ภูมภิาค  2,683 คน รวม 
1,527 หมูบ้่าน/ชุมชน สูก่ารพฒันาองค์ความรู ้
การจัดการปัญหายาเสพติดขยายผลสู่พื้นที่
ชมุชนอืน่ทัว่ประเทศ 

โดย สสส. ได้ลงพืน้ทีเ่ยีย่มชม มินิธญัญารักษ์ 
รพ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ของกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นหนึง่ในเครอืข่าย “ชุมชนล้อมรกัษ์”  
(CBTx) บําบัดผู ้ที่ติดยาเสพติด โดยชุมชน 
ดําเนินการรักษา ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
บรกิารได้ง่าย ไม่ต้องเดินทางไกล ดแูลทางการ
แพทย์ จิตสงัคม การศกึษา และฟ้ืนฟ ูปัจจบุนั 
มเีครอืข่ายกว่า 146 แห่ง รองรบัผูป่้วยยาเสพตดิ 
ได้ 1,957 เตียง ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด 
ให้กลับสู ่สังคม ซ่ึงการลดปัญหาสิ่งเสพติด 
ทกุประเภทเป็นยทุธศาสตร์ทีส่าํคญัของ สสส. 
ในการลดปัจจยัทําลายสขุภาพ สร้างสขุภาวะท่ีด ี
ให้กับทกุคนในสงัคม

สําหรับมินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลอุทัย 
เปิดบรกิารเม่ือเดอืนมกราคม 2567 รับเฉพาะ
ผูป่้วยชาย จาํนวน 8 เตยีง ให้การบาํบดัระยะ
ยาว (Long Term Care) ใช้ระยะเวลาประมาณ 
90-120 วนั และตดิตามต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา  
1 ปี มผีูป่้วยเข้ารบัการบําบดัรวม 11 ราย ผูป่้วย 
กลับสู ่ชุมชนแล้ว 5 ราย ทุกรายสามารถ
ประกอบอาชีพ มีรายได้ 300-500 บาท/วัน 
โดยจากการตดิตามพบว่า ผูป่้วยไม่กลบัไปเสพซ้ํา  
3 ราย ส่วนอกี 2 รายทีก่ลับยุง่เกีย่วยาเสพตดิ 
ได้ติดตามดูแลเรื่องการลดอันตรายจากการใช้
ยาเสพตดิไปพร้อมกับการบาํบดัรกัษา เพือ่ให้
สามารถเลกิยาเสพตดิได้อย่างเดด็ขาด

ดร.ภก.สรุศกัดิ ์สนุทร ดร.ภญ.นพคณุ ธรรมธชัอารี

เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ดงันี้
1) กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. ควร 

กําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจากที่อยู ่อาศัย 
ในภาวะวกิฤต พร้อมวางแนวทาง เรือ่งการสนบัสนนุ 
งบประมาณเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้ โดย 
ไม่ต้องมีภาระจ่าย เช่น ค่าส่งยา เนือ่งจากถ้านโยบาย 
นัน้เกิดจากการประกาศใช้โดยภาครฐัแล้ว ผู้ป่วย
ทุกสิทธิ์การรักษาไม่ควรแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ดงักล่าว 

2) การสือ่สารนโยบายเกีย่วกบัการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการส่งยาทางไปรษณีย์ยังมีความ 
ไม่ชัดเจน ทําให้การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัต ิ
ของทั้งผู ้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกัน 

3) ระบบข้อมลูข่าวสารและเทคโนโลยทีางการ
แพทย์ ควรมกีารวางระบบฐานข้อมลูให้ผูป่้วยเข้าถงึ 

และโต้ตอบได้ในทันที เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งานของผูป่้วยและเจ้าหน้าทีใ่ห้สามารถจดัเกบ็
ข้อมลูได้อย่าง ครอบคลมุ 

4) ควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เช่น  
Telepharmacy, Telemedicine และ Telenursing  
ในการร่วมกันดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม 
และร่วมกนัดแูลผู้ป่วยกรณท่ีีต้องรบัยาทีบ้่าน 

5)  ควรทบทวนกรอบอัตรากําลั งของ
บคุลากรและการสรรหาบคุลากรให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์เมือ่เกดิภาวะวกิฤต 

6) ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการส่งยา
ทางไปรษณีย์ที่ชัดเจนและให้บริการแบบ One 
Stop Service โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมด้วย

7) สภาวิชาชีพและผู้บริหารควรมีบทบาท
ในการวางแนวทางหรือมาตรการที่ชัดเจน เพื่อ
กํากับและควบคุมมาตรฐานของการส ่งยา 
ทางไปรษณย์ีให้มคีณุภาพตามมาตรฐานการขนส่ง
ยาและเวชภณัฑ์ขององค์การอนามยัโลก (Goods 
Storage and Distribution Practice: GSDP) 

ดร.ภก.สุรศักดิ์ สุนทร คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวจิยัฯ  
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากมีการเผยแพร ่
งานวจิยัชิน้นี ้เมือ่เดอืนมถินุายน 2565 โรงพยาบาล 
ทัง้ 6 แห่ง ใน 5 จงัหวดัทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่างได้มี  
การนําข้อมูลท่ีได้จากงานวิจัยไปปรับใช้กับการ 
จดับรกิารส่งยาทางไปรษณย์ี เช่น ค่าบรกิารในการ
จดัส่งสาํหรับผูใ้ช้สทิธ์ิหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
(บตัรทอง) ทีส่ามารถเบกิได้กบั สปสช. ซึง่แต่เดมิ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขบางแห่ง  
ยังไม่ทราบข้อมลูในส่วนนีชั้ดเจน ทําให้มกีารเรยีกเกบ็ 
ค่าจดัส่งกบัผูป่้วย 

“ส่วนโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจัย ก็ยังมีการเรียกเก็บจาก
ประชาชนสทิธิบั์ตรทองอยูบ้่างประมาณ 50 บาท 

“กระทรวงสาธารณสขุ และ สปสช. ควรก�าหนดนโยบาย
และมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้าน
สขุภาพจากทีอ่ยูอ่าศยัในภาวะวกิฤต พร้อมวางแนวทาง 
เร่ืองการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่ให้ผูป่้วยเข้าถงึบรกิาร
ได้ โดยไม่ต้องมภีาระจ่าย”

“ทมีวิจยัมองว่าควรมกีารศึกษาวจิยัต่อ ในประเด็นท่ีเป็น
ช่องว่างต่างๆ เช่น กองทนุบตัรทอง 30 บาท เป็นกองทุน 
เดียวที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์, 
การจดัส่งยาทางไปรษณย์ีในปัจจบุนั ยงัเป็นการส่งร่วมกบั 
พัสดุอื่นๆ ซึ่งไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ หรือการป้องกัน
ความเสยีหายให้เหมาะสมกบัยาแต่ละประเภท”

นพ.ชลน่าน ศรแีก้ว
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คอลัมน์สโมสรตํารวจฉบับนี้ เกาะติดกรม
ปทมุวนั เมือ่ “บิก๊ต่าย” พล.ต.อ.กติต์ิรฐั พนัธ์ุเพช็ร์  
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
โชว์ความเด็ดขาด เรียกศรัทธาคืนให้กับองค์กร
ตาํรวจ ตะหวดัปากกาเซน็คําสัง่ เชอืด “บ๊ิกโจ๊ก” 
พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รอง ผบ.ตร. พร้อมลกูน้อง 
นายตํารวจใกล้ชิด พ.ต.อ.กิตติชัย สังขถาวร  
รอง ผบก.สงขลา พ.ต.ท.ครษิฐ์ ปรยิะเกต ุรอง ผกก. 
สส.สภ.สําโรงเหนือ ส.ต.อ.ณัฐวุฒิ หวัดแวว  
ผบ.หมู ่  งานสายตรวจ1 กก.1บก.จร และ  
ส.ต.อ.ณฐันนัท์ ชจูกัร ผบ หมู่ สายตรวจ3 บก.จร.  
ทีต่กเป็นผูต้้องหาคด ี“สมคบกนัฟอกเงนิ และเป็น 
เจ้าหน้าทีร่่วมกนัฟอกเงนิ” กรณเีวบ็พนนั BNKMaster  
คดใีนพืน้ที ่ สน.เตาปนู ให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
พร้อมตั้งกรรมการชุดใหญ่ สอบสวนเอาผิดวินัย 
ร้ายแรง ขณะทีพ่นักงานสอบสวน หอบสาํนวนกว่า
พนัหน้ายืน่ ป.ป.ช. สอบเอาผดิต่อ   เป็นการชี้
ชะตาชวิีตของนายตาํรวจทีไ่ด้รบัฉายา “แมว 9 ชวีติ”
ของบิ๊กโจ๊ก นับเป็นความพลิกผันครั้งใหญ่ แม้
จะข้ึนแท่นแคนดเิดต ชงิเก้าอี ้ “ผบ.ตร.” มาแล้ว  

 ปมส ่วย เว็บพนันที่ทนายนักร ้อง 
ออกมาแฉ จนเกิดดราม่าในวงการสีกากี งานน้ี 
ทาํเอา นายเศรษฐา ทวสีนิ นายกรัฐมนตร ีถงึกบั 
นัง่ไม่ติดต้องลยุไปถึง กองบัญชาการ สอท. ด้วยตวัเอง  
สัง่กาํชบัเร่งพสิจูน์ผลงาน พร้อมขดีเส้นใน 30 วนั 
จัดการตัวการใหญ่อาชญากรรมไซเบอร์ ให้ได้  

 ส่วนตาํรวจนครบาล ผลงานเข้าตาคนเมอืง
กรงุกดไลน์แบบรวัๆ ภายใต้การนาํทมี “บิก๊จ้าว”  
พล.ต.ท.ธติ ิแสงสว่าง ผบช.น. ทีม่กีระบ่ีมือ 1 “รองนพ”  
พล.ต.ต.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ช่วย 
ขบัเคล่ือนงานนโยบาย กบัมือปราบคูใ่จ “ผูก้ารจ๋อ”  
พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธีุร์ ผบช.สส.บช.น. นาํทมี 
นักสืบนครบาล บุกทลายซุ้มโจร “ทางเดินเสือ”  
ปล้น-ฆ่า ค้าปนืรายใหญย่่านหนองจอก   
รวบแหม่มเมืองนํ้าหอม หัวหน้าแก๊งวางแผนอุ้ม
ลูกสาวไฮโซดัง รีด 200 ล้าน  ตะครุบ 
“ใหญ่ บางเขน” เซลล์สาวแสบเจ้าของเพจ  
ขายรถมือ 2 หลอกเหยื่อโอนเงิน กลับนํารถ
ที่ยังติดไฟแนนซ์มาขายให ้ แล ้วยังพิชิตคดี
สําคัญๆ ออกมาปรากฏให้เห็นทุกวัน   

เร่งทําผลงาน พล.ต.ท.วรวฒัน์ วฒัน์นครบญัชา 
ผบช.สอท. นําทีม พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย  
ผบก.สอท.3, พล.ต.ต.จิตติพนธ์ ผลพฤกษา 
ผบก.สอท.4 พร้อมตํารวจไซเบอร์ รวบเจ้ามือ
เว็บพนันออนไลน์คาบ้านหรูใน อ.ขลุง จ.จันทบุรี  

 พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ ์วิวัฒนชัย 
ผบก.ภ.จว.เชยีงใหม่ นําทมี พ.ต.อ.ปรชัญา ทศิลา  
ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม ่  พร ้อมชุดสืบสวน  

แกะรอยตามรวบสองโจร บุกยกเค้าบ้านหรู  
กวาด เงนิ ทอง พระเครือ่งร่วม 80 ล้าน   
ภยัต่อสขุภาพ พล.ต.ท. นรินัดร เหลือ่มศร ี ผู้ช่วย 
ผบ.ตร. นําตาํรวจ ปคบ. ลยุค้นโกดงับุหรีไ่ฟฟ้าย่าน
นนทบรุ ียดึของกลางกว่า 7 หมืน่ชิน้ มลูค่ากว่า 20 ล้าน  

 ผ่านไปด้วยดี กับมาตรการเข้มงวด 
วันสงกรานต์ “ผูช่้วยราญ” พล.ต.ท.สําราญ นวลมา  
ผูช่้วยผบ.ตร. แท็กทมี 7 หน่วย ระดมกําลงัตาํรวจ 

พล.ต.อ.กติต์ิรฐั พันธุเ์พ็ชร์ พล.ต.ท.ธติ ิแสงสว่างพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หกัพาล พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี

 

ฉบบัน้ี เปิดตัว 
นายต�ารวจน�า้ดวีงการสกีากี 
ทีม่ผีลงานกวาดล้างยาเสพตดิ 
และโจรกรรมรถผดิกฎหมาย 

ทีผู่ใ้ต้บงัคบับญัชา 
เรยีกว่า “รองอรรถ”  

พ.ต.อ.อรรถพร สุรยิเลศิ 
ต�าแหน่ง รองผู้บงัคบัการต�ารวจภธูร

จงัหวดัมกุดาหาร 

พ.ต.อ.อรรถพร สรุยิเลศิ
สมชาย จรรยา...รายงาน

 ปฏบิตัริาชการ สบืสวนภาค 4
 เกดิวันที ่3 พฤษภาคม 2513 

เป็นชาวจงัหวัดศรษีะเกษ 

 การศึกษา

- โรงเรียนศรษีะเกษวทิยาลัย
- โรงเรียนเบญจมราชานสุรณ์
 จงัหวดันนทบรุี
- เตรยีมทหารรุน่ 29
- นกัเรียนนายร้อยตาํรวจ (นรต.) รุน่ 45 
- ปรญิญาโท รฐัประศาสนศาสตร์บณัฑติ 
 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ขณะรบัราชการอยูห่น่วยปราบปรามยาเสพติด  
คว้าผลงานดีเด่น รับรางวัลจากผู้บัญชาการ
ตาํรวจแห่งชาต ิ จบักมุยาเสพตดิทัว่ภาคอสีาน
จาํนวนมาก นอกจากนี ้ยงัพานกัสบืเรียนรูสู้ว่ถีิ
ชีวติ เลีย้งไก่ไข่ เลีย้งปลา เลีย้งกบ ปลกุผกั สร้าง
สมดุลการใช้ชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

 ฝากเตอืนสติ

ทัง้ลกูน้อง รวมถงึตวัเอง ไม่ให้ไปเรยีกเกบ็
เงนิใคร ยดึอดุมคตทิีว่่า “สงูสดุคืนสูส่ามญั” คอื
การกลบัคืนสูธ่รรมชาติ เพราะตายไปกเ็อาอะไร
ไปไม่ได้เลย ไม่หวงัลาภยศสรรเสรญิ ทาํเพยีง 
คณุงามความดไีว้ให้คนจดจาํ 

 รับราชการ

เป็นตํารวจครั้งแรก ตําแหน่ง รอง สวส.
สน.พญาไท ถัดมาเป็น รอง สว.กก.สส.น.เหนือ 
ขึน้สารวตัรคร้ังแรก ในตําแหน่ง สว.ผ.สายตรวจ  
กก.ม. ผ่านไป 2 ปี โยกไปเป็น สว.สส.สน.บางยีเ่รอื 
เข้าปี 2546 เป็น สว.ชดุปฏบิตักิารที ่3 ศปค.น.(ศทส) 
ในปีเดยีวกนั ช่วยราชการ ปจร.น. ศนูย์ปราบปราม 
การโจรกรรมรถนครบาล ที่สร้างชื่อดังกะฉ่อน 
ทํางานร ่วมกับมือปราบหูดํา “เดอะแต้ม” 
พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ และ พล.ต.ต.เมธี 
กุศลสร้าง ก่อนเลื่อนเป็น รอง ผกก.ศส.บช.น 
(สืบสวนนครบาล)  จากนั้น เลื่ อนขึ้น เป ็น  
ผกก.สส.ภ.จ.อาํนาจเจริญ ปัจจุบันดาํรงตาํแหน่ง 
รอง ผบก.จว.มกุดาหาร 

สิง่ที ่“รองอรรถ” เสยีใจทีส่ดุคณุพ่อถกูคนร้าย
ยิงเสียชีวิต และมือขวาสองคน คือ ดาบมาโนช  
ศรีละคร และดาบอรุณ แตงสมุทร ทีมสืบสวน
นครบาล ถกูคนร้ายแก๊งค้ายาเสพตดิยงิเสยีชวิีต 

 
 ผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 

จบักมุรถทีถ่กูโจรกรรม รถหนภีาษ ี มาหลาย
พนัคนั จบัผู้ต้องหามาเกอืบพันคน จนได้รบัรางวลั
ข้าราชการตํารวจดเีด่น ปี 2544, 2546, 2547

หาเสยีงในอเมรกิา
แต่ท�าไมต้องด่าจนี

3,000 นาย รกัษาความปลอดภยั และความสงบ 
เรียบร ้อยให้กับประชาชนและนักท่องเท่ียว 
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่พล.ต.ท.กรไชย 
คล้ายคลงึ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ปิดศูนย์อาํนวยการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ภาพรวมอุบัติเหตุลดลง 7.22% พร้อมขอบคุณ 
เจ้าหน้าทีท่ีป่ฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเข้มแขง็

นที่ 5 พฤศจิกายน 2024 คือศึกยักษ์ 
รีแมตช์ชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีกันอีกครั้ง

ระหว่าง โจ ไบเดน แห่งเดโมแครต กับ โดนลัด์ 
ทรมัป์ แห่งรพัีบรกินั

ไบเดน ประธานาธิบดีคนปัจจุบันหวังควบ
สมยัทีส่องทัง้ๆ ทีอ่อกอาการอลัไซเมอร์ด้วยวยั 
82 ปี แต่พรรคคงหาใครอ่ืนไม่ได้ ส่วนทรัมป์ เป็น
อดีตประธานาธบิดีทีห่วงัทวงเก้าอ้ีคนืในสมยัสอง
เช่นกัน อาจจะเหนอืกว่าหน่อยด้วยวยั 78 ปีทีย่งั
อยูก่ระฉบักระเฉง ถอืว่าทัง้คูเ่ป็นมวยทีสู่สีต่าง 
มข้ีอเด่นข้อด้อยให้ชาวอเมรกินัเลอืก

แต่น่าสังเกตและน่าแปลกใจไหมว่า ทําไม
ในการหาเสียงเพ่ือแย่งชิงความเป็นผู้นําชาติ
มหาอํานาจที่ยิ่งใหญ่มีเขตปกครอง 50 รัฐ  
มีประชากร 330 ล้านคน ซึ่งมีภารกิจภายใน
ประเทศให้ต้องบรหิารจดัการมากมาย แต่ทัง้คู่
มกัชอบจะหยบิยกเอา “จนี” หรอื “CHINA” 
มาเป็นจาํเลยใช้สร้างคะแนนนยิมให้แก่ตนเอง

ดังเช่นการทีไ่บเดนกําลังเล่นงาน Tik Tok 
แพลตฟอร์มโซเชยีลมีเดยีจากจนีทีช่าวอเมรกินั
นยิมใช้มากถงึ 170 ล้านคน แต่รฐับาลวอชงิตัน
อ้างว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะกําข้อมูล 
ส่วนบุคคลของชาวอเมรกัินไว้มากเกินไป

แต่กน่็าตลกทีท่มีหาเสยีงของไบเดนกลับใช้ 
Tik Tok เป็นเคร่ืองมอืในการเข้าถึงกลุม่คนหนุม่
สาวชาวอเมรกัินเสยีเอง

เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาไบเดน 
ไปกล ่ าวปราศรั ยที่ สํ านั ก งานใหญ ่ของ
สหภาพแรงงานเหล็กกล้า ในเมืองพิตส์เบิร์ก 
รัฐเพนซิลวาเนีย ช่วงหน่ึงพูดถึงจีนและเรียก 
ประเทศจนีว่า “xenophobic” ซึง่มคีวามหมาย
ว่า “เกลียดกลวัคนต่างชาต”ิ แล้วเปรยีบเทยีบ 
เศรษฐกิจจีนที่กําลังประสบปัญหากับความ
แขง็แกร่งของเศรษฐกจิสหรฐัฯ 

“จีนมีประชากรที่เกษียณอายุมากกว่าคน
ท�างาน พวกเขาไม่ได้น�าเข้าสนิค้าอะไรเลย พวก
เขาเกลียดคนต่างชาติ พวกเขามีปัญหาจริงๆ” 
ไบเดนรูเ้รือ่งในจนีดกีว่าเร่ืองในบ้านตวัเองทีม่คีน
ไร้บ้านนอนอยูต่ามรมิถนนทกุหนทกุแห่ง

บนเวทนีัน้ ไบเดนประกาศจะปรบัขึน้ภาษี
ศุลกากรนําเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากจีน
ถึง 300% จากอัตรา 7.5% เป็น 25% อ้าง
เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ 
นอกจากนั้น ยังเริ่มการสอบสวนอย่างเป็น
ทางการเก่ียวกับอุตสาหกรรมต่อเรือของจีน  
แต่เป้าหมายแท้จรงิคอืต้องการดึงคะแนนเสียง 
จากสหภาพแรงงานนัน่เอง

ผูเ้ฒ่าไบเดนยงัพดูปลกุใจความรกัชาตด้ิวยว่า  
จะไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีข้ันสูงของอเมริกา 
เช่น ชิปคอมพิวเตอร์ เพราะจีนจะเอาไปใช้ 
บ่อนทาํลายความมัน่คงของสหรฐัอเมรกิา

ฝ่ายโดนัลด์ ทรมัป์ อภมิหาเศรษฐท่ีีโดดลง
มาเล่นการเมอืงและยงัตดิใจเก้าอ้ีประธานาธบิดี
ทีท่าํเนยีบขาว จงึขอกลบัมาแข่งขนัอกีครัง้ 

ทรัมป์คือผู้เปิดสงครามการค้ากับจีน เคย
ประกาศใช้อัตราภาษี 25% สําหรับสินค้าจีน
รวมมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ด้วยเหตุผล
ว่าสหรัฐฯ ค้าขายสู้จีนไม่ได้เพราะรัฐบาลจีน
อุดหนุนทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมจนสหรัฐฯ 
เสยีเปรยีบดลุการค้ามากเกนิไป

ทรมัป์ออกมาเตือนชาวอเมรกินัเหมอืนครัง้
ก่อนว่า “จีนจะยึดอเมริกาแน่หากไบเดนชนะ
การเลือกต้ังคร้ังน้ี และชาวอเมริกันต้องหัดพูด
ภาษาจีน”

ในการเลอืกต้ังครัง้นีท้รมัป์ประกาศว่า เป็น
ภารกิจเพ่ือกลบัมากอบกู้สหรัฐอเมริกาให้ยิง่ใหญ่
และเกรียงไกรอีกคร้ัง เขาพูดชัดว่าจะสานต่อ
สงครามการค้ากบัจนี ถ้าชนะจะตัง้ภาษศุีลกากร
นาํเข้าสนิค้าจีนให้สูงกว่า 60% และ 10% สาํหรบั

สนิค้าจากทกุประเทศ
เป้าหมายชดัเจนของทรมัป์และพรรครพีบัรกินั 

คือดึงเสียงจาก “กลุ่มอนุรักษ์นิยม” กลับมา 
สางงานที่ยังคั่งค้าง เช่น ต่อต้านผู้อพยพจาก
อเมริกาใต้ ตั้งรั้วชายแดนป้องกันผู ้ลักลอบ 
เข้าเมืองพร้อมกับก่อกําแพงภาษีป้องกันสินค้า
ราคาถกูกว่าท่ีผลติเองเข้าไปตตีลาด

สมัยที่เป็นประธานาธิบดี ทรัมป์อาศัยจีน
เป็นเคร่ืองมอืเบีย่งความสนใจจากการทาํงานที่
ผดิพลาดล้มเหลวของทาํเนยีบขาวในการป้องกนั 
รกัษาการแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ-19 โดยกล่าวโทษ  
“ไวรสัจนี”ทีทํ่าให้ชาวอเมรกินัเสียชวีติมากกว่า 
1 ล้านคน

ยงัจาํได้ว่าตอนนัน้ทรมัป์โจมตจีนีว่า เชือ้ไวรสั
หลดุจากแลบ็ทหารทีเ่มอืงอูฮ่ัน่และปกปิดข่าวกบั
ชาวโลก ส่วนโจ ไบเดน ก็เอาแต่ประจบประแจงจนี 
เพราะเป็นเพือ่นเก่ากับส ีจิน้ผงิ 

พรรครีพบัริกันวางนโยบายหลักไว้ถงึ 15 ด้าน 
ให้โดนลัด์ ทรมัป์ ใช้หาเสยีงสําหรบัการกลบัมา
เป็นประธานาธบิดสีหรฐัฯ สมยัที ่2

หนึ่งในนั้นคือการพัฒนายานพาหนะเพื่อ
การเดินทางทางอากาศที่สามารถบินขึ้นลง 
ในแนวด่ิงสําหรับบคุคลทัว่ไป ซ่ึงจะเป็นการปฏิวัต ิ
การคมนาคมคร้ังสําคญัของอเมริกาและของโลก 
โดยทรัมป์ยํา้ว่า “จะไม่ยอมให้จีนมาช่วงชงิความ
เป็นผู้นาํอย่างเดด็ขาด” เพราะรูก้นัอยู่ว่าปัจจบุนั
จนีกําลังพฒันาโดรนเพือ่การขบัขีถ่งึขัน้จะเปิดให้
บรกิาร “โดรนแท็กซี”่ ภายในปีนีแ้ล้ว

ทั่วโลกต่างมุ่งหน้าพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า 
(EV) มาแทนรถยนต์สันดาปเพื่อแก้ปัญหา
มลภาวะ แก้ปัญหาโลกร้อน ซึง่ทกุวนันี ้ จนีคอื
ผูน้าํ EV และสหรฐัฯ พยายามหาทางสกดักัน้จีน 
พร้อมๆ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์
ภายในประเทศ แต่ทรมัป์มองต่างและไม่กลัวจนี  
โดยสัญญาว่าจะยกเลิกกฎควบคุมมลพิษใน
รถยนต์ออกใหม่ จะยกเลิกกฎเกณฑ์ทุกฉบับที่
ทําลายอาชีพคนงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ใน
อเมรกิา 

ในด้านการค้าระหว่างประเทศ ทรมัป์ยงัคง
ยดึนโยบาย America First “อเมรกิาต้องมา
ก่อน” ด้วยการกําหนดอตัราภาษสํีาหรบัสนิค้า
จากต่างประเทศส่วนใหญ่เพิม่ขึน้ หากประเทศ
ใดเรียกเก็บภาษีจากสหรัฐฯ ก็จะถูกสหรัฐฯ  
เรยีกเกบ็ภาษีเท่ากนัทันที

แคมเปญหนึ่งของทรัมป์ที่ฟังดูเก๋ไก๋คือ  
“ชาวอเมรกินัจะเสยีภาษลีดลง เมือ่ภาษศุีลกากร
เพิม่ขึน้”

สําหรับจีนนั้น ทรัมป์มีแผนที่จะยกเลิก
การนําเข้าสินค้าจําเป็นจากจีนทั้งหมด รวมถึง
หยดุการลงทนุของบรษิทัสหรฐัฯ ในจนีทัง้หมด

ส่วนการลงทนุของจนีในสหรัฐฯ กจ็ะจํากดั
การเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นความ
เส่ียงกับความมัน่คงของสหรัฐฯ อาท ิ พลังงาน 
เทคโนโลย ีโทรคมนาคม และทรพัยากรธรรมชาติ 
โดยจะบงัคบัให้นกัลงทนุจนีขายสิทธ์ิการถอืครอง 
เช่นเดยีวกบัทีไ่บเดนกาํลงัทาํกบั Tik Tok

เมือ่มองนโยบายเปรียบเทียบของสองผูเ้ฒ่า 
แล้วต่างก็มุ่งเป้าที่จะเล่นงานและสกัดกั้นจีน  
เพราะนบัตัง้แต่จนีได้พฒันาประเทศอย่างรวดเรว็
และก้าวสูก่ารเป็นชาตมิหาอํานาจทางเศรษฐกจิ
อนัดบั 2 ของโลก ทําให้สหรฐัฯมองเหน็อนัตราย
ในการพึ่งพาเศรษฐกิจต่อจีนยิ่งกว่าระบอบ
การเมอืงทีเ่ป็นคอมมวินิสต์ 

ดังนั้น จากสมัยหนึ่งท่ีเคยเป็นมหามิตร 
ข้ามโลก เคยเป็นหุน้ส่วนเศรษฐกิจ วนันีว้อชงิตนั 
จดัลาํดบัชัน้ให้จนีคอื “คู่แข่งตวัฉกาจ” ของสหรฐัฯ 
ทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ คือ 
ตัวอนัตรายท้ังการเมอืง ความมัน่คง และเศรษฐกิจ 
ที่สหรัฐฯ จําเป็นต้องการลดการพึ่งพาจีน  
และแสวงหาห่วงโซ่อปุทานใหม่

นี่คือการเมืองอเมริกันที่เขาแยกกันเดิน 
แต่ร่วมกนัตี 

วั

ของประชาชนเกดิการหมนุเวยีนเศรษฐกจิในประเทศ 
และช่วยขยายตลาดให้ผู้ประกอบการ SMEs กําหนด
จดักิจกรรมช่วงปลายมถินุายน 2567 ณ ศนูย์การ
แสดงสนิค้าชัน้นําในกรงุเทพมหานคร กิจกรรมหลกั
ม ี7 โซน ได้แก่

1) โซนให้ความรู้ผ่านการสัมมนาหวัข้อท่ี SMEs 
จําเป็นต้องรู้เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น กฎ
ระเบยีบด้านการค้าระหว่างประเทศ สิทธปิระโยชน์ 
FTA และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 

2) โซนแสดงและจําหน่ายสนิค้าและบรกิารของ 
SMEs เช่น ธรุกจิแฟรนไชส์ ธรุกิจอาหาร ผลิตภัณฑ์
ชมุชน

3) โซนเจรจาจับคูธุ่รกิจ (Business Matching) 
ระหว่างคูค้่าทางธรุกิจและหน่วยงานพันธมิตร 

4) โซนพ้ืนทีก่ารค้าราคาพิเศษ เช่น พ้ืนทีใ่นตลาด
ชมุชน สถานีบริการนํา้มัน ห้างสรรพสินค้า 

5) โซนการให้สนิเชือ่อตัราพเิศษจากสถาบนัการเงิน 
เพ่ือช่วยให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงนิทนุได้ง่ายขึน้ 

6) โซนแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านดิจิทัล 
(Digital Business Solution)

7) โซนจัดแสดงนิทรรศการและพื้นที่สําหรับ
หน่วยงานพันธมิตรทีเ่ข้าร่วม 

สําหรับความคืบหน้าในการดําเนินงานตาม 
Roadmap การส่งเสริมและแก้ปัญหา SMEs ได้แก่ 

1. บรูณาการหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องสร้างความรู้
ให้ SME โดยเพ่ิมหลักสูตรการทาํธรุกิจ Homestay 
ในหลักสูตร DBD Academy ทางระบบ e-Learning 
ของกรมพฒันาธรุกจิการค้า ผ่านทางเวบ็ไซต์ https://
dbdacademy.dbd.go.th 

2. สร้างอาชพีผ่านระบบแฟรนไชส์ โดยเจรจากบั
ห้างค้าปลกีชัน้นํา ห้างสรรพสนิค้า สถานบีรกิารน้ํามนั 
รวมถึงตลาดนัดชุมชน เพื่อนําเสนอพื้นที่ทําเลทอง 
ให้ผูป้ระกอบการใน กทม. และภมูภิาค ได้นาํสนิค้า 
มาขายผ่านช่องทางดงักล่าว 

3. เพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ ร่วมมือกบับริษทั  
ไปรษณย์ีไทย จาํกดั ออกแบบและวางแผนการดาํเนนิงาน 
ของคณะทํางานเพ่ิมกาํลังซ้ือภายในประเทศ

4. เพ่ิมมูลค่าสินค้า GI ให้เป็นท่ีรู้จัก กระทรวงฯ  
มีแผนจะดําเนินการรับขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ทาง

สวสัดคีรบัทกุท่าน ช่วงนีม้กีระแสข่าวเวบ็พนนั
ออนไลน์โด่งดงัเป็นอย่างมาก เมือ่หลงตวัเข้าไปก็
อาจมแีต่เสยีกบัเสยี บทความนีจึ้งอยากให้ทกุท่าน
ได้เรียนรู้เท่าทันไม่หลงกลเข้าไปเกี่ยวพันกับการ
ใช้ทาํโฆษณาชวนเชือ่ของเหล่าเวบ็พนนัออนไลน์
เหล่านัน้ครบั 

ก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนว่า การพนันออนไลน์  
คอือะไร..... การพนันออนไลน์นัน้ คอืการใช้ช่องทาง
ส่ืออิเลก็ทรอนกิส์หรอืเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ในการ
เสีย่งโชคเดมิพนัหรอืบางคนคดิว่าเป็นการลงทนุ เช่น 
เกมกาสโินออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ หวยออนไลน์ 
อ้างอิงข้อมลูจาก Odini ทีใ่ห้ข้อมลูว่า หนึง่ในปัญหา
ท่ีเกิดจากการเล่นพนนัออนไลน์ คือ ปัญหาทางด้าน
การเงินส่วนบุคคล และส่ิงหนึ่งที่อยากบอกผู้อ่าน 
ทุกท่านว่า การพนันออนไลน์ไม่ใช่การลงทุน ถ้าดู

เพยีงผวิเผนิ การลงทุนกับการพนนัคล้ายกันตรงท่ีมี
ความเส่ียงจากความไม่แน่นอน เพยีงแต่ว่าถ้าเจาะ
ลึกลงไปจริงๆ จะพบว่าไม่ใช่ เนื่องจากการลงทุน 
ถ้าศึกษาดีๆ ยังพอทําผลตอบแทนได้ในระยะยาว  
ในทางกลับกัน การพนันโดยเฉพาะพนันออนไลน์  
เจ้ามือมักจะมีการใส่ “อลักอรทิมึ” เข้าไปเพือ่ให้ท้าย
ทีส่ดุแล้วไม่ว่าอย่างไร ผู้เล่นก็ต้องเสยีเงินไม่ช้าก็เรว็

โดยเจ้ามอืหรอืเว็บพนนัเหล่านัน้ มักเริม่ต้นด้วย
การให้เครดิต ปิดท้ายท่ีหมดตัว ซึ่งในปัจจุบันการ

พนนัออนไลน์อาศยัการโฆษณาตามสือ่โซเชยีลต่างๆ 
อย่างโจ่งแจ้ง หรอืส่ง SMS เข้ามาตามมือถือ จากนัน้ 
ล่อลวงลกูค้าหน้าใหม่โดยใช้อาศยัหลกัการตลาดแบบ 
“แจกฟร”ี โดยการให้เครดติสําหรบัผูเ้ล่นใหม่ อาจจะ  
1,000 บาท ถึง 2,000 บาท เพื่อให้ผู้ใช้งานหน้า
ใหม่ได้ลองเล่น ด้วยตวัระบบทีอ่อกแบบมาให้ผู้เล่น
หน้าใหม่ต้องได้เงนิ และหลงัจากนัน้อาการเสพตดิ
ก็จะเริ่มต้นขึ้น ผู้เล่นหน้าใหม่อาจจะได้เห็นตัวเลข
เครดิตท่ีเคยมีพุ่งทบต้นอย่างรวดเร็วจาก 1,000  
ไปเป็น 10,000 หรือบางคนอาจจะถึง 100,000 กม็ี 
แต่ความสุขกับตัวเลขปลอมๆ ก็อยู่เพียงชั่วคราว
เท่านัน้ จนถงึจดุหนึง่ระบบก็จะทําให้ผูเ้ล่นต้องเสยี
เครดิตท้ังหมดท่ีหามาได้

จากนั้นกลไกการเสพติดจะเริ่มขึ้นท่ีตรงน้ี  
นักพนันหน้าใหม่หลายคนจะเริ่มมีความรู้สึกว่า  
“เราอาจจะทําเงินกับมันได้มากกว่านี้ก็ได้นะ” แต่
จะทําอย่างไรในเม่ือเครดิตท่ีทางเวบ็พนนัแจกฟรน่ัีน 
ไม่เพยีงพอให้เดิมพนั นกัพนนัหน้าใหม่ถ้ายงัอยาก

เล่นต่อ มีทางเลือกเดียวคือต้องเติมเงินของตัวเอง
เข้าไป

ซึ่งตอนจบคงเดาได้ไม่ยากว่า เงินที่ใส่เข้าไป
แทนทีจ่ะงอกเงยกลบัสลายหายไปกบัตา ทว่าถ้าเงนิ
หมดแล้ว อยากเล่นต่อ จะทาํอย่างไร เดาได้ไม่ยาก 
ใช่ไหมครบั กอ็าจจะไปหยิบยมืคนใกล้ไกล หรอืซ้ํา
ร้าย อาจจะยมืเวบ็พนนัออนไลน์ และการหยบิยมื
นีแ่หละคอืจดุเร่ิมต้นของปัญหาการเงนิส่วนบุคคล

พนันออนไลน์คือส่วนหนึ่งของหน้ีนอกระบบ 
ปัญหาทางการเงินของผู้เล่นพนันออนไลน์จะเร่ิม
จากตรงน้ีเป็นต้นไป โดยส่วนมากแล้ว นักพนันท่ี
ขาดการควบคมุมกัจะเดิมพนัด้วยหน้าตักท่ีใหญ่ข้ึน
เร่ือยๆ ยกตัวอย่างเช่นถ้าขาดทุนอยู ่1 แสน การเดมิ
พนัครัง้ถดัไปมกัจะเริม่ต้นท่ี 2 แสน เหตผุลเพือ่จะ
ล้างการขาดทุนสะสมให้หมด แต่โลกแห่งความเป็น
จริงไม่ใช่เทพนยิาย มส่ีวนน้อยเท่านัน้ท่ีจะชนะ และ
เมือ่ขาดทนุอย่างรนุแรง วงจรของการหยบิยมืเพือ่
เล่นต่อจะถกูหมนุไปจนกระทัง่ไม่สามารถหยบิยมืได้ 
หรือเร่ิมโดนตามทวงหน้ีจากผู้มอีทิธิพลหรือเจ้าของ
บ่อนนัน่เองครับ ต้องขอบคุณข้อมลูดีๆ  นีจ้าก Odini 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมทีผ่มได้นาํมาแบ่งปัน

พนันออนไลน์คือส่วนหน่ึงของหน้ีนอกระบบ

3 แบงก์ ร่วม สปส. ท�า MOU ปล่อยสนิเช่ือ
“ธุรกจิแฟรนไชส์” สร้างอาชีพช่วยแรงงานไทย

ภมูศิาสตร์เพิม่ขึน้อกี 20 รายการ จาก 15 จังหวดั 
ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 
9 รายการ 

5. การบรหิารจดัการสนิค้าเกษตรเพือ่รกัษา
สมดุลราคา โดยได้เจรจาเชื่อมโยงซ้ือขายสินค้า
เกษตร ผ่านการจัดทําเกษตรพันธสัญญาไปแล้ว 
ได้แก่ พชืสามหวั (หอมแดง หอมใหญ่ กระเทียม) 
และผลไม้ 17 สนิค้า 

6. พัฒนาร้านค้าโชห่วย โดยเสริมสร้าง 
องค์ความรู ้และพัฒนาให้เป็นสมาร์ทโชห่วย
ด้วยการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยี POS มาช่วยจัดเก็บข้อมูลการขาย 
และบรหิารคลงัสนิค้า พร้อมร่วมมอืกบัพนัธมติร  
อาท ิShopChamp, Makro, TikTok และ Shopee  
เพือ่ส่งเสรมิผู้ประกอบการ

7. ส่งเสริมการเติบโต SME ในท้องถิ่นผ่าน 
THAI SME-GP โดยการศึกษาวิจัยเพ่ือเพ่ิมการ
เข้าใช้สทิธมิาตรการ THAI SME-GP ให้มากยิง่ข้ึน 

8. สนับสนุนและสร ้างมาตรฐานธุรกิจ 
e-Commerce โดยการพฒันาและส่งเสรมิ SMEs 
ผ่าน Thaitrade.com 

9. การส่งเสริม/พัฒนาอัญมณีและเคร่ือง
ประดับของไทย ผ่านการผลักดันภาษี CARAT 
TAX รวมถึงส่งเสริมมาตรฐานธรรมาภิบาลและ 
ความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมอัญมณีและ 
เครือ่งประดบัไทย สูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยนื

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยว่า กรมพฒันา
ธุรกิจการค้าดําเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้แทน
ภาครัฐและเอกชน เช่น สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
เครอืข่ายธรุกจิบสิคลบัประเทศไทย เพ่ือตดิตาม
ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมจัดงาน
มหกรรมรวมพลัง SMEs ไทย ในช่วงปลายเดือน
มถินุายน 2567 พร้อมวางแผนกําหนดมาตรการ
ส่งเสรมิและแก้ปัญหา SMEs โดยมรีายละเอียด
สาํคญั ดงันี้

1. มาตรการแรก การจัดกิจกรรมมหกรรม
รวมพลัง SMEs ไทย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย 



ปีที่ 18 ฉบับที่ 427 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 256710 เศรษฐกจิทัว่ไทย

ผูว่้าฯ สงขลา เย่ียมกลุม่วิสาหกจิชุมชน 
ผูป้ระกอบการ OTOP ในพืน้ท่ีสงขลา

“การเข้าผกีะลา” ในงานสงกรานต์วัดรางเฆ่ 
ประเพณผีผ่ีานความเช่ือสืบทอดมานานนับ 100 ปี

ร้านตามสัง่-ก๋วยจับ๊ ในเขต ทน.ตรงั 
โอดราคาไข่ไก่และผกัแพงรบัหน้าร้อน
ตรงั : ผูส้ือ่ข่าวลงพืน้ทีสํ่ารวจร้านอาหารในตลาดกลางเมอืง ตําบล

ทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ได้รับผลกระทบจากราคาไข่แพง 
หลงัพบว่ามกีารปรบัขึน้ราคาอกีแผงละ 5-10 บาท ทําให้มผีลกระทบ
กบัพ่อค้าแม่ค้า ทีต้่องใช้ไข่เป็นวัตถดุบิในการประกอบอาหารอย่างมาก 
ซึ่งก่อนหน้านี้ราคาผักหลายชนิดได้ปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกัน ทําให้
ต้นทนุในการประกอบอาหารสงูขึน้ แต่ก็ยงัไม่สามารถปรบัราคาอาหาร
เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากเป็นห่วงผู้บริโภค จึงต้องแบกภาระราคาวัตถุดิบ 
ทีส่งูข้ึนมาโดยตลอด

โดย นางสาวปิยภรณ์ หริญัชา อาย ุ36 ปี แม่ค้าอาหารตามสัง่ตลาด
กลางเมอืง กล่าวว่า ในแต่ละวนัตนใช้ไข่สาํหรบัอาหารตามสัง่ เช่น สกุีแ้ห้ง 
สกุีน้ํา้ ราดหน้า ผดัซอีิว้ ข้าวผดั ไข่ดาว ไข่เจยีว วนัหนึง่ 2-3 แผง จากเดิม 
ทีเ่คยซ้ือไข่ไก่เบอร์ 2 และ เบอร์ 3 แผงละ 108 บาท ตอนนีร้าคาไข่ 
ปรบัเพิม่ขึน้แผงละ 118-120 บาท โดยราคาแพงขึน้อย่างต่อเนือ่งตลอด  
3 สปัดาห์ทีผ่่านมา ร้านต้องแบกต้นทนุแต่กย็งัขายราคาเดมิ ราคาอาหาร 
ตามสัง่ทีร้่านขายจานละ 50-60 บาท หากเพิม่ไข่ดาวหรอืไข่เจยีว จะคดิราคา 
ฟองละ 10 บาท นอกจากแม่ค้าจะแบกรับราคาไข่แพงแล้ว ช่วงนีร้าคา
ผกักป็รบัขึน้หลายชนดิ เช่น ผกักาดขาว จากเดมิขนาดถงุ 5 กโิลกรมั 
ราคา 150 บาท เป็น 180 บาท ผกับุง้จากเดิมกโิลกรมัละ 30 บาท เป็น
กโิลกรมัละ 50 บาท

ด้าน นางสาวราตร ีวรรณา แม่ค้าก๋วยจ๊ับตลาดกลางเมอืง กล่าวว่า 
ร้านก๋วยจับ๊ของตนใช้ไข่ไก่วนัละ 1-2 แผง โดยก๋วยจับ๊ 1 ถ้วย จะใส่ไข่ต้ม 
ให้ลกูค้า 1 ฟอง ยอมรบัว่าราคาไข่ไก่ทีร่าคาสงูขึน้ส่งผลให้กาํไรน้อยลง  
แต่ตนยังขายราคาเดมิ ถ้วยละ 50-60 บาท ปัจจบุนันีต้นใช้ไข่เบอร์ 2 
และเบอร์ 3 ซึง่ปรบัราคาข้ึนมาแผงละ 5 บาท ในฤดรู้อนแม่ค้าจะเจอ
ปัญหาไข่แพงทุกปี แต่ยงัเป็นราคาทีพ่อรบัได้ เชือ่ว่าราคาไข่ขึน้สักระยะ 
และหลังจากนีร้าคาจะปรับลดลงอกีตามกลไกตลาด

สงขลา : นายสมนกึ พรหมเขยีว ผูว่้าราชการจังหวดัสงขลา พร้อม
ด้วย นางสาวดษุฎ ีพฤกษเศรษฐ หวัหน้าสํานกังานจงัหวดัสงขลา นายสงดั  
พชืพันธ์ุ พัฒนาการจงัหวัดสงขลา หวัหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ 
ทีเ่กีย่วข้อง ลงพ้ืนทีต่รวจเยีย่มกลุม่ผูผ้ลติและผูป้ระกอบการ OTOP ในพืน้ที่
จงัหวัดสงขลา พร้อมรบัฟังปัญหา ความต้องการ รวมถงึแนะแนวทางการ 
พฒันา ต่อยอดสนิค้าให้มคีณุภาพอย่างต่อเน่ือง เน้นการออกแบบทีท่นัสมัย  
และจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเพื่อให้สามารถ 
เข้าถึงกลุม่ผู้บรโิภคและกลุม่เป้าหมายมากย่ิงขึน้

โดยจุดแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นท่ีไปพบปะบรรดา 
กลุ่มวสิาหกจิชมุชน กลุม่แปรรปูผลติภณัฑ์บ้านนาออก หรอื “ป้าต้ิวแมงโก้”  
ซึง่เป็นแบรนด์ผลติภณัฑ์จากมะม่วงเบาท่ีเกิดจากชาวบ้านรวมตวักนัของ
ชาวบ้านตาํบลสทิงหม้อ อําเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา เม่ือปี 2547 และ 
ได้จดทะเบยีนวสิาหกจิชุมชน เมือ่วนัที ่27 มนีาคม 2549 โดยผลติภณัฑ์แรก 
ที่เร่ิมทํา คือ มะม่วงแช่อิ่ม และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วง 
มาเรือ่ยๆ อาท ินํา้มะม่วงเบาพร้อมดืม่ แยมมะม่วง มะม่วงเบาแช่อ่ิม ไอศกรมี 
มะม่วงเบา น้ําพรกิ และมะม่วงอบแห้ง โดยได้รบัความร่วมมอืจากหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ามาสนับสนุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ 
ธรุกจิ สร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชนและให้มีการผลติสนิค้าอย่างต่อเนือ่ง

จากนัน้ นายสมนึก พรหมเขยีว ผูว่้าราชการจงัหวดัสงขลา ได้ไป
ตรวจเยีย่มกลุม่โกเมนทร์บาตกิ ตัง้อยูท่ีห่มู่บ้านดอนคันเหนอื ตําบลคูขดุ  
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีนายโกเมนทร์ ทองพรหม เป็น 
ประธานกลุม่ สาํหรับกลุม่โกเมนทร์บาติกนัน้ เป็นผู้ประกอบการ OTOP 
ประเภทผ้าและเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงทางกลุม่ได้นาํภูมิปัญญาท้องถิน่ โดย 
ใช้ใบตาลโตนดมาเป็นแม่พมิพ์และใช้สจีากธรรมชาตมิาใช้ย้อมผ้า ควบคูก่บั 
การนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาพฒันาต่อยอดเพือ่ให้ได้ลวดลายทีไ่ม่ซํา้กัน
ของแต่ละชิน้งาน อกีด้วย

 ในเวลาต่อมา ผูว่้าราชการจงัหวัดสงขลา ได้เดนิทางไปยงัวสิาหกจิ 
ชมุชนกลุม่ผลิตภณัฑ์แปรรปูข่าตาแดงบ้านเลยีบ ตําบลท่าช้าง อําเภอบางกล่ํา  
จงัหวดัสงขลา ซึง่ได้ก่อตัง้กลุม่ขึน้เมือ่ปี 2562 โดยทาํกจิกรรมปลกูข่า 
เพื่อจําหน่าย ต่อมาต้องการขยายกิจการจึงได้กู้เงินทุนหมุนเวียนจาก
กองทนุพฒันาบทบาทสตรจีงัหวดัสงขลา เม่ือปี 2562 จาํนวน 200,000 บาท  

และส่งเงินคืนครบตามกําหนด จากการดําเนินกิจการดังกล่าวทําให้ 
เกดิมรีายได้มากขึน้และมีลกูค้าต้องการเพิม่ขึน้เช่นกัน 

ทาํให้ปัจจบุนัทางกลุม่มสีมาชกิ 32 คน มผีลติภัณฑ์ทีห่ลากหลาย อาทิ 
ข่าแดง ข่าเหลอืง น้ําข่า ไตปลา ชาหวัข่า ชาดอก ยาหม่อง และนํา้มันเหลือง
เศษข่า ก่อนดนิทางต่อไปยงัทณัฑสถานหญิงสงขลา อําเภอเมอืงสงขลา 
เพือ่เยีย่มชมผลติภณัฑ์หตัถกรรมฝีมอืผูต้้องขงัหญงิ ทีผ่่านการฝึกอบรมจาก
วทิยากรทีม่ทัีกษะความชาํนาญ จนปัจจบุนัมผีลติภณัฑ์ผ้าขาวม้า และผ้าทอ 
ต่างๆ ในรปูแบบต่างๆ อาท ิ ผ้าขาวม้า ผ้าทอ ผ้าถงุ กล่องกระดาษทิชชู
จากผ้าขาวม้า กระเป๋าผ้าขาวม้า รองเท้าผ้าขาวม้า ผ้าพนัคอเทโร เป็นต้น

โดย นางรัศมี สุวรรณหงส์ ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา 
ได้กล่าวว่า ทัณฑสถานหญิงสงขลา ได้ฝึกวิชาชีพทอผ้าให้กับผู้ต้องขัง 
หญงิครัง้แรก เมือ่ พ.ศ. 2526 โดยเริม่ต้นจากการทอผ้าขาวม้า เพ่ือปรบั
พฤตกิรรมให้ผูต้้องขงัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกสมาธิ คลายความ
กงัวล เนือ่งจากกระบวนการผลติผ้าแต่ละผนื ได้เปิดโอกาสทางความคดิ 
ให้ผู้ต้องขังสามารถออกแบบลวดลายด้วยตนเอง ซึ่งจะทําให้เขารู้สึก 
ภาคภมูใิจในงานฝีมอืทีไ่ด้ทํา อกีทัง้ยงัเป็นการฝึกวชิาชพีให้แก่ผูต้้องขงัให้ม ี
คณุภาพ สร้างความแตกต่างให้มลัีกษณะโดดเด่น 

“ทัง้นี ้ รายได้ส่วนหน่ึงจากการจาํหน่ายสนิค้า จะนาํไปจ่ายเป็นเงนิ
รางวัลปันผลให้กับผูต้้องขงั ทําให้ผูต้้องขงัมรีายได้ระหว่างต้องโทษ และ 
ทณัฑสถานหญิงสงขลาก็จะมเีงนิหมุนเวยีน นบัว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐ  
และยังเป็นการให้กาํลงัใจแก่ผูต้้องขงั และต่อยอดในการออกไปใช้ชวีติ 
ภายหลงัพ้นโทษ อกีด้วย” นางรศัม ีกล่าว

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  
ทีว่ดัรางเฆ่ สกักะพทุธาวาส ชาวบ้านในระแวกนีไ้ด้ทําการละเล่นพืน้บ้าน ซึง่เป็น 
วถิคีวามเช่ือ ประเพณกีารละเล่น “การเข้าผกีะลา” ทีห่าชมได้ยากในปัจจบุนั 
เพือ่ให้ลกูหลานได้ชม และสบืทอดรกัษาวฒันธรรมประเพณใีห้คงอยูส่บืต่อไป

นายธานาวัต การพานชิ สมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดักาญจนบรีุ 
เขต 4 อาํเภอท่าม่วง พร้อมด้วยผูน้าํชมุชนในท้องที ่ได้จดัให้มกีารละเล่นพืน้บ้าน  
ซึ่งเป็นวิถีความเชื่อ ประเพณีการละเล่น “การเข้าผีกะลา” ในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ของทุกปี โดยมี นายแพทย์ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ (หมอหวัด)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณี 
ณ วดัรางเฆ่สักกะพทุธาวาส  ตาํบลพังตร ุ อาํเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบรีุ

 นอกจากนีย้งัม ีคณุพลอย ธนกิลุ  ว่าท่ีผู้ช่วยรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกฬีา นายนพพล สกุจิปาณนีจิ นายอาํเภอท่าม่วง ร่วมในประเพณี
การละเล่น “การเข้าผีกะลา” ทีจ่ดัข้ึนในงานเทศกาลสงกรานต์ในบริเวณลาน 
หน้าวดัรางเฆ่ โดยในวันน้ีบรรยากาศของการละเล่น “การเข้าผกีะลา” มชีาวบ้าน 
และประชาชน ที่มาร่วมงานได้ให้ความสนใจ ได้เข้าชมการละเล่นที่หาดูได้ 
ยากกนัอย่างเนอืงแน่นเพราะคนรุน่ใหม่ส่วนมากนัน้ไม่มีใครรู้จกัประเพณกีาร
เข้าผีกะลานีเ้ลย

โดยนายธานาวัต การพานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบรุ ีเขต4 อําเภอท่าม่วง ได้กล่าวว่า “การเข้าผีกะลา” เป็นการละเล่น
พืน้บ้านตามความเชือ่ของชาวบ้าน ปัจจบัุนหาดไูด้ยาก แต่ผู้แก่ผู้เฒ่า ณ พืน้ทีน้ี่ 
ได้เล่นสบืทอดกนัมาเป็น 100 ปีแล้ว จงึอยากให้ประเพณนีีไ้ด้มกีารสบืทอด 
ของวัฒนธรรมประเพณกีารละเล่นและช่วยกนัรกัษาไว้ได้อย่างครบถ้วนเพือ่ให้
คนรุน่หลงันัน้ได้เหน็วถีิประเพณีนีก้นัไปจนช่ัวลูกช่ัวหลาน

 โดยวธิ ี “การละเล่นเข้าผกีะลา” จะมีการจดุธปูสองดอกทีล่านกลางแจ้ง
ก่อนเพือ่บอกกล่าวผว่ีาจะมกีารเล่นผีกะลาก่อน จากนัน้จะใช้ผ้าปิดตาผู้ทีจ่ะให้
ผีเข้าร่าง ซึง่ส่วนใหญ่นยิมให้ผูห้ญงิเป็นคนทรง ด้วยการพบัผ้าเป็นแถวยาวคาดที่
ดวงตาทัง้สอง ความประสงค์คอืไม่ให้มองเหน็ จากนัน้นํากะลาตวัผู ้(กะลาตาเดียว)  

สตูล : นางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ได้ติดตามสถานการณ์และราคาสินค้า
ของจังหวัดสตูลอย่างต่อเน่ือง ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ล่าสุดพบว่า 
มสิีนค้าบางรายการทีร่าคาทรงตวั คอื ไข่ไก่เบอร์ 3 อยูแ่ผงละ 110-140 บาท  

และในกลุ่มของผักสด เช่น กะหลํ่าปลี ผักกาดขาวปลี และผักบุ้งจีน 
ส่วนสนิค้าทีป่รบัราคาลดลง คอื ไก่สดรวมเครือ่งใน ลดลงกโิลกรมัละ  
2-3 บาท และผักกวางตุ้ง ลดลงกิโลกรัมละ 5 บาท ขณะเดียวกันก ็
มสีนิค้าท่ีราคาปรบัตวัสงูขึน้ คอื หมเูนือ้แดง ปรบัขึน้กโิลกรมัละ 5-10 บาท,  
นํ้ามันปาล์ม ปรับขึ้นขวดละ 2-3 บาท, นํ้ามันถั่วเหลือง ปรับขึ้น 
ขวดละ 2 บาท ส่วนผกัสด ประกอบด้วย คะน้า ถัว่ฝักยาว ต้นหอม ผกัชี  
พริกขีห้นจิูนดา และมะนาว ถงึแม้จะปรับราคาขึน้แต่ยงัคงมีปริมาณเพยีงพอ 
ต่อความต้องการของผูบ้ริโภค

ทัง้นี ้หากประชาชนพบเหน็การจาํหน่ายสนิค้าอปุโภคบรโิภคทีม่รีาคา 
สงูเกนิควร โทรแจ้งได้ทีส่ายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรอืแจ้งที่
สาํนกังานพาณชิย์จังหวดัสตูล โทร 0 7471 1126

ส�านักงานพาณชิย์จงัหวัดสตลู เกาะตดิ
สถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบรโิภค

มา 1 ฝา หงายลงที่พื้น ให้คนที่จะเข้าผีนั่งโดยใช้เท้าทั้ง 2 ข้างเหยียบบน 
กะลาห้ามให้เท้าแตะโดนพืน้ มอืทัง้สองยนัไว้ทีพ่ืน้ และจะมคีนดยูนืคมุอยูข้่างๆ
เรยีกว่าพีเ่ลีย้ง จากนัน้จะมชีาวบ้านมานัง่รอบๆ เป็นคนคอยตใีห้จงัหวะและ 
ร้องเพลงเชญิผใีห้มาเข้า โดยจะใช้ท่อนไม้ไผ่คนละ 2 ท่อน ตลีงไปทีล่าํไม้ไผ่ยาวท่ีวาง 
ไว้ด้านหน้า โดยจะช่วยกนัร้องพร้อมกนัว่า “กุก๊ มา เถอะ กุก๊ มา เถอะ กุ๊ก  
ไม่มา ผีกะลามาเข้า” คนร้องจะช่วยกนัร้องเร่ือยไป กระท่ังถ้ามผีีเริม่เข้าคนทีน่ัง่บน 
กะลา กะลาจะหมนุเองและจะล้มลงบนพ้ืน แสดงว่าผเีข้าแล้ว 

แต่ถ้าผีไม่ยอมเข้า ให้เปล่ียนคนเข้าผีใหม่ เพราะจิตแข็ง ให้เลือกเอาคนจติอ่อน 
มาเข้าผใีหม่ และเมือ่ผเีข้าแล้วคนทีถ่กูผเีข้าจะมน้ํีาหนกัตวัทีเ่พิม่ขึน้หลายเท่า 
ต้องใช้คนเข้ามาช่วยกันอุ้มให้ลุกขึ้นหลายคน จากนั้นจะร้องเพลงอะไรก็ได้  
คนเข้าผจีะราํไปตามจังหวะของเพลง ซึง่เพลงทีน่ยิมนาํมาร้องส่วนใหญ่จะเป็น 
เพลงจังหวะเร็ว ที่ให้ความสนุกสนาน เช่น เพลงรําวง หรือเพลงพื้นเมือง  
ถ้าเพลงใดผทีีเ่ข้าไม่ชอบกจ็ะไม่เต้นหรือไม่กล้็มลงพืน้ดือ้ๆ เลย 

เมือ่ต้องการจะหยดุเล่นให้ผอีอก พ่ีเลีย้งก็จะไปร้องว๊ีดดงัๆ ข้างหหูรอืเรยีก
ชือ่ดงัๆ คนเข้าผจีะล้มลง ผกีอ็อก เมือ่ผอีอกแล้วคนทีโ่ดนเข้าจะมอีาการทีเ่หนือ่ย
และอ่อนแรงมากๆ ต้องพยุงไปน่ังพกั เมือ่สอบถามคนเข้าผว่ีารู้สกึเป็นอย่างไรบ้าง   
เขาจะบอกว่าไม่รู้ตวัเลย แต่ตอนทีจ่ะเข้าจะมคีวามรูส้กึหววิๆ เหมอืนมอีะไร 
มากระแทกทีห่วั บางคนกบ็อกว่ามอีะไรมากระแทกทีห่น้าอก หลังจากนัน้ก็
ไม่รู้เรือ่งอะไรอกีเลย การทีร่่ายราํอะไรออกไปน้ันไม่รูส้กึตัวอะไรท้ังสิน้เป็นเรือ่ง 
ของผีทัง้หมด โดยเทศกาลทีจ่ะเล่นเข้าผกีะลา ชาวบ้านจะนยิมท่ีจะเล่นในช่วง 
เทศกาลงานสงกรานต์ โดยมีคุณประโยชน์ของการเข้าผีกะลา เพื่อให้เกิด 
ความเป็นกนัเองสนกุสนาน เกิดความรกั ความสามคัคใีนหมูค่ณะด้วย และเป็นการ 
สบืสานวฒันธรรมประเพณไีม่ให้จางหายไป

นายแพทย์ประวติั กจิธรรมกลูนจิ (หมอหวดั) นายกองค์การบรหิารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวว่า เป็นการละเล่นทีแ่ปลกและไม่เคยเหน็มาก่อน ซึง่
ทราบว่าเป็นประเพณท้ีองถ่ินทีมี่มานานแล้ว แต่จริงๆ ถ้าได้ประกาศเป็นประเพณี
ท้องถิ่นของกาญจนบุรี ก็จะสามารถนํางบประมาณมาใส่ได้ ซึ่งจะทําให้การ 
จัดงานยิง่ใหญ่ข้ึนได้ กต้็องช่วยกนัผลกัดนั ถ้างานใหญ่ข้ึน ประโยชน์ก็ตกอยูก่บั 
พีน้่องประชาชนอย่างแน่นอน

 นายนพพล สกุจิปาณนีจิ นายอําเภอท่าม่วง กล่าวว่า “ผมเชือ่ว่าเป็น 
ประเพณ ีเป็นอัตลกัษณ์ทีส่ามารถส่งเสรมิได้เพือ่ดงึดูดให้นกัท่องเทีย่วให้เข้ามา
เท่ียวเมอืงกาญจน์เราได้ เพราะว่าคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้มส่ีวนร่วมกับกิจกรรมนีด้้วย  
ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในการละเล่นเท่านั้น แต่ชาวบ้านที่มาร่วมงานโดยรอบ 
ก็สนุกสนานไปด้วยก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีมากครับ ผมในฐานะนายอําเภอ 
ก็พร้อมที่จะผลักดันให้ประเพณีของพี่น้องชาวพังตรุ (เข้าผีกะลา) โด่งดังไป 
ทัว่ประเทศ”

งานมหาสงกรานต์ตะปอน จ.จันทบุรี
ต�านานแห่เกวียนพระพุทธบาท 2567

เมือ่วนัที ่14 เมษายน ทีผ่่านมา นายมนสิทธิ ์ไพศาลธนวฒัน์ ผูว่้าราชการ
จงัหวดัจนัทบรุ ีเป็นประธานในพธิเีปิดงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตาํนานแห่
เกวยีนพระพทุธบาทผ้า 2567” ภายใต้โครงการสบืสานงานประเพณแีห่รอย
พระพทุธบาทผ้าและชกัเย่อเกวยีนพระบาท โดยเห็นได้ว่า องค์การยเูนสโก  
(UNESCO) ประกาศข้ึน ทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” ให้เป็น
มรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้ของมนษุยชาติ นบัเป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้สิง่ท่ี 4 ของประเทศไทยทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบียน 
ประเพณสีงกรานต์ในประเทศไทย 

สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
มคีวามสวยงาม อ่อนโยน เอือ้อาทร และเตม็ไปด้วยบรรยากาศของความ
กตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น ความรัก ความสามัคคี และการ 
ให้เกยีรตเิคารพซึง่กันและกนั โดยใช้ “น้ํา” เป็นส่ือในการสร้างสมัพนัธไมตรี  
คตโิบราณท่ีสบืทอดกนัมาแต่เดมิจนถงึปัจจบุนั ประเพณงีกรานต์ทีถ่อืปฏบิตัช้ิานาน  
ความสําคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการทําบุญตักบาตร บังสุกุล 
กระดกูบรรพบรุษุสรงน้ําพระ รดน้ําผูใ้หญ่ การเล่นนํา้อย่างสนกุสนานร่ืนเรงิ 

พร้อมทัง้มกีารก่อเจดย์ีทราย ในทกุพืน้จะมกีจิกรรมต่างๆ ทีแ่ตกต่างกนัไป

ตามบรบิทของพ้ืนที ่ซึง่วัดตะปอนน้อยได้จดัพธิแีห่เกวียนพระบาทผ้าไปตาม
หมูบ้่านทัง้นีเ้พือ่เป็นความเชือ่มาแต่สมยัโบราณว่า หมูบ้่านตะปอนเคยประสบ 
ปัญหาโรคระบาดมีผูค้นววัควายสตัว์หลายชนดิล้มตายเป็นจาํนวนมาก หลวงพ่อ 
ใหญ่สมัยนั้นได้สั่งให้ชาวบ้านนําเกวียนพระบาทผ้าแห่ไปตามหมู่บ้านเพื่อ
ให้เกดิเป็นศริิมงคล ซึง่ทาํให้เกดิปาฎหิารย์ิโรคระบาดได้หายไปจากหมู่บ้าน 
ผูค้นหายเป็นปกติอยูด่มีสีขุ เมือ่ถงึฤดกูาลสงกรานต์ชาวบ้านต้องนาํเกวยีน
พระบาทผ้าแห่ออกไปตามหมูบ้่าน แต่การจะนําเกวยีนพระบาทผ้าออกไป
หมูบ้่านไหนก่อน ต้องมกีตกิาคอื ต้องให้ชายฉกรรจ์จํานวนหน่ึงของหมู่บ้าน 
มาชกัเย่อเกวยีนพระบาทผ้ากนัก่อน ถ้าหมู่บ้านใดชนะกนํ็าเกวยีนพระบาทผ้า 
ไปแห่ในหมู่บ้านก่อนตามลําดับ จึงเป็นที่มาของการแห่เกวียนพระบาทผ้า 
ในวนัมหาสกรานต์

เทศบาลตาํบลอบุล เนรมติร ดนิแดนเจดย์ีทราย ให้เล่นน้ํา เปิดพืน้ท่ี 
ให้ผู้สงูอายแุสดงความสามารถ สร้างความสดช่ืน สดใส ให้กบัผู้สงูอาย ุชุ่มฉ่ํา  
สดช่ืน สดใส

ที ่ลานหน้าสํานกังานเทศบาลตําบลอบุล อําเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธานี 
เทศบาลตาํบลอบุล ร่วมกับ ชาวชุมชน และ ภาคเีครือข่าย ได้จดังานประเพณี
สงกรานต์เทศบาลตาํบลอบุล ประจาํปี 2567 ขึน้ โดยม ีนางพิมล พาช่ืน นายก
เทศมนตรตํีาบลอบุลฯ ร่วมด้วย สมาชกิสภาเทศบาล, ประธานกรรมการชมุชน, 
อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน, ผูบ้รหิาร เจ้าหน้าที ่พนักงานเทศบาลฯ ผูส้งูอายุ 
จากชมรมผูส้งูอายใุนพืน้ที,่ ประชาชน ร่วมในกจิกรรม การแสดงความสามารถ

เทศบาลต�าบลอุบลจดังานสงกรานต์
สบืประเพณ ีวิถไีทย สานใจ สูส่ากล

ของผูส้งูอาย,ุ กจิกรรมเปิดเวทกีารแสดงรําวงย้อนยคุ รอบเจดย์ีทราย และ 
เล่นน้ําสงกรานต์ สร้างความสดชืน่ สดใส ให้กบัผู้สงูอายท่ีุร่วมในงาน 

สาํหรับ กจิกรรมดงักล่าว จดัข้ึนเพือ่สืบสานอนรุกัษ์ ประเพณวัีฒนธรรม 
อนัดงีามทีม่มีาแต่โบราณ ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของชุมชน ให้ได้พบกบัความสขุ  
ความสนกุสนาน ความบนัเทงิ ซึง่ประเพณสีงกรานต์ ถอืเป็นขนบธรรมเนยีม
ประเพณทีีด่งีามมาแต่โบราณ โดยถอืเป็นวนัขึน้ปีใหม่ของไทย ทีส่ะท้อนถงึ
ความเคารพรกั ความผกูพนั ความกตญัญทูีม่ต่ีอกนัของคนในครอบครัว ชมุชน
และสงัคม ซึง่ฝังลกึในความรูส้กึและจิตใจของคนไทยมาช้านาน จนสบืสาน 
เป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมสบืต่อกนัมาจนถงึปัจจุบนั 

ทัง้น้ี ในปี พ.ศ.2567 กระทรวงวฒันธรรม ได้กาํหนดแนวทางการจดังาน 
ประเพณีสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ  
สูส่ากล”  เพ่ือเป็นการอนรุกัษ์ ส่งเสริม และสบืสาน ประเพณสีงกรานต์ไทย 
ตลอดจนเผยแพร่คณุค่าต่อชาวต่างชาต ิ ในฐานะทีเ่ป็นมรดกภมูปัิญญาทาง
วฒันธรรมของไทย โดยกจิกรรมต่างๆ ภายในงานยงัเปิดโอกาสให้ ผูส้งูอายุ 
ได้มีการแสดงออกถึงความสามารถที่ตนเองมี ซึ่งสอดคล้องกับวันผู้สูงอายุ
แห่งชาต ิอกีด้วย

สายช่อ องัศพุานชิ

บรุรีมัย์  : นายสทุธศิกัดิ ์พรหมบตุร พาณชิย์จงัหวดับรุรีมัย์ เปิดเผย
ว่า ในช่วงนีท้ีม่สีภาพอากาศทีร้่อนถงึร้อนจดัทัว่ประเทศ ส่งผลให้ผลผลติ
ทางการเกษตรของเกษตรกรลดลง ซึง่อาจทาํให้ราคาสนิค้าหลายตวัมกีาร
ปรบัราคาสงูขึน้ตามกลไกตลาดในช่วงหน้าร้อนทีเ่ป็นประจาํทกุปี ดังนัน้ 
จึงได้มีการมอบหมายให้กลุ่มกํากับพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สํานักงาน
พาณชิย์จงัหวดับรุรีมัย์ ลงพืน้ทีต่ดิตามราคาสนิค้าเกษตรในพืน้ทีอ่ย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนือ่ง ซ่ึงพบว่าสถานการณ์ตลาดในวนัที ่17 เมษายน 2567 
ของจงัหวดับรุรีมัย์ ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยงัคงทรงตวัจากสปัดาห์ทีผ่่านมา 
มสีนิค้าทีป่รบัราคาขึน้เลก็น้อย 3 รายการ คอื ราคาสกุรมชีีวติขนาด 100  
กโิลกรมัขึน้ไป ปรบัราคาเพิม่ขึน้เป็น 66 บาท จากสปัดาห์ทีแ่ล้วราคาอยู่ที่  
58 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ฟองละ 3.67 บาท จากเดมิราคา 3.5 บาท และ 
นํา้ปาล์ม (น้ํามนัคละ) ราคากโิลกรมัละ 4.85 บาท จากเดมิราคากโิลกรมัละ  
4.8 บาทต่อกโิลกรมั 

โดยราคาสินค้าตัวอื่นๆ ยังคงราคาเท่าเดิมกับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
ไม่ว่าจะเป็น เนือ้สกุรชําแหละทีเ่ป็นเนือ้แดง ราคากโิลกรมัละ 140-150 บาท 
ต่อกิโลกรัม ไก่เป็น (ไก่พันธุ์เนื้อ) ราคากิโลกรัมละ 42 บาท ขณะที่
เนือ้ไก่ทีเ่ป็นอก/น่อง ราคากโิลกรมั  85-90 บาท ข้าวเปลือกหอมมะล ิ
ปีการผลติ 2566/2567 ความชืน้ไม่เกนิ 15% ราคาอยูท่ี ่14,600-15,200 บาท 
ต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิปีการผลิต 2565/2566 ความชื้นไม่เกิน 
15% ราคาอยูท่ี ่14,600-15,200 บาทต่อตนั ขณะทีร่าคามันสาํปะหลงั 
ราคาหวัมนัสดคละ อยูท่ี่ 2.2 บาทต่อกโิลกรมั หัวมนัสดเช้ือแป้ง 25% 

ราคา 2.95 บาทต่อกโิลกรมั หัวมนัสดเช้ือแป้ง 30% ราคา 3.45 บาท 
ต่อกโิลกรมั ส่วนยางพาราทีเ่ป็นยางแผ่นดบิคณุภาพดีความชืน้ไม่เกนิ 3% 
ราคา 82.37 บาทต่อกโิลกรมั  

พร้อมย้ําฝากเตอืนไปถงึกลุม่พ่อค้าคนกลางทีอ่าจจะฉวยโอกาส ปรบั 
ขึน้ราคาสนิค้าเกนิควร ซงึมโีทษปรบั 14,000 บาท จาํคกุ 7 ปี หรอื 
ทัง้จาํทัง้ปรบั และหากประชาชนผูบ้รโิภคไม่ได้รบัความเป็นธรรมเกีย่วกบั 
สนิค้าและบรกิาร สามารถแจ้งเรือ่งร้องเรยีนได้ทีส่าํนกังานพาณชิย์จงัหวดั
บรุรัีมย์ โทร 0 4462 1185 หรอืสายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน

ราคาสินค้าใน จ.บุรรีมัย์ หลังสงกรานต์ 
ปรบัขึน้ 3 ชนิด ตามกลไกตลาดช่วงหน้าร้อน

สทุธศัิกดิ ์พรหมบตุร
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ธ.กรุงไทย เดนิหน้าช่วยลกูค้าแก้หนีย่ั้งยนื
โชว์ก�าไรสทุธิไตรมาสแรก 11,079  ล้านบาท

ธนาคารกรุงไทย เติบโตตามยุทธศาสตร์ 
ไตรมาส  1  ปี  2567  กาํไรสทุธ ิจํานวน  11,079  ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  
รายได้จากการดําเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืน สิน
เชือ่ขยายตวัอย่างสมดลุ บรหิารจดัการคณุภาพ
สินทรัพย์อย่างระมัดระวังและยืดหยุ่น รักษา  
Coverage Ratio ในระดบัสงู รองรบัความไม่แน่นอน 
ทางเศรษฐกิจ เดินหน้าช่วยเหลือลูกค้าลดภาระ
ทางการเงิน แก้ปัญหาหนี้ โดยยึดมั่นแนวทาง 
การให้สนิเชือ่อย่างรบัผดิชอบและเป็นธรรม

 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ธนาคารกรงุไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปี 2567  
ขบัเคลือ่นโดยการทยอยฟ้ืนตัวของภาคการท่องเทีย่ว  
และมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเติบโต 
ได้ตํ่าลง และเติบโตตํ่ากว่าศักยภาพ จากปัญหา
เชงิโครงสร้างทีก่ระทบต่อการผลติและการส่งออก 
ความขดัแย้งทางภมูริฐัศาสตร์ทีม่กีารขยายวงและ
ต่อเนือ่ง และสภาวะภูมอิากาศแปรปรวน รวมถงึ 
แรงกดดันจากภาระหนีค้รัวเรอืนในระดบัสูง 

ขณะท่ีธุรกจิ SME บางส่วนเปราะบางและขาด 
ความยดืหยุน่ จึงฟ้ืนตัวได้ช้า ธนาคารกรงุไทย มุง่เน้น 
การเตบิโตแบบย่ังยืนพร้อมบรหิารจดัการคณุภาพ
สนิทรพัย์อย่างระมัดระวงัและยืดหยุน่อย่างต่อเน่ือง 
โดยรักษา Coverage Ratio ในระดบัสูง เพ่ือรองรบั
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และให้ความสําคญั
กับการแก้ไขปัญหาหนี้ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ
ลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่มีภาระหนี้สูง โดยพัฒนา 
รูปแบบการช่วยเหลือท่ีสามารถก้าวข้ามข้อจํากัด
และอุปสรรคในเชิงระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ได้อย่างตรงจดุ สนบัสนุนให้กู้เท่าท่ีจาํเป็นและผ่อน
ชาํระไหว โดยยดึมัน่ในแนวทางการให้สนิเช่ืออย่าง
รบัผดิชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) 

ไตรมาสที่ 1/2567 ธนาคารและบริษัทย่อย 
มกีาํไรสทุธส่ิวนท่ีเป็นของธนาคาร เท่ากบั 11,079 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ์
อย่างต่อเนือ่ง เพือ่มุง่ขบัเคลือ่น “นวตักรรมสร้างคณุค่า  
ตอบโจทย์ลกูค้า สูค่วามยัง่ยนื” ส่งผลให้รายได้รวม
จากการดาํเนนิงานขยายตวัร้อยละ 15.4 จากพอร์ต

สินเชื่อที่เติบโตอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาสมดุล
ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มุ่งเน้นคุณภาพ 
รวมถึงการขยายตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิ
และรายได้จากการดําเนนิงานอืน่ๆ ธนาคารยงัคง 
มุ่งเน้นการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในองค์รวม 
อย่างมีประสทิธภิาพ Cost to Income ratio เท่ากบั
ร้อยละ 43.6 

โดยค่าใช้จ่ายจากการดาํเนนิงานอืน่ๆ ขยายตวั
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ ่
เป็นผลจากบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย 
อย่างระมดัระวัง โดยธนาคารตัง้ค่าเผือ่ด้อยค่าทรพัย์สนิ 
รอการขายตามศกัยภาพของทรพัย์สนิอย่างเหมาะสม 
ในไตรมาสท่ี 1/2567 และยงัคงให้ความสําคญักบั
การขยายการลงทุนเก่ียวกับเทคโนโลยีและดิจิทัล
เพือ่พฒันาผลิตภณัฑ์และบรกิารให้ครอบคลมุลกูค้า
ในทุกภาคส่วนและเพื่อพร้อมรับการเติบโตของ
อตุสาหกรรม การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมในอนาคต

ทั้ ง น้ี  ธนาคารและบริษัทย ่อยตั้ งสํารอง 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับ 
ทีเ่หมาะสม ยงัคงรกัษา Coverage ratio ในระดบั
สูงคงทีป่ระมาณร้อยละ 181 ซึง่เป็นระดบัเดียวกนั
กับเม่ือส้ินปี 2566 พร้อมทัง้บรหิารจดัการคณุภาพ 
สนิทรพัย์อย่างยดืหยุน่และระมดัระวงัต่อเนือ่ง โดยม ี 
สนิเชือ่ด้อยคุณภาพเท่ากบั 98,815 ล้านบาท ลดลงจาก  
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2566 และอัตราส่วนสินเชือ่

ด้อยคณุภาพต่อสนิเชือ่รวม (NPLs Ratio) เท่ากับ
ร้อยละ 3.14 

เทยีบกบัไตรมาส 4/2566 กาํไรสุทธส่ิวนทีเ่ป็น
ของธนาคาร เพิม่ขึน้ ร้อยละ 81.3 โดยหลกัจากการ
ตัง้สาํรองลดลง ร้อยละ 38.6 เมือ่เทียบกบัไตรมาสที่
ผ่านมา จากการทีธ่นาคารได้ตัง้สํารองสาํหรับลกูค้า
รายใหญ่รายหนึง่และกลุม่ธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกนัทีม่ี
แนวโน้มของคณุภาพสนิเชือ่ทีเ่สือ่มค่าลงในไตรมาส
ที ่ 4/2566 ทัง้นี ้ รายได้รวมจากการดาํเนนิงานที่
ขยายตวั ร้อยละ 2.8 โดยม ีCost to Income ratio 
ลดลงจากร้อยละ 44.8 ในไตรมาส 4/2566 เป็น 
ร้อยละ 43.6 ในไตรมาสน้ี จากการบรหิารจดัการค่าใช้จ่าย 
ในองค์รวมอย่างมปีระสทิธภิาพ ธนาคารยงัคงรกัษา 
Coverage ratio ในระดบัสงูท่ีร้อยละ 181.8 เพ่ือ
รองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2567 ธนาคารมเีงนิกองทนุ
ชัน้ที ่1 ร้อยละ 17.33 ของสนิทรพัย์ถ่วงน้ําหนกัตาม
ความเสีย่ง และมเีงนิกองทุนทัง้สิน้ ร้อยละ 20.50 
ของสนิทรพัย์ถ่วงนํา้หนกัตามความเสีย่ง ซึง่อยูใ่น
ระดับที่แข็งแกร่งเม่ือเทียบกับเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงมีสภาพคล่อง 
ในระดบัทีเ่พยีงพอโดยรกัษาระดบัของ Liquidity 
Coverage ratio (LCR) อย่างต่อเน่ือง สงูกว่าเกณฑ์
ที ่ธปท.กาํหนด

ในวันที่ 25 มกราคม 2567 บริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ถอื S&P Global Ratings ได้ประกาศ
ปรบัแนวโน้ม (outlook) ของธนาคารเป็น Positive 
(จากระดบั คงที ่หรือ Stable) ในขณะทีค่งอนัดับ
ความน่าเชือ่ถอืระดบัสากลของธนาคาร ที ่BBB- จาก
พฒันาการของธนาคารทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่งในด้าน
ความสามารถในการทํากําไร (profitability) และ
การปรบัปรงุและดแูลด้านการบรหิารจัดการความ
เสีย่ง (asset quality management) 

ธนาคาร เดนิหน้าช่วยเหลือลกูค้าทกุกลุ่มให้มี
สขุภาพทางการเงนิทีด่ ีเพือ่คณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้ โดย
ล่าสดุ ได้ออกโครงการ “สนิเชือ่รวมหนีข้้าราชการ
ยัง่ยนื” เพิม่เตมิจากมาตรการช่วยเหลอืข้าราชการ 
ทีท่าํต่อเนือ่ง เพือ่ช่วยเหลอืข้าราชการทีม่ภีาระหนีส้งู  
เงนิเดอืนถกูหักไปใช้หนีจ้นเกอืบหมด มีเงนิเหลอืใช้
ในแต่ละเดอืนไม่ถงึ 30% ไม่เพยีงพอดาํรงชีพ ทาํให้

ต้องไปกูเ้พ่ิม อยูใ่นวงจรหนีไ้ม่จบไม่ส้ิน จําเป็นต้อง
ได้รบัความช่วยเหลอืเร่งด่วน ตามนโยบายของท่าน
นายกรฐัมนตร ี โดยโครงการนีมุ้ง่ลดภาระทางการ
เงิน เพ่ิมความสามารถในการดาํรงชพีของข้าราชการ
อย่างเหมาะสม โดยมีจุดเด่นคือ สามารถรวมหนี้
รายย่อยทกุประเภทมาไว้ทีธ่นาคารกรงุไทย อตัรา
ดอกเบี้ยตํ่าคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่ผันผวนตาม 
ทิศทางอัตราดอกเบี้ย และขยายเวลาชําระหน้ี  
ให้สามารถชําระหนีไ้ด้สงูสดุถงึอาย ุ80 ปี เพ่ือเพ่ิม
สภาพคล่องให้กบัข้าราชการ 

โดยธนาคารนาํร่องจับมอืกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ครูขอนแก่น และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
จาํกัด (เครดติบโูร) ช่วยเหลือข้าราชการคร ูลดภาระ 
ทางการเงิน ปิดจบหนีเ้รือ้รงัได้เรว็ข้ึน และเสรมิแกร่ง 
ความรู ้ สร้างวนิยัการเงนิ เพือ่สุขภาพทางการเงนิ 
ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยธนาคารมีแผนต่อยอดขยาย
ความร่วมมือกับ หน่วยงานราชการต้นสังกัดที่
เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวง
ศกึษาธกิาร กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ สํานกังานตํารวจแห่งชาติ  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมบัญชีกลาง และบริษัท 
ข้อมลูเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบโูร) รวมถงึสหกรณ์ 
ทีข้่าราชการเป็นสมาชกิต่อไป  

ในปี 2567 ธนาคารกรงุไทย มุง่มัน่พฒันาองค์กร
ด้วยนวัตกรรม ให้ก้าวนําการเปล่ียนแปลงในโลก
ธรุกจิยคุใหม่ ขบัเคลือ่น “นวตักรรม สร้างคณุค่า 
ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยล่าสุด ได้จดัต้ังบริษทั กรงุไทยเวนเจอร์ส 
จาํกดั (Krungthai Ventures) ภายใต้บรษิทั กรงุไทย
แอดไวซ์เซอร่ี จํากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย เพือ่ประกอบ
ธุรกิจในรูปแบบร่วมลงทุน (Venture Capital)  
มุง่เน้นการลงทนุทีส่อดคล้องกบัยทุธศาตร์ธนาคาร 
สร้างการเติบโตใหม่ๆ และสร้างผลกระทบเชิงบวก
ให้กับประเทศ ต่อเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรกิารทีท่นัสมยั บนดจิทิลัแพลตฟอร์มทีท่กุคน 
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  
ทั้งแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ที่มีผู้ใช้งาน 
17.8 ล้านราย แอปฯ เป๋าตงั 40 ล้านราย และแอปฯ  
ถุงเงิน 2 ล้านราย ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียม  
ลดความเหลือ่มล้ําในการเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ 
และแหล่งเงินทนุในระบบ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ
คนไทยให้ดขีึน้ในทกุวนั

ธ.ก.ส. จดัประชุมขบัเคล่ือนภารกจิ
สูค่วามส�าเรจ็ Bank Agenda ปี 2567

นายจลุพนัธ์ อมรวิวฒัน์ รฐัมนตรช่ีวยว่าการ
กระทรวงการคลงัและประธานกรรมการธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เป็นประธานในการเปิดงานประชุมขับเคล่ือน
ภารกจิสูค่วามสําเรจ็ (Bank Agenda) ประจําปี
บญัช ี2567 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหวัข้อนโยบาย
และความคาดหวงัต่อการดําเนนิงานของ ธ.ก.ส. 
โดยม ีนายประยรู อินสกลุ ปลดักระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และรองประธานกรรมการ ธ.ก.ส. มา
ร่วมบรรยายพเิศษในหวัข้อบทบาท ธ.ก.ส. ต่อการ
ขบัเคล่ือนภาคการเกษตร และ นายฉตัรชยั ศริไิล 
ผูจ้ดัการ ธ.ก.ส. ร่วมสือ่สารการขบัเคลือ่นภารกจิ 
สู ่ความสําเร็จและนโยบายธนาคารในปีบัญชี 
2567 เพือ่นําไปสู่การปฏบัิตงิานทีมี่ประสทิธภิาพ 
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ภายใต้ภารกิจ “ปรับ
องค์กรก้าวสูแ่กนกลางการเกษตร (Essence of 
Agriculture)” 

โดยมุ่งดูแลเกษตรกร ใน 4 ด้าน ได้แก ่ 
1) การสนับสนนุเงนิทนุเพือ่การเกษตร (Funding)  
2) การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลย ี (Technology)  
3) การพัฒนาตลาดและองค์ความรู้ (Knowledge  

and Marketing) และ 4) การยกระดบัคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์ (Value Added) เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย
ธนาคารพฒันาชนบททีย่ัง่ยนื โดยมคีณะกรรมการ 
ผู ้บริหาร พร้อมด้วยผู ้จัดการสาขา ธ.ก.ส.  
ทั่วประเทศกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม  
ณ ห้องรอยลั จูบลิี ่บอลรูม เมอืงทองธาน ีอําเภอ
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี เมือ่วนัที ่ 20 เมษายน 
2567

จลุพนัธ์ อมรวิวฒัน์

ผยง ศรวีณชิ 

ออีซี ีได้ลงนามหนงัสอืแสดงเจตจํานง หรอื 
LOI (Letter of Intent on Cooperation) 
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก และเขตพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีเทียนจิน (Tianjin Economic- 
Technological Development Area: 
TEDA) ส่งเสรมิและชักชวนนกัลงทนุจนีเข้ามา 
ในพืน้ทีอ่อีซี ี เมือ่วนัที ่ 7-10 เมษายน 2567 
ที่ผ่านมา ณ นครเทียนจิน และกรุงปักกิ่ง 
สาธารณรฐัประชาชนจีน

ดร.จฬุา สขุมานพ เลขาธกิารคณะกรรมการ
นโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) 
หรอืออีซี ี ได้ลงนามหนงัสอืแสดงเจตจํานง หรอื 

ออีซี ี- TEDA ขบัเคลือ่นกลไกทวิภาคี 
เพิม่มติดิงึนักลงทนุจีน สูพ่ืน้ที ่ออีซีี

LOI (Letter of Intent on Cooperation) ว่าด้วย 
ความร่วมมอืระหว่างเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเทียนจิน  
(Tianjin Economic-Technological Development  
Area: TEDA) ร่วมกบั นาย Cao Hong Gang รองประธาน 
คณะกรรมการบริหารเขตพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลย ีTEDA โดยมี ดร.ภัณฑลิ จงจติรตระกูล  
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์ ประธาน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.ธิติวัช 
อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง คณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตาม
การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

“ภูมิธรรม” บุกตลาดย่านนนทบุรี
ดูความพร้อมร้านค้าร่วมดิจทัิลวอลเล็ต

นายภมิูธรรม เวชยชยั รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้
สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบ
ความพร้อมร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการดิจิทัล
วอลเล็ต ทีต่ลาดดวงแก้ว จ.นนทบุร ีโดยกล่าวว่า  
วนันีม้าทีต่ลาดดวงแก้วดูความพร้อมการเข้าร่วม 
โครงการดิจิทัลวอลเล็ต ให้พ่ีน้องประชาชน 
ทกุอาํเภอ ทุกหมูบ้่าน มส่ีวนช่วยกระตุน้เศรษฐกจิ 
ทีช้่าเพราะมเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์ เราเคยผ่านมา
แล้วท้ังโครงการกองทนุหมูบ้่านละหนึง่ล้านบาท 
โครงการ 30 บาทรกัษาทุกโรค

โครงการนี้พรรคเพื่อไทยคิด เสนอเป็น
นโยบายรัฐบาลต่อสภา คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ 
พฤศจิกายน-ธันวาคม เงินเข้ากระเป๋าแน่นอน 
ตอนแรกคดิที ่ 4 ตารางกโิลเมตร เพราะหวงัให้
เงินกระจายลงพื้นฐานชุมชนให้มากที่สุด แต่
พบว่าบางทีย่งัขาดทีใ่ช้เงนิ เช่น ร้านค้าห่างไกล 
หน่วยอําเภอน่าจะใหญ่พอและมีความพร้อม  
มกีารวพิากษ์วจิารณ์ว่าเอามาใช้แล้วเกิดประโยชน์ 
กบันายทนุ เราไม่กงัวล เราให้พีน้่องประชาชน 
เอามาใช้สําหรับชวีติประจําวนั การลงทนุ เอาเงนิ 
ไปต่อเงิน ซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่เราไม่สนใจ 
ถ้าเป็นรายย่อยอยู่ในปั๊มน้ํามันถือว่าเกิดการ
หมนุเวยีนเศรษฐกิจของชมุชน บงัคบัในช็อตแรก
ต้องลงถงึชมุชนทัง้หมด เป็นการกระตุน้เศรษฐกจิ 

ในหลักทฤษฎีเงินถ้าถูกกระจาย ส่วนย่อย
ทั้งหมดจะขยายตัวและหมุนได้อีกหลายรอบ
เราบงัคบัทีร่อบแรกให้กระจายไปทัว่ หลงัจากที่
เศรษฐกจิโต ธรุกจิทกุอย่างกจ็ะโต ดดีต่ีอจดีพี ี
ประเทศ ซึง่วจิารณ์ได้เรารบัฟัง หลายเรือ่งเราก็
เอามาปรบั 

ซึ่งจากการมาซื้อของที่ตลาด พ่อค้าแม่ค้า 
กบ็อกว่าเศรษฐกิจซบเซา  แย่มาหลายปีและต่อเนือ่ง  
ตนจึงบอกว่า ผู้มีความรู้ทั้งหลายมาเดินตลาด 
ไม่ต้องเถียงทฤษฎี เข้าสู่ความเป็นจริง ต้องให ้
รัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนที่แถลง 
นโยบายต่อรัฐสภาทีห่าเสยีงมาให้ทํา ดทูีผ่ลบัน้ปลาย  
ถ้าทําไม่ได้ คนเสนอนโยบายต้องรับผิดชอบ 
ทางการเมอืงอยูแ่ล้ว

เราไม่กลัวส่ิงที่คิดใหม่ เพราะเราทําสําเร็จ 
ในส่ิงทีค่นต่อต้านมาแล้ว เช่น  30 บาทรกัษาทกุโรค 
กเ็ป็นเครือ่งพสิจูน์ ให้คาํมัน่สญัญาว่าปลายปีนี้ 
เงิน 10,000 บาทถึงมือ ใช้ให้เกิดประโยชน ์
ให้เกดิการหมนุเวยีน 

การทีร่ฐับาลตดัสนิใจเอาเงนิ 500,000 ล้านบาท 
ทุม่กระตุน้เศรษฐกจิ อย่ากงัวลว่าทําไมรฐับาลชดุนี้ 
เอาเงนิ 500,000 ล้านบาท มากระตุ้นเศรษฐกจิ 
เพราะรฐับาลทีผ่่านมาเอาเงนิมากกว่านีก้ระตุน้
เศรษฐกจิ หรอืบางพรรคทีพู่ดถงึการจัดสวสัดกิาร
สงัคมใช้เงนิมากกว่า 500,000 ล้านบาท ซึง่ต้อง
รบัผดิชอบนาน ต้องหาเงนิตลอดไป อนันัน้ต่าง
หากที่เป็นปัญหา ประเทศต่างๆ ที่เจริญแล้ว 
ทีก่ระตุน้เศรษฐกิจกท็าํ ไปดสูงิคโปร์ สหรฐัอเมรกิา  
และอกีหลายประเทศ ยามทีเ่ศรษฐกิจวกิฤตก็ใช้
วธิต่ีางๆ ให้เรามคีวามหวงั 

“อยากให้มัน่ใจว่า เมือ่รัฐบาลเพ่ือไทยแถลง
นโยบายแล้ว เราอยากทําอย่างนัน้ รฐับาลนีเ้ป็น
รฐับาลทีท่าํเรือ่งเศรษฐกจิดจิทิลั เป็นรฐับาลผสม 
เป็นผลงานร่วมกันของรฐับาลชดุนี ้ ถงึแม้ต้นคดิ
จะเป็นเพื่อไทย และจะสําเร็จได้ต้องการความ
ร่วมมือ วันนี้ไม่ต้องการความขัดแย้ง ประเทศ 
จะเดนิหน้าได้ต้องมคีวามร่วมมอืกนั” นายภมูธิรรม  
เวชยชัย กล่าว

ภมูธิรรม เวชยชยั

ชาวบ้านสบัสนรปูแบบเงนิดจิิทลั
รฐัต้องเร่งสร้างการรับรูใ้ห้ประชาชน

เมื่อพูดถึงโครงการเงินดิจิทัล ก็ทําให้อด
คดิถงึเงนิสกุลดจิทัิล ทีห่ลายประเทศตอนน้ีกําลงั
ให้ความสําคัญและมีการออกเงินสกุลดิจิทัลกัน
มาอย่างต่อเนือ่งท้ัง จนี สวเีดน ฝรัง่เศส และใน
อนาคตอนัใกล้ประเทศไทยกจ็ะมีสกลุเงนิดจิทิลั
สําหรับประชาชน โดยจะเข้ามาเพิ่มทางเลือก 
ในการชําระเงินที่มีอยู่ ไม่ได้มาทดแทนทําให ้
ทางเลือกใดหายไป

“เงินบาทดิจิทัล” มีชื่ออย่างเป็นทางการ
ว่า Central Bank Digital Currency (CBDC) 
หรือ Digital Currency Electronic Payment 
(DCEP) ทีอ่อกโดยธนาคารกลางของประเทศไทย 
(ธปท.) โดยสกลุเงนิดจิทิลั เรยีกว่า บาทดจิทิลั และ

ผดินดัชาํระหนี ้ ซึง่มคีณุสมบตัใินการเป็นสือ่กลาง
เพ่ือชาํระค่าสนิค้าและบรกิาร สามารถรกัษามลูค่า 
ขณะทีค่รปิโตเคอร์เรนซทีีอ่อกโดยภาคเอกชนและ
มุ่งเน้นการใช้เพื่อเก็งกําไรและแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการ

ถึงกระนั้นทางภาครัฐเองก็ต้องสร้างการรับรู ้
ให้กบัประชาชนถึงการใช้งานสกลุเงนิดจิิทลัมากกว่านี้ 
เพราะในแง่ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชน
ฐานรากซึง่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ยงัรูสึ้กว่า
เรือ่งดังกล่าวห่างไกลจากตนเองเป็นอย่างมาก และ
ส่วนใหญ่แม้จะมกีารชําระเงินผ่านแสกน QR Cord 
กนัมากขึน้ แต่ถงึกระนัน้ คนก็ยงัเน้นใช้เงนิสดกนัอยู่
เป็นหลกัเช่นเดมิ ดงันัน้ ทางรฐัต้องทาํความเข้าใจ 
ถึงเงินสกุลกับดิจิทัลกับประชาชนให้มากขึ้น  
ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างระบบทีมี่มาตรฐานและรดักมุ 
เพื่อให้ประชาชนเงินนี้ในอนาคตได้อย่างสบายใจ 
และเช่ือใจมากข้ึน

เนื่องจากเงินบาทดิจิทัลเป็นตัวเงินจริง แต่อยู่ในรูป
ของดจิิทัลทีไ่ม่สามารถจับต้องได้ (ไม่ได้อยู่ในรปูเงินสด
หรอืธนบตัรแบบเดมิ) ดังนัน้ จึงมค่ีาเท่ากบัธนบตัร 
เช่น เงินสด 100 บาท เท่ากับ 100 บาทดจิิทลั เป็นต้น

เงินบาทดิจิทัล มีความแตกต่างจากเงินสดที่อยู่
ในรูปธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ คือ ปกติเวลาจะ
ใช้เงนิสดก็ต้องถอนเงนิฝากมาเพือ่ใช้จ่ายเงนิผ่านมอื
กนั ซึง่ต่างจากเงินบาทดจิิทลั ท่ีไม่มอีะไรให้จับต้องได้ 
แต่เป็นเงนิทีอ่อกโดยธนาคารกลาง สามารถใช้ชาํระหนี้ 
ได้ตามกฎหมาย และมีสินทรัพย์ภาครัฐหนุนหลัง 
เหมอืนเงินสด

ดงันัน้ ก่อนจะใช้งานได้จะต้องนาํเงินฝาก/เงินสด
มาแลกไปเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัล เช่น ต้องการ 

มวีสิาหกจิต่างชาตกิว่า 3,300 รายเข้ามาลงทนุ
ในเขตพฒันาฯ แห่งนี ้ มบีริษทัข้ามชาตทิีสํ่าคญั
ในเขตพัฒนาฯ แห่งนี ้เช่น Motorola, Toyota, 
Honda, SAMSUNG Electronics, Freescale 
Semiconductor, Nestlé, SEW และ Novo 
Nordisk เป็นต้น โดยมีอุตสาหกรรมเสาหลัก
ที่สําคัญ 4 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมการ 
ส่ือสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Communication) อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเครื่องจักร และอุตสาหกรรม  
การแพทย์ชวีภาพ โดยเขต TEDA ได้พฒันาไป
อย่างรวดเร็ว มี GDP ต่อหัวของเขตเทียบเท่า
ประเทศพฒันาแล้ว มคีวามแขง็แกร่งทางศกัยภาพ
เป็นอันดับหนึ่งจากเขตพัฒนาระดับประเทศ  
57 แห่ง จึงกลายเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจชั้น
นําของเขตใหม่ปินไห่ และเป็นจุดเติบโตทาง
เศรษฐกจิทีส่าํคัญของนครเทยีนจนิ

สําหรับพิธีการลงนาม LOI ในคร้ังน้ี จะ
ประสานความร่วมมอืระหว่างทัง้สองเขตพฒันา
พิเศษและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติภารกิจด้าน 
ส่งเสริมและชักชวนการลงทุนของนักลงทุนจีน
เข้ามาในพ้ืนที่อีอีซี  โดยสกพอ. พร้อมคณะ
อนุกรรมการส่งเสรมิและตดิตามการลงทนุในเขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ได้เดินทางไปเยอืน
และชกัชวนการลงทนุนกัลงทนุจีน เมือ่วนัที ่7-10 
เมษายน 2567 ทีผ่่านมา ณ นครเทยีนจนิ และ
กรงุปักกิง่ สาธารณรฐัประชาชนจีน

นางสาวชญานชุ มณรีนิทร์ คณะอนกุรรมการส่ง
เสรมิและติดตามการลงทนุในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และนาย Lian Mao Jun สมาชกิคณะ
กรรมการประจาํพรรคนครเทยีนจนิ และเลขาธกิาร
คณะกรรมการพรรคเขตพัฒนาเศรษฐกจิใหม่ปินไห่ 
พร้อมคณะผูบ้รหิารร่วมเป็นพยาน 

ทัง้นี ้สาระสาํคัญของ LOI ความร่วมมอืระหว่าง
สองเขตพัฒนาพิเศษดังกล่าว ในการส่งเสริมและ
ชกัชวนการลงทนุของนกัลงทนุจนีเข้ามาในพ้ืนทีอ่อีซีี 
อาท ิกําหนดนโยบายการส่งเสรมิการลงทนุโดยตรง 
สร้างกลไกแลกเปลีย่นประสบการณ์ด้านการพฒันา
อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ กลไกความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ความร่วมมือด้านการขนส่งท่าเรือ ความร่วมมือ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนตํ่า  
และความร่วมมือในการพัฒนาทกัษะทรพัยากรมนษุย์

โดยความร่วมมือกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลย ีTEDA ถอืเป็นหนึง่ในเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
และเทคโนโลยรีะดบัประเทศของนครเทยีนจนิ เป็น
เขตพัฒนาเศรษฐกจิและเทคโนโลยแีห่งชาติรุ่นแรก 
ของประเทศจีน ที่ ต้ังข้ึนกว่า 40 ปี ปัจจุบัน 

100 บาทดิจิทัล ก็ต้องนําเงินสดหรือนําเงินไปฝาก 
100 บาท แล้วเกบ็เอาไว้ในแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน  
ที่ทางธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู ้ดูแล  
แต่หากไม่มีสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ตหรือบัญชี 
เงนิฝากกับสถาบนัการเงิน กย็งัสามารถเข้าถงึการใช้งาน 
ได้ เช่น ผ่านการ์ดทีใ่ช้แตะเพ่ือรบัจ่ายเงิน

เงนิบาทดจิทัิล คือ สกุลเงนิทีถ่กูสร้างขึน้มาในรปูแบบ 
ดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
เดยีวกนักบัครปิโตเคอร์เรนซี แต่เงินบาทดจิิทลัจะออก 
โดยธนาคารกลาง เปรยีบเสมือนเงนิสดหรอืธนบตัร
แต่อยู่ในรปูแบบดจิิทลั ภาระหนีจ้ะไม่ได้อยู่ทีต่วักลาง
แต่อยูท่ีธ่นาคารกลางโดยตรง ไม่มคีวามเสีย่งในการ

ธอส.ประมูลบ้านมือสอง ครัง้ท่ี 1 ปี 67

นายศักดิ์สิทธิ์ จิตตนูนท์ รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการ กลุม่งานปรบัโครงสร้างหนี ้เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานประมูลบ้านมือสอง ธอส. ครั้งที่ 
1 ประจําปี 2567 โดยภายในงานดังกล่าว ธอส.  
คัดสรรทรัพย์ใหม่สภาพดี ราคาโดนใจ มากกว่า 
5,000 รายการท่ัวประเทศ  แบ่งเป็นทรัพย ์
ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล มากกว่า 1,219 รายการ  

และทรัพย์ในภูมิภาคนําออกประมูลมากกว่า 
5,000 รายการ มาจัดประมูลในราคาพิเศษ 
ด้วยส่วนลดสงูสดุถงึ 45% On top อกี 5% จาก
ราคาประเมิน ทัง้บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์ ห้องชดุ 
(คอนโดมเินยีม) อาคารพาณชิย์ และท่ีดนิเปล่า 

โดยในวันนี้มีลูกค้าให้ความสนใจและร่วม
ประมูลเป็นจํานวนมาก พร้อมกันนี้ให้สัมภาษณ์
ส่ือมวลชนเกี่ยวกับการประมูลฯ อีกด้วย  ทั้งนี้
งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงนิติกรรม ฝ่ายพิธีการ
สนิเช่ือ ชัน้ 1 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
สาํนกังานใหญ่  เมือ่วนัท่ี 20 เมษายน 2567

ศกัดิส์ทิธิ ์จิตตนนูท์



ปีที่ 18 ฉบับที่ 427 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 256712 เศรษฐกจิชมุชน

โอกาสทองของธุรกิจให้บริการ LGBTQIA+
หลังรัฐสภาผ่านร่างกฏหมายสมรสเท่าเทียม

ผูอ้าํนวยการสํานกันโยบายและยทุธศาสตร์การค้า  
(สนค.) เผยหากไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียม 
ขยายสิทธกิารสมรสให้ครอบคลุมบคุคลในทกุเพศ 
ให้สามารถสมรสกนัได้ นอกจากจะช่วยยกระดับ
ด้านความเท่าเทยีมทางเพศของไทยแล้ว ยงัก่อให้ 
เกดิประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นธุรกจิ 
โรงแรม และธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการจดังานแต่งงาน  
อกีทัง้กฎหมายสมรสเท่าเทยีมจะช่วยดึงดูดนกัท่องเทีย่ว 
กลุ่ม LGBTQIA+ ในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
ยังประเทศไทยทีเ่ป็นจดุหมายการเดนิทางทีเ่ป็น
มติร ส่งผลต่อธรุกจิท่องเทีย่วและร้านอาหารด้วย

นายพูนพงษ์ นยันาภากรณ์ ผูอํ้านวยการสํานกั
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยว่า เม่ือ
วนัที ่27 มนีาคม 2567 สภาผูแ้ทนราษฎรไทยได้มี
มตเิหน็ชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทยีม และเมือ่ 
วนัท่ี 2 เมษายน 2567 ทีป่ระชมุวฒุสิภา มมีตริบั 
หลกัการร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมวาระแรกแล้ว  
และมมีตต้ัิงคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษา 
ร่างกฎหมาย ซึง่หากไทยมกีฎหมายสมรสเท่าเทียมจะช่วย 
ขยายสทิธกิารสมรสให้ครอบคลมุบคุคลในทกุเพศ  
ให้สามารถสมรสกันได้อย่างถูกกฎหมายและ
สนบัสนนุให้กลุ่มผูม้คีวามหลากหลายทางเพศได้รบั 
สิทธปิระโยชน์และสวสัดกิารทีเ่ท่าเทยีมกบัคูร่กัชาย-หญงิ  
และไทยจะกลายเป็นชาติท่ี 37 ของโลกและ 
ชาตแิรกของอาเซยีนทีม่กีฎหมายสมรสเท่าเทียม 

ซ่ึงการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมของไทย 
นอกจากจะช่วยยกระดับด้านความเท่าเทียม
ทางเพศของไทยแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิด้วย โดยเฉพาะธรุกจิบรกิารในหลากหลาย 
สาขา จากการศึกษาของสถาบันด้านการวิจัย  
The William Institute ในสหรัฐอเมรกิา พบว่า ภายหลงั 
ทีส่หรัฐฯ ได้มกีารบงัคบัใช้กฎหมายสมรสเท่าเทยีม
ทั่วประเทศในช่วงปี 2558-2562 สามารถช่วย
กระตุน้เศรษฐกิจได้ถึง 3.8 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั 
(คํานวณจากค่าใช้จ่ายทีคู่รั่กเพศเดยีวกนัใช้ในการ
จดังานแต่งงานมลูค่าประมาณ 3.2 พนัล้านดอลลาร์ 
สหรฐั การใช้จ่ายด้านการเดินทางท่องเทีย่วของผูเ้ข้าร่วม 
งานแต่งงาน 543.8 ล้านดอลลาร์สหรฐั นอกจากนี้  
ยงัช่วยสร้างการจ้างงานในธรุกิจท่ีเกีย่วข้องเพิม่ข้ึนถึง  
45,000 ราย  

ให้เกียรติกลุ่ม LGBTQIA+ ส่งผลให้นกัท่องเทีย่ว
กลุม่นีรู้ส้กึปลอดภยัและสนใจเดนิทางมาท่องเทีย่ว
ในไทยมากขึน้ 

ธุรกิจประกันภัยและธุรกิจทางการเงิน เป็น
อีกหนึ่งธุรกิจบริการที่จะเติบโตมากขึ้น กฎหมาย
สมรสเท่าเทยีมได้สนบัสนนุให้คูรั่กหลากหลายเพศ
ได้รบัสทิธใินการดแูลชวิีตของคูรั่ก สทิธิในการดแูล
จัดการทรัพย์สินของคู่สมรส การเป็นตัวแทนทาง
กฎหมายและการสามารถรับมรดกจากคู่สมรสได้ 
ทาํให้คู ่ LGBTQIA+ สามารถทําประกนัชวีติให้กนั
และสามารถเป็นผู้รบัผลประโยชน์ หรอืสร้างความ
มัน่คงในฐานะครอบครวั เช่น การกูเ้งนิเพ่ือซือ้บ้าน
ร่วมกัน การถอืกรรมสิทธิท์รัพย์สินร่วมกัน ซึง่การได้
รับการรับรองจากรัฐจะช่วยสร้างความเชือ่ถอื ให้กับ 
ธรุกจิประกนัภยัและธรุกจิบรกิารทางการเงนิได้ง่ายขึน้  
ส่งผลทําให้ธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตจาก 
ความต้องการในการทําประกันภัย หรือการร่วม
สร้างครอบครวัหรอืธรุกิจร่วมกบัคูร่กั  

นอกจากนี ้ ยงัเป็นโอกาสการเตบิโตของธรุกจิ
อืน่ๆ เฉพาะกลุม่ เช่น ธรุกจิการให้คําปรกึษาและ 
การวางแผนครอบครวัสาํหรบัคูร่กัหลากหลายเพศ 
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับความบันเทิงและนันทนาการ 
โดยเฉพาะซีรีส์วาย ซึ่งสร้างรายได้ให้กับไทย 
เป็นอย่างมาก และยงัสามารถสอดแทรกวฒันธรรม 
สินค้าและบริการของไทยได้เป็นอย่างดี ทาํให้ไทย
เป็นที่รู้จักในตลาดโลก รวมถึงโอกาสในการเป็น
เจ้าภาพจัดงานเทศกาลระดับโลก World Pride  
ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในระดับสากล
และก่อให้เกดิรายได้ในธรุกจิท่องเทีย่วและบรกิาร
ทีเ่ก่ียวข้องของไทยได้อย่างมหาศาล

กฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้ จะมีส่วนสําคัญ 
ในการสร้างรายได้ทางเศรษฐกจิให้กบัไทย และมส่ีวน 
เสรมิ ในการผลกัดันเศรษฐกจิไทยโดยเฉพาะภาค
บริการ ให้เติบโตอย่างเต็มศกัยภาพ ซึง่กลุ่มผู้บริโภค  
LGBTQIA+ เป็นกลุ่มผู้บริโภคศกัยภาพทีม่กีาํลังซือ้สูง  
ซึ่งไทยสามารถใช้โอกาสนี้ ในการพัฒนาภาค 
บรกิารของไทย เพือ่เจาะกลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่าง 
และยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของภาค
บริการไทยผ่านตลาดกลุ่มผู้บริโภค LGBTQIA+ 
มากข้ึน  

ธุรกิจบริการที่จะมีโอกาสเติบโตจากการมี
กฎหมายสมรสเท่าเทยีม มหีลากหลายธรุกิจ อาทิ 
ธรุกจิโรงแรม และธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการจดังาน 
แต่งงาน เช่น ธุรกิจสตูดิโอถ่ายภาพ ธุรกิจเช่า 
ชดุแต่งงาน  สทิธใินการสมรสจะช่วยเพิม่ความต้องการ 
ในการจดังานเฉลมิฉลองการแต่งงานมากขึน้ โดย
บรษัิทให้บรกิารจัดงานแต่งงานของไทย Wonders 
and Weddings คาดการณ์ว่ายอดจองการจัดงาน
แต่งงานจะเพิม่มากขึน้ 

โดยการจองจดังานแต่งงานของกลุม่ LGBTQIA+   
จะคิดเป็นร ้อยละ 25 จากยอดจองทั้งหมด   
การจัดงานแต่งงานถือเป็นการฉลองก้าวสําคัญ 
(milestone) ของชีวติของหลายคน ซึง่กลุม่บคุคล
หลากหลายทางเพศกต้็องการเฉลมิฉลองช่วงเวลา
สําคัญน้ีเช่นกัน โดยจากข้อมูลของบริษัท IPSOS 
ซ่ึงเป็นบริษัทวิจัยและให้คําปรึกษาด้านตลาด 
ข้ามชาตใิห้ข้อมูลว่าประชากรร้อยละ 9 ของไทย ระบุ 
ตนเองว่าเป็นกลุ่ม LGBTQIA+ ซึ่งความต้องการ 
ในการจดังานเฉลมิฉลองทีเ่พ่ิมมากขึน้ส่งผลให้ธรุกจิ
โรงแรมและธรุกิจท่ีเกีย่วข้องกบัการจดังานแต่งงาน
เตบิโตอย่างมาก

เพื่อคว ้าโอกาสจากการมีกฎหมายสมรส 
เท่าเทียม ไทยควรผลกัดนัในการเป็นศูนย์กลางการ 
จดังานแต่งงานของทกุเพศสภาพในเอเชยี เนือ่งจาก
ความพร้อมในด้านกฎหมาย ความเป็นเลศิในด้าน

การจัดงานและธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวข้องของไทย 
และการมีแหล่งท่องเท่ียวหลากหลาย ทัง้ทางด้าน
ธรรมชาต ิวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ เหมาะสม 
อย่างยิ่งในการเป็นสถานที่สําหรับการจัดงาน 
แต่งงานและฮันนีมูน ซึง่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับไทย 
เป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ดี หากกฎหมายสมรสเท่าเทียมของ
ไทย ครอบคลุมถึงการอนุญาตให้ชาวต่างชาติ 
สามารถจดทะเบียนสมรสได้ ภาครัฐต้องคํานึงถึง
การอํานวยความสะดวกในด้านการจดทะเบียน
สมรส โดยเฉพาะในเรือ่งเอกสาร วซ่ีา ระยะเวลา
ในการดําเนินการ และสนับสนุนให้ธุรกิจบริการ 
ท่ีเกีย่วข้อง ในการจัดงานแต่งงานมีมาตรฐานและ
คณุภาพ เพือ่สร้างความประทบัใจและประสบการณ์
ทีด่ใีห้กบัคูรั่กต่างชาต ิ เพือ่ท่ีจะช่วยประชาสมัพนัธ์
ให้ไทยเป็นจดุหมายยอดนยิมของคูรั่ก LGBTQIA+ 
ทัว่โลกในการแต่งงาน 

นอกจากนี้ การมีกฎหมายสมรสเท่าเทียม
จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะ
กลุ่ม LGBTQIA+ ในการเดินทางมาท่องเท่ียวยัง
ประเทศไทยทีเ่ป็นจดุหมายการเดนิทางทีเ่ป็นมติร 
ส่งผลต่อธรุกจิท่องเทีย่วและร้านอาหาร โดยข้อมลู
จาก World Travel & Tourism Council ระบวุ่า 
สดัส่วนของกลุม่นกัท่องเทีย่ว LGBTQIA+ คดิเป็น 

นายกฯ เศรษฐา มอบนโยบาย 3 ข้อ
ขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ Soft Power

พนูพงษ์ นยันาภากรณ์  

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน 
คณะกรรมการยทุธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ  
ครั้งที่ 2/2567 โดยได้มอบนโยบายในการ 
ทาํงาน 3 ข้อ ดังนี้

2. ขอให้เตรยีมเนือ้หา Content ทีจ่ะใช้ในการ  
Upskill/Reskill ให้ตรงกับความชํานาญ และ
เนือ้หาทีเ่ป็นประโยชน์ First Impression ในการ 
เรยีนรู ้ซึง่มคีวามสําคัญมากและทีสํ่าคญั วธิกีารเรยีน 
การสอน ต้องเข้าใจง่าย มมีาตรฐานทีด่ี

3. ขอให้การจดัอีเวนต์ เป็นการต่อยอดจากที่
ภาคอตุสาหกรรมและต่อยอดอเีวนต์ทีทํ่าอยูแ่ล้ว 
ซึง่จะช่วยขยายผลได้มาก เข้าถึงคนได้มากขึน้ และ 
ต้องให้แน่ใจว่าการต่อยอดนัน้เป็นประโยชน์มากขึน้  
มคีวามคุ้มค่าในการลงทุน

ทีป่ระชมุเหน็ชอบในหลกัการการจดัประชมุ
นานาชาติด้านซอฟท์พาวเวอร์ ตามที่ฝ ่าย 
เลขานุการเสนอ โดยมอบหมายให ้ สํานัก 
งบประมาณ และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ดาํเนินการ
ตามขัน้ตอนเพือ่ขอรบัจดัสรรงบประมาณรายจ่าย 
งบกลางฯ ต่อไป รวมทั้งเห็นชอบในหลักการ 
ข้อเสนอโครงการของอตุสาหกรรมซอฟท์พาวเวอร์
เป้าหมายทัง้ 11 สาขา ปี 2567 โดยมอบหมาย
ให้สํานักงบประมาณและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อขอรับจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ ต่อไป

1. ขอให้ทาํแผนการ รบั Register เพ่ือคัด  
1 ครอบครวั 1 soft power (OFOS) ให้เรว็ท่ีสดุ โดย 
แยกความรูค้วามสามารถตามความชํานาญและ
สาขาอาชพี และนําคนไปเข้าหลกัสตูรฝึกอบรม 
ซึง่ควรจะมท้ัีง Online และ Onsite  รวมถงึต้อง
จดั Class และวิธกีารคัดเลอืกผูเ้ข้าเรยีนให้ทัว่ถงึ

เศรษฐา ทวสิีน

กอช.จดักจิกรรมท่ีหมู่บ้านเด็กโสสะ
นางสาวจารลุกัษณ์ เรอืงสวุรรณ เลขาธิการ

คณะกรรมการกองทนุการออมแห่งชาติ นําคณะ
ผูบ้รหิารและพนกังาน กอช. จดักจิกรรมบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว  
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 6 รอบ  
ณ หมูบ้่านเด็กโสสะบางป ูจ.สมทุรปราการ เพ่ือ
สร้างความตระหนักรู้ด้านการออมแก่เด็กและ
เยาวชนหมูบ้่านเดก็โสสะบางป ูให้ความรูเ้กีย่วกับ 
การวางแผนทางการเงิน เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน เพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านการวางแผน
ทางการเงิน เป็นการปลูกฝังวินัยการออมเพื่อ
การเกษียณอย่างยั่งยืน พร้อมนี้ยังได้มอบทุน
การศึกษาให้แก่มูลนธิิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชินปูถมัภ์ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการ
ศึกษาให้แก่น้องๆ 

อกีทัง้ คณะผูบ้ริหารและพนักงาน กอช. ได้
เดนิทางไปทีคุ้่งบางกะเจ้า จ.สมทุรปราการ เพือ่
มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์หมอนจากหลอด ให้
ผู้ป่วยติดเตียงได้หนุนนอน และยังเป็นการลด
ปรมิาณขยะเหลอืใช้ เพ่ิมพ้ืนทีสี่เขยีว โดย กอช. 
มุ่งม่ันทีจ่ะสร้างและส่งเสรมิความรูด้้านการออม
เพ่ือการเกษียณ เพ่ือมีความมั่นคงในอนาคต 
และพร้อมเป็นจติอาสาทําความดด้ีวยหวัใจ เพือ่
ประโยชน์แก่ประชาชนคนไทยและประเทศชาติ
ต่อไป

ร้อยละ 10 ของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก และค่าใช้จ่ายในการ 
ท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่วกลุม่นีคิ้ดเป็นร้อยละ 16  
ของค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วทัง้หมด หรือคดิเป็น
ประมาณ 195 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี  ซึ่ง 
นักท่องเที่ยวกลุ ่มนี้ถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ม ี
กาํลงัซือ้สงู ชอบเดนิทางท่องเทีย่ว สมัผสัประสบการณ์ 
ท่ีหลากหลาย ดงัน้ัน การมีกฎหมายทีร่องรับและ
สภาพสงัคมทีเ่ป็นมิตรจะแสดงถงึการยอมรบัและ
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สปสช.เพ่ิมสทิธิประโยชนบั์ตรทอง 30 บาท
ชว่ยให ้ปชช. เขา้ถึงนวตักรรมทางการแพทย์

การผ่าตดัด้วยหุน่ยนต์

รากฟันเทยีม

ชดุคัดกรองมะเรง็ปากมดลกู

กระโหลกเทยีม

ปัจจบุนันวตักรรมการแพทย์ช่วยให้การรกัษา 
พยาบาลผู้ป่วย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
แต่การใช้บริการนี้มีค่าใช้จ่ายสูง ส�านักงาน 
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) จงึได้พฒันา 
สทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ  
(บัตรทอง 30 บาท) ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  
เพือ่การรักษาโรคท่ีมภีาวะซบัซ้อนและรุนแรง 

ที่ผ่านมา สปสช. ได้ด�าเนินการดูแลผู้ป่วย
มะเรง็ ตามแนวทางการรกัษาโรคมะเรง็ (Protocol 
CA) ทีเ่ป็นมาตรฐานปัจจบุนั ประกอบกบัรฐับาล
นายเศรษฐา ทวีสนิ นายกรฐัมนตร ีโดยกระทรวง
สาธารณสุข ได้รุกนโยบาย “มะเร็งครบวงจร”  
1 ใน 10 ของการด�าเนนิการ Quick win หลากหลาย 
นวัตกรรมทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง  
จึงได้ถูกเพิ่มเติมในชุดสิทธิประโยชน์บัตรทองฯ  
เริม่ตัง้แต่ “การผ่าตดัด้วยหุ่นยนต์” น�าร่องการรกัษา 
ผูป่้วยมะเรง็ 3 กลุม่ คอื 1. มะเรง็ต่อมลกูหมาก  
2. มะเรง็ล�าไส้ใหญ่และล�าไส้ตรง และ 3. มะเร็งตับ 
ตับอ่อนและท่อน�า้ดี ด้วยการผ่าตัดรกัษาท่ีมีความ
แม่นย�าและความปลอดภยั แผลผ่าตัดมีขนาดเลก็ 
ช่วยให้ผูป่้วยฟ้ืนตวัได้เรว็ข้ึน ประมาณว่ามผีูป่้วย 
ท่ีต้องรบัการรักษาด้วยวิธีนี ้จ�านวน 600 รายต่อปี

รวมทั้งการรักษาด้วยนวัตกรรมการแพทย์
ขั้นสูง เช่น “การฝังแร่เฉพาะที่เพื่อรักษาผู้ป่วย 
ท่ีมีเนื้องอกในตา” (Plaque brachytherapy)  
ซึง่ขณะนีม้เีพยีงโรงพยาบาลรามาธบิดเีพยีงแห่งเดยีว 
เท่านัน้ทีใ่ห้การรักษาได้ เพือ่ยบัยัง้ไม่ให้โรครกุลาม
เป็นมะเรง็ท่ีตาและสญูเสยีดวงตา เน้นรกัษาผู้ป่วย
ระยะเริม่แรกและมีเนือ้งอกไม่ใหญ่เกนิไป เช่นเดียว
กบั “การรกัษาด้วยรงัสโีปรตอนในผูป่้วยมะเรง็” 
ซึ่งศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ให้การรักษาด้วยเทคนิคการฉาย
รังสีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย
มะเรง็ ลดผลข้างเคยีงต่อผูป่้วย เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัการฉายรงัสโีฟตอนแบบเดิม โดยท้ังสองกรณีนี้  

เป็นข้อเสนอจากสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 
แห่งประเทศไทย 

สปสช.ยังได้บรรจุยาที่ออกฤทธ์ิจ�าเพาะเจาะจง 
เฉพาะจุดชัดเจน ซึ่งมีราคาแพง ใช้ในการรักษา 
โรคมะเร็ง ไว้ในชุดสิทธิประโยชน์บัตรทองฯ อาทิ 
ยาไรโบไซคลิบ (Ribociclib) รักษามะเร็งเต้านม
ระยะลุกลาม ที่ได้เพิ่มเติมเป็นรายการยาเบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ 2567 นี ้ขณะทีต่ัง้แต่ปี 2558 บอร์ด สปสช. 
ได้อนุมัติการใช้ยาทราสทูซูแมบ (Trastuzumab)  
ยารกัษามะเรง็เต้านมระยะเริม่ต้น ซึง่จากการศึกษา
พบว่า มีความคุ้มค่าเพราะช่วยยดืชวิีตผู้ป่วยจาก 9.11 ปี  
เป็น 14.12 ปี และในปี 2561 บอร์ด สปสช.ได้อนมัุติ
การใช้ยา Monoclonal antibody แก่ผูป่้วยโรคมะเรง็
ต่อมน�า้เหลอืงชนดิ นอน ฮอดจ์กนิ (Non-Hodgkin 

อกีทัง้ ยงัมนีวตักรรม “ชดุตรวจเชือ้เอชไอวี
ด้วยตนเอง” ท�าให้ผูท้ีรู้่ว่าตวัเองมพีฤตกิรรมเสีย่ง 
สามารถตรวจเชือ้เอชไอวไีด้ด้วยตนเอง นอกจาก 
เป็นการลดความเครยีดกงัวลแล้ว ยงัท�าให้ผูติ้ดเชือ้ 
เข้าสู่การดูแลรักษาได้โดยเร็ว และการลดการ
แพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นอีกด้วย นอกจากนี ้
ยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วย
การยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 ให้บรรล ุ
เป้าหมาย ซึง่ขณะนี ้ สปสช.อยูใ่นช่วงการเตรยีม
ระบบเพือ่สนบัสนุนการให้บรกิาร 

ขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างการวางระบบ 
เพือ่สนบัสนนุการให้บรกิาร “ชดุตรวจคดักรองโรค
พยาธิใบไม้ตับด้วยตนเอง” เน่ืองจากประเทศไทย 
มป่ีวยมะเรง็ท่อน�า้ดสีงูสดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้  
และพบผู้ป่วยมากในแถบภาคอีสาน สาเหตุจาก
พยาธใิบไม้ตบั ชดุตรวจคัดกรองฯ นี ้ เป็นส่วนที่
ช่วยค้นหาผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับก่อนลุกลามสู่
โรคมะเรง็ ขณะเดยีวกนัยงัเป็นการสนบัสนนุแผน
ยุทธศาสตร์ทศวรรษก�าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ
และมะเรง็ท่อน�า้ดี ในพืน้ที ่30 จงัหวดัเสีย่งสงู ของ
กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.) ท่ีต้ังเป้าหมายลดอตัรา
การติดพยาธิใบไม้ตับให้น้อยกว่า 1% ภายในปี 
2568 และลดอตัราการเสยีชีวิตจากมะเรง็ท่อน�า้ดี
ลง 2 ใน 3 ในปี 2578 

สปสช.ยงัให้ความส�าคญักับวสัดุและอปุกรณ์
ทางการแพทย์ท่ีถูกพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทย
และได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย  
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งชาต ิ(สวทช.) โดยน�ามาดแูลผูป่้วยสทิธบิตัรทองฯ  
ไม่ว่าจะเป็น “รากฟันเทียม” “ถงุทวารเทยีม” และ 
“กะโหลกเทียมไทเทเนียม” เนื่องจากมีคุณภาพ
และมาตรฐานทัดเทียม ไม่แตกต่างจากการน�าเข้า
จากต่างประเทศ 

ท้ังหมดนี ้เป็นเพยีงตัวอย่างท่ี สปสช. เพิม่เตมิ 
รายการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการดูแล
ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
อกีท้ังยงัเป็นส่วนหนึง่ในการ “ยกระดบับตัรทอง 
30 บาท รกัษาทกุท่ีด้วยบตัรประชาชนใบเดยีว” 
ตามนโยบายส�าคญัของรฐับาล

Lymphoma: NHL) ชนิด diffused large B-cell 
lymphoma หรอื DLBCL ท่ีมีเป้า CD 20 เป็นบวก 
ซึง่จะช่วยในการรกัษาผูป่้วยมะเร็งชนดินี ้ ทีพ่บบ่อย
ที่สุดในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน�้าเหลือง และที่ส�าคัญคือ
มะเร็งชนดินีส้ามารถหายขาดได้

สปสช.ยังได้บรรจุในชุดสิทธิประโยชน์และ
สนับสนุนการให้บริการนวัตกรรมทางการแพทย์  
เพือ่ป้องกนัมะเรง็ปากมดลกู ซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณสขุ 
อนัดับต้นของโรคมะเรง็ในผูห้ญิง นัน่คอื “ชดุตรวจ
คดักรองมะเรง็ปากมดลกูด้วยตนเอง” เพือ่ลดอตัรา
การป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิต การตรวจคัดกรอง 
จงึเป็นมาตรการทีส่�าคญั โดยกระจายให้กบัผูห้ญงิไทย
ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายอย่างท่ัวถงึ 

“หน่วยปฏบัิติการจดัการทรัพยากรน�า้ฯ ได้เร่งบูรณาการหน่วยราชการ
ทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตอย่างเป็นเอกภาพ และคาดว่าจะน�า 
สภาพน�า้ปกตกิลบัคนืสูป่ระชาชน เกษตรกรผูป้ลกูพชื และเกษตรกรผูเ้ลีย้งสัตว์น�า้ 
ได้ภายใน 30 วนั พร้อมตดิตามประสานงานเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้ในพืน้ที่  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ช่วงต้นฤดฝูนทีเ่กษตรกรจะเริม่ท�านา เพ่ือเป็นการป้องกนั
ผลผลิตเสยีหายจะต้องมกีารตรวจวดัคณุภาพน�า้โดยละเอยีด”

ดร.สรุสห์ี กติติมณฑล 
เลขาธิการส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาติ

(สทนช.

ส.ยานยนต์ไฟฟ้า เร่งผลติคนด้านยานยนต์ไฟฟ้า
ควบคู่การพฒันาเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์ไฟฟ้า เพือ่การ
พฒันาอย่างย่ังยนืในอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ในประเทศไทยให้เตบิโตอย่างมัน่คงเเละเเข็งเเรง  

อีกทั้ง ยังเป็นการตอบรับนโยบายกระทรวง 
อว. เพือ่อตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อว. For EV) 
มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุไีด้ส่งเสรมิการใช้รถ EV  
ในพื้นที่มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ได้เตรยีมเปิดหลกัสตูรเพือ่ผลติและพฒันาสมรรถนะ 

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จบัมอืการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี พร้อมเดินหน้าจัดงานแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่ง
อนาคต ครัง้ที ่3 เพือ่การผลติและพัฒนาสมรรถนะ 
ก�าลังคน ด้านยานยนต์ไฟฟ้า และการพัฒนา
เทคโนโลยทีีเ่ก่ียวข้องกบัยานยนต์ไฟฟ้า 

นายชยัวฒิุ หลักเมือง ผูช่้วยผู้ว่าการบริหาร
จัดการความย่ังยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ทางการไฟฟ้าฝ่าย
ผลติแห่งประเทศไทย มคีวามรูส้กึยนิดเีป็นอย่างย่ิง 
ที่ ได ้ ร ่ วม เป ็นส ่ วนหนึ่ ง ในการจัดแข ่ งขัน 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่ง
อนาคต ร่วมกบัทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และ 
มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี โดยในปีนีก้ารไฟฟ้า 
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ได้สนบัสนุนมาเป็นปีที ่3  
แล้ว ซึ่งการจัดเเข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
ดดัเเปลงเเห่งอนาคตในคร้ังนี ้เลง็เห็นว่าเป็นโอกาส
ทีจ่ะช่วยสร้างบคุลากรทีม่คีวามรู ้ความเช่ียวชาญ
ด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้ได้แสดงออกถึงศักยภาพ 

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ทีส่ามารถต่อยอด
ในการพฒันาเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต 
เพือ่ผลกัดันเข้าสูอุ่ตสาหกรรมยานยนต์ เพือ่สอดรบั 
กับภารกิจมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตาม
นโยบายภาครฐั

ด้าน อาจารย์สมมาตร ทองค�า คณบดี
คณะวศิวกรรมศาสตร์ เผยว่า ทางมหาวทิยาลยั
กรุงเทพธนบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มี
โอกาสร่วมมือกับทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  
ทั้งในเรื่องความร่วมมือการจัดงานการแข่งขัน 
รถจกัรยานยนต์ไฟฟา้ดดัแปลงเพือ่ธรุกจิแหง่อนาคต  
ครั้งที่ 3 ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรียินดี
สนบัสนนุให้ใช้พืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัเป็นสถานที่ 
จัดงานการเเข่งขัน และเร่ืองความร่วมมือทาง
วชิาการของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั
กรงุเทพธนบรุ ี กบัสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ซึง่
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบุรี 
มีศักยภาพ เเละพร้อมตอบรับการเปลี่ยนผ่าน
เทคโนโลยใีนโลกปัจจบัุนทีไ่ด้มกีารพฒันาไปอย่าง
รวดเรว็ และจะมส่ีวนช่วยในการผลักดันการพฒันา

ก�าลงัคนด้าน EV รวมถงึการส่งเสรมิการวจิยัพฒันา
นวตักรรมด้าน EV ซึง่มหาวทิยาลยักรงุเพทธนบรุี
มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นเครอืข่ายท่ีส�าคญัในการขบัเคลือ่น
นโยบายด้าน EV ของประเทศ

นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคม 
ยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กล่าวว่า สมาคมยานยนต์ 
ไฟฟ้าไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้รับความ 
ร่วมมอืกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติเเห่งประเทศไทย เเละ 
มหาวิทยาลยักรงุเทพธนบุร ีซึง่เราได้มกีารลงนาม
บนัทกึข้อตกลง ด้านความร่วมมอืทางวชิาการ เพือ่ 
การผลิตและพัฒนาสมรรถนะก�าลังคนด้าน 
ยานยนต์ไฟฟ้ากบัคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพือ่ธรุกจิแห่งอนาคต  
ที่ทางสมาคมฯ ได้ด�าเนินการจัดการเเข่งขันข้ึน
เป็นครัง้ที ่3 เเล้ว โดยจะใช้พืน้ทีข่องมหาวทิยาลยั
กรุงเทพธนบุรี เป็นสถานที่จัดงานการเเข่งขัน 
รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าดดัเเปลง ซึง่ในปีนีไ้ด้รับความ
สนใจจากหลายทมีสมคัรเข้าร่วมการเเข่งขัน ซึง่การ 
จัดงานเเข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดเเปลง 
เเห่งอนาคตในครัง้นี ้ทางสมาคมฯ มคีวามมุง่หวงัเป็น 
อย่างยิง่ทีจ่ะผลกัดนัการปลกูฝังเเละผลติบคุลากร
ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้องกับยานยนต์
ไฟฟ้า ป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีก�าลังมี
การเปลีย่นผ่านสูเ่ทคโนโลยสีมยัใหม่ สอดรบักบั
เป้าหมายของรฐับาลไทยทีต้่องการให้ประเทศเป็น
ศนูย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าป้อนสูต่ลาดโลก

โดยในบนัทกึข้อตกลงดงักล่าวเป็นการลงนาม
ระหว่าง 2 ฝ่าย ได้เเก่ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 

เพ่ือการผลิตและพัฒนาสมรรถนะก�าลังคน 
ด้านยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้วตัถปุระสงค์ 1. เพือ่การ 
ร่วมมือกันในการร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้าท่ี  
ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไฟฟ้า 2. เพือ่ร่วมมอืกันพฒันาหลกัสตูร
ฝึกอบรมทีเ่ก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือพฒันา
สมรรถนะ ก�าลงัคนให้ตอบสนองความต้องการของ
ภาคอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 

3. เพือ่การร่วมมอืกนัแลกเปลีย่นองค์ความรู้ 
วางรากฐานและแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้า 4. เพือ่การร่วมมอืกันวจิยั พฒันา  
นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยี 
ทีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์ไฟฟ้า 5. เพือ่การร่วมมอืกนั 
ด้านการใช้ประโยชน์จากทรพัยากรของท้ังสองฝ่าย 
ทัง้ด้านเครือ่งมอื อุปกรณ์ สถานที ่บคุลากร และ
ปัจจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สนบัสนนุในด้านการ 
วิจัย พัฒนา นวัตกรรม การพัฒนา บุคลากร  
การฝึกอบรม และด้านการจดักิจกรรม/โครงการต่างๆ  
ทีท่ัง้สองฝ่ายเห็นชอบร่วมกนั 

ส่วนกรอบระยะเวลาด�าเนนิการนัน้ ตามกรอบ
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการดงักล่าวนี้ 
มรีะยะเวลา 3 ปี มผีลนบัตัง้แต่วันลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการน้ี 

 ชยัวุฒ ิหลกัเมอืง สมมาตร ทองค�า กฤษฎา อตุตโมทย์

BWG ยกระดบัธรุกจิขยะอตุสาหกรรม
ขานรบันโยบายลดการปล่อย CO2 

บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน “BWG” ผู้น�า
อุตสาหกรรมการจัดการขยะอุตสาหกรรม 
ผดุโปรเจกต์ใหม่ แปรรูปขยะมาใช้เป็นเชือ้เพลงิ
พลังงานทดแทน ขานรบันโยบายลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรฐั ตอบโจทย์ด้าน 
Zero Waste Landfill ตามนโยบาย Bio- 
Circular-Green Economy (BCG) โดยใช ้
เชือ้เพลงิ SRF ป้อนให้โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม
ของบริษัทลูก ETC สอดรับเทรนด์พลังงาน
อตุสาหกรรมสเีขียว

ป ั จ จุ บั น ป ริ ม า ณ ข ย ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ในประเทศไทยเพิม่สงูถงึ 22 ล้านตนัต่อปี โรงงาน 
ทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวง 
อุตสาหกรรม ก็มีมากกว่า 72,000 โรงงาน 
ทัว่ประเทศ และการก�าจดัขยะดงักล่าวด้วยวธิกีาร

สอดรับกับเทรนด์โลกที่ให้ความส�าคัญกับการใช้
ทรพัยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุ ดงัน้ัน BWG จงึ
ได้ผดุโปรเจกต์โรงงานผลติเชือ้เพลงิ SRF เพือ่น�า 
กากขยะที่โรงงานอตุสาหกรรมที่ไม่สามารถ 
น�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ มาผลติเป็นก้อนเชือ้เพลงิ 
SRF เพือ่สร้างมลูค่าให้กบัขยะอตุสาหกรรม และ 
ยังเป็นส่ิงจูงใจให้ผู ้ประกอบการหันมาก�าจัด 
กากอตุสาหกรรมอย่างถกูวิธ ี ซ่ึงถอืเป็นการสร้าง 
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้แก่ผู้ประกอบการในด้านการน�า 
กากอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกดิประโยชน์เป็นพลงังาน 
ทดแทน และช่วยให้ปริมาณขยะในประเทศลดลง
ในเวลาเดยีวกัน

นายสวุฒัน์ เหลอืงวริยิะ ประธานกรรมการ
บรหิาร บมจ.เบตเตอร์ เวลิด์ กรีน หรอื “BWG” 
กล่าวว่า ปัจจุบัน BWG มีโรงผลิตขยะเช้ือเพลิง  
SRF อยู ่3 โรง มกี�าลงัผลิตรวมประมาณ 225,000 ตัน 
ต่อปี ป้อนให้กบัโรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรมในเครอื 
อยู่ที่ประมาณ 160,000 ตันต่อปี เพื่อผลิต 
และจ�าหน่ายไฟฟ้าตามสญัญารวม 16.5 เมกะวตัต์ 
โดยโรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรมถอืเป็นการช่วยลด

ปรมิาณขยะของประเทศ และช่วยลดพืน้ทีก่ารฝัง
กลบขยะสูก่ารสร้างแหล่งเชือ้เพลงิทดแทนทีย่ั่งยืน
และมัน่คง ซ่ึงสามารถตอบโจทย์ด้าน Zero Waste 
Landfill ตามนโยบาย Bio-Circular-Green 
Economy (BCG)

ส�าหรับ BWG จดัว่าเป็นผูผ้ลติเชือ้เพลิง SRF 
รายใหญ่ทีส่ดุในประเทศในปัจจุบนั ซ่ึงมีการขาย
ขยะเชือ้เพลงิ SRF ให้ ETC ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าในเครอื  
ซึ่งจะท�าให้ BWG มีรายได้ที่มั่นคงอย่างย่ังยืน 
เนือ่งจาก ETC มสีญัญา PPA ยาวนานถึง 20 ปี 
เป็นการเตบิโตเสรมิศกัยภาพการเติบโตของธรุกจิ
ให้กับ BWG ด้วย

 ปัจจุบันขยะอุตสาหกรรมมาผลิตเชื้อเพลิง 
SRF จะถูกน�ามาคัดแยก ซึ่งสามารถน�ามาใช้
ทดแทนเชือ้เพลิงบางประเภทได้ โดยมีคุณสมบตัิ 
ทีม่ค่ีาความร้อน (Heating Value) ความชืน้ ขนาด  
และความหนาแน่น เหมาะสมในการใช้เป็น 
เชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน�้า มีองค์ประกอบทางเคมี
และกายภาพทีเ่หมาะสมแก่การน�าไปใช้ผลติไฟฟ้า
หรือความร้อน ซ่ึงเอกชนเป็นเจ้าของขยะเอง และม ี
ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมียนืยนั ว่าเหมาะสม 
จะน�ามาใช้เป็น SRF ได้มคีวามปลอดภยัต่อคนใน
ชมุชนและสิง่แวดล้อม เนือ่งจากเป็นขยะทีไ่ม่เป็น
อนัตราย โดยการน�าขยะมาใช้ประโยชน์เป็น SRF นี ้
สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถงึ 0.0027 ตนั 
ต่อขยะ 1 ตนั

การใช้เชือ้เพลงิทดแทนอย่าง SRF นอกจาก
ไม่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
ยังเป ็นการส ่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ ดีของคน 
ในชมุชนและสิง่แวดล้อมทางอ้อม เนือ่งจากขยะ
บางประเภทเมือ่น�าไปฝังกลบจะท�าให้เกดิมลพษิ
ทางอากาศและทางน�า้ได้ ซ่ึงมีผลกระทบต่อชมุชน 
โดยรอบท�าให้เกิดการเจ็บป่วยได้ซ่ึงปัจจุบัน 
ในหลายๆ ประเทศก�าลงัเผชญิกบัปัญหาขยะล้นโลก 
ซึง่การน�าขยะอตุสาหกรรมมาเป็นเชือ้เพลงิทดแทน 
จะช่วยลดปัญหานีไ้ด้ด้วยและส่งผลให้เกดิคณุค่า
ทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศด้วย

สวุฒัน์ เหลอืงวิรยิะ

กรุงเทพธนบุรี ภายใต้การสนับสนุนบุคลากร 
หรอืผูเ้ชีย่วชาญ ทีจ่ะมาร่วมแลกเปลีย่นองค์ความรู้ 
วางรากฐาน และแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
ยานยนต์ไฟฟ้าในมหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบรุี 

นอกจากนี ้ทางสมาคมฯยงัได้รบัความร่วมมอื 
จากทั้ง 2 ฝ ่าย ในการจัดงานการแข่งขัน 

ฝังกลบ การเผา นัน้ยงัไม่เพยีงพอ ท�าให้ยงัมขียะ
บางส่วนที่ส่งก�าจัดอย่างไม่ถูกวิธีจนสร้างมลพิษ 
ให้แก่สิง่แวดล้อม จากปัญหาท่ีเกิดขึน้ท�าให้กระทรวง 
อุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เร่ง 
ส่งเสรมิให้มกีารน�าขยะอตุสาหกรรมทีเ่ผาไหม้ได้ 
เข้าสูก่ระบวนการคดัแยก เพือ่น�ามาเป็นเช้ือเพลิง 
เพือ่ผลติไฟฟ้า สร้างพลงังานทดแทน ตามนโยบาย 
ส่งเสรมิการส่งออกจากอุตสาหกรรมไทย เพือ่ลดการ 
กดีกันทางการค้าทีไ่ม่ใช่ด้านภาษีจากต่างประเทศ 
โดยมกีารก�าหนดเรือ่งการใช้พลงังานสเีขยีว ภายใต้ 
การจัดการขยะอุตสาหกรรมที่ถูกต้อง และการ
ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ให้น้อยลง

ต่อประเด็นดังกล่าว บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ 
กรีน “BWG” ผู้น�าด้านการบริหารจัดการกาก
อตุสาหกรรม (ขยะอตุสาหกรรม) แบบครบวงจร
รายเดียวในประเทศไทยทีไ่ด้รบัรองมาตรฐานสากล 
เลง็เหน็ถงึประโยชน์จากการน�าขยะอตุสาหกรรม
มาแปลงสภาพสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งถือเป็นการ

“นอกจากนี ้ ทางสมาคมฯยงัได้รบัความร่วมมอืจากทัง้ 2 ฝ่าย  
ในการจัดงานการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจ 
แห่งอนาคต ทีท่างสมาคมฯ ได้ด�าเนนิการจดัการเเข่งขันขึน้เป็นครัง้ที ่3 เเล้ว 
โดยจะใช้พืน้ทีข่องมหาวทิยาลัยกรงุเทพธนบรุ”ี

“ปัจจบุนัขยะอตุสาหกรรมมาผลติเชือ้เพลิง SRF จะถูกน�ามาคัดแยก 
ซึ่งสามารถน�ามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงบางประเภทได้ โดยมีคุณสมบัต ิ
ท่ีมีค่าความร้อน (Heating Value) ความชืน้ ขนาด และความหนาแน่น 
เหมาะสมในการใช้เป็นเชือ้เพลงิป้อนหม้อไอน�า้”



ปีที่ 18 ฉบับที่ 427 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 256714 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

บางจากฯ มุง่มัน่สร้างสรรค์สิง่แวดล้อมท่ีย่ังยนื
ผลติเชือ้เพลิงอากาศยานย่ังยืนจากน�า้มนัใช้แล้ว

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรอื IATA 
ความมุง่มัน่ของบางจากฯ ทีจ่ะผลดิ SAF สะท้อน
ความทุม่เทในภารกิจด้านการดูแลสิง่แวดล้อม และ
ความเป็นผูน้�าการเปลีย่นผ่านด้านพลงังานทีม่คีวาม
มุง่ม่ันทุม่เทในภารกิจด้านการดแูลสิง่แวดล้อม และ
เป็นการลงทุนเพื่ออนาคต ส�าหรับในโลกของเรา
และคนรุน่ต่อไป

ในช่วงต้นปี 2567 บางจากฯ ได้ประกอบพธิี
วางศลิาฤกษ์ ก่อสร้างหน่วยผลิตน�า้มันอากาศยาน
ย่ังยืนแห่งแรกในประเทศไทย ซ่ึงคาดว่าจะสามารถ
เริม่ผลติ SAF ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2568 โดย
หน่วยผลิต SAF ประกอบด้วย 2 หน่วยหลักคือ 
หน่วยปรบัปรงุคุณภาพน�า้มันใช้แล้ว (Pretreating 
Unit, PTU) และหน่วยผลิตเชื้อเพลิงอากาศยาน
ยัง่ยนื (Sustainable Aviation Fuel Unit, SAFU) 
ซึ่งทั้งสองหน่วยผลิตจะใช้เทคโนโลยีการผลิต 

บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน) และ  
ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น เพื่อพัฒนาการด�าเนินการ 
ลดการปล่อยคาร์บอน ความร่วมมอืเชงิกลยทุธ์นี ้แสดง 
ให้เห็นถึงความมุ่งม่ันร่วมกันในการด�าเนินการให้
บรรลเุป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย์ 
(Net Zero GHG Emissions) และขบัเคลือ่นการ
พฒันาพลงังานสะอาดเพีอ่อนาคต การผนกึก�าลงั

บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) 
และ ซมูโิตโม คอร์ปอเรชัน่ (กลุม่ธรุกิจด้านเคม)ี 
บรษิทัการค้าและการลงทนุชัน้น�าระดบัโลก จาก
ประเทศญ่ีปุน่ ผนกึพลงัความร่วมมอืเป็นพนัธมติร
เชิงกลยุทธ์ด้วยการลงนามกรอบข้อตกลงความ
ร่วมมือการจัดหาน�้ามันปรุงอาหารใช้แล้ว และ 
การจ�าหน่ายน�า้มันเชือ้เพลงิอากาศยานย่ังยนื นบัเป็น 
การเดนิหน้าทีส่�าคญัในความร่วมมอืเชงิกลยทุธ์
ระหว่างสองบริษัท ตอกย�้าความมุ่งมั่นร่วมกัน 
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู ่กับการดูแล 
สิง่แวดล้อม

นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่ธรุกิจโรงกลัน่และการค้าน�า้มนั 
บรษัิท บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ร่วม
ลงนามกับ Mr.Yutaka Takamura, General 
Manager of Green Chemical, Strategic 
Business Unit (SBU), Chemical Solution 
Group ซูมโิตโม คอร์ปอเรชัน่ โดยม ีMr.Takashi 
Tanaka, General Manager of the Asia & 
Oceania Chemical Solutions Business Unit 
at Sumitomo Corporation Asia and Oceania 
Pte. Ltd. และ นางองค์อร เปล่ียนรงัษ ีกรรมการ 
ผู้จดัการ บรษิทั บซีพีที ีจ�ากดั ร่วมลงนามเป็นพยาน 
นบัเป็นการเริม่ต้นความร่วมมอืเชงิกลยทุธ์ระหว่าง
สองบรษิทัเพือ่สร้างห่วงโซ่อปุทานการน�าน�า้มันปรงุ 
อาหารใช้แล้ว มาสู่การผลิตและจ�าหน่ายน�้ามัน 
เชือ้เพลงิอากาศยานยัง่ยนื (UCO-to-SAF) ท่ีแข็งแกร่ง 
และมปีระสทิธภิาพ

นายธรรมรตัน์ กล่าวว่า การลงนามในข้อตกลงน้ี  
เป็นก้าวส�าคัญในความร่วมมือกันระหว่างบริษัท 

UBE ตวิเข้มใช้ปุย๋อนิทรย์ีตามค่าวเิคราะห์ดนิ
เพิม่ผลผลติมันส�าปะหลังอนิทรีย์สูเ่กษตรกร

ล่าง 2 โมเดลพลสันวตักรรม” ครอบคลมุพ้ืนที่
ใน 4 จงัหวดั ได้แก่ จ.อบุลราชธาน ี จ.ยโสธร 
จ.อ�านาจเจริญ และ จ.ศรีสะเกษ ภายใต้
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบ 
ควบคูก่บัการถ่ายทอดความรูด้้านการท�าเกษตร 
อนิทรีย์ และการท�าเกษตรพนัธสญัญา (Contract  
Farming) กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
ด้วยการประกันราคามันส�าปะหลังอินทรีย์ที่
สงูกว่าราคามนัส�าปะหลงัทัว่ไป พร้อมส่งเสริม
ปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี 

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื UBE ร่วมมอืระหว่างภาครฐั
และเอกชน เพือ่เผยแพร่ความรู้ท่ีส�าคญัต่อการ
เพิม่ผลผลติมันส�าปะหลังอนิทรย์ีสู่เกษตรกร

บรษิทั อบุล ไบโอ เอทานอล จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื UBE น�าโดย นางสาวกณัฑ์พร กรรณสตู 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายความย่ังยืน
องค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ พร้อมด้วยเครือข่าย 
นักส่งเสรมิการเกษตรอนิทรย์ี และส�านักงานพฒันา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
น�าโดย นายชวินทร์ ปลื้มเจริญ นักวิชาการ
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเกษตร (สท.) ร่วมเป็น
วิทยากรในการฝึกอบรมสมาชกิศนูย์จัดการดนิ
ปุย๋ชมุชน (ศดปช.) เพือ่เป็นกลไกในการขยายผล 
งานวิจัยการใช้ปุ ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ 
ดินส�าหรับมันส�าปะหลังอินทรีย์ โดยได้รับ 
เกียรตจิาก นายถริพทุธิ ์คานทอง เกษตรจงัหวดั
อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม 
พร้อมกจิกรรมตัง้โต๊ะตรวจดนิ ด้วยเทคนิคการใช้ 
เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ดินและแปรผล เพื่อ 
ส่งเสริมการปลูกมันอินทรีย์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ตามค่าวิเคราะห์ดนิ มุ่งลดต้นทนุ เพิม่ผลผลติ 
แก่กลุม่เกษตรกรมันอนิทรย์ี จังหวดัอบุลราชธานี 

กิจกรรมดงักล่าว เป็นการผนึกก�าลงัความ
ร่วมมือระหว่างภาครฐัและเอกชน เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ท่ีส�าคญัต่อการเพิม่ผลผลติมันส�าปะหลงั
อินทรีย์สู ่เกษตรกร อาทิ ความรู้ในการเก็บ
ตวัอย่างดนิ การใช้เครือ่งมือตรวจวิเคราะห์ดนิ  
และแปรผลของดินที่น�ามาวิเคราะห์ โดย 
มกีลุม่เปา้หมายประกอบด้วย สมาชกิ ศดปช. 
เกษตรกรผู ้ปลูกมันส�าปะหลังอินทรีย์ และ 
เจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบงานอารกัขาพชื ในพืน้ท่ี 
13 อ�าเภอ รวม 52 ราย

บ้านป ูเชือ่ม “กจิการเพ่ือสงัคมท้องถิน่”
ช ู“ชมุชนแกร่ง ไทยแกร่ง” ปักหมุด “เชยีงใหม่”

บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าด้าน
พลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ จับมือ 
ChangeFusion ประเดมิจดัโรดโชว์โครงการ “พลงั
เปลีย่นแปลงเพือ่สงัคม” (Banpu Champions for 
Change: BC4C) ในภาคเหนือทีจ่งัหวัดเชียงใหม่ 
หนุนไอเดีย “ชุมชนแกร่ง ไทยแกร่ง” ส่งเสริม
ให้มกีจิการเพ่ือสงัคม (Social Enterprise: SE) 
ใหม่ๆ ทัว่ประเทศ พฒันาเศรษฐกจิชุมชนเพือ่เป็น
รากฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจประเทศ จัดพื้นที่
แลกเปล่ียนความรู ้ ประสบการณ์ ต่อยอดไอเดีย
ระหว่าง SE ในพ้ืนที ่ กิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ เวที
ทอล์กจาก SE รุน่พ่ี และเวร์ิกชอปการเขยีนแผน
ธุรกิจและการเย่ียมชมกิจการเพื่อสังคม Buddy 
HomeCare หนึ่งใน Alumni ของโครงการฯ 
ทัง้นี ้กจิกรรมหลกัจดัขึน้ท่ีศนูย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยมผีูป้ระกอบการ SE รุน่ใหม่ 
ในภาคเหนอืให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 50 กจิการ

นายรัฐพล สุคันธี ผู้อ�านวยการสายอาวุโส 
- ส่ือสารองค์กร บรษิทั บ้านป ู จ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า “บ้านปูจัดกิจกรรม BC4C โรดโชว ์
ในครัง้น้ี เพราะเราอยากไปค้นหาคนรุ่นใหม่ถงึพืน้ที่  
คนที่มีแพสชันอยากสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ
ชุมชนของตัวเองเพื่อชวนมาร่วมโครงการกับเรา  
‘เชียงใหม่’ เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพ 
เชิงพ้ืนที ่ เช่น มตีลาดทีใ่หญ่ มีประเดน็ทางสงัคม 
ทีซ่บัซ้อนหลากหลาย มคีวามหลากหลายด้านชาตพัินธ์ุ  
มกีลุม่งานฝีมอืคุณภาพสงู ทีส่�าคัญคอืมคีนรุ่นใหม่
ทีม่ไีอเดยีและพลงัทีเ่ข้มแขง็ เหล่าน้ีเป็นพ้ืนฐานทีด่ี 

ต่อเนือ่ง ผ่านความร่วมมือกบัหน่วยงานพนัธมติร
ทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ท่ีมุ ่งเน้นสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง ภายใต้

แนวคดิ ‘Impactful Locals, National Boost: 
ชมุชนแกร่ง ไทยแกร่ง’

นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมความ
ก้าวหน้าของ SE Alumni ในจังหวัดเชียงใหม่ 
‘Buddy HomeCare’ (บัด๊ดี ้ โฮมแคร์) หนึง่ใน 
SE Alumni ของโครงการ BC4C รุน่ที ่11 ซึง่เป็น
กจิการเพือ่สงัคมทีใ่ห้โอกาสเยาวชนกลุม่ชาตพินัธุ์
ได้รบัการอบรมเป็นผูด้แูลผู้สงูวยั หรอื Caregiver 
ผ่านการอบรมหลกัสตูรผูดู้แลผูส้งูอายุ 420 ช่ัวโมง  
ซึง่กจิการดงักล่าว สร้างอาชีพและรายได้ให้เยาวชน 
กลุม่ชาตพินัธุ ์พร้อมส่งเสรมิสุขภาวะทีด่ใีห้ผูส้งูอายุ 
ในพื้นที่เชียงใหม่ ปัจจุบันได้พัฒนา Caregiver  
ไปแล้ว 177 ราย ขณะทีผู่ส้งูวยัทีม่ภีาวะพึง่พงิได้รบั
การดูแลสขุภาพเป็นจ�านวน 4,048 ราย

โครงการฯ ยังใช้โอกาสในการไปเยือนพื้นที่
ภาคเหนอืในการพบปะ แลกเปลีย่นข้อมลู รวมทัง้ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ SE Alumni ในเขต
พื้นที่ภาคเหนือจ�านวนกว่า 10 ราย ด้วยความ 
เช่ือมัน่ว่า การมเีครอืข่าย SE ทีเ่ข้มแขง็จะช่วยท�าให้ 
SE ในพืน้ทีม่ทีีป่รกึษาทีด่ ีมกีารส่งเสรมิเก้ือกลูกนั  
และมโีอกาสต่อยอดความร่วมมอืทางธรุกจิระหว่างกนั 
ในอนาคต

ที่จะช่วยให้ SE สามารถด�าเนินกิจการให้เติบโต 
พร้อมกบัช่วยลดปัญหาทางสงัคม เช่น ลดความ
เหลือ่มล�า้ ส่งเสริมอาชพีและการศกึษา งานฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ตลอดจนขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจชมุชน โดยหลงัจากเชยีงใหม่แล้ว เราจะไป 
พบกับ SE ที่จังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพฯ 
เป็นพ้ืนทีต่่อไป 

ส�าหรับ BC4C ปีที ่13 นี ้บ้านปยูงัคงเดนิหน้า
ผลักดันศักยภาพผู้ประกอบการ SE ไทยอย่าง 

นายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อ�านวยการสถาบัน 
ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลก�าไรภายใต้
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชปูถมัภ์ กล่าวเสรมิว่า “ตลอดระยะเวลาทีเ่รา
ได้ร่วมท�าโครงการ BC4C กับบ้านปู เราได้เห็น 
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีต่่างๆ ภายใต้ 
การขับเคลื่อนอย่างแข็งขันของ SE ในท้องถิ่น 
อย่างในพืน้ทีภ่าคเหนอื ‘Hmong Cyber’ ได้ช่วย
กระตุน้เศรษฐกจิผ่านการท่องเทีย่วชุมชน ยกระดบั
คณุภาพชวีติของเยาวชนชาวเขาและกลุม่ชาตพินัธุ์ 
โดยที่เยาวชนเหล่านี้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม
การเรยีนรูแ้ละต่อยอดเป็นอาชีพเสรมิสร้างรายได้ 
ให้กับครอบครัว ในขณะที่ ‘Craft de Quarr’  
กช่็วยท�าให้สนิค้าท่ีมาจากภูมปัิญญาของคนในท้องถิน่  
ตลอดจนงานศิลปะพ้ืนเมอืงได้รับการสบืทอดและ
เข้าถึงตลาดในวงกว้างมากขึน้”

นางสาว อรปรี ยา  สะโน  เยาวชน 
ชาวปกาเกอะญอ อาย ุ18 ปี หนึง่ใน Caregiver ของ 
กิจการเพื่อสังคม “บั๊ดดี้ โฮมแคร์” กล่าวว่า  

“ตนใฝ่ฝันอยากเป็น ‘พยาบาล’ มาโดยตลอด และเคย 
สามารถสอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ แต่ด้วย 
ข้อจ�ากดัด้านทนุทรพัย์ของครอบครวัจงึท�าให้ต้อง
หยุดความฝันไว้ก่อน และมองหางานเพื่อใช้ชีวิต
ต่อไปให้ได้แทน โดยในช่วงเริม่ต้นได้เข้ามาท�างาน
ดแูลสงูอายใุนกรุงเทพฯ ต่อมาทราบข่าวว่า บัด๊ดี้ 
โฮมแคร์ มจีดัอบรมหลกัสตูรดูแลผูสู้งอายเุบ้ืองต้น 
พร้อมกับมอบทนุศึกษาในหลกัสตูรผูด้แูลผู้สงูอายุ 
จงึตดัสนิใจมาสมคัรเข้าร่วมโครงการ 

ทีผ่่านมา ตนได้ท�าหน้าทีเ่ป็น Caregiver ให้
บริการดูแลผู้สูงอายุประจ�าในบ้านเป็นเวลากว่า 
7 เดอืนแล้ว ซึง่ท�าให้ตนได้เรยีนรูผ่้านการปฏิบัติ
งานจริงในการดแูลผูป่้วย เช่น การวดัไข้ วัดความ 
ดัน เช็ดและพลิกตัว รวมไปถึง การฟีดอาหาร 
ให้ผูป่้วยทางสายยาง และทกัษะอืน่ๆ ทีต้่องอาศยั 
ความเช่ียวชาญ ท่ีจะสามารถน�าตดิตวัไปเป็นอาชพี
ได้ โดยปัจจบุนัตนมเีงนิส่งให้ทีบ้่าน และสามารถ
เกบ็สะสมได้ ซึง่มเีป้าหมายว่าจะน�าเงนิรายได้จาก
อาชีพนีไ้ปสานฝันเพือ่เรียนต่อพยาบาลในอนาคต”

สนุติย์ เชรษฐา รฐัพล สคุนัธี อรปรยีา สะโน

ของบางจากฯ และซูมิโตโมมีเป้าหมายที่จะสร้าง
มูลค่าร่วมกนั ควบคู่กบัการไปสูเ่ป้าหมายทีท้่าทาย
ด้านความยัง่ยนื

บางจากฯ ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ 
Sustainable Aviation Fuel (SAF) ในประเทศไทย 
ได้ประกาศแผนด�าเนนิการผลติเมือ่เดอืนกนัยายน 
2565 ด้วยการก่อสร้างหน่วยผลติ SAF จากน�า้มนั
ปรุงอาหารใช้แล้วทีโ่รงกลัน่น�า้มนับางจาก พระโขนง  
กรงุเทพฯ ด้วยก�าลงัการผลติเบือ้งต้น 1,000,000 ลติร 
ต่อวัน ซ่ึงการริเริ่มผลิต SAF สอดคล้องกับ 
เป้าหมายของกลุม่บรษิทับางจากในการบรรลคุวาม
เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 และการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ภายในปี 2593 
และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ Fly Net Zero ของ

ท่ีทันสมัยจากบริษทัผูใ้ห้บรกิารด้านเทคโนโลยช้ัีนน�า 
ระดบัโลก

ใน พ.ศ. 2564 IATA ได้ประกาศพนัธสญัญา 
“Fly Net Zero” เป็นการตั้งเป้าหมายร่วมกัน
ของสายการบินท่ัวโลกในการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกเป็นศนูย์ภายใน พ.ศ. 2593 แสดงถงึ
ความตั้งใจของอุตสาหกรรมการบินที่มีความเป็น
เอกภาพในการปฏิบตัเิพือ่บรรลเุป้าหมายด้านสภาพ
ภมูอิากาศตามข้อตกลงปารสี (Paris Agreement) 
การบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้ จ�าเป็นต้องมีการ
ด�าเนินการร่วมกนัจากภาคส่วนต่างๆ โดยม ี SAF 
เป็นองค์ประกอบส�าคญั โดยจะช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ
ร้อยละ 80 เทียบกบัการบินด้วยเช้ือเพลิงการบนิ 
ทีใ่ช้กนัอยูใ่นปัจจุบนั

ถริพทุธ์ิ คานทอง

ทัง้น้ี ในปี 2566 ทีผ่่านมา มเีกษตรกรต้นแบบ
ท่ีน�าองค์ความรู ้ และเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอนิทรย์ี
ตามค่าวเิคราะห์ดนิมาทดลองใช้ในแปลง จ�านวน  
36 แปลง จากการวดัผลพบว่า แปลงต้นแบบดงักล่าว 
มีผลผลิตเพิ่มขึ้น และดินมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
โดยแปลงของเกษตรกรต้นแบบอ�าเภอตาลสุม 
จ.อบุลราชธาน ี ทีเ่ป็นต้นแบบได้ด�าเนนิการตรวจ
วิเคราะห์ดนิก่อนการเพาะปลกู และใส่ปุ๋ยอนิทรย์ี
ตามค่าวเิคราะห์ดนิ ในพืน้ท่ี 1 ไร่ มนี�า้หนกัต่อต้น
เฉลีย่จากเดมิ 2.2 กิโลกรมั/ต้น เพิม่ขึน้เป็น 3.84  
กโิลกรมั/ต้น คิดเป็นร้อยละ 74.55 มจี�านวนหวัต่อต้น 
เฉลีย่จากเดมิ 13.2 หวั/ต้น เพิม่ข้ึนเป็น 15 หัว/ต้น  
คดิเป็นร้อยละ 13.64 ผลผลติต่อไร่เฉลีย่จากเดิม 
4.6 ตัน/ไร่ เพ่ิมขึน้เป็น 7.2 ตนั/ไร่ คดิเป็นร้อยละ 
56.52 และมเีปอร์เซ็นต์แป้งเฉล่ียเพิม่ขึน้จากเดมิ
ร้อยละ 26 เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 27

ในฐานะผู้รับซื้อมันส�าปะหลังโดยตรงจาก
เกษตรกร การยกระดับศักยภาพและคุณภาพ
ชวีติเกษตรกรมนัส�าปะหลงั จงึถอืเป็นเจตนารมณ์
ท่ี UBE มุ่งม่ันด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง โดยได้
ด�าเนนิการผ่านโครงการอบุลโมเดลพลสั ทีส่ามารถ
วางรากฐานท่ีแขง็แกร่ง และสร้างเกษตรกรต้นแบบ
มนัส�าปะหลงัอนิทรีย์ในจังหวดัอบุลราชธานีได้ตาม
เป้าหมาย และพฒันาต่อยอดสู ่ “โครงการอสีาน

ได้แก่ เครือ่งก�าจดัวชัพชื สารชวีภณัฑ์แช่ท่อน
พันธุ ์ PGPR3 เพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบ 
ทีส่ามารถน�าแนวคดิ เทคโนโลย ีนวัตกรรมขยายผล 
สู่เพ่ือนเกษตรกรชาวไร่มันส�าปะหลังอินทรีย์ 
ที่สามารถน�าวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
มีคุณค่า และตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดท่ัวโลก

“บ้านปจูดักจิกรรม BC4C โรดโชว์ในครัง้นี ้ เพราะเราอยากไปค้นหา
คนรุน่ใหม่ถึงพืน้ท่ี คนท่ีมีแพสชนัอยากสร้างการเปลีย่นแปลงให้กบัชมุชน 
ของตัวเองเพ่ือชวนมาร่วมโครงการกบัเรา”



ปีที่ 427 วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567   15พลังงาน/สิง่แวดล้อม

‘กรมทะเล’ รบัมอืปัญหาปะการงัฟอกขาว 
หลังโลกประสบอากาศ “ภาวะโลกเดอืด” 

ป่ินสักก์ สรุสัวดี

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกของเรา 
ได้ก้าวเข้าสู่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีเ่ป็น
อนัตรายต่อมนษุย์และสิง่มชีวีติทกุชนดิทัว่โลก ต่าง
ต้องเผชญิหน้ากบัการแปรปรวนของสภาพอากาศ
แบบสุดข้ัวท่ีเรยีกว่า “ภาวะโลกเดอืด” ซึง่เป็นการ
เปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้อย่างรวดเรว็และสร้างความ
เสยีหายให้กับสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะระบบนเิวศ
ทางทะเล คอืสิง่ทีร่ะบบนเิวศทางทะเลก�าลังเผชญิ
กบัผลกระทบหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นหญ้าทะเล 
เกิดความเส่ือมโทรม อุณหภูมิน�้าทะเลสูงขึ้น 
ผดิปกติ และการเกดิสถานการณ์ปะการงัฟอกขาว 
ทีม่กัจะเกิดข้ึนในช่วงนี ้ นบัว่าเป็นสญัญาณเตอืน
ของวิกฤตทะเลเดอืด 

จากปัญหาทีเ่กิดขึน้ จงึได้หารอืกบันายจตพุร 
บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม เพือ่เร่งหาแนวทางการขบัเคลือ่น
การด�าเนินงานในการจัดการ และแก้ไขปัญหา 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พร้อมขบัเคล่ือน
ประเทศไทยสูเ่ป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
สทุธเิป็นศนูย์ตามทีไ่ด้ประกาศไว้ พร้อมทัง้มอบหมาย 
ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  

เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ปะการัง
ฟอกขาวที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนนี้ อันเป็น
ทรพัยากรส�าคญัของระบบนิเวศทางทะเล 

นอกจากนี ้ การประชาสมัพนัธ์สร้างการรบัรู้
และเข้าใจเกีย่วกบัภาวะโลกเดอืดให้กับประชาชน 
นับเป็นเรื่องที่ส�าคัญ ควรมีการจัดเวทีประชุม 
ให้ทกุคนได้เรียนรู้เกีย่วกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
จากวิกฤตโลกเดือด การปล่อยของเสยี และการ 
ทิ้งขยะลงในทะเล รวมถึงดึงภาคส่วนต่างๆ  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ 
เครือข่ายอนรัุกษ์ เข้ามามบีทบาทในการปกป้อง ดแูล  
รักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อร่วมมือกันแก้ไข 
ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดข้ึน โดยเร่ิมต้นจากการ 

ปรบัเปลีย่นเรือ่งใกล้ตวัให้เป็นเรือ่งทีเ่ราทกุคนต้อง 
มีส ่วนรับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ 
รูปแบบการใช้ชีวิตชีวิตประจ�าวันให้เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม รวมถงึปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเพือ่ลดการ 
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และตัง้รบั ปรบัตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดทั้งร่วมกัน 
จัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง น�าไปสูก่ารเปลีย่นโลกเพือ่ 
“ลดโลกเดอืด” ต่อไป

ด้าน นายป่ินสกัก์ สรุสัวด ีอธบิดีกรมทรพัยากร

หรือ NOAA เผยถึงภาวะ “ปะการังฟอกขาว 
ครัง้ใหญ่” รอบที ่ 4 ท่ามกลางการเปลีย่นแปลง
สภาวะภมูอิากาศของโลก ส่งผลให้อณุหภมูขิองน�า้
ในมหาสมทุรเพิม่สงูขึน้เป็นประวติัการณ์และส่งผล
ต่อแนวปะการงัท่ัวโลก อย่างไรกต็าม กรมฯ ไม่ได้
นิง่นอนใจ ได้ด�าเนนิการเตรยีมพร้อมรบัมอืร่วมกบั
เครอืข่ายอนรุกัษ์ปะการัง รวมถงึก�าหนดแนวทาง
การแก้ไขปัญหาปะการังฟอกขาว โดยมีระบบ
ติดตาม เฝ้าระวัง การตรวจวัดอุณหภูมิใต้ทะเล  
หากพบน�า้ทะเลสงูขึน้ผดิปกต ิกรมฯ จะด�าเนนิการ 
ตามกฎ ระเบยีบ และข้อบงัคบัทีก่�าหนด โดยการ
ลดกจิกรรมทีท่�าให้เกดิปัญหาต่อปะการงั รวมถงึ
ลดภัยคุกคามต่างๆ ที่ท�าให้ปะการังเครียด เช่น 
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล กิจกรรมด�าน�้า 
ดปูะการงั และการปล่อยน�า้เสยีลงในทะเล เป็นต้น 

โดยกรมฯ ได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายชุมชน
ชายฝั่งเข้ามามีบทบาทส�าคัญในการเฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เมื่อพบจุด
ปะการังฟอกขาวทีร่นุแรง หรือ มแีนวโน้มทีก่�าลงั
จะตาย ให้รบีแจ้งเบาะแสไปยงัส�านกังานภายใน
พื้นที่สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล หรือโทรไปที่เบอร์ 
1362 สายด่วนพทิกัษ์ป่าและรกัษาทะเล ตลอด 
24 ชั่วโมง เพื่อที่กรมฯ จะด�าเนินการประเมิน

ทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะหน่วยงาน 
รบัผดิชอบในการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเล และ 
สตัว์ทะเลหายาก ได้ตดิตามสถานการณ์โลกเดอืด 
อย่างใกล้ชดิ พร้อมก�าชบัให้หน่วยงานในพืน้ท่ีเตรยีม 
ความพร้อมในการรับมือและด�าเนินการวางแผน
เฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาว ซึ่งมักจะ
เกดิขึน้ในฤดูร้อนช่วงเดือนเมษายน ถงึพฤษภาคม 
โดยในปีนีไ้ด้คาดการณ์ว่าจะเกดิปะการงัฟอกขาว 
เป็นวิกฤตโลก ส่งผลกระทบด้านการเจริญ 
เติบโตของปะการัง ซ่ึงปกติกว่าปะการังจะกลับ
คนืมาสภาพเดิมได้นัน้ ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 
5-10 ปีขึน้ไป 

ทัง้น้ี ภายใน 10 ปีได้เกดิสถานการณ์ปะการงั
ฟอกขาวรายใหญ่ 2 คร้ัง ท�าให้ปะการังเติบโต
ไม่ทนั ส่งผลกระทบต่อสิง่มชีวีติในทะเล และความ
สมบรูณ์ของระบบนเิวศทางทะเล จากรายงานของ 
องค์การบริหารมหาสมทุรและชัน้บรรยากาศแห่งชาติ  

กรมอุทยานฯ ค้นพบผึง้หลวงหมิาลัย
ชีส้�าคัญต่อความหลากหลายทางชวีภาพ

กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยค้นพบผึ้งหลวง
หิมาลัยเป็นครั้งเเรกในประเทศไทย (New  
record) ช้ีมคีวามส�าคญัต่อภาพรวมของความ
หลากหลายทางชีวภาพ

นายทรงเกยีรต ิตาตะยานนท์ รองอธบิดกีรม
อุทยานแห่งชาต ิ สัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื เปิดเผยว่า  
ผึง้หลวงหิมาลัย หรอื ApislaboriosaSmith, 1871 
ทีพ่บในครัง้น้ี อยูใ่นบรเิวณหน้าผาสงูของอทุยาน
แห่งชาตดิอยผ้าห่มปก อ�าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่ 
ได้มีการพบเจอตัง้แต่ปี พ.ศ. 2565 แต่ตลอดระยะ
เวลาทีผ่่านมา อยูใ่นช่วงเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือให้ได้ข้อมลูทีแ่น่ชัดของตวัผึง้หลวงหิมาลยั ซึง่

เป็นคอนเด่ียว ลกัษณะทีแ่ตกต่างทีส่�าคญัของผึง้หลวง 
หิมาลัย ได้แก่ ปล้องท้องที่มักมีสีด�าสนิท และ
ขนรอบบรเิวณปล้องอกทีม่สีเีหลอืงทอง ผึง้หลวง
หมิาลัยสามารถพบในบริเวณภเูขาสูงต้ังแต่ <1,000 
-4,500+ เมตรจากระดับน�้าทะเลและในพื้นที่ 
มอีากาศเยน็ (< 25°C) และยังเป็นแมลงผสมเกสร
ทีส่�าคญัและจ�าเพาะต่อสงัคมพชืในระบบนิเวศทีสู่ง 

นอกจากนี ้เป็นทีท่ราบกันดีในวงการผูเ้ลีย้งผึง้ 
และศึกษาผึ้งทั่วโลกว่า น�้าผึ้งที่ได้จากผ้ึงหลวง
หมิาลยัในประเทศอนิเดยีและเนปาล มคีณุสมบตัิ
ทางกายภาพและเคมีที่แตกต่างจากน�้าผึ้งจาก 
ผึง้หลวงทัว่ไปและผึง้ชนดิอืน่ๆ ในธรรมชาติ และเป็น 
ทีต้่องการอย่างสงูในตลาด อย่างไรกต็าม ข้อมลู
เหล่านี้จ�าเป็นที่ต้องได้รับการศึกษาเพิ่มจาก 
ผึง้หลวงหมิาลยัทีพ่บในประเทศไทยต่อไป 

“การค้นพบในคร้ังนี้ เป็นตัวชี้วัดท่ีมีความ 
ส� า คัญต ่อภาพรวมของความหลากหลาย  

EA จบัมอื BAFS ลุยใช้น�า้มันเชือ้เพลงิอากาศยาน
ปักหมุดลดการปล่อย CO2 สู่ Net Zero ในปี 2573

บมจ.พลังงานบรสุิทธิ ์(EA) รกัษ์โลก ผนกึ
ก�าลัง บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ 
(BAFS) ศึกษาแผนร่วมทุนตั้งบริษัทใหม่
ประกอบธรุกจิผลติน�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยาน
ยัง่ยืน Sustainable Aviation Fuel (SAF) 
ส่งเสริมเป้าหมายอุตสาหกรรมการบินก้าวสู่ 
Net Zero ภายในปี 2573 

นายสมโภชน์ อาหนุยั ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บริษทั พลังงานบริสทุธิ ์จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ EA เปิดเผยว่า EA มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยนื ทีใ่ช้นวตักรรมของคนไทยเพือ่เพิม่
ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ การลงทนุ
ต่อยอดในธุรกิจน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
แบบยัง่ยนื (Sustainable Aviation Fuel หรอื  
SAF) ซึง่เป็นเช้ือเพลงิชีวภาพใช้ส�าหรบัเครือ่งบนิ 
ในครั้งนี้  สามารถช่วยลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก สนบัสนนุให้ประเทศไทยไปสู่ 
Carbon Neutral ตามค�าม่ันสญัญาท่ีได้ให้ไว้กบั
ประชาคมโลกใน COP26 ว่าด้วยการแก้ปัญหา
การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศโลก

การลงนามความร่วมมือกันของ EA และ 
บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื BAFS ในครัง้นีน้ัน้ เป็นการรวม
จุดแข็งของสององค์กรของไทยที่จะควบรวม
องค์ความรู ้ประสบการณ์ และเทคโนโลย ีเพือ่
สร้างศกัยภาพในการแข่งขนัในธรุกจิผลติ น�า้มนั
เช้ือเพลงิอากาศยานแบบย่ังยืน (Sustainable 
Aviation Fuel: SAF) ธรุกจิจดัเกบ็และบรหิาร
จดัการน�า้มนั SAF รวมทัง้ธรุกจิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
เพิม่เตมิในอนาคต ทัง้ในประเทศไทยเอง และ
ในอาเซยีน

สะดวกในการเข้าถึงของทุกบริษัทน�้ามัน เพื่อ 
ส่งเสรมิให้ตลาดการค้าน�า้มนัเชือ้เพลงิอากาศยาน 
แบบย่ังยืนเป็นไปอย่างเสรี สนับสนุนผู้ผลิต
น�้ามันอากาศยานทุกราย พร้อมขับเคลื่อน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตน�้ามัน
อากาศยานแบบยัง่ยืนของภมิูภาค

ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์การตรวจสอบ
คุณภาพน�้ามันอากาศยานของบาฟส์ ท�าให้
สายการบนิจากท่ัวทกุมมุโลกมัน่ใจได้ว่า น�า้มนั
ที่ บาฟส์ ให้บริการเป็นน�้ามันอากาศยาน 
ทีม่คีณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล นอกจากน้ี  
บคุลากรของบาฟส์ ได้ผ่านการรบัรองจากองค์กร  
ISCC จึงมีความพร้อมส�าหรับบทบาทหน้าที่ 
ในการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ SAF 
ให้ตรงตามมาตรฐานสากล ทั้งการตรวจสอบ
ความสอดคล้องด้านความย่ังยืนของวัตถุดิบ 
ที่ใช้ในการผลิต และปริมาณคาร์บอนท่ีลดลง
ตามกรอบมาตรฐานด้านความยัง่ยนื

การลงนามความร่วมมือระหว่าง EA 
และ BAFS  เป็นก้าวส�าคัญในการยกระดับ
อุตสาหกรรมการบินที่ ไร ้มลพิษ ช ่วยลด
ปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใน
อตุสาหกรรมการบิน และส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
ซึง่เป็นอตุสาหกรรมทีส่ร้างรายได้ให้กบัประเทศ 
เเละเป็นเเรงผลักดันขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จ 
ในธรุกจิของประเทศให้เตบิโตบนหลกั Sustainability  
Business ตลอดจนท�าให้ประเทศไทยก้าวสู ่
เป้าหมาย Net Zero ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  
สร้างสมดลุทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกจิ และสงัคม 
ของประเทศไทยให้แขง็เเกร่ง

ม.ล.ณฐัสทิธ์ิ ดศิกลุ กรรมการผูอ้�านวยการ
ใหญ่ บริษัท เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) (บาฟส์) เปิดเผยว่า บาฟส์ ในฐานะผู้ให้
บริการน�้ามันเช้ือเพลิงอากาศยานแบบครบวงจร
ตามมาตรฐานสากล ให้ความส�าคญักับการด�าเนนิ
ธรุกจิควบคูไ่ปกบัการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
ส�าหรบัความร่วมมอืในครัง้นี ้เป็นการน�าองค์ความรู้ 
และประสบการณ์กว่า 40 ปี ในการบริหารจดัการ 
และให้บรกิารเตมิน�า้มนัเช้ือเพลงิอากาศยาน จบัมือ 
กับ EA ผู้น�าธุรกิจพลังงานสะอาด เพื่อผลักดัน  
SAF ให้เป็นกลไกส�าคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ 
การใช้พลงังานยัง่ยนืในอตุสาหกรรมการบนิ โดย 
ร่วมมอืกัน เพือ่ศกึษาโอกาสในการสร้างสถานบีรกิาร 
ผสมน�้ามันอากาศยานยั่งยืน (SAF Blending 
Facility) แบบ Open-Access  เพ่ือรองรบั SAF 
ทีผ่ลติมาจากวตัถดุบิทางชวีภาพและวตัถดุบิอ่ืนๆ 

โดยค�านึงถึงความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์ 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงความ

ผ้ึงหลวงหิมาลัยเป็นผึ้งหลวงอีกชนิด นอกเหนือ
จากผึง้หลวงท่ัวไป หรอื Apis dorsataFabricius, 
1793 ที่เราสามารถพบเห็นได้ในทุกภูมิภาค 
ของประเทศไทย โดยมีการสร้างรังที่ขนาดใหญ่ 

ทางชีวภาพและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่สูง
ภายในประเทศไทย ที่ก�าลังถูกรุกรานจากการ
ท�าลายแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของผึง้ชนดิต่างๆ และผลก
ระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ (cli-
mate change) แต่กย็งัสามารถพบผึง้หลวงหมิาลยั 
ในประเทศไทยได้ ทั้งน้ี ผ้ึงหลวงหิมาลัยท่ีพบ 
ยังเป็นผึ้งให้น�้าหวานในสกุล Apis ชนิดที่ 5  
ของประเทศไทย จากเดิมทีมี่รายงานอยูเ่พียง 4 ชนดิ  
คอื ผึง้หลวง (Apis dorsata) ผ้ึงมิม้ (Apis florea) 
ผึ้งม้าน (Apis andreniformis) และผึ้งโพรง 
(Apiscerana) ซึง่ไม่รวมผึง้พันธุ ์(Apismellifera) 
ทีเ่ป็นผึง้สายพนัธ์ุต่างถิน่” นายทรงเกยีรต ิกล่าว

และพิจารณาในการตัดสินใจย้ายปะการังไปไว้
ในที่ปลอดภัยบริเวณพื้นที่ทะเลที่มีอุณหภูมิเย็น 
เพือ่ปะการงัจะฟ้ืนตวักลบัมาสมบรูณ์เหมอืนเดมิ
อกีครัง้

นอกจากนี ้ยังพบอกีว่าภาวะโลกเดือดยังสร้าง 
ความเสียหายต่อหญ้าทะเล ท�าให้หญ้าทะเล 
เกิดความเสื่อมโทรมและตายในท่ีสุด โดยปกติ 
หญ้าทะเลทีต่ายใบจะร่วงแล้วงอกขึน้มาใหม่ แต่ในปีนี ้
นบัเป็นปีแรกทีส่ถานการณ์โลกเดอืดท�าให้เหง้าของ
หญ้าทะเลเกดิการเน่าเป่ือย เนือ่งจากดนิมคีวาม
ร้อนสงูกว่าปกต ิ ซ่ึงเกดิจากอณุหภมูขิองน�า้ทะเล

อาหารของพวกมัน 
อย่างไรกต็าม กรมฯ ได้ด�าเนินการปฏบัิตติาม

มาตรการในการแก้ปัญหาหญ้าทะเลเสื่อมโทรม 
เพื่อเร่งฟื้นฟูสภาพแหล่งหญ้าทะเลให้กลับมา
สมบูรณ์ดังเดิม และอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญท่ีได้รับ
ผลกระทบจากภาวะโลกเดอืด นัน่กค็อื การขาด
ความสมดลุเพศของเต่าทะเล เนือ่งจากอุณหภูมิ
เป็นตวัก�าหนดเพศของเต่าทะเล ในอดตีสามารถ
รักษาสมดุลให้มีเพศผู้และเพศเมียอย่างละครึ่ง 
ปรากฏว่าอณุหภูมทิีส่งูขึน้จากภาวะโลกเดอืดท�าให้
เต่าเพศเมยีเยอะขึน้ เพศผูก้ล็ดลง ในส่วนปัญหา 
ทีพ่บเจอเพศผูล้ดน้อยลงไม่มกีารผสมพนัธุ ์ ท�าให้
เกดิเป็นไข่ลมและเน่าเสียได้ 

สดุท้ายนี ้ผลกระทบทีเ่กดิจากภาวะโลกเดอืด
ทีล่กุลามไปทัว่โลก ส่งผลท�าให้ทรพัยากรทางทะเล 
และชายฝ่ังเกิดความวุน่วายกลายเป็นทะเลเดือด 
สร้างความเสียหายแก่พี่น้องชุมชนชายฝั่ง ซึ่ง
ประเดน็ดังกล่าวยงัคงต้องจบัตามองและให้ความ
ส�าคัญอย่างใกล้ชิด เพราะเร่ืองน้ีไม่ใช่เรื่องเล่นๆ 
มนัเกดิขึน้จรงิ ถ้าหากเราไม่ช่วยกนั เรากอ็าจจะ 
ไม่มีทรัพยากรทางทะเลที่สวยงามหลงเหลือให ้
ลกูหลานได้เห็น ฉะนัน้ ความร่วมมอืคอืสิง่ส�าคญั มา 
ร่วมกนัปกป้องทรพัยากรทางทะเลไม่ให้เสยีสมดลุ
จากภาวะโลกเดือด เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้และ
เข้าใจในสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัทรพัยากรธรรมชาต ิ และ
ช่วยกนักอบกูโ้ลกใบนีใ้ห้กลบัมาเหมอืนเดมิอกีคร้ัง 
“ดร.ป่ินสกัก์ กล่าวทิง้ท้าย”

พชัรวาท วงษ์สุวรรณ 

ทีส่งูขึน้ จงึส่งผลท�าให้หญ้าทะเลเกดิการอดืแห้ง
นาน แต่ส่วนหนึง่กเ็กดิจากระดบัน�า้ทะเลต�า่กว่า
ปกต ิ 30-50 เซนตเิมตร ท�าให้หญ้าทะเลอดืแห้ง
นานกว่าปกตมิากกว่าหนึง่ช่ัวโมง ทัง้นี ้กรมฯ ได้ส่ง 
ทมีนกัวิชาการ ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญจากหลายหน่วยงาน  
และสถาบันการศึกษา ด�าเนินการค้นคว้าและ 
วิจัยหาสาเหตุการตายของหญ้าทะเล ปรากฏว่า 
ภาวะโลกเดอืดเป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีท่�าให้หญ้าทะเล 
เสือ่มโทรมลง และหญ้าทะเลทีห่ายไปยงัส่งผลกระทบ 
ต่อพะยูน และเต่าทะเล เพราะหญ้าทะเลคือ 

“การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกเดือด
ให้กับประชาชนนับเป็นเรื่องที่ส�าคัญ ควรมีการจัดเวทีประชุมให้ทุกคน 
ได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนจากวกิฤตโลกเดอืด การปล่อยของเสยี  
และการทิง้ขยะลงในทะเล”

“ทัง้นี ้ผึง้หลวงหิมาลัยท่ีพบยงัเป็นผึง้ให้น�า้หวานในสกุล Apis ชนดิที ่
5 ของประเทศไทย จากเดมิท่ีมีรายงานอยูเ่พยีง 4 ชนิด คอื ผึง้หลวง 
(Apis dorsata) ผึง้ม้ิม (Apis florea) ผึง้ม้าน (Apis andreniformis) 
และผ้ึงโพรง (Apiscerana) ซ่ึงไม่รวมผึง้พันธุ ์(Apismellifera) ท่ีเป็น
ผึง้สายพนัธุต่์างถ่ิน”
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กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) 
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์
และดูแลป่าชายเลนไทยอย่างย่ังยืนร่วมกับ
มูลนิธิโลกสีเขียว และองค์กรเพื่อการเรียนรู้
ด้านสิง่แวดล้อม (EEC Thailand) จัดกจิกรรม
ค่ายรกัษ์ป่าชายเลนภายใต้โครงการ Dow & 
Thailand Mangrove Alliance เพือ่ปลูก 
จติส�านึกและส่งเสริมให้เยาวชนมคีวามเข้าใจ
เก่ียวกับระบบนิเวศป่าชายเลน ประโยชน ์
ของป่า ตลอดจนตระหนกัถงึผลกระทบและวธิี
ช่วยลดปัญหาโลกร้อนและขยะทะเล 

ส�าหรับกิจกรรมในค่ายรักษ์ป่าชายเลน 
ประกอบด ้ วยการพัฒนากระบวนการ 
เรยีนรู ้การคดิ และการฝึกฝนทัง้จากภาคทฤษฎ ี
ในห้องเรยีนและการลงมอืปฏบิตัใินฐานกจิกรรม 
เกีย่วกบัป่าชายเลนและขยะทะเล รวมไปถงึการ 

Dow ร่วมพนัธมติรสนบัสนุนสร้างนกัอนุรกัษ์รุน่เยาว์
ต้านโลกร้อน/ลดขยะทะเลผ่าน ‘ค่ายเยาวชนรกัษ์ป่าชายเลน’

ทีใ่ส่ใจการรกัษาสิง่แวดล้อม ท้ังในโรงเรยีนเดียวกนั 
และระหว่างโรงเรียน เกิดเป็นเครือข่ายเยาวชน
เพือ่ขับเคลือ่นการอนรุกัษ์ป่าชายเลนในพืน้ทีต่่อไป

นายณฐัพงศ์ จริวฒันาวรกุล ผูจ้ดัการแผนก
กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท 
ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า Dow มุ่งมั่นที่จะ
บรรเทาสภาวะโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเล
ด้วยการสร้างการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในการ
อนุรักษ์ป่าชายเลนซึ่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอน
ได้มากกว่าป่าชนิดอื่น เราภูมิใจที่เยาวชนต่ืนตัว
และให้ความสนใจด้านสิง่แวดล้อม พร้อมอทุศิตน 
เป็นหนึ่งในแกนน�าที่จะมีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤต 
ดงักล่าว เราหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการพฒันาและสร้าง 
เสรมิศกัยภาพให้แก่เยาวชนในพืน้ที ่จะท�าให้พวกเขา 

เป็นเครือข ่ายเยาวชนที่จะเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการผลักดันการปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนและ
สิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม ทัง้ในระดบัชมุชน 
ประเทศ หรอืระดบันานาชาตต่ิอไป

ดร.บรพิตัร ศริอิรณุรตัน์ ประธานมลูนธิิโลก 
สเีขยีว กล่าวว่า เรามุง่มัน่ทีจ่ะคดิค้นและพฒันาสร้าง 
กระบวนการเรียนรู้กบัชุมชนผ่านประสบการณ์จริง 
และเชือ่มโยงความสมัพนัธ์ระหว่างคนกบัธรรมชาติ
เข้าด้วยกัน เพื่อหวังจะสร้างส่ิงแวดล้อมที่ยั่งยืน  
และท้ายสดุสามารถสร้างสงัคมทีแ่ขง็แกร่งสบืต่อไป 
ในอนาคต กิจกรรมน้ีจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ 
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นเรื่อง 
น่าสนกุและน่าค้นหา ช่วยเชือ่มต่อเดก็ๆ กบัธรรมชาต ิ
อกีครัง้ เพือ่สร้าง Generation Restoration ทีจ่ะ
เป็นแรงขับเคลื่อนในการสนับสนุนทศวรรษแห่ง
การฟื้นฟูระบบนิเวศตามเป้าหมายขององค์การ
สหประชาติ

นายอเล็กซานเดอร์ ไซมอน เรนเดลล ์ 
ประธานกรรมการบริหารศูนย์สิง่แวดล้อมศึกษา ออีซีี  
ประธานมลูนธิโิลกสเีขยีว กล่าวว่า EEC Thailand 
มเีป้าหมายในการสร้างความตระหนกั ความเข้าใจ  
และจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้าง

ประสบการณ์จากลงมอืปฏบัิต ิโดยใช้ธรรมชาติ
เป็นห้องเรียนให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาส 
เข้ามาสมัผสัด้วยตวัเอง และเรยีนรูว่้าเราจะสามารถ 
อนรุกัษ์ธรรมชาตอิย่างยัง่ยนืได้อย่างไร เรายนิดี
ทีไ่ด้ร่วมกบั Dow ขยายผลส่งเสริมให้คนรุน่ใหม่ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาต ิ
ในลกัษณะ Edutainment เน้นการให้ความรู้ 
ควบคูไ่ปกบัความบันเทงิในรปูแบบทีส่นกุสนาน 
เข้าใจง่าย เม่ือคนรกัธรรมชาตแิละมคีวามรูม้ากขึน้  
เขาก็จะท�าตวัเป็นประโยชน์กบัธรรมชาติ

ทัง้นี ้ ป่าชายเลนมส่ีวนช่วยในการแก้วกิฤต
สภาวะโลกร้อน และท�าหน้าทีเ่สมอืนตะแกรง
ธรรมชาติ คอยดักกรองมลพิษและขยะต่างๆ  
ไม่ให้ลงสูท่ะเล Dow จงึได้ด�าเนนิโครงการอนุรกัษ์ 
ป่าชายเลนในประเทศไทยมาอย่างต่อเน่ือง
นานกว่า 16 ปี และต่อมาได้ก่อตัง้ความร่วมมอื 
“ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย” หรือ 
Dow & Thailand Mangrove Alliance ซึง่
ในปัจจบุนัเป็นเครอืข่ายการอนรุกัษ์ป่าชายเลน

เถลงิศกัดิ ์เพ็ชรสวุรรณ

เต่าปูลู

 แวดวงส่ิงแวดล้อมช่วงนี้เราจะเห็น
ว่า กรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชืเอาจรงิ
เอาจงักบัผู้กระท�าผิดด้านส่ิงแวดล้อมอย่างทีผ่่านมา
อธิบดีกรมอุทยานฯ อรรถพล เจริญชันษา สั่งชุด 
พญาเสือล่านายทุนส่ังเต่าปลููส่งนอกหลังจับผูก้ระท�าผดิ 
ได้ที่อุทยานผาแดง เกรงลุกลามไปในพื้นที่ป่าอื่นๆ 
ล่าสดุพบหลกัฐานทัง้คนกลางและชาวต่างชาติคนสัง่ซือ้  
ท้ังยังได้ก�าชับส่ังการให้หัวหน้าหน่วยงานพื้นที่ 
ป่าอนรุกัษ์ทกุแห่ง เข้มงวดสอดส่องดูแลการล่าสตัว์ 
ในพืน้ท่ีโดยเฉพาะเต่าปลูู ซ่ึงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหายาก  
เพือ่ป้องกนัขบวนการลกัลอบจบัเต่าปลู ู โดยหากพบ
การกระท�าผิด ให้จบักุมด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่าง
เฉยีบขาดทกุราย ล่าสดุได้สัง่ชดุพญาเสือด�าเนนิการ
สืบสวนหาตัวกลุ่มนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังที่สั่งเต่าปูลู
ส่งนอก หลังจบักมุผู้กระท�าผิดได้ท่ีอุทยานแห่งชาติ
ผาแดง เกรงลกุลามไปในพืน้ทีป่่าอืน่ๆ เนือ่งจากพบ
หลกัฐานทัง้คนกลางและชาวต่างชาต ิซึง่เป็นคนสัง่ซือ้

 ไปต่อท่ีอุทยานฯ สิมลัิน ดกัซุม่วางแผน 
จับกุมคนแอบวางลอบดักจับสัตว ์น�้าตามที่ ได ้ 
รับแจ้งแล้ว คาดไหวตัวทันจึงเตรียมเข้าเก็บกู้งาน 
อรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช เปิดเผยว่า ตามทีเ่พจ Thon  
Thamrongnawasawat ซึง่โพสต์ข้อความระบวุ่าเกาะ 
ตาชยั เป็นเกาะท่ีเราพยายามเกบ็ไว้เพือ่รกัษาธรรมชาติ 
ในยคุทีโ่ลกก�าลงัย�า่แย่ การลกัลอบจบัสตัว์น�า้ในพืน้ท่ี
ไม่ควรเกดิขึน้โดยเดด็ขาด เพือ่นธรณ์ทีไ่ปด�าน�า้แถวนัน้  
กรณุาแจ้งมาว่าพบลอบ จงึได้ประสานอธิบดีกรมทะเล 
ในฐานะประธานคณะท่ีปรึกษาอุทยานทางทะเล
เรยีบร้อยแล้ว คงมกีารจัดการอย่างรวดเรว็

 ส� าห รับกรณีดั งกล ่ าว  อ ธิบด ี
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับรายงานจาก โดม  
จนัทร์สวุรรณ หวัหน้าอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะสมิิลนั 
ว่า ได้รบัข้อมลูและรปูภาพจากนักด�าน�า้ ซึง่ส่งข้อมูล 
และรูปภาพ ให้กับเพจของอาจารย์ธรณ์ฯ เช่นกัน  
ซ่ึงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู ่ เกาะสิมิลัน ได ้
มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีเข้าด�าเนินการ ใช้มดีกรดีท�าลาย 
ลอบดกัสตัว์น�า้ดงักล่าวในทนัท ีพร้อมท้ังได้วางแผน
ดักรอเพื่อจับกุมผู้กระท�าผิด  โดยมีความจ�าเป็น 

ท่ียงัไม่อาจกูล้อบดักสตัว์น�า้ท่ีมีผูล้กัลอบวางไว้ขึน้มา
ก่อนได้  เนือ่งจากต้องการซุม่จับกมุตัวผูก้ระท�าผดิ
ให้ได้ พร้อมกบัลอบดักสตัว์น�า้ของกลาง แต่คาดว่า 
ผูก้ระท�าผดิ อาจรูตั้วว่าเจ้าหน้าท่ีได้มีการตรวจค้นพบ
ลอบดังกล่าวแล้ว จึงไม่กลับมากูล้อบ  อย่างไรกต็าม 
อทุยานหมู่เกาะสมิิลนั ได้เน้นย�า้การเฝ้าระวังไม่ให้มี 
การลักลอบเข้าไปกระท�าผิดอย่างเข้มงวด โดยม ี
เจ้าหน้าท่ีคอยลาดตระเวนสอดส่องบริเวณโดยรอบ 
เกาะตาชยัอย่างสม�า่เสมอ เพือ่รกัษาทรพัยากรใต้ท้องทะเล 
ให้คงอยูอ่ย่างปลอดภยั 

 ทส.ร่วมแถลงการจัดงาน ‘Green 
Technology Expo 2024’ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย
เทคโนโลยสีเีขยีว โดยมี เถลงิศักดิ ์เพช็รสุวรรณ รอง
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กล ่าวว ่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ในฐานะเจ้าภาพร่วมจัดงาน รู ้สึก 
เป็นเกยีรติและมีความยนิดีเป็นอย่างยิง่ ท่ีได้มีส่วนร่วม 

เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพนัธ์ุพชื ป่ินสักก์ สุรัสวด ี อธิบดีกรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง ปรีญาพร สวุรรณเกษ อธิบดี
กรมควบคมุมลพิษ บรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดี
กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เข้าร่วมประชมุ
กับ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการต�ารวจ
สอบสวนกลาง ณ กองบัญชาการต�ารวจสอบสวน
กลาง เพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ระหว่างกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
กบั กองบญัชาการต�ารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดย 

ท่ีประชมุได้หารอืประเด็นส�าคญั 2 เรือ่ง ดงัน้ี 1. การ 
ถ่ายโอนภารกิจกองบังคับการปราบปรามการ 
กระท�าผดิเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
(บก.ปทส.) ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ  
สืบเนื่องจาก กตร. มีมติให้ถ่ายโอนภารกิจทั้งหมด 
ของ บก.ปทส. ให้ ทส. รบัไปด�าเนนิการ  โดยกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตฯิ ยนืยนัว่า ยงัไม่มคีวามพร้อม
รับภารกจิงานด้าน “การสอบสวน” มาด�าเนนิการ 
เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมและบุคลากรด้านการ
สบืสวน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตฯิ จะท�า
หนงัสอืยนืยนัความเหน็ดงักล่าวให้ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติทราบต่อไป 2. ความร่วมมอืระหว่างกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติฯ กับ บช.ก. โดย บช.ก. พร้อม
สนบัสนนุการปฏบิตังิานด้านป้องกนัปราบปราม และ
ข้อมูลด้านต่างๆ ให้กบักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ 
ซึง่ท่ีประชมุเสนอให้มีการท�าบนัทกึข้อตกลง (MOU) 
ความร่วมมือด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ระหว่างกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตฯิ กับ บช.ก. และ 
จะมกีารจัดตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารพทิกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
เเละสิง่แวดล้อมข้ึนเพือ่ประสานการปฏบิตัต่ิอไป

เปิดโครงการนกัเรยีน นกัศกึษา ช่วยปฏบิตังิานอทุยานแห่งชาต ิปี 67
พล.ต.อ.พชัรวาท วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม เป็นประธานพธิเีปิด “โครงการนกัเรียน นกัศกึษา ช่วยปฏบิตังิานอทุยานแห่งชาต ิประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” พร้อมทัง้เดนิเส้นทางศึกษาธรรมชาต ิชมการท�างานของนกัเรยีน นกัศกึษา 
ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงฯ เถลิงศักดิ์  
เพช็รสวุรรณ รองปลดักระทรวงฯ โฆษกประจ�ากระทรวงฯ อรรถพล เจริญชนัษา อธบิดกีรมอทุยานแห่งชาติ  
สตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื ภาดล ถาวรกฤชรตัน์ อธบิดกีรมทรพัยากรน�า้ ตลอดจนคณะผูบ้รหิารในสงักดั 
กระทรวงฯ นักเรียน นกัศึกษา และสือ่มวลชน เข้าร่วมงาน และม ีบัญชา เชาวรนิทร์ ผูว่้าราชการจงัหวดั
สระบุรีให้การต้อนรับ ณ อทุยานแห่งชาตนิ�า้ตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบรีุ

ในการสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืน (SDG) และ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย Bio- 
Circular-Green Economy (BCG Economy)  
อนัเป็นส่วนส�าคญัในการแก้ไขปัญหาการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ หรอื Climate change ทีม่ผีลกระทบ 
ต่อมนุษยชาติ และทุกชีวิต ในการแก้ปัญหาภาวะ
โลกร้อนต้องเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่นการผลติ และกระบวนการ
ท้ังภาคอตุสาหกรรม เกษตรกรรม และบรกิาร ซึง่ต้อง 
ใช้ความรูท้างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการพฒันา
นวัตกรรม รวมไปถึงการจัดท�านโยบายและการ 
ส่งเสรมิจากภาครฐั โดยหวังเป็นอย่างยิง่ว่าการจัดงาน
ในคร้ังนี ้จะเกิดการยกระดับคณุภาพชวิีต การเข้าถึง
เทคโนโลยีสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน ภายใต้
นโยบายและการส่งเสริมจากภาครัฐในการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืต่อไป

 ไปต่อกันท่ี พล.ต.ท.อภรัิต ินิยมการ  
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ ่ายการเมือง)  
ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม อรรถพล  

ทศันศกึษาในพืน้ท่ี เพือ่ให้เยาวชนสามารถเชือ่มโยง 
การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ  
ตลอดจน น�าเสนอแนวทางการน�าไปปรับใช้
ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งเป็นโอกาสให้เด็กๆ ได้ 
ฝึกทกัษะ ความคดิสร้างสรรค์ การท�างานเป็นทมี  
และการน�าเสนอต่อสาธารณชน ย่ิงไปกว่า
นั้นยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของเด็กๆ  

ทีม่อีงค์กรเข้าร่วมมากทีส่ดุในประเทศไทย โดย
น�าร่องโครงการในพืน้ท่ีป่าชายเลนของเทศบาล 
ต�าบลปากน�า้ประแสในปี  พ.ศ. 2563 และต้ังเป้า 
อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนไทยกว่า 5,000 ไร่  
เพือ่เป็นการตอกย�า้ความมุง่มัน่ท่ีจะมส่ีวนร่วม
และผลักดันความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  
ในการต้านโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเล 
อย่างต่อเนือ่งตามเป้าการท�างานด้านความยัง่ยนื 
ของ Dow

บ้านป ูเพาเวอร์ เผยแผนธรุกจิสู่ทศวรรษ 2030 
ลยุธุรกจิเป็นมากกว่าการผลิตไฟฟ้าลดการปล่อย CO2 

บรษิทั บ้านป ูเพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ BPP ผู้ผลติพลงังานไฟฟ้าคณุภาพระดบั 
สากล ประกาศแผนการเติบโตทางธรุกจิของปีน้ี 
จนถึงทศวรรษ 2030 ที่จะมุ่งเน้นการปรับ
พอร์ตโฟลิโอให้ครอบคลุมมากไปกว่าการ 
ขยายก�าลงัผลติไฟฟ้า หรอื Beyond Megawatts  
Portfolio พร้อมก้าวสู่การเป็น “บริษัท 
ผูผ้ลติพลงังานทีย่ัง่ยนื (Sustainable Energy 
Generation Company)” ซึง่จะยกระดบั
การเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่การส่งมอบพลังงาน
ท่ีสามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 
ควบคูไ่ปกบัการลงทนุทีช่่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เพือ่ส่งมอบคณุค่าทีย่ัง่ยนื
แก่ผู้ถอืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่

นายอิศรา นิโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บริษทั บ้านป ูเพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ BPP กล่าวว่า จากความมุ่งม่ันในการ 

ส่งมอบพลังงานไฟฟ้าคุณภาพสู่สังคม (Pow-
ering Society with Quality Megawatts) 
และความเชีย่วชาญในการด�าเนินธุรกจิพลังงาน
ไฟฟ้ามากกว่า 20 ปี ใน 8 ประเทศทัว่ภมูภิาค
เอเชยี-แปซฟิิก  BPP เลง็เห็นความต้องการด้าน
พลงังานในอนาคตทีมุ่ง่ไปในทศิทางทีย่ั่งยืนและ
ทันสมัยมากขึ้น จึงได้ก�าหนดแผนการเติบโต
ทางธุรกิจจากปัจจุบันสู่ทศวรรษ 2030 หรือ
จนถงึปี 2573 ทีจ่ะขยายพอร์ตธรุกจิท่ีไม่จ�ากัด 
เฉพาะภาคการผลิตไฟฟ้า โดยเปิดประตูสู ่ 
น่านน�า้ใหม่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับธรุกจิผลติพลงังาน 
อาท ิ โครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังาน (Energy 
Infrastructure) โครงการดักจับและกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture 
Utilization and Storage: CCUS) และระบบ
กักเก็บพลงังานด้วยแบตเตอร่ี (Battery Energy  
Storage System: BESS) นอกจากนี ้ยงัคงมุง่เน้น 
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
จากการด�าเนินงาน และการขยายโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาตทิีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมให้มากขึน้  
ด้วยแนวทางนี ้เรามัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะสามารถ
สร้างผลตอบแทนทีส่ม�า่เสมอแก่ผูถ้อืหุน้ และ
สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถ
เปล่ียนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานยุคใหม่ที่ยั่งยืน
และสอดรบักบับริบทใหม่ของสงัคม

แผนการเตบิโตทางธรุกจิตามแนวทางใหม่
จะเน้นการด�าเนนิงานใน 4 ด้าน ดงันี้  

 ขยายการเตบิโตด้านพลงังานไฟฟ้า
 คณุภาพผ่านโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
 (Growth in Quality Megawatts CCGT)

ขยายการลงทุน ในธุ รกิ จ โร ง ไฟฟ ้ า 
ก๊าซธรรมชาติ CCGT (Combined Cycle Gas  
Turbines) โดยเน้นตลาดในประเทศสหรัฐอเมรกิา  
จากปัจจุบันที่ BPP มีโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
อยูแ่ล้ว 2 แห่ง คอืโรงไฟฟ้า Temple I และโรงไฟฟ้า  
Temple II ในรัฐเท็กซัส โดยโรงไฟฟ้า 
ก๊าซธรรมชาต ิCCGT ถอืเป็นสนิทรพัย์ทีส่่งมอบ 
พลังงานไฟฟ้าคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 
เน่ืองจากไม่เพียงสามารถสร้างกระแสเงินสด
อย่างสม�า่เสมอให้แก่บริษัทฯ แต่ยงัช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเทคโนโลยี 
CCGT ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: 
HELE) 

อศิรา นโิรภาส 

 รกัษาสมดลุระหว่างสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า
 และตลาดไฟฟ้าเสร ี(Balanced PPA 
 and Merchant Market)

รักษาสมดุลของพอร ์ตธุรกิจที่อยู ่ ใน 
รูปแบบสัญญาการซ้ือขายไฟฟ้า (Power  
Purchase Agreement: PPA) และตลาดไฟฟ้า
เสร ี(Merchant Market) เพือ่น�าข้อได้เปรยีบ
ของรูปแบบการซ้ือขายไฟฟ้าแต่ละประเภท 
มาก่อให้เกดิโอกาสในการสร้างรายได้สูงสุดจาก
การผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยสามารถสร้าง
กระแสเงนิสดได้อย่างมัน่คงจากรปูแบบสญัญา  
PPA และสร้างโอกาสการท�าผลก�าไรสงูจากรปูแบบ 
ตลาดไฟฟ้าเสรี  ทั้งนี้ BPP มีประสบการณ์
การท�าธรุกจิตลาดไฟฟ้าเสร ีERCOT (Electric 
Reliability Council of Texas) ในรฐัเทก็ซสั 
เป็นอย่างด ี และพร้อมแสวงหาโอกาสในตลาด
ไฟฟ้าเสรอีืน่ๆ  อกีท้ัง ก�าลงัพฒันาธรุกิจพลงังาน
ทีเ่กีย่วเน่ืองในตลาดไฟฟ้าเสรี ทัง้ธรุกิจซือ้ขาย
ไฟฟ้า (Power Trading) และธรุกิจค้าปลกีไฟฟ้า 
(Power Retail) เป็นการต่อยอดจากธุรกจิผลติ
พลงังานไฟฟ้าท่ีมอียูใ่นปัจจบุนั 

 ลงทนุในโครงการ CCUS เพือ่ลดการปล่อย 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ (Decarbonization  
 through CCUS)

ขยายการลงทุนในโครงการดักจับและ
กกัเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS) โดย
ในปี 2566 ได้ลงทุนในโครงการ Cotton 
Cove ซึ่งนับเป็นโครงการ CCUS แห่งแรก
ของ BPP ที่คาดจะสามารถเริ่มด�าเนินการ 
กกัเกบ็คาร์บอนไดออกไซด์ภายในไตรมาส 4 ปีนี้  
และคาดอัตรากักเก็บคาร์บอนเฉล่ีย 45,000 
เมตริกตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อป ี
ในระยะเริม่แรก นอกจากนี ้ยงัมีโครงการทีอ่ยูใ่น
ระหว่างการศกึษาอกีหลายโครงการ

 ลงทนุในโครงสรา้งพื้นฐานดา้นพลังงาน 
 และระบบกกัเก็บพลงังานด้วยแบตเตอร่ี 
 (Energy Infrastructure and BESS)

มองหาโอกาสลงทุนในโครงการโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านพลงังาน อาท ิ ระบบสายส่งไฟฟ้า 
(Electricity Transmission System) โดย
มุ่งเน้นโครงการท่ีสามารถสร้างกระแสเงินสด
ได้ทันทีและโครงการที่มีศักยภาพในการสร้าง
กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งในอนาคต และการ
ลงทนุในโครงการพฒันาระบบกกัเกบ็พลงังาน
ด้วยแบตเตอรี ่ (BESS) ซึง่สามารถใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ว่างในสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ของ BPP ได้ 
ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะช่วยเสริมความม่ันคงในการ
เปล่ียนผ่านพลังงานไปสู ่ระบบนิเวศการใช้
พลงังานทีย่ัง่ยนื

“แผนการเติบโตนี้สะท้อนความพร้อม 
ในการเปิดประตูสู่การลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทีม่ากกว่าการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า โดยจะวาง 
รากฐานทีแ่ขง็แกร่งให้กบัพอร์ตธรุกจิของ BPP 
ทีจ่ะก้าวสู่การเป็นบรษัิทผูผ้ลติพลงังานทีย่ัง่ยนื
ในอนาคต” 

 “เรายังคงให้ความส�าคัญกับการด�าเนิน
ธรุกจิตามหลกั ESG เพือ่สร้างคุณค่าแก่สงัคม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ อีกสิ่ง
ส�าคญัคือพนกังานของเราหรือ “คน BPP” ทีจ่ะ
ร่วมขับเคลือ่นบรษิทัฯ ให้เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง 
สอดคล้องกับทิศทางของพลังงานไฟฟ้าและ
พลังงานท่ีเกี่ยวเนื่องภายใต้กลยุทธ์ Greener 
& Smarter ผ่านการต่อยอดทกัษะความรู้ และ
ความช�านาญให้เข้ากับแผนงานในอนาคต พร้อม
การพัฒนาศักยภาพต่อไปอย่างไม่มีที่ส้ินสุด” 
นายอศิรา กล่าวเสรมิ
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ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานพิธีเปิดงานและเป็นสักขีพยานในการ
ลงนามความร่วมมือในการจัดหาผลไม้ไทย
คณุภาพสูต่ลาดจีนร่วมกบั นางจาง เซยีวเซยีว  
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ ่ายการพาณิชย์)  
สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจ�าประเทศไทย 
นายประยรู อนิสกลุ ปลดักระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมด้วย นายบญุสงิห์ วรนิทร์รกัษ์ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ ์ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นาย 
รพภีทัร์ จนัทรศรวีงศ์ อธบิดกีรมวชิาการเกษตร 
ร่วมเป็นสักขพียาน ระหว่าง Shenzhen Pagoda  
Industry (Group) จ�ากัด (บริษัทพาโกดา)  
และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ณ เมอืงโบราณ 
จงัหวัดสมทุรปราการ 

ส�าหรบัพิธีการลงนามเอกสารความร่วมมือ 
ในการจัดหาผลไม้ไทยคุณภาพสู ่ตลาดจีน 
มจี�านวน 4 ฉบบั ได้แก่ 1) บนัทกึความร่วมมอื 
ในการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและ
สินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่างบริษัทพาโกดา 
กับ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 2) หนังสือ
แสดงเจตจ�านงความร่วมมือในการจัดหา 
ผลไม้คณุภาพของไทยสูต่ลาดจนีระหว่างบริษัท
พาโกดา กบั Richfield Fresh Fruit Co., Ltd.  
3) หนงัสอืแสดงเจตจ�านงความร่วมมือในการจดัหา 
ผลไม้คณุภาพของไทยสูต่ลาดจนีระหว่างบริษัท
พาโกดา กบั Sangthai Produce Co., Ltd และ 
4) หนังสือแสดงเจตจ�านงความร่วมมือในการ
จดัหาผลไม้คณุภาพของไทยสูต่ลาดจีนระหว่าง
บรษิทัพาโกดา กบั Fuzin Siam Inter Fruit 
Co., Ltd. ซ่ึงคาดว่าภายหลงัการลงนามจะมกีาร
จดัซ้ือทเุรยีนประมาณ 13,824 ตนั และมงัคดุ 
880 ตัน มลูค่ารวม 1,650 ล้านบาท

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ประเทศไทย
ถอืเป็นหนึง่ในศนูย์กลางการเกษตรและอาหาร

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ พาโกดา
ส่งออกผลไม้คุณภาพของไทยสู่ตลาดจีน 

ของโลก มจีดุเด่นทางด้านภูมศิาสตร์ สภาพอากาศ 
และอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร จึง
ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ 
ในการผลติสนิค้าเกษตรและอาหารทีม่คุีณภาพและ 
ความปลอดภัยอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะ
การผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพสูงมากมาย 
หลายชนดิ จงึได้ช่ือว่าเป็น Kingdom of Fruits 
และเป็นประเทศที่ส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีน 
มากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้หลกัการ 
ทีส่�าคญั คอื ตลาดน�า นวตักรรมเสรมิ เพือ่เพิม่รายได้ 
ให้แก่เกษตรกรไทย โดยมุ่งเน้นการยกระดบัสินค้า
ภาคการเกษตร ส่งเสรมิการเพิม่มลูค่าสนิค้าเกษตร 
โดยการสร้างแบรนด์เนมสินค้าเกษตร การสร้าง  
1 ท้องถิน่ 1 สนิค้าเกษตรมูลค่าสงู รวมทัง้ยกระดับ 
มาตรฐานความปลอดภยัและคุณภาพของผลไม้ไทย 
ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน 
ทีเ่ป็นตลาดส่งออกใหญ่ท่ีสดุของไทย

ในปัจจบุนัประเทศไทยสามารถส่งออกผลไม้
ไปยงัประเทศจีนได้ 22 ชนดิ และอยู่ระหว่างการ
ขออนุญาตเปิดตลาดส่งออกผลไม้ไทยเพิ่มเติม
อีกหลายรายการ ซึ่งประเทศไทยให้ความส�าคัญ

ต่อคุณภาพของผลไม้ไทย รวมถึงมาตรฐานของ
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อท�าให้ผู้บริโภค
ชาวจนีจงึมัน่ใจได้ว่า ผลไม้ไทยนอกจากจะมรีสชาติ 
ที่ดีแล้ว ยังมีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภยั โดยในปี 2566 ทีผ่่านมา ประเทศไทย 
มกีารส่งออกผลไม้ไปยงัประเทศจนีกว่า 2.36 ล้าน
ตนั คิดเป็นมลูค่ากว่า 213,468 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 90 ของมลูค่าการส่งออก
ผลไม้ของไทย

“ขอขอบคณุสถานเอกอคัรราชทตูจนีในฐานะ
ผู้แทนรัฐบาลจีน ที่ให้ความส�าคัญและสนับสนุน
การจัดงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสอง 
ประเทศ และหวงัว่าการจัดงานในคร้ังนี ้จะช่วยผลกัดนั 
และขยายตลาดผลไม้ที่โดดเด่น และมีคุณภาพ
ของไทยในตลาดจนี เป็นไปอย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
เพือ่ความมัน่คงด้านอาหารของภมูภิาคเอเชยีและ 
แปซิฟ ิกอย ่างยั่ งยืน” ร ้อยเอก ธรรมนัส  
กล่าวเพิม่เติม

ด้าน นายหย ูหุย้หย่ง ประธานบรษิทัพาโกดา 
กล่าวว่า บรษิทั พาโกดา ได้จดัซือ้ผลไม้ไทยคณุภาพ
มากกว่า 220,000 ตนั รวมถงึมคีวามร่วมมอืกบัสวน
ผลไม้และโรงคดับรรจหุลายราย พร้อมบรูณาการ 

ร่วมกับหน่วยงานราชการ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้คุณภาพสูงของไทย
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยฝ่ายพาโกดา 
ได้มีการคัดสรรผลไม้ที่โดดเด่นและมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการคัดเลอืกสงูสดุของพาโกดา ภายใต้ 
ระบบการแบ่งเกรดผลไม้ที่ถูกคิดขึ้นเป็นครั้ง
แรกของโลกโดยพาโกดา ซึง่ใช้เกณฑ์ “สีร่ะดบั  
หนึง่กลิน่ หนึง่ปลอดภัย” ซึง่ผลไม้เหล่านีล้้วนมา
จากแหล่งผลติท่ีส�าคญัทัว่โลก มกีารเจรญิเตบิโต
ตามสภาพแวดล้อมธรรมชาตทิีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 
ยึดมั่นหลักการผลไม้สุกตามธรรมชาติ และ
วางจ�าหน่ายในท้องตลาดช่วงเวลาที่รสชาติ 
ดทีีส่ดุเท่านัน้ รวมถงึมกีารทดสอบรายการความ
ปลอดภยัมากกว่า 200 รายการ เพือ่ให้ได้ผลไม้
ทีท่ัง้สด อร่อย และปลอดภัย

นอกจากนี ้ภายในงานแถลงข่าวฯ ยงัมกีาร
จดัพธิเีปิดงานเทศกาลผลไม้ไทย ประจ�าปี 2567 
ซึง่ฝ่ายเกษตร ประจ�าสถานกงสลุใหญ่ ณ นคร
กว่างโจว และบริษทัพาโกดา ก�าหนดจะจดัขึน้ 
ในช่วงวนัท่ี 8–14 พฤษภาคม 2567 ณ ประเทศ
จนี เพือ่ประชาสมัพนัธ์คณุภาพมาตรฐานของ
ผลไม้ไทย และการจัดจ�าหน่ายผลไม้คุณภาพ 
ของไทยผ่านหน้าร้านจ�าหน่ายผลไม้ของพาโกดา  
กว่า 6,000 สาขาทัว่ประเทศจนี รวมถงึมกีาร 
น�าสื่อมวลชน และผู้มีอิทธิพลทางความคิด  
(Key Opinion Leader: KOL) ของจนี เดนิทาง
ไปเยีย่มชมสวนและโรงคดับรรจผุลไม้คณุภาพ
ของไทย ณ จงัหวัดจนัทบุร ีในวนัที ่23 เมษายน 
2567 อกีด้วย

ทั้งนี้ ประเทศจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง
ของไทยต่อเนือ่งเป็นเวลา 11 ปี มธีรุกิจของจีน 
ที่มาลงทุนในไทยมูลค่ารวม 4,600 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงเป็นประเทศที่มีการลงทุน 
ในประเทศไทยมากทีส่ดุต่อเนือ่งกนั และยังเป็น
ตลาดส่งออกสนิค้าเกษตรและผลไม้ทีใ่หญ่ทีสุ่ด 
ของไทยด้วย โดยในปี 2566 ประเทศจนีมกีารน�าเข้า 
สนิค้าเกษตรจากประเทศไทยมลูค่า 15,433 ล้าน 
ดอลลาร์สหรฐั เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.6 เม่ือเทยีบกับ 
ปีก่อนหน้า โดยเป็นการน�าเข้าผลไม้มูลค่า 
7,056 ล้านดอลลาร์สหรฐั เพิม่ข้ึนร้อยละ 11.9 
ในจ�านวนนีเ้ป็นการน�าเข้าทเุรยีนมลูค่ามากถงึ 
4,566 ล้านดอลลาร์สหรฐั เพิม่ขึน้ร้อยละ 18

“ไชยา” ส่งเสรมิท�าปศสัุตว์เล้ียงชพี
มอบหนงัสอืสัญญายมืโคแก่เกษตรกร
นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจ
ราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสัตวแพทย์
โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ว่าที่ 
ร.ต.ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การ
ต้อนรับในพืน้ที่

ทั้งนี้ รมช.ไชยา เป็นประธานพิธีมอบโค-
กระบอืให้เกษตรกรยืมเลีย้งเพือ่การผลติ โครงการ
ธนาคารโค-กระบอื เพือ่เกษตรกรตามพระราชด�าริ 
จ�านวน 55 ตัว ให้กบัเกษตรกร 55 ราย คดิเป็น
มลูค่า 1,540,000 บาท หลงัจากนัน้ รฐัมนตรช่ีวยฯ 
ไชยา เป็นประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรในพืน้ทีเ่ดยีวกนั พร้อมเปิดเผยว่า 
กระทรวงเกษตรฯ มีหน้าที่ดูแลเกษตรกรในทุก
มติ ิทัง้ด้านพชื ปศสุตัว์ ประมง ชลประทาน การ
ท�าบญัชี การท�างานของสหกรณ์ การผลติสนิค้า 
รวมถงึการถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการเกษตร เพือ่
ให้เกษตรกรสามารถท�าเกษตรกรรมให้เกดิรายได้ 
และมคีวามเป็นอยูท่ีด่ยีิง่ข้ึน 

จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรร่วมชมคูหา
นทิรรศการของกระทรวงเกษตรฯ อาท ินทิรรศการ
จากกรมหม่อนไหม ที่ส ่งเสริมให้เกษตรกร 
ปลกูหม่อนเลีย้งไหมในพ้ืนที ่ 3 ไร่ หากเกบ็เก่ียว  
1 คร้ัง สามารถขายได้ราคา 9,000 บาท ซ่ึงสามารถ
เกบ็เกีย่วได้ 12 ครัง้ต่อปี และมนีทิรรศการจาก
หน่วยงานภายใต้สงักดักระทรวงเกษตรฯ ทีจ่ะมา
ช่วยผลักดันเกษตรกรให้สามารถสร้างรายได้ให้

เพิม่ข้ึน 3 เท่าภายในระยะเวลา 4 ปี ตามนโยบาย
รฐับาล ภายใต้การน�าของ นายเศรษฐา ทวสีนิ 
นายกรัฐมนตร ีอีกด้วย 

ต่อจากนัน้ รมช.ไชยาเดนิทางไปเป็นประธาน
พธิมีอบโค-กระบอื ให้เกษตรกรยืมเลีย้งเพือ่การ
ผลิต ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกรตามพระราชด�าร ิณ ศาลาแดงหนองซง 
บ้านหนองแรดใต้ อ�าเภอเทงิ จังหวดัเชียงราย โดย
มอบสญัญายมืโค จ�านวน 30 ตวั ให้กับเกษตรกร 
จ�านวน 30 ราย คดิเป็นมูลค่า 840,000 บาท

รมช.ไชยา กล่าวว่า รู้สึกยินดีท่ีได้รับเกียรติ
จากพี่น้องเกษตรกรมามอบหนังสือสัญญายืมโค
เพือ่การผลติ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบอื  
เพือ่เกษตรกรตามพระราชด�าร ิซึง่รฐับาลมนีโยบาย 
ส�าคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์
เป็นอาชพีหลกั ทัง้นี ้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรม
ปศุสัตว์จะคอยสนับสนุนข้อมูลการเลี้ยงดูต่างๆ  
เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรและส่งเสรมิคุณภาพชีวติท่ีดี 
แก่ปศุสตัว์ต่อไป

กยท. หนุนเทคโนโลยี เพิ่มปริมาณน�้า
ยาง ช่วยลดต้นทุน ทุน่แรงเกษตรกร พร้อม  
ดงึงานวจัิยต่อยอดนวตักรรม ช ูฮอร์โมนเอทธลินี  
–เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ เพิ่มทางเลือกใหม่
เพือ่การเกบ็เกีย่วผลผลติ สูก่ารจดัการสวนยาง 
ยัง่ยืน

นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการ 
ด้านปฏบิตักิาร การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
กล่าวว่า กยท.ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องของ
นวตักรรมและเทคโนโลยทีีช่่วยเหลอืเกษตรกร 
ชาวสวนยางมาอย่างต่อเนือ่งทัง้อปุกรณ์เครือ่งมอื  
งบประมาณ และการถ่ายทอดองค์ความรู ้ 
สูเ่กษตรกร สถาบนัเกษตรกร ตลอดจนเครอืข่าย
เกษตรกรชาวสวนยาง รวมไปถึงครูยางอาสา 
โดยล่าสดุ กยท. ได้จัดอบรมเชิงปฏบิตักิาร ‘การ
เกบ็เกีย่วผลผลติยางพาราด้วยนวตักรรมใหม่’ 
เปิดพืน้ทีส่วนยางให้ครยูางอาสาได้ศึกษาการใช้
ฮอร์โมนเอทธลินีเพิม่ปรมิาณน�า้ยางด้วยตนเอง

นายสขุทศัน์ กล่าวเพิม่เตมิว่า การใช้ฮอร์โมน
เอทธลินีมคีวามสมัพนัธ์โดยตรงกบัการให้น�า้ ซึง่
จากงานวิจัยพบว่า การให้น�้าเพียงอย่างเดียว
ควบคู่ไปกับการใช้ฮอร์โมนเอทธิลีน สามารถ 
เพิม่ปริมาณผลผลติได้ถึง 25% กยท.เหน็ความส�าคญั 
ในส ่วนนี้และได ้ส ่ ง เสริมเกษตรกรด ้วย 
โซล่าเซลล์ เพือ่ลดต้นทนุในการบรหิารจดัการน�า้
ในสวนยาง ทีผ่่านมาได้มกีารท�าแปลงต้นแบบ 
ในพืน้ทีห่ลายจงัหวดัทัว่ประเทศ 

ทัง้นี ้จังหวดัทีป่ระสบความส�าเรจ็สูงสุด คอื
พืน้ทีจั่งหวดัอทุยัธาน ีและยกระดับสู ่“อทุยัธานี

กยท.ชนูวตักรรมหุน่ยนต์กรดียาง 
ดนัฮอร์โมนแอทธลีินเพ่ิมผลผลิต

โมเดล” เตรยีมขยายผลไปอกีหลายพืน้ทีใ่นอนาคต 
ซึง่จะต้องถ่ายทอดองค์ความรูสู้เ่กษตรกร สถาบนั
เกษตรกร ตลอดจนครยูางอาสาในแต่ละพืน้ทีต่่อไป

นายสขุทศัน์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจบุนัได้มกีาร 
คิดค้นนวัตกรรม “Cable Robot หุ ่นยนต ์
กรดียางพารา” ซึง่เป็นนวตักรรมล่าสดุทีท่มีนกัวจิยั 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาขึ้น โดย 

ได้รบัการสนบัสนนุจาก กยท. เพือ่แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ตลอดจน
ปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ท่ี
ส่งผลให้มปีรมิาณผลผลติยางน้อยกว่าปกต ิ ซึง่
หุน่ยนต์กรดียางพาราทีพ่ฒันาขึน้มานีส้ามารถ
ตดิตัง้กบัต้นยางพาราได้ทกุต้น โดยท่ีไม่รบกวน
การเจริญเติบโต หรือสร้างความเสียหายแก ่
ต้นยางพารามากเกนิไป 

อาศยัต้นยางพาราเป็นเสาหลกัในการเกาะยึด  
เคลือ่นตวัผ่านสายสลงิ ปรบัองศาการเอียงตวั 
ในกรณีที่ต ้นยางเอียงหรือตั้งอยู ่บนพื้นท่ี 
ลาดเอยีงได้ ซึง่หุน่ยนต์ 1 ตวั สามารถกรดียางได้ 
หมดทัง้สวน โดยใช้พลงังานจากแหล่งไฟฟ้า เช่น 
แบตเตอร่ี ป่ันไฟ โซล่าเชลล์ ขณะนีเ้ตรยีมศกึษา
วจิยัเพิม่เตมิเพือ่ลดต้นทนุให้เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงได้ต่อไป

“การใช้ฮอร์โมนเอทธลินีเข้ามาเพิม่ปรมิาณ
น�า้ยาง นบัเป็นเทคโนโลยใีหม่ทีจ่ะลดระยะเวลา

สขุทศัน์ ต่างวิรยิกลุ

ไชยา พรหมา

การกรดียางลงได้ถงึ 1 ใน 3 โดยฮอร์โมนเอทธิลนี 
จะเข้ามาชะลอการจับตัวของอนุภาคยาง 
ในน�า้ยาง ช่วยเพิม่ระยะเวลาการไหลของน�า้ยาง 
ให้ยาวนานขึน้ สามารถให้ผลผลิตได้ถงึ 2 เท่า 
ใน 24 ช่ัวโมง ทั้งนี้ การใช้ฮอร์โมนเอทธิลีน
ยังสามารถลดความเสียหายต่อหน้ายางได้ 
เนือ่งจากต้องกรดีแบบ 1 วัน เว้น 2 วัน และ
ใช้วิธีกรีดแบบหน้าสั้น 3-4 นิ้ว หรือสามารถ 
ใช้วธิกีารเจาะแทนการกรดีแบบเดมิ ซึง่จะช่วย
ยืดอายุการเกบ็เก่ียวจาก 25-30 ปี เป็น 30-40 ปี  
และยังยืดอายุการโค่นต้นยางไปได้อีกด้วย” 
นายสขุทศัน์ กล่าวทิง้ท้าย

อ.ส.ค.ได้รบัความไว้วางใจ รับรางวลั
Thailand’s Most Admired Brand 2024

อ.ส.ค.สุดปังเข้ารับรางวัล Thailand’s 
Most Admired Brand 2024 แบรนด์ที่ได้
รบัความไว้วางใจจากผู้บรโิภคสูงสดุ  ในหมวด
สินค้าบริโภคกลุ่มนมพร้อมดื่มยูเอชที  พร้อม
ประกาศเดนิหน้าพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ และปรบั
กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษา
ผูน้�าผลิตภณัฑ์นมในประเทศ

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อ�านวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
กล่าวว่า  จากความมุง่มัน่ของ อ.ส.ค. ในการปรบั
กลยทุธ์ทางการตลาด โดยจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ผ่าน
ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ อาท ิ Lazada และ 
Shopee ควบคูก่บัการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
นมไทย-เดนมาร์คใหม่ที่มีคุณภาพ และมีรสชาติ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ 
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 

โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นี้ อ.ส.ค.  
เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลงานวิจัย 
Thailand’s Most Admired Brand ประจ�าปี 2024  
ณ โรงแรมพลูแมน คงิเพาเวอร์ กรงุเทพฯ จัดขึน้โดย 
นติยสาร BrandAge และ BrandAge Online โดย
ปีนี ้อ.ส.ค. ในฐานะผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์
นมไทย-เดนมาร์คได้รับการพิจารณาคัดเลือก 
เข้ารบัรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 
หรือแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค 
สูงสุดในหมวดสินค้าบริโภคกลุ ่มนมพร้อมด่ืม 
ยเูอชท ีประจ�าปี 2567 และอกีทัง้ได้รบัรางวลัพเิศษ  
Thai Brand Award อกีด้วย ซึง่ได้รบัผลคะแนน
จากการส�ารวจ Thailand’s Most Admired 
Brand and Why We Buy 

โดยจัดท�าโครงการส�ารวจความน่าเชือ่ถอื ด้าน 
แบรนด์ของประเทศไทยเป็นรายแรกท่ีได้ด�าเนนิการ 
มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 25 ปี เพ่ือ 

เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับแบรนด์ที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้บริโภค นติยสาร BrandAge 
และ BrandAge Online “อ.ส.ค. ในฐานะผูผ้ลติ
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทย-เดนมาร์ค  
รู้สึกเป็นเกียรติประวัติสูงสุดที่ได้รับรางวัลที่ได ้
รบัความน่าเชือ่ถอืและไว้วางใจจากผูบ้ริโภค จาก
ผลส�ารวจ Thailand’s Most Admired Brand  
2024 ในหมวดสนิค้าบรโิภคกลุม่นมพร้อมดืม่ยูเอชที 
ในคร้ังนี”้ นายสมพร กล่าว

นายสมพร กล่าวด้วยว่า ส�าหรบัทศิทางการ
ด�าเนนิงานของ อ.ส.ค. ในปี 2567 อ.ส.ค. ยงัคงเดนิ 
หน้าสร้างความมัน่คงในอาชพีการเลีย้งโคนมให้แก่
เกษตรกรไทย ควบคู่กับการเร่งพฒันาอตุสาหกรรม
การผลิตด ้วยมาตรฐานสากลที่ เป ็นมิตรกับ 

ณกรณ์ ตรรกวริพัท

สิ่งแวดล้อม  รวมทั้ง ให้ความส�าคัญในการ 
ประชาสมัพนัธ์ เพ่ือตอกย�า้ความเข้มแขง็ในแบรนด์
ไทย-เดนมาร์คและพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่และธรุกจิ
ใหม่อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือรกัษาฐานลกูค้าผลติภณัฑ์
ไทย-เดนมาร์คให้ครองใจผู ้บริโภคแบบยั่งยืน 
ทัง้ปัจจบุนัและอนาคต

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบโฉนด
เพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่อ�าเภอ
หนองพอก และอ�าเภอเมยวด ี จงัหวัดร้อยเอ็ด 
จ�านวน 550 ราย ณ หอประชุมโรงเรียน
หนองพอกวิทยาลัย ต�าบลรอบเมือง อ�าเภอ
หนองพอก จงัหวดัร้อยเอด็ โดยส�านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดร้อยเอ็ด 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และภาคีหน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมบูรณาการ 
ให้ความส�าคัญในเรือ่งความเป็นอยูข่องเกษตรกร  
โดยเฉพาะในเรื่องการจัดที่ดินท�ากินให ้
เกษตรกร การมอบโฉนดเพ่ือการเกษตร เพือ่
เป็นการแสดงสทิธใินทีด่นิ การเข้าท�าประโยชน์

รมว.ธรรมนสั มอบโฉนดเพือ่การเกษตร 550 ราย 

ในทีด่นิ ตามกฎหมายปฏริปูทีด่นิ เพือ่ให้เกษตรกร
สามารถเข้าถงึสทิธแิละแหล่งเงนิทนุมากขึน้ รวมทัง้ 

มีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตามศักยภาพของ
พืน้ที ่เพือ่ให้มรีายได้และความเป็นอยูท่ีดี่ขึน้

“ปัจจุบันได้มีการคิดค้นนวัตกรรม ‘Cable Robot หุ ่นยนต ์
กรดียางพารา’ ซึง่เป็นนวตักรรมล่าสุดทีท่มีนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์พฒันาขึน้ โดยได้รบัการสนบัสนนุจาก กยท. เพือ่แก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีม่ทีกัษะ ตลอดจนปัญหาความแปรปรวน
ของสภาพภมูอิากาศ”
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กรมส่งเสรมิการเกษตร ตวิเข้มเกษตรกร 
แก้ปัญหาขาดแคลนเมลด็พันธุด์ใีนชุมชน

เปิดรายละเอียดการด�าเนินโครงการ  
‘โคแสนล้าน’ หลัง ครม.ไฟเขียว ธ.ก.ส. ปล่อยกู้  
สมาชิกกองทนุหมู่บ้านฯ กรอบวงเงนิ 5,000 
ล้านบาท

ภายหลงัจากที ่คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีติ
เห็นชอบในหลักการ โครงการ ‘โคแสนล้าน’ 
น�าร่อง เมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา และ 
มอบหมายให้ ส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและ 
ชมุชนเมอืงแห่งชาต ิ(สทบ.) ไปแต่งตัง้คณะท�างาน 
เพือ่พจิารณาแนวทางการด�าเนินงาน งบประมาณ  
และกรอบระยะเวลาในการด�าเนินโครงการฯ 
โดยสรุปรายละเอียดในการด�าเนินโครงการ  
โคแสนล้าน น�าร่องในบางจังหวดัได้ดังนี้

1. ด�าเนนิการภายใต้กรอบวงเงนิสินเช่ือของ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) กรอบวงเงนิ 5,000 ล้านบาท โดยให้สนิเชือ่ 
แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (กองทุน 
หมูบ้่านฯ) ส�าหรบัให้สมาชกิกองทนุหมู่บ้านและ
ชมุชนเมอืง (สมาชกิกองทนุฯ) กูย้มืเพือ่ประกอบ
อาชีพเลี้ยงโค จ�านวน 100,000 ครัวเรือน  
(ครวัเรอืนละ 50,000 บาท) และรัฐชดเชยดอกเบีย้ 
ให้กบั ธ.ก.ส. ในอตัราดอกเบีย้ 4.50 ต่อปี เป็นระยะ 
เวลา 2 ปี (ปีละ 225 ล้านบาท) โดยให้ ธ.ก.ส. 
ตัง้งบประมาณรายจ่ายเพือ่ชดเชยดอกเบีย้ต่อไป

2. ประเภทสนิเชือ่และระยะเวลา เป็นสินเช่ือ 
ระยะยาว ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 5 ปี  
โดยให้กองทุนหมู่บ้านฯ เป็นตัวแทนยื่นเสนอ
ขอรับสนับสนุนสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในฐานะ

เปิดรายละเอยีด “โคแสนล้าน”
ธ.ก.ส.ปล่อยกู ้เงือ่นไขใครได้รบัสทิธิ

กระทรวงเกษตรฯ อัดงบ 765 ล้าน 
พัฒนาแหล่งน�า้ 3 แห่ง แก้ภยัแล้ง 

เกษตรและสหกรณ ์  เตรียมผลักดัน 
โครงการพฒันาแหล่งน�า้ 3 แห่ง ในพืน้ทีจั่งหวดั
ร้อยเอ็ด ด้วยงบประมาณ 765 ล้านบาท พืน้ที ่
รบัประโยชน์กว่า 11,000 ไร่ หวังเป็นแหล่งน�า้
ต้นทนุ บรรเทาภัยแล้ง น�า้ท่วมภาคอสีาน

ร้อยเอก ธรรมนสั พรหมเผ่า รัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอด็ ตดิตามการด�าเนนิการก่อสร้างโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้า เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและ 
น�า้ท่วม 3 แห่ง โดย รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ  
กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
โดยส่วนมากประสบปัญหาการขาดแคลนน�้า 
เพือ่การเกษตรในช่วงฤดแูล้ง เนือ่งจากปรมิาณฝน 
ในฤดูแล้งที่ตกน้อย ปริมาณน�้าต้นทุนที่กักเก็บ
โดยโครงการพฒันาแหล่งน�า้ต่างๆ ยงัไม่เพยีงพอ
กบัความต้องการ

กระทรว ง เ กษตรและสหกรณ ์  โ ดย
กรมชลประทาน จึงได้วางแผนพัฒนาแหล่งน�้า 
ในพืน้ท่ีจงัหวดัร้อยเอด็มาอย่างต่อเนือ่ง โดยขณะนี้ 
ได้อนุมติัโครงการเพิม่เตมิอกี 3 แห่ง ตามทีโ่ครงการ 
ชลประทานร้อยเอด็ได้เสนอ เพือ่แก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชนในพืน้ท่ี ขณะเดยีวกนั ได้มอบหมายให้
กรมชลประทาน เร่งรดัการด�าเนนิงานให้ทนัภายใน
ปีน้ี เพือ่ให้สามารถใช้เกบ็กกัน�า้เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุ 
ส�าหรบัใช้ในการอปุโภคบรโิภคและการเกษตร ช่วย
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง น�า้ท่วมภาคอีสาน

ส�าหรับแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน�้า 
ในพืน้ทีจ่งัหวัดร้อยเอด็ จ�านวน 3 แห่ง รวมพืน้ที่
รับประโยชน์กว่า 11,000 ไร่ งบประมาณรวม 
765 ล้านบาท มีดังนี้ อ�าเภอโพนทอง จ�านวน  
2 โครงการ คือ 

1. โครงการแก้มลงิบึงมะอ ึ พร้อมอาคาร
ประกอบ ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 
ซึง่สภาพพืน้ทีบึ่งมะอ ึเป็นหนองน�า้ธรรมชาต ิมี
พืน้ทีป่ระมาณ 470 ไร่ ความลกึเฉลีย่ 2–3 เมตร 
ปัจจุบันมีสภาพต้ืนเขิน และฝายเดิมมีสภาพ
ช�ารุดเสียหาย ท�าให้ไม่สามารถเกบ็กกัน�า้ไว้ได้  
งบประมาณด�าเนนิโครงการ 35 ล้านบาท โดยใช้ 
งบเหลอืจ่ายปี 2567 เม่ือด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็  
จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�า้เป็นแหล่งน�า้ 
ส�าหรับการอปุโภค-บรโิภคและการเกษตร พืน้ที่
รบัประโยชน์ ประมาณ 500 ไร่ เพิม่ปรมิาณเกบ็กกั  
400,000 ลกูบาศก์เมตร

กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมถ่ายทอด
เทคโนโลยพีชืตระกลูถัว่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การผลติ แก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพนัธุด์ี
ในชมุชน เนือ่งจากตลาดมคีวามต้องการสงู

นายรพทัีศน์ อุ่นจิตตพนัธ์ รองอธิบดกีรม 
ส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า พืชตระกูลถั่ว 
นบัเป็นพชืทีม่บีทบาทส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิ 
ของประเทศ มกีารน�าไปใช้บรโิภค และเป็นวัตถดุบิ 
ในอุตสาหกรรมแปรรปูต่างๆ แต่ปัจจบัุนผลผลติ
พชืตระกลูถัว่ในประเทศมไีม่เพยีงพอ ต้องน�าเข้า
จากต่างประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท ใน
ขณะท่ีพืน้ทีก่ารเพาะปลกูกมี็แนวโน้มลดลงอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยในปี 2566 พบว่า ประเทศไทย 
มพีืน้ทีเ่พาะปลูกถัว่เหลอืง ถัว่เขยีว และถัว่ลสิง 
จ�านวน 81,190 ไร่, 713,437 ไร่ และ 71,088 ไร่  
และมีปรมิาณผลผลติ 22,252 ตนั, 108,467 ตนั  
และ 25,652 ตัน โดยมีปริมาณการน�าเข้า 
อยูท่ี ่2,684 ตนั, 33,472 ตัน และ 9,943 ตนั 

ส�าหรับสาเหตุหลักที่ท�าให้เกษตรกรมีการ
เพาะปลูกพืชตระกูลถั่วลดลง เนื่องมาจาก
เกษตรกรขาดแรงจงูใจในการเพาะปลกู ผลผลติ
เฉลี่ยต่อไร่ของพืชตระกูลถั่วต�่า เมื่อเทียบกับ 
พืชแข่งขันชนิดอื่นๆ เกษตรกรขาดแคลน 
เมลด็พนัธ์ุ ซึง่เกษตรกรมกัจะซือ้เมลด็พนัธ์ุจากพ่อค้า 
ในท้องถิน่ทีม่เีปอร์เซน็ต์ความงอกต�า่ ขาดความ 
ตระหนักในการใช้เมล็ดพันธุ ์ดี จึงต้องใช ้
เมลด็พนัธุใ์นอตัราสงูในการเพาะปลกู ท�าให้ต้นทุน 
การผลติสงู ประกอบกบัพชืตระกลูถัว่มีการเจรญิ 
เติบโตไม่สม�่าเสมอ ผลผลิตต�่า ไม่มีคุณภาพ  
ส่งผลให้เกษตรกรจ�าหน่ายผลผลติได้ในราคาต�า่ 

กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้ด�าเนนิโครงการ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลิตพชืตระกูลถัว่ขึน้ โดย
มุ่งพฒันาศูนย์ผลติเมลด็พนัธ์ุพชืตระกูลถัว่ชมุชน
ให้มเีมลด็พนัธุค์ณุภาพดีกระจายสูร่ะบบการผลติ 
ในชุมชน ลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี 
ในระยะยาว เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
พชืตระกลูถัว่แก่เกษตรกร และเพิม่ปริมาณผลผลติ 
ภายในประเทศ ผ่านการเรียนรู้จากแปลงผลิต

เมลด็พนัธ์ุพชืตระกูลถัว่ท้ัง 130 ศนูย์ เกษตรกร 
จ�านวน 2,730 ราย และสนบัสนนุการจดัท�าแปลง 
ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว จ�านวน 5,200 ไร่ 
ในพืน้ที ่32 จังหวดั 

ได้แก่ จงัหวดัก�าแพงเพชร เชยีงราย เชยีงใหม่ 
ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจติร พษิณโุลก 
เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย ศรีสะเกษ 
สรุนิทร์ หนองบัวล�าภ ูอดุรธานี อบุลราชธานี ยโสธร 
ร้อยเอด็ อ�านาจเจรญิ และจังหวดัมหาสารคาม ซ่ึง 
สอดคล้องกบันโยบายส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีเป้าหมาย 
ให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น สู่การเกษตรที่ยั่งยืน ภายใต ้
หลักการตลาดน�านวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ 
สามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด 
และมกีารใช้นวตักรรม เทคโนโลย ี งานวจิยั เพือ่
พฒันาคณุภาพทางภาคการเกษตร 

ส�าหรบัพ้ืนทีจ่งัหวดัเพชรบรูณ์ เป็นอกีจงัหวดัหนึง่ 
ที่เกษตรกรนิยมปลูกพืชตระกูลถั่วในหน้าแล้ง 
หลังฤดูท�านา เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง 
แต่เกษตรกรมักประสบปัญหาภมิูอากาศแห้งแล้ง
ขาดแคลนน�า้ กรมส่งเสรมิการเกษตร โดยส�านักงาน
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด�าเนินโครงการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตรประจ�าปี 2567 
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว 

นติบุิคคลตามแนวทางทีก่�าหนด โดยให้สมาชกิ
กองทนุฯ ยืน่ความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการ
กบักองทนุหมู่บ้านฯ จากนัน้กองทนุหมูบ้่านฯ
พิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกกองทุนฯ ตาม
ระเบียบ ข้อบงัคบัของกองทนุหมูบ้่านฯ และยืน่
ขอสนิเชือ่โครงการฯ กับ ธ.ก.ส. ในนามกองทนุ
หมูบ้่านฯ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ยกระดับ
การผลิตของเกษตรกรรายย่อย และเอกชน 
ให ้สามารถเลี้ยงโคเน้ือเชิงอุตสาหกรรม 
ตอบสนองต่อการบรโิภคทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ สร้างรายได้เพ่ิม ลดความยากจนของ 
สมาชกิกองทนุหมูบ้่านฯ ได้อย่างน้อย 120,000 บาท  
ในระยะเวลา 5 ปี ต่อแม่โค 1 ตวั

4. การติดตามประเมินผล กทบ. สทบ. 
ธ.ก.ส. กระทรวงพาณิชย์ กรมปศุสัตว์ และ
หน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วข้องจะตดิตามประเมนิผล 
เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส โดยให้ ธ.ก.ส. 
รายงานข้อมลูกองทนุหมูบ้่านฯ ทีย่ืน่ขอรบัการ 
สนับสนุนงบประมาณและผลการอนุมั ติ 
งบประมาณของ ธ.ก.ส.

4 ปี (ปี 2568-2571) งบประมาณ 695 ล้านบาท  
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ปัญหา 
การขาดแคลนน�้ า ในช ่วงฤดูแล ้ง  ป ้องกัน 
และบรรเทาอทุกภยัในล�าน�า้ยงัในช่วงฤดฝูน เป็น
แหล่งน�า้สนบัสนนุพืน้ทีก่ารเกษตรและน�า้ส�าหรบั
การอุปโภคบริโภค พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 
10,000 ไร่

3. สร้างอาคารบงัคบัน�า้ห้วยแดง ต.บงุเลิศ  
อ.เมยวดี จ.ร ้อยเอ็ด เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน�า้ในพืน้ท่ี โดยล�าห้วยแดง เป็นล�าน�า้
ที่แบ่งเขตระหว่าง จ.ร้อยเอ็ด และ จ.กาฬสินธุ์ 
ปัจจุบันมีความเสียหายจากการถูกน�้ากัดเซาะ  
ท�าให้ไม่สามารถเก็บกักน�้าไว้ได้ งบประมาณ  
35 ล้านบาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี เมือ่
การก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ปัญหา 

2. โครงการประตรูะบายน�า้ล�าน�า้ยงั (กดุก่วง)  
ต.สามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เป็นการ 
ก่อสร้างประตรูะบายน�า้ในล�าน�า้ยงั ซ่ึงเป็นแม่น�า้ 
สายหลักของอ�าเภอโพนทอง ในช่วงฤดูฝน 
มปีรมิาณน�า้มากเอ่อล้นตลิง่ท่วมพืน้ทีลุ่ม่ต�า่ ปลาย 
ฤดูฝนไม่สามารถเก็บกักน�า้ไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ส่งผล 
ให้ราษฎรในพืน้ทีป่ระสบปัญหาการขาดแคลนน�า้  
โดยกรมชลประทาน มแีผนงานในการด�าเนนิงาน  

การขาดแคลนน�า้ในช่วงฤดแูล้ง ป้องกนัและบรรเทา 
อทุกภัยในช่วงฤดฝูน เป็นแหล่งน�า้สนบัสนุนพืน้ที่
การเกษตรและน�้าส�าหรับการอุปโภคบริโภค ใน
พืน้ที ่ต.บุ่งเลศิ พืน้ทีรั่บประโยชน์ประมาณ 500 ไร่  
เพิ่มปริมาณเก็บกัก 100,000 ลูกบาศก์เมตร  
รวมถงึเป็นการปรบัปรุงฟ้ืนฟลู�าน�า้ธรรมชาตใิห้มี
ประสิทธิภาพในการเก็บกักน�้า และรักษาระบบ
นเิวศของล�าห้วยแดงอกีด้วย

รพทีศัน์ อุน่จติตพันธ์

โดยใช้พนัธ์ุใหม่ KUML4 ซ่ึงมลีกัษณะเด่น คอื  
ปลายฝักแหลมโค้งงอ สุกแก่เร็วสม�่าเสมอ  
ฝักกลมยาวกว่าถ่ัวเขียวทั่วไป จึงให้เมล็ดมาก
และใหญ่กว่า มคีวามทนทานต่อโรคใบจุด และ
ราแป้งในระดบัปานกลาง ผลผลิตสม�า่เสมอทัง้ใน 
ฤดูแล้งและฤดูฝน และเหมาะส�าหรับฤดูแล้ง
มากกว่าฤดฝูน ชอบอากาศร้อนแดดจัด ไม่ชอบ
หนาว ไม่ชอบดนิด่าง-ดนิเหนยีวจดั ชอบดนิที่
ระบายน�า้ได้ด ีพืน้ทีไ่ม่ชืน้แฉะ ไม่ชืน้ 

จงึร่วมกบัส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนาศูนย์ 
ผลติเมลด็พนัธุพ์ชืตระกลูถัว่ชมุชนให้มีเมลด็พันธ์ุ 
คุณภาพดีกระจายสู่ระบบการผลิตในชุมชน 
และเพิ่มประสิทธิภาพพืชตระกูลถ่ัว โดยม ี
เป้าหมายเกษตรกร 130 ราย พืน้ท่ีปลกู 260 ไร่ 
ในพืน้ทีอ่�าเภอหนองไผ่ 60 ราย พืน้ทีป่ลกู 120 ไร่  
อ�าเภอชนแดน 50 ราย พืน้ทีป่ลูก 100 ไร่ และ
อ�าเภอหล่มเก่า 20 ราย พืน้ท่ีปลกู 40 ไร่ โดยมี
ขัน้ตอนการด�าเนินงานตัง้แต่เตรยีมความพร้อม  
วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่  เข ้าไปถ่ายทอด 
องค์ความรูแ้ละสนบัสนนุปัจจยัการผลติ และติดตาม 
สถานการณ์การเพาะปลกูอย่างใกล้ชิด 

ผลจากการส่งเสรมิพบว่าเกษตรกรมต้ีนทุน
การผลติลดลง 200 บาทต่อไร่ ผลผลติเพิม่ขึน้  
136 กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าจะจัดต้ังกองทุน
เมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีเมล็ดพันธุ์
คุณภาพ มีปริมาณเพียงพอต่อการเพาะปลูก
ในรอบถัดไป และหาซื้อเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 
ในราคายุตธิรรม รวมท้ังจัดตัง้ศนูย์ถัว่ชมุชน และ
ในปี 2568 จะรวมตัวเป็นแปลงใหญ่ถั่วเขียว 
ให้ได้ในอนาคต 

“หากเกษตรกรมกีารเพาะปลกูพืชตระกลูถัว่ 
โดยใช้เทคโนโลยีการผลติท่ีเหมาะสม จากการ 
ส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ  
จะส่งผลให้ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
ชุมชน ได้รับพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
สามารถกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่ระบบการผลิต
ในชมุชนได้อย่างทัว่ถงึ ตลอดจน มีการต่อยอด 
ประชาสมัพนัธ์สร้างแรงจูงใจแก่เกษตรกรให้หนัมา 
ปลกูพชืตระกลูถัว่เพิม่มากขึน้อีกด้วย” รองอธิบดี 
กรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าว

การใช้หญ้าแฝกบ�าบัดน�า้เสียได้อย่างไร

ญ้าแฝก นอกจากใช้ประโยชน์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า 

การปรบัปรงุบ�ารงุดนิแล้ว สามารถใช้โยชน์ในการรกัษาสภาพ

แวดล้อม โดยน�ามาปลูกเพื่อบ�าบัดน�้าเสียที่มีการปล่อยลงสู่แม่น�้า  

คูคลอง และแหล่งน�้าธรรมชาติต่างๆ คุณสมบัติบางประการ 

ของหญ้าแฝกทีช่่วยในการบ�าบดัน�า้เสยี

ห

สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ 
 กลุม่วจิยัและพฒันาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจดัการดนิ 
 กองวจัิยและพฒันาการจดัการทีด่นิ โทร 0 2562 5113-14

2. แบบแพหญ้าแฝก เป็นการปลูกหญ้าแฝก 
บนแพลอยน�้าที่ท�าจากไม้ไผ ่หรือท่อพีวีซี  
แล้วน�าไปวางในบ่อ หรือแหล่งน�้าท่ีต้องการ 
บ�าบดัโดยตรง ใช้ได้กบัน�า้เสยีจากฟาร์มปศสัุตว์ 
โรงงานอตุสาหกรรม และน�า้เสียจากชุมชน การใช้ 
หญ้าแฝกบ�าบัดน�้าเสียจากชุมชนที่ถูกปล่อย 
ทิง้ลงคลอง แหล่งน�า้สาธารณะแบบนี ้ส่วนใหญ่
ด�าเนนิการโดยภาครฐั

 เตรยีมแพโดยใช้ไม้ไผ่หรอืท่อพวีซี ี ท�าเป็น
ทุน่สีเ่หลีย่มผนืผ้า กว้าง 1.0 เมตร ยาว 1.2 เมตร 
ด้านล่างกรดุ้วยตะแกรงพลาสตกิ ขนาดช่อง 1X1 
เซนตเิมตร

 น�าหญ้าแฝกแบบรากเปลอืยไปปลกูในช่อง
ตะแกรง โดยมีเชือกขึงด้านบน มัดต้นหญ้าแฝก 
ไม่ให้ล้ม และน�าแพไปลอยในน�า้ทีต้่องการบ�าบดั 
ให้แถวของหญ้าแฝกในแพขวางทางน�า้ไหล

 ตดัใบหญ้าแฝกทกุ 1 เดอืน เพือ่ให้มกีาร
แตกหน่อใหม่และเพิม่ประสทิธภิาพในการดดูซบั
ของรากทีจุ่่มอยูใ่นน�า้เสยี และเปลีย่นหญ้าแฝกใหม่ 
เมือ่อายุ 10-12 เดือน โดยพนัธ์ุท่ีแนะน�า ได้แก่ 
สรุาษฎร์ธาน ีศรลีงักา พระราชทาน สงขลา 3 และ
ใหม่ห้วยหวาย

วธิกีารท�าแพหญ้าแฝก

 ท่อพวีซีีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 3 นิว้ หนา  
5 มลิลเิมตร น�ามาตดัยาว 90 และ 110 เซนตเิมตร 
อย่างละ 2 ท่อน น�าข้องอ 90 องศา มาประกอบ
มุมทั้ง 4 ด้าน ทากาวให้แน่น จะได้เป็นรูป 
กรอบส่ีเหลีย่มผนืผ้า หรือจะใช้ไม้ไผ่แทนท่อพวีซีี
กไ็ด้เช่นกนั

 น�าตะแกรงพลาสติก ขนาดช่องกว้าง 1x1 เซนตเิมตร ยาว 150 เซนติเมตร วางบนกรอบสีเ่หลีย่ม  
มัดด้วยลวด และน�าไม้ไผ่ผ่าซีกขนาด 1 นิ้ว 4 ท่อน วางใต้ตะแกรง ห่างแนวละ 30 เซนติเมตร  
มดัให้แน่นเป็นฐานรองรบัตะแกรงพลาสตกิไว้

 เจาะรทูีท่่อพวีซี ีด้านกว้าง 90 เซนติเมตร ทัง้สองด้าน ร้อยเชือกเพือ่ท�าแถวปลกูและยดึต้นหญ้าแฝก  
จ�านวน 5 แถว

 น�าหญ้าแฝกปลูกเรียงตามแนวเชือก ให้ส่วนรากรอดลงใต้ตะแกรง ปลูกเต็มทุกแถว แล้วน�า 
แพหญ้าแฝกวางลอยในน�า้ทีจ่ะบ�าบดั โดยมเีชอืกผกูแพและมดัยดึตดิกบัหมดุบนฝ่ังเพือ่ไม่ให้แพเคลือ่นที่
หรอืพลกิคว�า่

ในแปลงหญ้าแฝกแห้ง 2 วัน จากนั้นปล่อยน�้าเสีย 
ทีต้่องการบ�าบดัลงไปใหม่ ท�าเช่นนีไ้ปเรือ่ยๆ

 ควรตัดใบหญ้าแฝกทกุ 1-2 เดอืน เพือ่ให้แตก 
ใบใหม่ ใบทีต่ดัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ เช่น คลมุดนิ 
เพ่ือรักษาความชืน้ ท�าปุ๋ยหมัก น�าไปมุงหลงัคา หรอืน�าไป 
ท�าหตัถกรรม เครือ่งจกัสาน

 ทนทานต่อสารพิษและโลหะหนัก 
ในน�า้เสยีทีม่คีวามเข้มข้นสงู จงึสามารถเจรญิ 
เตบิโตได้ และน�ามาใช้ในการบ�าบดัน�า้เสยี
ทีป่นเป้ือน

 มกีารดดูใช้น�า้ส�าหรับการเจริญเตบิโต
ช่วง 3 เดอืนแรก ประมาณ 3,033 ลกูบาศก์
เมตรต่อไร่ มากกว่าพชืน�า้ชนดิอืน่ๆ เมือ่น�าไป 
ใช้ในการบ�าบดัน�า้เสยีท�าให้คณุภาพน�า้ดขีึน้
ในระยะเวลาสัน้กว่าพชือืน่

 ช่วยดดูซบัสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรสั ซึง่หากมสีารประกอบดงักล่าวปรมิาณมาก 
จะกระตุน้ให้สาหร่ายในน�า้มกีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ และเกดิปัญหามลพษิทางน�า้ขึน้

การปลูกหญ้าแฝกเพือ่บ�าบดัน�า้เสยีม ี2 แบบ

1. แบบพืน้ทีชุ่ม่น�า้ เป็นการน�าน�า้เสียไปบ�าบัดในพืน้ทีป่ลูกหญ้าแฝกโดยปล่อยน�า้แช่ขงั ใช้ได้ท้ัง
น�า้เสียจากฟาร์มปศสุตัว์ และน�า้เสยีจากชุมชน วธิกีารบ�าบดันาเสยีแบบพืน้ทีชุ่่มน�า้

 ท�าคนัดนิสงูประมาณ 1 เมตร รอบพืน้ทีแ่ปลงปลกูหญ้าแฝกทีมี่ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร 
(เมือ่ปล่อยน�า้เสยีลงไปทีร่ะดบัความสงู 30 เซนตเิมตร จะรองรับน�า้เสยีได้ประมาณ 75 ลกูบาศก์เมตร)

 ปลกูหญ้าแฝกเตม็พืน้ที ่ ระยะปลกู 50x50 เซนตเิมตร พนัธุท์ีเ่หมาะสม ได้แก่ สรุาษฎร์ธานี  
ศรลีงักา พระราชทาน สงขลา 3 และใหม่ห้วยหวาย

 เมือ่หญ้าแฝกอาย ุ 3-4 เดือน ปล่อยน�า้เสยีเข้าแปลง ให้ระดบัน�า้สงูประมาณ 30 เซนตเิมตร  
ทิง้ไว้ 5 วนั แล้วระบายน�า้ท่ีผ่านการบ�าบดัลงแหล่งน�า้ธรรมชาติหรอืน�าไปใช้ในพืน้ท่ีเกษตร ปล่อยให้ดิน 

“ขณะเดยีวกนั ได้มอบหมายให้กรมชลประทาน เร่งรดัการด�าเนนิงาน 
ให้ทันภายในปีนี ้ เพือ่ให้สามารถใช้เกบ็กกัน�า้เป็นแหล่งน�า้ต้นทนุ ส�าหรบัใช้
ในการอุปโภคบรโิภคและการเกษตร ช่วยบรรเทาปัญหาภยัแล้ง น�า้ท่วม
ภาคอีสาน”
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 “สรุยิะ” ลงพืน้ทีภ่เูกต็เปิดแผน 7 บิก๊โปรเจก็ต์  
สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด�าเนินการ สาง
ปัญหาจราจรตดิขดั รองรบัท่องเทีย่วโต หวังดนั
ภเูก็ตขึน้แท่นฮับอนัดามนั

นายสุริยะ จึงรุ ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โดยเมือ่ไม่นานมานี้  
ตนได้ลงพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ เนือ่งจากจังหวัดภเูกต็
เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน�าระดับโลกที่สร้างรายได้ 
ให้กับประเทศ ในปี 2566 กว่า 300,000 ล้านบาท  
จงึมข้ีอส่ังการให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง อาท ิกรมทางหลวง, 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)  
หรือ ทอท. เร่งรดัพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสนามบนิ  
ตลอดจน โครงข่ายทางหลวง เพื่อรองรับการ
ขยายตัวด้านการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาจราจร
ตดิขัด พร้อมรบัการเดินทางของนักท่องเทีย่วและ
ประชาชนในพืน้ท่ีให้มคีวามสะดวกและปลอดภยั 

ส�าหรับการลงพื้นที่ในครั้งน้ี เพ่ือติดตาม 
ข้อสัง่การของนายกรฐัมนตรใีนเรือ่งการสร้างสะพาน 
หรือทางแยกต่างๆ รวมถงึการบรหิารจดัการจราจร
และเตรียมการก่อนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ทั้งนี้ 
ในจังหวัดภูเก็ตมีโครงการต่างๆ ของกระทรวง
คมนาคมทีส่�าคญั อาท ิแผนพฒันาท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ระยะที่ 2 ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคาร 
ผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถ 
รองรับผู้โดยสารจาก 12.5 ล้านคนต่อปี เป็น 18 ล้าน 
คนต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง
ออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดอืนพฤษภาคม 
2568 เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติได้ในปี 2569 
ก่อสร้างปลายปี 2569 แล้วเสรจ็ปี 2572 

ขณะท่ี โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ 
อยู่ระหว่างด�าเนนิการโอนจากกรมท่าอากาศยาน 
ให้ ทอท. บรหิารจดัการ ส่วนโครงการทางพิเศษ
จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง ซึ่ง 
มีลักษณะเป็นอุโมงค์ โดยมีแนวคิดในการปรับ
รูปแบบอุโมงค์ของโครงการ เพื่อท�าให้โครงการ
เดินหน้าได้เร็วขึ้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัด
กรรมสทิธิท์ีด่นิ คาดว่าจะน�าเสนอ ครม. อนุมตัไิด้
ในเดือนธนัวาคม 2568 ลงนามในสญัญาปี 2569 
เปิดให้บรกิารปี 2573

“สรุยิะ” ดนั 7 บิก๊โปรเจ็กต์ภูเกต็ 
เดนิหน้าบมูท่องเทีย่วอนัดามนั

ส่วนระยะที ่ 2 ช่วงเมอืงใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ 
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการพจิารณารายงาน EIA คาดว่า 
จะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาได้ปลายปี 
2569 เปิดให้บริการปี 2573

นอกจากน้ี กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดกรม
ทางหลวง (ทล.) ด�าเนินโครงการก่อสร้างทาง 
แนวใหม่ ช่วงบ้านเมอืงใหม่–สามแยกเข้าสนามบนิ 
ภู เก็ต ,  โครงการสะพานสารสินแห ่งใหม ่ 
และโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับท่ีจุดตัด 
ทล.402 กบั ทล.4027 และ ทล.4025 (แยกท่าเรอื)  
บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษตัร ีและท้าวศรสีนุทร  
ด้วย

อย่างไรกต็าม ก่อนหน้านี ้นายสรุยิะ เปิดเผย 
ว่า จะผลักดัน 4 โปรเจกต์แก้จราจร จ.ภูเก็ต 
โดยจะเทงบ 5.7 พันล้านบาท หนุนท่องเที่ยว 
วางแผนตัง้แต่ร่าง TOR ใช้ผู้รับเหมาชัน้พเิศษ และ
เทคโนโลยี มีสมุดพกก�ากบัทกุขัน้ตอน ปิดความ
เสี่ยงล่าช้า ประเดิมตอกเข็มช่วงบ้านพารา-บ้าน
เมอืงใหม่ ก.ค. 67 เสรจ็ปี 69

ในการจับกุม ปราบปราม ชาวต่างชาติที่อยู่ใน
ประเทศไทยทีม่พีฤตกิรรมผดิกฎหมายโดยเฉพาะ
การชักชวน หลอกลวงคนไทยเพื่อพาไปท�างาน 
เป็นแก๊งคอลเซนเตอร์ในประเทศเพือ่นบ้าน ทัง้นี้  
ให้ความส�าคญักบัจังหวัดทีม่พีรมแดนตดิกบัประเทศ 
เพือ่นบ้าน

การปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์ 
มอบหมายให้ สตช. ด�าเนินการจัดท�าแผน
ปฏิบัติการปราบปราบแก๊งคอลเซนเตอร์ และ
อาชญากรรมออนไลน์ โดยมเีป้าหมายชดัเจน และ
บูรณาการแผนฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และด�าเนินการสืบสวน สอบสวน และขยายผล
การเอาผดิกบัเจ้าหน้าทีท่ีร่่วมการกระท�าความผดิ
อาชญากรรมออนไลน์

ส่วนการด�าเนินงานด้านระหว่างประเทศ 
ได้มอบหมายให้กระทรวงดีอี สตช. บูรณาการ
ประสานความร่วมมอืกบัประเทศเพ่ือนบ้านในการ 

ตลอดจนก�าหนดมาตรการลงโทษ หรือค่าปรับ
กรณีงานล่าช้า นอกจากนี้ ได้มอบหมาย ทล. 
ตรวจสอบการใช้เครือ่งจกัร/แรงงาน ในช่วงระหว่าง 
การก่อสร้างให้เป็นไปตาม TOR และใช้มาตรการ
สมดุพกเพือ่ก�ากบัการท�างาน 

ส�าหรับโครงการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง จ.ภเูก็ต และพืน้ทีต่่อเนือ่ง จ�านวน 
4  โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างขยาย 
ช่องจราจร ทล.4027 ช่วงบ้านพารา-บ้านเมอืงใหม่ 
ค่าก่อสร้าง 650 ล้านบาท คาดว่าจะประกวดราคา 
แล้วเสร็จ และเริ่มก่อสร้างเดือน ก.ค. 2567  
จะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 2 ปี 2569

2. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 
ทีจ่ดุตดั ทล.402 กบั ทล.4027 และ ทล.4025  
(ทางลอดท่าเรือ) ค่าก่อสร้าง 2,380 ล้านบาท  
คาดว่าจะประกวดราคาแล้วเสรจ็ และเริม่ก่อสร้าง
เดอืน ก.ค. 2567 ระยะเวลาก่อสร้าง 30 เดอืน  
จะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 4 ปี 2569

ส�าหรับการก่อสร ้างทางแยกต่างระดับ 
ทีจ่ดุตดั ทล.402 กบั ทล.4027 และ ทล.4025 
(ทางลอดท่าเรอื) จะต้องรือ้ย้ายเสาไฟฟ้าและท�า 
ทางเบี่ยง ถนนช่ัวคราว รวมถึงย้ายอนุสาวรีย ์
ท้าวเทพกระษตัร ีท้าวศรสีนุทร ชัว่คราวในระหว่าง
ก่อสร้างและเคลือ่นย้ายกลบัเมือ่ก่อสร้างถนนเสรจ็  
ดงัน้ันให้ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้จงัหวัดภเูก็ต  
กรมศิลปากร เพื่อเตรียมพิธีทางศาสนาในการ 
อญัเชิญอนสุาวรย์ีไปประดษิฐานช่ัวคราว และข้ันตอน 
ทางวศิวกรรมเพือ่ความปลอดภยัและความสมเกยีรติ  
ทั้ งนี้  ประเมินว ่างานรื้อย ้ายจะเริ่มในช ่วง 
เดอืน ม.ีค. 2568 

3. โครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ ช่วงบ้านเมอืงใหม่ 
-สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต (ทางเลี่ยงเมือง)  
ค่าก่อสร้าง 1,300 ล้านบาท ค่าจดักรรมสทิธ์ิทีด่นิ 
1,331 ล้านบาท อยูร่ะหว่างด�าเนนิการขอผ่อนผนั
มติ ครม. การใช้พืน้ทีป่่าชายเลน โดยตัง้งบประมาณ 
ด�าเนนิการปี 2568 คาดว่าจะประกวดราคาแล้วเสรจ็  
และเริม่ก่อสร้างต้นปี 2568 จะแล้วเสรจ็ภายใน
ไตรมาส 4 ปี 2569

4. โครงการก่อสร้างสะพานสารสินแห่งใหม่  
เสนอขอจัดสรรงบประมาณเพื่อออกแบบ 
รายละเอยีดในปี 2568 วงเงนิ 80 ล้านบาท ส�ารวจ
และออกแบบ จดัท�ารายงาน EIA และศกึษาวเิคราะห์ 
รปูแบบการลงทุนต้นปี 2568-2569 จากนัน้เสนอ
ขอความเห็นชอบรายงาน EIA และขออนุมัติ
ก่อสร้าง คาดเริม่ก่อสร้างในปี 2572

เตรียมเปล่ียนบอร์ด รฟม. 
คาด พ.ค.น้ี ชงเข้า ครม.

แผน OneWeb บกุตลาด
บรอดแบนด์ไทยสะดดุ 

“สรุพงษ์” พดูชัด พ.ค.นี ้เปลีย่นบอร์ด รฟม. 
ยันเป็นธรรมเนียมหลังเปลี่ยนรัฐบาล และเพื่อ 
ความเหมาะสม วางภารกิจแรกเร่งสรรหา 
ผูว่้าฯ รฟม.คนใหม่ คาด “ประธานบอร์ด รฟม.” 
ยืน่ลาออกเปิดทางฝ่ายการเมอืง ส่วนการรถไฟฯ 
ตัง้สรรหาผูว่้าฯ คนใหม่แล้ว สัง่เร่งทางคูเ่ฟส 2 
เชือ่มถงึชายแดนใต้

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนีอ้ยูร่ะหว่าง
พิจารณาเพื่อเตรียมปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ 
(บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
(รฟม.) ชุดใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) อนมุตัไิด้ในเดอืน พ.ค. 2567 โดยการปรับ 
เปล่ียนกรรมการบอร์ด รฟม.นั้น จะพิจารณา 
เป็นรายบคุคล หากคณุสมบัตติรง เป็นประโยชน์ต่อ
ระบบก็ยงัคงให้ท�าหน้าทีต่่อ ซึง่บอร์ด รฟม. มทีัง้ 
เป็นต�าแหน่งผู้แทนหน่วยงาน ซ่ึงจะดูว่าต�าแหน่ง
ท่ีมา ครบวาระหรือเกษยีณอายหุรอืไม่ ประกอบด้วย  
และยังมีกรรมการมาจากผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วน 
ท่ีสามารถพจิารณาปรบัเปล่ียนได้เช่นกนั

“การปรับเปลี่ยนบอร์ดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ถือเป็นธรรมเนียมท่ัวๆ ไป เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล 
ก็ปรับได้ เพื่อคัดสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสม 
ให้มาท�างานขบัเคลือ่นนโยบายของรฐับาล โดยทีผ่่านมา  
มีการปรับเปลี่ยนบอร์ดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไป
หลายหน่วยแล้ว ยงัเหลอื รฟม. ท่ียงัไม่ปรบั กจ็ะปรบั 
หลงัสงกรานต์นี ้ โดยประธานบอร์ดคาดว่าจะเป็น
ข้าราชการในกระทรวงคมนาคม” นายสุรพงษ์ กล่าว

ส�าหรับความคืบหน้าการสรรหาผูว่้าการ รฟม.
คนใหม่ แทน นายภคพงศ์ ศริกินัทรมาศ ท่ีครบวาระ 
ในวนัท่ี 20 มนีาคม 2567  นายสรุพงษ์ กล่าวว่า 
ทราบว่ามวีาระในการประชมุบอร์ด รฟม. เม่ือเดอืน 

มี.ค.ท่ีผ่านมา แต่ยังไม่มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการ
สรรหาผูว่้าฯ รฟม. ดงันัน้ หลงัจากแต่งต้ังบอร์ด รฟม. 
ชดุใหม่เรยีบร้อย ภารกจิแรกจะเป็นการแต่งตัง้คณะ 
กรรมการสรรหาเป็นผูว่้าฯ รฟม. โดยเรว็ ส่วนปัจจบุนั
ให้รองผูว่้าฯ รฟม. ท�าหน้าท่ีรกัษาการผูว่้าฯ รฟม. 
ไปก่อน ซ่ึงเป็นไปตามระเบยีบฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันบอร์ด รฟม. 
มจี�านวน 14 คน (รวมผูว่้าฯ รฟม. หรอืรักษาการ
ผู้ว่าฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ) มีนาย 
สราวธุ ทรงศวิไิล อธบิดกีรมทางหลวง เป็นประธาน
บอร์ด ซ่ึงบอร์ด รฟม. มวีาระคราวละ 3 ปี ปัจจุบนั
ประธานบอร์ดยงัไม่ครบวาระ เนือ่งจากได้แต่งตัง้
ด�ารงต�าแหน่งสมัยท่ี 2 เมือ่วนัท่ี 16 ส.ค. 2565 ซึง่
วธิปีฏบิตัทิีผ่่านมากรณีเปลีย่นรฐับาลและต้องการ
ปรบัเปลีย่นบอร์ด ขณะทีย่งัไม่ครบวาระ กม็กัจะ
ส่งสญัญาณให้บอร์ดลาออกเพือ่เปิดทางให้รฐัมนตรี 
แต่งต้ังบอร์ดชุดใหม่ท่ีเป็นคนของตนเอง

ส�าหรบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึง่
เป็นอกีหน่วยงานท่ีนายสุรพงษ์ รมช.คมนาคม ก�ากบั
ดแูล ล่าสดุ นายนริฒุ มณพีนัธ์ ผูว่้าการ รฟท. ได้
ครบวาระด�ารงต�าแหน่ง 4 ปี ในวนัที ่23 เม.ย. 2567 
และบอร์ด รฟท.ท่ีม ีนายจริตุม์ วิศาลจติร อธิบด ี
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธาน ได้แต่งตัง้ 
คณะกรรมการสรรหาฯผูว่้าฯ รฟท.คนใหม่แล้วนัน้ 
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า เมื่อบอร์ด รฟท.ได้แต่งตั้ง 
คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าฯ คนใหม่แล้ว ก็น่าจะ
เลยขัน้ตอนการเจรจาต่อวาระกบัผูว่้าฯ คนเดมิแล้ว

ทั้งนี้ การรถไฟฯ มีงานค้างอยู่ค่อนข้างมาก 
และต้องเร่งรดัให้เสรจ็ตามแผน ได้แก่ 1. โครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะแรก และโครงการรถไฟ
ทางคูร่ะยะท่ี 2 ต้องเดนิหน้าให้ไปตามแผนงาน ซ่ึง
ตนจะเร่งรดัเส้นทางสายใต้ ซ่ึงม ี 3 เส้นทางเพือ่ให้
ต่อเนื่องกับเฟสแรกที่ไปถึงชุมพร คือ ช่วงชุมพร-
สรุาษฎร์ธาน ีระยะทาง 168 กม. วงเงนิ 24,29.36 
ล้านบาท, ช่วงสรุาษฎร์ธาน-ีชมุทางหาดใหญ่-สงขลา 
ระยะทาง 321 กม. วงเงนิ 57,375.43 ล้านบาท 
คาดว่าจะน�าเสนอทีป่ระชมุบอร์ด รฟท. วนัที ่ 18 
เม.ย. 2567 เพราะเป็นเส้นทางท่ีจะช่วยเรือ่งขนส่ง
สนิค้าภาคใต้และประเทศมาเลเซีย ส่วนช่วงชมุทาง
หาดใหญ่-ปาดงัเบซาร์ ระยะทาง 45 กม. วงเงนิ 
6,661.37 ล้านบาท บอร์ด รฟท.เหน็ชอบไปแล้ว
ก่อนหน้านี้

พ.อ.สรรพชยัย์ หวุะนนัทน์ กรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ บริษทั โทรคมนาคมแห่งชาต ิจ�ากัด (มหาชน) 
หรือ เอ็นท ี กล่าวว่า ขณะนีแ้ผนการเป็นพนัธมติร
ทางธรุกจิกบั OneWeb ในการท�าตลาดดาวเทยีม
บรอดแบนด์ด้วยดาวเทยีมวงโคจรต�า่ในประเทศไทย 
ยงัอยูร่ะหว่างการรอกรรมการกจิการกระจายเสยีง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(บอร์ด กสทช.) อนุมตัิ โดยลา่สุด บรษิัท ไทยคม 
จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้ามาช้ีแจงกับเอ็นทีว่า จะส่ง
หนงัสอืขอให้บอร์ด กสทช.ชะลอการออกใบอนญุาต
ในกจิการดาวเทยีม 2 ประเภท ได้แก่ ใบอนญุาต
การให้ดาวเทยีมต่างชาตเิข้ามาให้บริการในประเทศ 
(Landing Right) และใบอนุญาตสร้างสถานีรับ
สญัญาณดาวเทยีมภาคพืน้ดนิ (Gateway license) 

ทั้งนี้ ไทยคม ได้ยกกรณีตัวอย่างในประเทศ 
มาเลเซยีที ่ Starlink ผู้ให้บรกิารอินเทอร์เนต็ความเรว็สงู 
ผ่านดาวเทียมจากบริษัท SpaceX ได้ยื่นขอเสนอ
โครงการมาโดยตรงกบัรฐับาลมาเลเซีย แต่พอผ่านไป  
โครงการก็ไม่ประสบความส�าเร็จ และมีข่าวว่า  
Starlink ก�าลงัถอนการลงทนุ โดยผลกระทบตอนนี ้
ก็ท�าให้ผู้ประกอบการในประเทศไม่สามารถแข่งขนัได้

“OneWeb เลอืกเอน็ทเีป็นพนัธมิตร เพราะเป็น
รฐัวิสาหกจิ เป็นตัวแทนจากรฐับาล และมศัีกยภาพ 
และมั่นใจว่าจะสามารถด�าเนินการได้ เพื่อผลักดัน
ให้ไทยเป็นฮับด้านดาวเทียมวงโคจรต�่าในภูมิภาค 
CLMV”

พ.อ.สรรพชัยย์ กล่าวว่า หากโครงการนีส้�าเรจ็ 
และให้บริการได้ในเฟสแรก เอ็นทีจะมีรายได้จาก 
OneWeb ประมาณ 80-100 ล้านบาท แต่ในเมือ่ 
ยงัไม่เกิดก็ท�าได้เพยีงรอ ไทยคมกบัเอน็ท ีกเ็ป็นพนัธมติร 

ส�ารวจคนต่างด้าวที่พ�านักอาศัยในประเทศ 
สกัระยะหนึง่ ให้แจ้งข้อมลูส่งให้ศนูย์ AOC1441 
เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่ผิดสังเกตคนต่างด้าว 
ทีเ่ป็นแก๊งคอลเซน็เตอร์

นอกจากนี้ การแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ 
เกีย่วกบัการแก้ปัญหาภยัออนไลน์ ได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการ ดงันี้

1. ให้ สคบ. พจิารณาแก้ไขกฎหมาย หรอืกฎ
ระเบยีบ ท่ีเกีย่วกบัการบรกิารเกบ็เงนิปลายทาง
ส�าหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (COD) เพื่อขจัด
ปัญหาการหลอกขายสนิค้าออนไลน์ ภายในเดือน
พฤษภาคมนี ้ 2. ก.ล.ต. ศกึษาระเบยีบการก�ากับ
ดแูลสนิทรพัย์ดจิิทลัของผูป้ระกอบธรุกจิ P2P และ
ประกาศใช้ เพือ่ตดัช่องทางการโอนเงนิไปเป็นสกลุ
เงนิดิจทิลัออกจากบญัชีม้า 

3. ส�านักงาน กสทช. ก�าหนดกฎระเบียบ
เกีย่วกบัการใช้บรกิารข้อความสัน้ (SMS) ในการ 
ส่งข้อความหรือส่งลิงก์หลอกลวง 4. คณะ
อนกุรรมการด้านกฎหมาย พจิารณาแก้ไขปัญหา
การคืนเงนิให้แก่ผูเ้สียหาย 5. ส�านักงานคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ประสานหน่วยงาน 

โดยเม่ือเรว็ๆ นี ้นายประเสรฐิ จนัทรรวงทอง 
รัฐมนตรีว่ากากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สงัคม (ดอีี) แถลงผลการประชมุการประชมุคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งที่ 3/2567 ว่า ได้เพิ่ม
มาตรการปราบปราบอาชญากรรมออนไลน์ ด้วย
การแก้ไขปัญหาบญัชม้ีา โดยสมาคมธนาคารไทย 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสถาบัน
การเงิน ได้เร่งตรวจสอบบัญชีธนาคาร ซ่ึงมีการ
ระงับบัญชีต้องสงสัยไปแล้ว 3-4 แสนบัญชี ปิด
บญัชม้ีาไปแล้ว 318,000 บญัช ีAOC ปิดไปแล้ว 
112,000 บญัชี

ส่วนบัญชีที่เปิดใหม่ ได้เพิ่มมาตรการดูแล 
การเปิดบญัชป้ีองกนัไม่ให้ท�าผดิกฎหมาย โดยเพิม่การ 
ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิของลูกค้า โดยสอบถามข้อมลู
เพิม่เตมิถงึการท�าธรุกิจ ทนุหมนุเวยีน จดุประสงค์
การเปิดบญัชี

ส�าหรับมาตรการแก้ปัญหาซมิม้า ได้กวาดล้าง 
ซิมม้าและซิมต้องสงสัย โดยให้ผู ้ถือครองซิม 
ในปริมาณมากต้องมายืนยันตัวตนภายในวันที่  
14 ก.พ. 67 ทีผ่่านมา โดยมผู้ีมายนืยนัตวัตนแล้ว  
2.57 ล้านเลขหมาย และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการระงบั  
2.5 ล้านเลขหมายโดยส�านกังานคณะกรรมการกจิการ 
กระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ส่วนการเปิดซิมใหม่ได้เพิ่ม

มาตรการเข้มงวด เพื่อป้องกันการเปิดใช้ซิม 
ทีผ่ดิปกต ิและจดัท�าฐานข้อมลูของผู้ส่ง SMS

ขณะที่การด�าเนินการกับเสาสัญญาณและ
สายสญัญาณอนิเทอร์เนต็ผดิกฎหมาย ได้ร่วมกบั
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ (สตช.) และกระทรวง
กลาโหมจัดท�าแผนปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว 
แต่ไม่ขอเปิดเผย

มาตรการแก้ไขปัญหาการซ้ือขายคริปโทฯ  
ผดิกฎหมาย เนือ่งจากพบว่า มคีนใช้ช่องทางในการ 
ซือ้ขายครปิโทฯ ในการส่งเงนิออกต่างประเทศถงึ  
70-80% จึงให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด
มาตรการดแูล ทัง้นี ้ เพราะได้พบว่าคนร้ายได้ใช้ 
ช่องทางสนิทรพัย์ดจิทัิลในการโอนเงินไปต่างประเทศ  
ก.ล.ต. และกระทรวงได้ด�าเนนิการตรวจสอบอย่าง
เข้มงวด

การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน ์ 
ได้ด�าเนนิการอย่างเข้มข้นในการชือ้ขายสนิทรพัย์
ดจิทิลัผ่านผู้ให้บริการทีไ่ด้รับใบอนญุาต อยู่ภายใต้ 
การก�ากบัดแูลของ ก.ล.ต. โดยให้ท�า KYC อย่าง
เข้มข้นและให้รายงานปริมาณในการท�าธุรกรรม 
ให้ ก.ล.ต. ทราบ โดยให้ศนูย์ AOC รบัข้อมลูและเป็น 
ศนูย์กลางในการแลกเปลีย่นข้อมลูทัง้หมด โดยน�า 
AI มาวเิคราะห์ข้อมลู

นอกจากนี้ ร ่วมกับกระทรวงมหาดไทย 

สรุพงษ์ ปิยะโชติ

พ.อ.สรรพชยัย์ หุวะนนัทน์

สรุยิะ จงึรุง่เรืองกจิ

โดยนายสุรยิะ เปิดเผยว่า การพฒันาโครงข่าย
คมนาคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตของกรมทางหลวง 
(ทล.) มจี�านวน 4 โครงการ เพือ่แก้ไขปัญหาการ
จราจรในจงัหวดัภูเกต็ และส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีการ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
และตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการส�าคญัตาม 
นโยบายของกระทรวงคมนาคม เพือ่ให้ทุกหน่วยงาน 
ร่วมกันขับเคลื่อนและติดตามผลการด�าเนินงาน
ให้เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม และมปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้  

ทัง้น้ี คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ ทล. 
พิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดด้านการก�าหนด
มาตรฐานความปลอดภัย และการบริหาร 
การจราจรในพืน้ทีก่่อสร้าง รวมถงึก�าหนดคณุสมบตั ิ
ผูร้บัจ้างเป็นล�าดบัชัน้พเิศษ เพือ่ให้ได้ผูร้บัจ้างทีม่ี
มาตรฐาน มเีทคโนโลยสีงูสดุ และก�าหนดบทปรบั
สงูสดุ โดยน�าข้อก�าหนดต่างๆ ใส่ไว้ต้ังแต่ขัน้ตอน
การจัดท�า TOR เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ 

แก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ในเชงิรกุ รวมทัง้ 
มอบหมายให้ สตช. และ ตม. เคร่งครดัการตรวจสอบ 
บุคคลเข้า-ออก และการเข้า-ออกผ่านช่องทาง
ธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาการเดินทางไปท�างาน 
เป็นแก๊งคอลเซนเตอร์ รวมถึงการขนเงินออก 
นอกประเทศ ซึง่ กต. ให้การสนบัสนุนการประสานงาน 
ในการเจรจากบัประเทศเพือ่นบ้าน ในประเดน็การ
แก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซนเตอร์ เวบ็พนนัออนไลน์ 
รวมถึงประเด็นปัญหาอาชญกรรมออนไลน์อื่นๆ 
รวมทั้ง ขอความร่วมมืออธิบดีกรมการปกครอง

ทีเ่กีย่วข้อง ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการซือ้ขายข้อมลูส่วนบคุคล

ทัง้นี ้ดอี ีร่วมกบัศนูย์เทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หารือ
แนวทางการจดัตัง้ห้องปฏบิตักิารปัญญาประดิษฐ์
เพือ่การวเิคราะห์ข้อมูลส�าหรบั AOC (AOC Data 
Lab) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล
เพื่อใช้ก�าหนดนโยบายการแก้ไข และป้องกัน
อาชญากรรมออนไลน์

กันมายาวนาน ประเด็นนี้จึงไม่ขอพูดว่าผิดหรือถูก  
ให้เป็นทางบอร์ด กสทช.พจิารณา

ส�าหรับโครงการดังกล่าว เอ็นทีได้เตรียมสถานี
สรินิธรเป็นสถานเีกตเวย์ภาคพืน้ดนิท�าหน้าทีบ่ริหาร
จัดการเครือข่ายดาวเทียมมีเป้าหมายให้บริการ
บรอดแบนด์ผ่านดาวเทยีมครอบคลมุภูมภิาคอาเซยีน 
โดยเดิมนัน้มกี�าหนดให้บริการไตรมาส 2 ปี 2566 แต่ 
ขณะนี้ล่าช้ากว่าก�าหนดเดิมราว 1 ปี หลังจากรอ 
ใบอนญุาตน�าเข้าอปุกรณ์บางตัวจาก กสทช. จนเมือ่ต้นปี  
2567 งานก่อสร้างทัง้หมดเสร็จเรยีบร้อยแล้ว 100% 
ตอนนีร้อเพยีงใบอนญุาตให้บรกิารจาก กสทช. คอื 
Landing Right และ Gateway License

อย่างไรกต็าม เอน็ทไีด้เริม่โครงการก่อสร้างสถานี
เกตเวย์ดาวเทียมวงโคจรต�่า ขนาดพื้นท่ีประมาณ 
40,000 ตารางเมตร ภายใต้โครงการ “OneWeb 
Satellite Network Portal Site Hosting Services” 
ในบรเิวณสถานดีาวเทยีมสริินธร จงัหวดัอบุลราชธานี  
ประกอบด้วยการติดต้ังฐานจานสายอากาศจ�านวน  
14 ฐาน เพือ่ตดิตัง้จานสายอากาศเบือ้งต้น 12 จานสาย 
อากาศ พร้อมอปุกรณ์และส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีได้รบั 
การออกแบบให้รองรับสถานภีาคพืน้ดินท่ีสมบูรณ์แบบ  
ส�าหรับดาวเทียม OneWeb ด้วยคุณภาพบริการ 
ทีร่ะดับ SLA ไม่น้อยกว่า 99.99 % 

อย่างไรกต็าม มีรายงานข่าวว่า ทีผ่่านมา ไทยคม 
ได้เข้าร่วมประมูลวงโคจรดาวเทียมจากส�านักงาน 
กสทช. ผ่านบริษัท สเปซ เทค อินโนเวชั่น จ�ากัด 
บรษิทัลูก และชนะการประมลู จ�านวน 2 ชดุ รวม
มลูค่า 797 ล้านบาท ได้แก่ วงโคจร 78.5 E และ 
วงโคจร 119.5 E ไทยคมยังได้ขออนมัุตวิงเงนิลงทนุ 
จากบอร์ดบรษิทัจ�านวนไม่เกิน 15,203 ล้านบาท ภายใต้ 
แผนยิงดาวเทียมบรอดแบนด์ 3 ดวง ซึ่งอาจเป็น  
2 ดวงเลก็และ 1 ดวงใหญ่ ในวงโคจร 119.5 E ซึง่ถอืเป็น 
ต�าแหน่งท่ีเหมาะสมในการท�าตลาดครอบคลมุภมูภิาค
เอเชียตะวันออก เฉยีงใต้ เอเชียเหนอื ออสเตรเลยี และ
ภมูภิาคอนิโดจนี

โดยจะเริ่มจากการยิงดาวเทียมดวงเล็กก่อน 
เพราะใช้เวลาสร้างเพยีง 18 เดอืน เทยีบกบัการสร้าง
ดาวเทียมดวงใหญ่ซ่ึงใช้เวลา 4 ปี ส่วนต�าแหน่งวงโคจร 
78.5 องศาตะวันออกนั้น คาดว่าแผนยิงดาวเทียม
จะมคีวามชดัเจนภายใน 1 ปี โดยอย่างน้อยต้องยงิ
ดาวเทียมให้ได้ 1 ดวงภายใน 3 ปี หลงัได้รบัใบอนญุาต
จาก กสทช.

ดอี ีลุยปราบภัยออนไลน์ กวาดล้างบญัชม้ีา-ซิมม้า 
ขยายเวลาอายัดเงนิ-สกดัช่องครปิโทฯ โยกเงนิผดิฯ

“การพฒันาโครงข่ายคมนาคมในพืน้ทีจ่งัหวดัภเูกต็ของกรมทางหลวง 
(ทล.) มจี�านวน 4 โครงการ เพือ่แก้ไขปัญหาการจราจรในจงัหวดัภูเกต็ 
และส่งเสรมิการท่องเท่ียวเพ่ือขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ”



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

ใช้ได้จรงิจ�านวนมาก มเีครอืข่ายท่ีท�างานวชิาการ 
หลายเครือข่าย จนสามารถพัฒนาวารสาร  
มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ให้ติด TCI กลุ่ม  
1 ในฐานะบรรณาธกิาร นอกจากนัน้ กด็�ารงต�าแหน่ง 
ผูอ้�านวยการหลกัสตูรบณัฑติศกึษา วทิยาลัยสงฆ์
พทุธปัญญาศรทีวารวด ีหัวใจส�าคญัของการก�ากบั
ดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คือต้องท�าให้ความรู้ 
ใช้งานได้จริงกับชุมชน จึงได้ริเริ่มลดเวลาเรียน
ในห้องเรียน แล้วเน้นให้นิสิตปริญญาโทลงพื้นที่
ท�างานโครงการเปลีย่นแปลงชมุชนทีเ่รยีกว่า CCS 
จนสินค้าที่เกิดจากการลงพื้นท่ีท�างานของนิสิต 
ถกูน�าไปจดัจ�าหน่ายในหลายช่องทาง สร้างคณุภาพ 
ชวีติทีด่ใีห้กับชาวบ้านมากยิง่ขึน้”

ด้านแนวคดินัน้ทาง ดร.พระมหาบญุเลิศ ได้
บอกว่า อุดมคติที่ยึดถือเป็นหลักในการด�าเนิน
ชีวิต คือ ชีวิตที่นิ่งขาดการพัฒนาคือชีวิตที ่
ไร้วญิญาณ ต้องพัฒนาชวีติให้เคลือ่นไปข้างหน้า
เสมอ แม้เป้าหมายทีต้่องการจะดแูสนไกล แต่ก็
ต้องเคล่ือนไปไม่ย่อท้อ ในหน้าทีก่ารเป็นอาจารย์  
เป้าหมายสูงสุดของชวีติคอื ต�าแหน่งทางวิชาการ 
สงูสดุ คอืศาสตราจารย์  อาตมามาเป็นอาจารย์ 
กม็เีป้าหมายแบบเดยีวกนันัน้ จึงวางแผนชวีติ
เพือ่ก้าวให้ถงึฝันทีต่ัง้ไว้

ซ่ึงในการท�างาน ไม่ว่าจะในเพศพระและ
ฆราวาสญาติ ไม่สามารถหนีปัญหาอุปสรรคพ้น 
อาตมาก็ไม่ต่างกัน มีจุดเปลี่ยนในชีวิตหลายครั้ง 
หลักการส�าคญัทีใ่ช้ในการรบัมอื คอื ปัญหาวนันี้
ต้องจัดการให้จบวันนี้ วันพรุ่งน้ี เราจะเดินหน้า
อย่างไร้กังวล ต้องมีสติในการรับมือกับปัญหา  
ไม่ด่วนคิด ด่วนตัดสินใจ ใช้หลักโยนิโสมนิการ 
ในการรบัมอื

ารบ�ารุงพุทธศาสนา นอกจากยึดมั่นใน 
หลกัค�าสอนแล้ว การเผยแพร่หลกัค�าสอนกถ็อื 

เป็นส่วนส�าคัญ เพราะเป็นความส�าคญัทีจ่ะท�าให้
วญิญชูนได้ซมึซบัหลักค�าสอนพระพทุธศาสนา
อย่างแท้จริง แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแบบ
พลวัต ท�าให้การเชื่อมโยงค�าสอนศาสนาพุทธ
จึงยากข้ึนในปัจจบัุน

อย่างไรกต็าม หนึง่ในพระอาจารย์ที ่อปท.นิวส์ 
เชิญเป็นแขก ฉบับนี้ อยากจะขอแนะน�าให้รู้จัก 
กค็อื ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบญุเลศิ ช่วยธานี 
วดัใหม่ยายแป้น ผูด้�ารงต�าแหน่ง รองผู้อ�านวยการ
วทิยาลยัสงฆ์พทุธปัญญาศรทีวารวด ีมหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ผูท้ีไ่ด้เข้ามาบรหิาร
วทิยาลยัแห่งนี ้ขณะทีม่นีสิติเพียงร้อยต้นๆ เท่าน้ัน 
รวมทัง้ยงัมอีปุสรรคการบรหิารจดัการ แต่ท่านเป็น
ผูท้ีท่�าให้วทิยาลยัสงฆ์ก้าวข้ามปัญหาต่างๆ 

 ศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลศิ ได้เล่า
ให้ฟังว่า อาตมามพีืน้เพเป็นคนจงัหวัดตรัง เกดิที่
ต�าบลโคกยาง อ�าเภอกันตงั มพีีส่าว 2 คน เป็น 
บตุรคนสุดท้องของนายรวยและนางคล่อง ช่วยธานี   
เนื่องจากโยมพ่อ โยมแม่ แยกทางกันตั้งแต ่
เล็กๆ ท�าให้ต้องอาศัยอยู่กับคุณปู่และคุณย่า 
ทีบ้่านยะหรม ต�าบลโคกยาง ในช่วงวัยเดก็เข้าศึกษา 
ประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านโคกยางจนจบชั้น
ประถมศกึษาปีที ่6 ในช่วงทีเ่รยีนประถมสอบได้ที ่1  
ของห้องตลอด ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นคนเรยีนเก่ง  
แต่เนื่องจากทางบ้านขาดแคลนทุนทรัพย์ จึง 
ไม่สามารถส่งให้เรยีนต่อระดับมธัยมศกึษาได้ ชีวติ
การศึกษาในวัยเดก็จงึจบแค่ชัน้ประถม

ก จังหวัดตรัง ที่วัดกะพังสุรินทร์ เป็นส�านักเรียน
ปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี  

สมยันัน้วดักะพงัสุรินทร์ นบัว่าเป็นส�านกัเรียน
บาลีใหญ่อันดับต้นๆ ในภาคใต้ นอกเหนือจาก 
วดัวิชติสงัฆาราม จงัหวดัภเูกต็ และวดัคหูาสวรรค์  
จงัหวัดพทัลงุ ในขณะนัน้มพีระสงฆ์สามเณรรวมกนั 
มากกว่า 200 รูป หลังจากที่หลวงพ่อรับเข้าอยู ่
ในส�านกัเรยีนแล้ว ก็ได้ส่งตวัให้ไปอยูก่บัเจ้าคณุคล่อง  
หรือพระศรีปริยัติเมธี ป.ธ.9 อาจารย์ใหญ่
ส�านักเรียนวัดกะพังสุรินทร์ และนี่คือการเริ่ม 
นับหน่ึงในฐานะนักเรียนบาลีที่วัดกะพังสุรินทร์ 
ของอาตมา นบัจากนีเ้ป็นต้นมา

การศกึษาพระพทุธศาสนาในจงัหวดัพษิณุโลก 
จากน้ันปี 2552 ก็ย้ายจากพิษณุโลกมาเป็น

อาจารย์ทีค่ณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั และด�ารงต�าแหน่ง รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ช่วงที่เป็นรอง
คณบด ีตรงกบัช่วงเปลีย่นผ่านหลายอย่างของการ
จดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา โดยเฉพาะหลกัสตูร 
ทีจ่ดัการศกึษาไม่ได้รบัการตค่ีาจาก ก.พ. ให้เป็น
รฐัศาสตร์ แต่กลบัตค่ีาไปเป็นเทววทิยา จงึท�าให้เกดิ
ผลกระทบกับลกูศษิย์ทีจ่บไปแล้วสอบรับราชการ  
ต้องท�าหน้าที่หัวหน้าทีมเจรจาเพื่อหาทางออก 
น�าไปสูก่ารปรบัโครงสร้างหลกัสตูรจนเป็นทีย่อมรบั 

และปัญหาใหญ่อีกเรื่องก็คือ การที่หลักสูตร
ของคณะสงัคมศาสตร์ถกูน�าไปเปิดหลายทีห่ลาย
หน่วยงาน คณุภาพการศกึษาจงึมปัีญหา จงึต้อง
ท�าหน้าทีอ่อกแบบระบบและกลไกให้หลกัสตูรของ
คณะสงัคมศาสตร์ไม่ว่าจะเปิดทีไ่หนต้องมคีณุภาพ
เหมอืนกนั ซึง่อาตมาจะพดูประจ�าว่า หลกัสตูรของ
เราต้องเหมอืนเซเว่นอเีลฟเว่น คอื ซาลาเปาทีเ่ซเว่น 
ไม่ว่าจะขายที่สาขาไหนรสชาติจะเหมือนกัน 
ทกุสาขา และงานทีโ่ดดเด่นมากท�าให้เป็นทีรู่จ้กัของ
หลายฝ่ายในสมยันัน้กคื็อ การท�าหน้าทีเ่ป็นหัวหน้า 
ทมี ในการรบัการประเมนินอกสถานทีต่ัง้จาก สกอ. 
หน่วยงานทีอ่าตมารับผดิชอบผ่านทัง้หมด ไม่ต้องมี 
การปิดมกีารยบุซกัหน่วยงานเดยีว

 นอกจากต�าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะสงัคมศาสตร์ อาตมายงัได้รบัความไว้วางใจ 
จากผูบ้ริหารระดบัสงูให้รบัผดิชอบหน้าท่ีผูอ้�านวยการ 
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไร่ขิง 
จังหวัดนครปฐม ผู้อ�านวยการหน่วยวิทยบริการ
คณะสังคมศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ผู้อ�านวยการ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขา 
วิชารัฐประศาสนศาสตร์ จนถึงปี 2561 ย้ายไป 
รับต�าแหน่งรองผู ้อ�านวยการวิทยาลัยสงฆ ์ 
พทุธปัญญาศรีทวารวด ีมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ 
ราชวิทยาลยั ซึง่ตัง้อยูท่ีว่ดัไร่ขงิ อ�าเภอสามพราน 
จงัหวัดนครปฐมจนถงึปัจจบุนั 

จากทีไ่ด้ท�างานในสายวิชาการ ท�าให้อาตมา 
มผีลงานทีเ่ป็นหนงัสอืทางวชิาการหลายเร่ือง อาทิ 
แนวคิดการบริหารนโยบายสาธารณะโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน, การบริหารการพัฒนา,  

สอบได้ จงึเข้าสงักดัวดัชนะสงครามและศกึษาบาลี
เรือ่ยมาจนสอบได้เปรยีญธรรม 7 ประโยค

ในช่วงที่เรียนบาลี หลังจากสอบได้เปรียญ
ธรรม 5 ประโยคแล้ว ก็หนัไปเรยีนระดบัอดุมศกึษา
ตามล�าดับดังนี้ ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตร ี
พทุธศาสตรบณัฑติ การบรหิารัฐกจิ มหาวทิยาลยั 
มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั ปรญิญาโท ศลิปศาสตร 
มหาบัณฑิต (สาขาการพัฒนาสังคม) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจดัการความขดัแย้ง  
มหาวทิยาลยันเรศวร  และปรญิญาเอกรฐัประศาสน 
ศาสตรดษุฎบีณัฑติ มหาวิทยาลยัปทมุธานี

ส�าหรับหน้าที่การงานที่เคยท�ามา เมื่อเรียน
จบปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคมจาก NIDA  
กส็นใจด้านการวจิยั ไปร่วมท�างานกบัองค์กรทาง
ด้านการวจิยัอยู่พกันงึ จากนัน้ พ.ศ. 2547 กส็อบ
เข้าบรรจุเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยสงฆ์พุทธ 
ชนิราช ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัพษิณโุลก ในช่วงนัน้ก็ได้รบั
มอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่ง พ.ศ. 2547-2551 เป็น
หวัหน้าสาขาวชิารฐัศาสตร์ การท�าหน้าทีอ่าจารย์
บ่มเพาะลกูศษิย์ 

หวัใจทีอ่าตมายึดถอื คอื ต้องป้ันเขาให้เป็น
คนท่ีช่วยสร้างสังคมแห่งความสันติสุข จะน�า
ค�าพดูของครโูกมล คมีทอง พดูกบัลูกศษิย์เสมอ
ว่า ขอให้ทุกคนเป็นเหมอืนก้อนดนิท่ีทบัถมท่ีลุม่ 
ให้เป็นพืน้ดนิทีใ่ช้ประโยชน์ได้ สิง่ทีส่อนไปมลีกูศษิย์ 
น�าไปใช้จนมีช่ือเสียงโด่งดังข้ึน มาจากการ 
เป็นพระสงฆ์นกัพฒันา คือหลวงพีช้่างรายการ
คนค้นคน นอกเหนอืจากต�าแหน่งหวัหน้าสาขา
วชิารฐัศาสตร์ กย็งัควบหวัหน้าฝ่ายวางแผนและ
วิชาการของวิทยาลยัด้วย ท�าหน้าทีจ่ดัท�าแผน
พฒันาเพือ่น�าพาวทิยาลยัให้กลายเป็นศูนย์กลาง

เมื่อไม ่มี โอกาสศึกษาในระบบโรงเรียน 
ตามปกติด้วย ซึ่งก็เป็นปกติของลูกหลานคนจน
โดยทัว่ไปในสมยัน้ัน ส่วนใหญ่ก็หางานท�า เริม่ต้น
จากงานก่อสร้าง แล้วค่อยๆ เปลีย่นงานไปเร่ือยๆ  
เพื่อนที่ เรียนประถมด้วยกันหลายคนก็เป ็น 
แบบนี ้ อาตมาตดัสินใจบวชเป็นสามเณรเพราะอยาก 
เรยีนหนงัสอื และเป็นโอกาสเดยีวท่ีเราจะได้เรยีน 
ครัง้แรกบวชเป็นสามเณรทีว่ดันาเมืองเพชร อ�าเภอ
สเิกา จงัหวดัตรงั ในปีแรกทีบ่วชก็สอบได้นกัธรรม
ชัน้ตร ีอาฉลองซึง่ท�างานอยูก่รมการศาสนาอยากให้ 
เจรญิก้าวหน้าในการศกึษาทางสงฆ์ กเ็ลยน�าไปฝาก 
หลวงพ่อสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย  ์ 
เจ้าคณะใหญ่หนใต้ รปูปัจจุบนั ในสมยันัน้ท่านยงั 
ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระราชปรยิตัยาภรณ์ เจ้าคณะ

“ด้านแนวคิดนั้น ทาง ดร.พระมหาบุญเลิศ ได้บอกว่า อุดมคติที่ยึดถือ
เป็นหลกัในการด�าเนนิชวีติคอื ชวิีตท่ีน่ิงขาดการพัฒนาคอืชวีติทีไ่ร้วญิญาณ 
ต้องพัฒนาชีวิตให้เคลื่อนไปข้างหน้าเสมอ แม้เป้าหมายที่ต้องการจะดู 
แสนไกล แต่ก็ต้องเคลื่อนไปไม่ย่อท้อ”

วันที่อาตมาเดินทางมาเป็นรองผู้อ�านวยการที่วิทยาลัยแห่งน้ี มีนิสิตเพียง 
หน่ึงร้อยต้นๆ และมีปัญหาท่ีเกีย่วกบัการบรหิารงานหลายประการ รวมถงึสภาพคล่อง 
ของวิทยาลัย ได้มาวางยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการบริหารเพื่อให้วิทยาลัยสงฆ์ก้าวข้าม
ปัญหาต่างๆ ให้ได้ เริ่มตั้งกองทุนสะสมเพื่อการศึกษา ให้นิสิตน�าค่าเทอมมาสะสม 
โดยวิทยาลัยสมทบเข้าให้ด้วย แทนท่ีจะจ่ายเต็มก็ถือว่าวิทยาลัยช่วยส่วนหน่ึง  
ตั้งโครงการ 1 โรงเรียน 1 ทุนการศึกษา

ศาสตราจารย์ 
ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี

วดัใหม่ยายแป้น

เรียนบาลีที่วัดกะพังสุรินทร์อยู่ 2 ปี สอบ 
ไม่ตกก็สอบได้นกัธรรมชัน้เอก และเปรยีญธรรม  
3 ประโยค จงึได้ขออนญุาตจากทางหลวงพ่ออาจารย์ 
ใหญ่ ว่าจะขอเข้าไปเรียนต่อที่กรุงเทพมหานคร  
ร่วมกบัเพือ่นสามเณรอกี 2 รปู เดินทางขึน้กรงุเทพฯ  
โดยยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าจะไปอยู่ที่ไหนกัน ได้เข้าไป
สมัครอยู่วัดหลายวัด แต่ถูกปฏิเสธ สุดท้ายก็ไป
อาศยัพักกบัครูบาอาจารย์ทีคุ่น้เคยก่อน แล้วค่อยๆ 
หาวดัอยูก่นัอกีท ี ในช่วงนัน้วดัชนะสงครามทีแ่ถว
บางล�าพ ูเปิดรับสมคัรพระภกิษสุามเณรเข้าสังกดั
วดั โดยจะต้องสอบเข้า จึงได้ไปสมัครเข้าสอบและ

ความรูเ้บ้ืองต้นทางรฐัศาสตร์, คู่มอืการฝึกอบรม
หลกัสตูรการป้องกนัการทจุรติตามแนวพระพทุธ
ศาสนา, ชุดความรู ้ เรื่องวัฒนธรรมพลเมือง
ประชาธิปไตยตามแนวพุทธ, สุขชีวีวิถีพุทธ:  
การเข้าถงึความสขุตามแนวพทุธศาสนา, นวตักรรม
สนัตสิขุในท้องถิน่: วถิแีห่งรฐัศาสตร์เชงิวฒันธรรม 
เป็นต้น ซึง่ ดร.พระมหาบญุเลศิ ได้เล่าถงึการบรหิาร 
จดัการวทิยาลยัอกีว่า

“วันทีอ่าตมาเดนิทางมาเป็นรองผูอ้�านวยการ 
ที่วิทยาลัยแห่งนี้ มีนิสิตเพียงหนึ่งร้อยต้นๆ  
และมีปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานหลาย
ประการ รวมถงึสภาพคล่องของวิทยาลยั ได้มา 
วางยทุธศาสตร์ทีเ่น้นการบรหิารเพ่ือให้วิทยาลยัสงฆ์ 
ก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ให้ได้ เริม่ตัง้กองทนุสะสม
เพื่อการศึกษา ให้นิสิตน�าค่าเทอมมาสะสม  
โดยวทิยาลยัสมทบเข้าให้ด้วย แทนทีจ่ะจ่ายเตม็ 
ก็ถือว่าวิทยาลัยช่วยส่วนหนึ่ง ตั้งโครงการ 1  
โรงเรยีน 1 ทนุการศกึษา เพือ่รบัเดก็ทีข่าดแคลน 
แต่ทางโรงเรยีนเหน็ว่าควรได้รบัโอกาสเรยีนต่อ 
มาเรี ยนจนถึ งป ัจ จุบันจ� านวน 50 คน  
ตัง้โครงการศูนย์วิสาหกิจทวารวด ีฝึกอาชพีและ 
สร้างรายได้ให้นสิติ สอนให้นสิติเป็นผูป้ระกอบการ 
และจ�าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ หรือที่
วทิยาลยักไ็ด้ โดยวทิยาลยัมกีองทนุให้นสิติยมืไป
ลงทนุก่อน 3,000 บาท/คน จนถงึปัจจบุนัพฒันา
เป็นแบรนด์สนิค้าทีช่ือ่ว่า “เดยีร์น่า”  

นอกจากนั้น ส่วนของบุคลากรก็เร่งรัดให้มี
เส้นทางความก้าวหน้า จนมี ผศ. และ รศ. เกิดขึน้ 
จ�านวนกว่า 10 ท่าน มกีองทนุสวสัดกิารให้กูย้มื
ยามฉุกเฉิน และอื่นๆ อีกหลายประการ จนถึง
ปัจจุบันวิทยาลัยแห่งน้ีเติบโตแบบก้าวกระโดด  
มนีสิติจ�านวนกว่า ๘๐๐ รปู/คน มงีานวจิยัท่ีน�าไป


